
 ๒๐๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        บศุยรินทร ๙๗/๒ 
 
การทุจริตคอรรัปชัน กราบเรียนวาถาเราเอาขอความในมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ 
รัฐธรรมนูญเปนตัวตั้ง คือการแถลงนโยบาย จะตองใหชัดเจนวาจะดําเนินการใด           
ในระยะเวลาเทาใด มาตรา ๗๖ จะตองทําแผนการบริหารแสดงมาตรการและรายละเอียด
ของแนวทาง เอามาตรา ๗๕ บวกมาตรา ๗๖ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา 
รัฐบาลนี้ไมมีนโยบายดานการปองกันการทุจริตที่เปนรูปธรรม ถึงอยากจะกราบเรียนวา
กรณีรัฐบาลที่ผานมานะครับ มีการใชนโยบายบานเอื้ออาทร รัฐมนตรีที่เกี่ยวของรวมกับ
เจาหนาที่อนุมัติใหเบิกเงินลวงหนาไป ๑๕ เปอรเซ็นตโดยที่ไมมีที่ดิน ไมมีโครงการ ไมมี
อะไร เปนจํานวนเงินมหาศาล แลวผลสรุปออกมาวามีคาตอบแทนหลังละ ๑๑,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งในป ๒๕๕๑ ที่จะถึงนี้ มีหนี้สินที่การเคหะแหงชาติจะตองรับผิดชอบเปนเงินถึง 
๔๖,๑๖๗ ลานบาท ถามวารัฐบาลจะดูแลรับผิดชอบกรณีเชนนี้ไดอยางไร หรือกรณี     
เอ็กซิม แบงก (EXIM Bank) ทานประธาน ผมอภิปรายเองในสมัยป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘    
อดีตผูนํารัฐบาลรู เห็นเปนใจใหพมากู เงินไป ๔,๐๐๐ ลานบาท เพื่อเอามาซื้อของ
บริษัทเอกชนในประเทศไทย แลวรัฐบาลไทยตองรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินกู ก็เชื่อวา
เสียหายไมนอยกวา ๑๐๐ ลานบาท รัฐบาลทานสมัครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ไดอยางไร 
    

                              - ๙๘/๑ 
 

 



 ๒๐๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         กมลมาศ ๙๘/๑ 
 
หรือกรณี ซีทีเอคซ (CTX) ที่เพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปตยหลายทาน บางทานไดอภิปรายไป 
รัฐบาลเสียหาย บทม. เสียหายไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ลานบาท รัฐบาลจะดําเนินการแกไข
ปญหานี้ไดอยางไร อันนี้คือยกตัวอยางขึ้นมา ๒–๓ ตัวอยางใหเห็นวา การทุจริต 
เปนปญหาของการสิ้นสุดอายุ รัฐบาลมามากแลว  แลวก็มีหลายเรื่องที่สอทุจริต 
อยางชัดเจนออกมาเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะมีคณะกรรมการ คตส. ซึ่งตองกราบเรียนวา 
ถารัฐบาลแถลงวาจะยึดประโยชนสุขของประชาชนชาวไทยเปนที่ตั้งอยางแทจริง กระผม
ตองยกตัวอยาง คตส. ขึ้นมา เพราะวาปจจุบันนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ประกาศ
ตอนหาเสียงวาจะยุบ คตส. ประกาศชัดเจนครับ จะยุบ คตส. มาดูรายละเอียดในนโยบาย  
ไมมี คตส. จะดําเนินการอยางไร จะเดินตอ รัฐบาลจะชวยดูแลหรือวาจะใหยุบไปตามที่
นายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณ นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอนหาเสียง รวมทั้งเมื่อแถลงวา
ตองการใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนอยางแทจริง ตองไมลืมครับวา คตส. ไมใช
เทวดา คตส. ไมใชผูพิพากษา ทั้งหมดไปจบที่ศาล ถาเปนอยางนี้ ถาเปดโอกาสให คตส. 
ไดทํางานอยางเต็มที่ อาจจะมีเม็ดเงินจากการทุจริตคืนมาใหประเทศไทยจํานวนเปน 
หมื่นลานบาท หลายหมื่นลานบาทเปนแสนลานบาทนะครับ นี่คือสิ่งที่กระผมอยากจะ
กราบเรียนตั้งคําถามนโยบายของรัฐ กฎหมายและการยุติธรรม ซึ่งก็ถือวาดีครับ  
ที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดมีโอกาสนั่งอยูนะครับ แตวาในนโยบายของ
รัฐบาลที่เขียนขึ้นก็ยังมีเผื่อไวนิดหนึ่งครับ เห็นวาพอจะไปไดก็คือกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกครับทานรัฐมนตรี ขออนุญาตผานไปที่รัฐมนตรีครับ กระผมคิดวากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก ทานยกตัวอยางขึ้นมาคือกระบวนการชะลอการลงโทษ กระผมคิดวา
ถาเอาชุมชนเขามาเกี่ยวของครับทานประธานกับทานรัฐมนตรีครับ ใหตั้งศูนยยุติธรรม
ชุมชน จบทั้งแพงทั้งอาญา ไมตองไปตํารวจ ไมตองไปโรงพัก เสียเงินทั้ง ๒ ฝาย ใหชุมชน
ดูแลนะครับ จบในชุมชน ยาเสพติดก็จบ ลักเล็กขโมยนอยก็จบ ทุกสิ่งทุกอยางจบ มันก็จะ
ทําใหสมเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ และจะทําใหกระทรวงการยุติธรรมของ
ทานรัฐมนตรีไปได ขอบคุณครับ  
   นายมีชัย  ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณทองดีครับ 
 



 ๒๐๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         กมลมาศ ๙๘/๒ 
 
   นายทองดี  มนิสสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุดรธานี)  :  กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่ เคารพ  กระผม ทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานที่เคารพครับ 
เพื่อน ๆ สมาชิก ส.ส. กลุมเดียวกันหรือพรรคเดียวกัน ไมมีโอกาสที่จะไดอภิปรายทั้งหมด 
ก็ไดใหผมเปนตัวแทน มีเพื่อน ส.ส. อุบลราชธานี ขอนแกนและอุดรธานีนะครับ ทานที่
เคารพครับ การเมืองคือการแยงชิงใหไดมาซึ่งอํานาจในการบริหาร การเมืองคือ 
การแบงปนผลประโยชนเพื่อกลุมเพื่อคณะ ทานประธานที่เคารพครับ พรรคพลังประชาชน
หลังจากเลือกตั้งเสร็จ ไดเสียงขางมาก ๒๓๓ เสียง มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลรวมกับ 
พรรครวมรัฐบาลทั้ง ๖ พรรค ไดนํานโยบายคณะรัฐมนตรีและ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา กระผมขอกราบขอบคุณที่มีโอกาสไดอภิปรายนโยบายของ
รัฐบาล  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                        - ๙๙/๑ 
 



 ๒๐๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๙/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผมขอตั้งขอสังเกตวาโครงการตาง ๆ ที่รัฐบาลโดยการนํา
ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ไดนํามาแถลงตอรัฐสภา เพื่อนําไปสู 
การปฏิบัตินั้น พรรคการเมืองซึ่งไดรับการเลือกตั้งในฐานะที่มีเสียงขางนอยนะครับ  
เปนฝายคานก็ตองเห็นดวยและไมเห็นดวย เพราะฉะนั้นนโยบายหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น การเห็นดวยหรือไมเห็นดวยไมใชหลักและปจจัยที่วาการที่ไมเห็นดวย
เปนสิทธิของทาน แตฝายแถลงก็ตองแถลงตามนโยบายที่มีอยู เพราะฉะนั้นกระผมขอ 
เขาสูประเด็นเลยวานโยบายเรงดวนจะเริ่มดําเนินการไดในปแรกนะครับ เพิ่มศักยภาพ
ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อสรางโอกาสใหชุมชนสามารถแกปญหาของชุมชน
ของตัวเอง ความจําเปนพื้นฐาน โลจิสทิคซ ทานประธานที่เคารพครับ จัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการประชากรเอสเอ็มแอล รัฐบาลใดที่ผานมาทุกรัฐบาลครับ ตองมีงบประมาณ
งบกลางเพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจ พรรคการเมืองเกาแกงบมิยาซาวาทานก็เคย
ดําเนินการมาแลว ทานประธานที่เคารพครับ กระผมอยูฝายปฏิบัติในสวนนี้ทานเอา
งบประมาณหารหมูบานครับ หมูบานละ ๑ แสนบาท ดายหญา ลอกผักตบชวาครับ  
ทานมีโครงสราง โครงงานไหม ไมมีครับ เพราะฉะนั้นก็ถือวาทุกนโยบายหลักในปรัชญา 
ในการบริหารตองมีงบกลางอยูแลว ผมขอสนับสนุนงบเอสเอ็มแอลครับ และโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ ทานที่เคารพครับ 
โครงการที่ไดประโยชนสูงสุดของพี่นองกลุมตาง ๆ นั้น เชน ของอุดรธานีปลาราขามปครับ 
ปลาราขึ้นบิ๊กซี โลตัส หางสรรพสินคาใหญ ๆ แลวครับ มีพรรคการเมืองใหญพรรคหนึ่ง 
ไดไปสัมมนา ส.ส. บอกวาพฤติกรรมการกินของ ส.ส. อีสานนั้นไปตางประเทศไดนํา 
ปลาราไปเพื่อบริโภคถือวาไมดูพฤติกรรมในการกิน ทานประธานที่เคารพครับ พี่นอง 
ชาวอีสานถือวาปลาราคืออาหารสําคัญของพี่นองเรา เพราะฉะนั้นปลาราไมใชของ 
หมิ่นประมาทไดแลวครับ โอทอป ๕ ดาวนะครับ ที่อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือวาพี่นองชาวอีสานมีวัฒนธรรมการกินหรือการอยูนั้น ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ไมมีใครที่ไมอยากใหพี่นองเราหรือตัวเราอยูดีกินดีครับ เพราะฉะนั้นรัฐบาล
ถึงไดนํางบประมาณเพื่อดูแลทุกขสุขพี่นองตามนโยบายที่ไดประกาศไวตอนที่ไป 
 



 ๒๐๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๙๙/๒ 
 
ประชาสัมพันธหาเสียงขอคะแนนพี่นองประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ เหลือเวลา 
นิดนอยนะครับ กระผมฝากตรงนี้วานโยบายตาง ๆ ทุกอยางดีหมด แตขอเสริมวาโครงการใด 
ที่ยังไมประสบความสําเร็จดําเนินการไปแลว โครงการตอเนื่องหรืองบประมาณระหวาง
ขามปนั้นขอใหดําเนินการตอไป อยางเชน ถนนสายอุดรธานี-สกลนคร ๔ ชองจราจร  
เปนชุมชนที่หนาแนนแกปญหาทางอุบัติเหตุนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่นองประชาชน 
ไดประโยชนมากจากอุดรธานีถึงอําเภอหนองหารครับ ทานประธานที่ เคารพครับ  
อีกสวนหนึ่งที่จะลืมไมไดนะครับ เวลามีนอยครับ ทานกํานัน ทานผูใหญบาน ผูชวยแพทย 
สารวัตร ฝากไปถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวยวาขอใหปรับปรุงแกไข
สวัสดิการของกํานัน ผูใหญบาน และการเขาสูตําแหนง เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา  
ขอกราบขอบคุณ สวัสดีครับ 
   

                - ๑๐๐/๑ 



 ๒๐๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๐๐/๑ 
  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณอภิชาตครับ 
   นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
รัฐบาลไดเกริ่นนําไวในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไว บอกวามี ๓ แนวทางในการที่จะ 
จัดทํานโยบาย  

แนวทางแรกก็คือเร่ืองของการสรางความสมานฉันทใหคนไทยทุกภาคสวน    
   ๒. ก็คือการสรางความสมดุลและภูมิคุมกันใหแกเศรษฐกิจของประเทศ และ 
   ๓. คือการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ และกลไก 
การตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  
   ใน ๒ แนวทางแรกนี่ครับทานประธาน มีรายละเอียดอยูในนโยบาย
คอนขางเยอะ แตในแนวทางสุดทายเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชนหายไป        
จริง ๆ แลวเคยมีอยูในเอกสารที่เขียนวา ลับมาก ซึ่งเปนฉบับรางเขาสูคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ มีทั้งเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชน และรวมถึงเรื่อง
เสรีภาพของสื่อมวลชน โดยเฉพาะระบุไววาในเรื่องเสรีภาพสื่อมวลชนนี้บอกวา สงเสริม 
ใหสื่อสารมวลชนของรัฐและเอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรูกิจการของรัฐ และการดําเนินงาน 
ของเจาหนาที่ รัฐในกรอบของกฎหมาย  มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
และเสรีภาพในการเผยแพรขาวสารอยางเที่ยงตรง เปนธรรม และรวดเร็ว นาเสียดายครับ 
รัฐบาลไมมีความกลาหาญพอที่จะบรรจุนโยบายที่อยูในรางฉบับดังกลาวมาอยูในรางจริง 
รางจริงจึงเหลือสั้น ๆ ครับบอกวา สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก 
ทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว ผมถือวา 
การไมเขียนนโยบายที่ระบุถึงเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนนี้เปน การจงใจ เปนการละเลย 
แลวก็เปนความผิดพลาดครั้งใหญของรัฐบาล เพราะเสรีภาพตองถือวาเปนหัวใจของ 
การทํางานของสื่อสารมวลชน ถาขาดเสรีภาพสื่อก็ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ  
วันนี้ผมจึงไมม่ันใจครับวา เสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศนี้จะไดรับการคุมครองแลวก็ 
 



 ๒๐๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนิษฐ ๑๐๐/๒ 
 
เห็นความสําคัญจากรัฐบาล ดวยเหตุผลประการแรกที่กลาวมาแลวนั่นเอง เพราะนับตั้งแต 
รัฐบาลเขามาบริหารประเทศ มีขาวคราวเกี่ยวกับสื่อมวลชนไมเวนแตละวัน มีเร่ืองการเขามา 
จัดระบบสื่อของรัฐ มีเร่ืองของการแยกแยะประเภทของขาราชการในองคกรสื่อมวลชน 
ของรัฐ มีการจะจัดตั้งสถานีโทรทัศนใหม จะตั้งทีวีเสรี     จะหาสถานีโทรทัศนใหอดีต
พนักงานของไอทีวี (iTV) เขาไปทํางาน นายกรัฐมนตรีเองก็บอกวาเปนสัญญาสุภาพบุรุษ
วาจะไมเขามาแทรกแซงสื่อ สิ่งเหลานี้แหละครับ ลวนแตเปนทิศทางเปนนโยบายของ
รัฐบาลนี้ที่รัฐบาลควรจะมาบอกกับผูแทนของปวงชนในสภาแหงนี้ ไมใชไปพูดอยูขางนอก 
นอกจากนั้นครับ ปญหาในแวดวงสื่อมวลชนนี่มีมากมาย ทั้งเรื่องเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ยัง 
ไมมีหลักประกัน เร่ืองของวิทยุชุมชน เร่ืองของเคเบิลทีวี (Cable TV) เร่ืองของสื่ออิเล็กทรอนิกส
ใหม ๆ  รวมทั้งถึงเรื่องของคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพนี้  
ลวนแลวแตตองการทาทีที่ชัดเจนจากรัฐบาลวาจะมีสวนสนับสนุนอยางไร  
   ประการที่ ๒ ที่ผมมีความรูสึกวาไมม่ันใจวารัฐบาลนี้จะใหความสําคัญกับ
เสรีภาพของสื่อมวลชนก็คือ รัฐบาลถูกกลาวหาเรื่องการแทรกแซงสื่อตั้งแตวันแรกที่เขามา
เปนรัฐบาล เพราะมีทาทีที่จะไปอยางเชน มีขาวออกมาบอกวาจะไปเช็คบิลสื่อมวลชน  
ของรัฐ  มีขาววาจะไปเลนงานอธิบดีกรมประชาสัมพันธ  มีขาววาจะไปทบทวน
สถานีโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ มีขาววาจะทําโทรทัศนเอง จะร้ือชอง ๑๑ จะใช
สื่อมวลชนของรัฐเปนกระบอกเสียง และที่เปนที่หวั่นวิตกมากก็คือกรณีของดอกเตอร   
เจิมศักดิ์ ปนทอง  กรณีนี้ตองบอกวาไมใช เ ร่ืองใหม เคยเกิดขึ้นมาแลวหลายครั้ง      
ในสื่อมวลชนของรัฐ คลื่น ๑๐๕ เอฟเอ็มนี้เปนคลื่นของกรมประชาสัมพันธ เคยเกิดเรื่อง
แบบนี้มาแลวเมื่อป ๒๕๔๙ วิทยุเอฟเอ็ม ๙๔.๕ ของกรมประชาสัมพันธก็เคยทําแบบนี้
มาแลวครับ เคยสั่งเบรกกลางอากาศ ไมยอมใหออกเทปคําใหสัมภาษณของคุณโสภณ 
สุภาพงษ ที่ปกปอง พลเอก เปรม ติณสูลานนท -------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๑/๑ 
 



 ๒๐๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       ณัฐวัฒน ๑๐๑/๑ 
 
เร่ืองนี้ไมวาใครจะอยูเบื้องหนาเบื้องหลังอยางไรก็ตาม แตวากรณีที่เกิดขึ้นถือวาเปน
สัญญาณที่อันตรายสําหรับผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทานประธานครับ มีสมาชิก
รัฐสภาบางทานไม เชื่อครับวาจะมี รัฐบาลไหนคิดที่จะแทรกแซงสื่อ  ผมบอกกับ 
ทานประธานวาไมจริงครับ มีมาทุกยุคทุกสมัย แลวก็โดยเฉพาะในยุคที่นักการเมือง
พยายามจะเขามายึดครองการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ การเขามาแทรกแซงสื่อเกิดขึ้นทุกครั้ง 
เขามีแนวความคิดวาถาคุมสื่อไดก็คือคุมประชาชนได คุมประชาชนไดก็คือคุมอํานาจ 
รัฐได เมื่อคุมอํานาจรัฐไดก็เปนวงจรไปควบคุมสื่อไดอีก เขาทํากันอยางไรครับ เขาใชวิธี 
กลวิธีที่สลับซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีแบบแผน มีลําดับขั้นตอน เร่ิมจากการเขาไป
แทรกแซง เขาไปดูแล ไปยุงเกี่ยวกับการบริหารจัดการในกองบรรณาธิการ ในฝายขาว  
มีการโยกยายนักขาว โยกยายบรรณาธิการ หลังจากนั้นก็มีการครอบงํา ดึงสื่อเขามาเปน
พวก เขามาแจกจายผลประโยชนใหกับคนที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนบางสวน ถาทําไม
สําเร็จ แทรกแซงไมได ครอบงําไมได ก็ขมขูคุกคาม กรณีที่ ปปง. เขาไปตรวจสอบธุรกรรม
ทางการเงินของคอลัมนิสต (Columnist) ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพเปนตัวอยาง 
ที่ชัดเจนแลว สุดทายเมื่อสื่อมวลชนตกอยูในสภาพเชนนี้ก็ไมสามารถที่จะมีแรงไปตอรอง
ไดก็เซนเซอร (Sensor) ตัวเองครับ วันนี้สถานการณแบบนั้นกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  
   ประการที่ ๓ ครับ ผมเกิดความไมม่ันใจวารัฐบาลจะใหการสงเสริม
สนับสนุนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนหรือไม ก็ดูที่ผูปฏิบัติงาน มองดูแลวไมมีความเหมาะสม
และไมมีความสามารถครับ ทานแรกทานหัวหนารัฐบาลครับ ตลอดชีวิตทางการเมืองของ
ทานไมเคยแสดงอาการญาติดีกับสื่อมวลชนเลยครับ ทานภูมิใจกับทาทีของทานเชนนี้
ตลอดมา ลาสุดประกาศกลางสภานี้ครับ เมื่อวานซืนนี้เอง บอกวาตัวเองพรอมจะเปน
ปฏิปกษกับสื่อ แลวถามวาเปนปฏิปกษกับสื่อแลวเปนอยางไร มีรัฐธรรมนูญฉบับไหน  
มีมาตราไหนที่หามนายกรัฐมนตรีเปนปฏิปกษกับสื่อรัฐ ผมคิดวานี่คือการประกาศทาที
ที่ตั้งปอมที่ชัดเจนวานายกรัฐมนตรีคนนี้จะเปนปฏิปกษกับสื่อมวลชน ถามวาสื่อมวลชนนี่ 
เลวทรามต่ําชาถึงขนาดวาตองเปนปฏิปกษกันตลอดชีวิตอยางนี้หรือครับ ผมเปนหวงครับ  
ถาเกิดวาทานชอบจาริกแสวงศัตรูแบบนี้ทานไมมีโอกาสจะไปสรางความสมานฉันท 
 



 ๒๐๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       ณัฐวัฒน ๑๐๑/๒ 
 
ในบานเมืองไดหรอกครับ ทานใชสื่อเพื่อตัวเองเพื่อผลประโยชนทางการเมืองตลอดครับ 
ตั้งแตเขียนคอลัมน (Column) ตั้งแตจัดรายการวิทยุยานเกราะ ออกมาทําหนังสือพิมพ
เจาพระยา เขียนหนังสือพิมพเดลิมิเลอร มาทํารายการสมัคร ดุสิต ลวนแลวแตใชสื่อเปน
กระบอกเสียงของตัวเอง ที่สําคัญครับนายกรัฐมนตรีใหขอมูลขาวสารที่ควรจะถูกตองกับ
สาธารณชน กรณีตัวเลขผูเสียชีวิตจากเหตุการณ ๖ ตุลาคมนี่เปนเรื่องที่รายแรงมากครับ 
การที่ผูนําของประเทศไมใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเปนการบอกกลาวความเท็จกับพี่นอง
ประชาชนซึ่งขัดกับนโยบายที่ทานแถลงบอกวาสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูล
ขาวสารจากทางราชการอยางกวางขวางถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว ทานประธานครับ
ขอมูลที่ผิดพลาดและเปนปญหาอีกอันหนึ่งก็คือการบอกขอมูลที่ไมตรงกับความจริง 
เร่ืองการปดหนังสือพิมพหลังเหตุการณ ๖ ตุลาคมครับ ทานบอกวาทานไมเกี่ยวของเลย 
ขอเท็จจริงก็คือวามีหนังสือพิมพถูกปดในเหตุการณวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  ๑๓ ฉบับ  
รุงขึ้นเปดใหมีการผลิตหนังสือพิมพออกมาไดอีกเปนราย ๆ ไป แตหลังจากนั้นในยุคของ
รัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยขณะนั้นมีการปดหนังสือพิมพตลอดเวลาเกือบ ๑ ป รวมแลว ๓๒ ฉบับ
แรกสุดก็คือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ปดตาย ๑๓ ฉบับ หลังจากนั้นก็ปดเรื่อยมา นี่สะทอนใหเห็น
วาทานเองไมไดบอกกลาวความจริงกับสาธารณชนใหขอมูลที่ถูกตอง แลวพรอม ๆ กับ
การปดหนังสือพิมพในชวงนั้นครับทําใหหนังสือพิมพหลายฉบับไมกลาเลนขาวการเมือง 
เ รียกวาการเซนเซอะตัวเองในยุคนั้นนี่ รุนแรงมาก  พรอม  ๆ  กับการกระหน่ําปด
หนังสือพิมพในยุคนั้นนะครับ ------------------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๑๐๒/๑ 



 ๒๑๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                               นิวรา ๑๐๒/๑ 
 
รัฐบาลหอยที่มีทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อยูก็ใชเงินภาษีอากรของประชาชนไปออกหนังสือพิมพเจาพระยามาแขงกับหนังสือพิมพ
ทั่วไปอีก แลวยังแถมออกหนังสือสันดานหนังสือพิมพมาถลมคนหนังสือพิมพอีก  
ผมคิดวาทาทีเหลานี้เปนทาทีที่ไมเปนมิตร และก็ไมสามารถที่จะทําใหการสนับสนุน
นโยบายเพื่อสนับสนุนสื่อมวลชนเปนไปได ทานที่  ๒ ทานรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทานจักรภพ เพ็ญแข ทานพกความแคนมาจากไหนไมทราบ เขามาวันแรก
ก็ประกาศโครมครามวาจะจัดระบบสื่อ ทั้งกรมประชาสัมพันธ ทั้ง อสมท. จะเลนงานกัน
ไปทั่ว ผมคิดวาเบา ๆ หนอยครับ ทานยังมีเวลาที่จะศึกษาเรื่องนี้อีกนาน ทานที่ ๓ ไมพูด
ถึงไมได ทานมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ขออภัยที่เอยนามทาน ทานเปนตนตํารับเร่ืองโมเดิรน 
ทีวี (Modern TV) ทานเปนนักการตลาด เปนนักพีอาร (PR) เปนนักสรางภาพ ทานเขาไป
อยู อสมท. ตามคําบัญชาของอดีตนายกรัฐมนตรี ทานเขาไปแลวหนาที่ของทานก็คือเอา
องคกรสื่อมวลชนของรัฐไปขายในตลาดหลักทรัพย ไปเปลี่ยนผังรายการใหกลายเปน
โทรทัศนของนักธุรกิจสื่อ เปนโทรทัศนของนักธุรกิจบันเทิง แลวก็เอาสถานีโทรทัศนของรัฐ
ที่ควรจะรับใชพี่นองประชาชนไปรับใชผูถือหุนในตลาดหลักทรัพย รายการสวนใหญของ
ชอง ๙ ถูกทดแทนดวยผังรายการประเภทบันเทิง เกมโชว ละคร รายการถายทอด 
สําคัญ ๆ ในการประชุมสภาก็ไมมีถายทอดจากชอง ๙ อีกตอไป เพราะอางเหตุผลบอกวา
เปนของธุรกิจเอกชนอยูแลว ทั้ง ๆ ที่องคกรแหงนี้กระทรวงการคลังถือหุนใหญอยูแท ๆ 
วันนี้ไดขาววาจะไปทําโอเดิรน อิเลฟเวิน (Modern eleven) ไมทราบวาเขาปรึกษาหารือ
ท า นห รื อ ไม  ต อ ง ร ะ วั ง ไ ว ค รั บ  ท านสุ ดท า ยค รั บ  ขออนุญาตนิ ด เ ดี ย วค รั บ  
ซึ่งทานคงจะจําไดครับ เจาของไอเดีย (Idea) ศูนยพิฆาตสื่อ รอยตํารวจเอก เฉลิม  
อยูบํารุง สมัยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปน มท. ๖ ของรัฐบาล  
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศตอนนั้นเลยวาจะปฏิบัติการกับสื่อมวลชนแบบตาตอตา 
ฟนตอฟนกับสื่อมวลชน ตั้งศูนยปฏิบัติการสูขาวกันชั่วโมงตอชั่วโมง ฉบับตอฉบับ  
ชองตอชอง นับวาฮึกหาวเหิมหาญมากครับ วันนี้ทานก็ทําตัวเปนองครักษพิทักษ
นายกรัฐมนตรี ไปบอกวาเหตุการณ ๖ ตุลาคมไมไดเกิดขึ้นจากเหตุอะไรหรอก เกิดจาก
เหตุตํารวจทําปนลั่น แลวเรื่องราวก็ลุกลามไปใหญโต ทานก็ยังคงเอาทฤษฎีไอปดมาใช 



 ๒๑๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                               นิวรา ๑๐๒/๒ 
 
อีกแลวครับ ทานประธานที่เคารพครับ อยากใหทั้ง ๔ ทาน ไดลองมองสื่อมวลชนในแงดี
มองในมิติที่สรางสรรค แลวเชื่อวาเราจะชวยกันสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชน
ใหพัฒนาไปมากกวานี้ไดครับ กราบขอบพระคุณ  
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณบุญยอด สื่อตัวจริงครับ  
   นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
กราบเรียนทานประธานรัฐสภา กระผม นายบุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร เขต ๔ พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้เปนครั้งแรก  
เปนโอกาสแรกที่ทางพรรคประชาธิปตยไดใหโอกาสกับสมาชิกใหมใหมีโอกาสไดทําหนาที่
ในสภา ผมกราบขอบพระคุณทานหัวหนาพรรคดวยนะครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กอนอื่น
ตองขออนุญาตที่จะไดวิจารณการถายทอดการอภิปรายนโยบายรัฐบาลกันตลอด ๓ วัน 
เพราะวาผมเองก็เคยทํางานโทรทัศนมานะครับ เปนรายการที่นาเบื่อ เราพูดอภิปรายกัน
โดยที่ไมไดมีการขมวดประเด็นใหมันเปนหมวด ๆ ไป หรือวาจะใหทานรัฐมนตรีมารอที่จะ
ไดพูดจากัน หรือพูดกันในสภาแหงนี้ ถาเปนหมวด ๆ ไปนั้นก็นาจะทําใหผูชมนั้นเขาใจได
งายวาแตละนโยบายของรัฐบาลนั้นสมาชิกของรัฐสภาแหงนี้มีความรูสึกอยางไร มีการ
อภิปรายอยางไร และรัฐมนตรีจะตอบอยางไร อยางเชน ในขณะนี้ถากลองจะไปจับที่ที่นั่ง
ของคณะรัฐมนตรีตอนนี้มีอยู ๖ ทาน จากจํานวน ๓๐ กวาทาน ขอบคุณทั้ง ๖ ทาน ที่ทาน
กรุณาสละเวลาอันมีคาของทานจากการประชุมเมื่อเชา ตอนนี้ ๑๘.๔๐ นาฬิกา 
ไมทราบวาทานนายกรัฐมนตรีประชุมเสร็จหรือยังนะครับ  แต เมื่อสักครูผมเห็น 
ทานรัฐมนตรีจักรภพ เพ็ญแข อยูในหองประชุม ถาทานไดยินเสียงนี้ก็กรุณารีบเขาหอง
ประชุม เพราะวาถาผมจะพูดตอไปอาจจะมีสมาชิกทานอื่นยกมือประทวงหรือวาคัดคาน  
ผมอยากจะคุยกับทานรัฐมนตรีจักรภพอยางยิ่งครับ นโยบายของรัฐบาลในเรื่องสื่อ 
ในรัฐบาลชุดนี้ มีคนที่ทํางานกับสื่ออยางนอยก็  ๓  คน  ตั้งแตทานนายกรัฐมนตรี  
ทานรองนายกรัฐมนตรีม่ิงขวัญ ทานจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรี แตนโยบายของทานที่เขียน
ไวกับสื่อนั้นสั้น กะทัดรัด จุดจูครับ ------------------------------------------------------------------ 
  
                - ๑๐๓/๑ 



 ๒๑๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๐๓/๑ 
 
สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได
อยางกวางขวางถูกตองเปนธรรมและรวดเร็วนะครับ มีคําใหมที่ผมไดเห็นก็มีแค ๔ คํา 
เทานั้นเอง นั่นคือ กวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว ๔ คําในนโยบายสําหรับ
สื่อสารมวลชนเพียงเทานั้นเองนะครับ ผมอยากถามทานเหมือนกัน ทานใชเวลาราง
นโยบายฉบับนี้สําหรับสื่อสารมวลชนใชเวลาสักกี่นาทีครับ แตนอกจากนั้นผมเขาไปดู 
ในนโยบายของทานในนโยบายศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยูในหนาที่ ๑๐ ของนโยบาย
รัฐบาล ในนโยบายขอนี้ ในขอ ๒.๔.๔ ครับ บอกวาจะขยายบทบาทสภาวัฒนธรรม 
ทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภท 
ที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  
อีกประโยคหนึ่งสําคัญครับ พรอมทั้งขจัดสื่อที่ เปนภัยตอสังคม ขยายสื่อที่ดีตอไป  
เพื่อนําไปสูการสรางภูมิคุมกันทางสังคมอยางเทาทันสถานการณ ผมตองถามทานทาง
รัฐบาลนะครับ ถามผานทางทานประธานสภาครับวา ขจัดสื่อที่เปนภัยของสังคมนั้นมี
ความหมายกวางขนาดไหนครับ อะไรคือสื่อที่เปนภัยตอสังคมบาง ถาหนังสือพิมพรายวัน
ปกติลงภาพโป จะถือเปนภัยตอสังคมและปดหนังสือพิมพฉบับนั้นไหมครับ ทานจะขจัด
อยางไร ขออนุญาตใหทานไดตอบตอสภาแหงนี้ดวยนะครับ 
  ในเรื่องตอไปนะครับที่เปนนโยบายของรัฐบาล ที่ผมตองขออนุญาต 
ชี้ ใหทานเห็นวาทานไม ได ระบุ ในวันที่ สิ้ นสุดของนโยบายนะครับ  อยาง เชนที่                 
นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานไดอภิปรายไปในชวงเชา 
ของวันนี้ครับ รัฐบาลมิไดประกาศวันสิ้นสุดของการเขียนกฎหมาย การตรากฎหมาย  
ซึ่งสําคัญอยางยิ่ง อยูในบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๕ ใน (๑) บอกวา มิใหนําบทบัญญัติ      
มาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้ง
องคกรเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ 
แถลงนโยบายตอรัฐสภาครับ ผมหาไมเจอในนโยบายของทานนะครับวาทานไดเขียน 
หนึ่งรอยแปดสิบวันนี้ไวที่หนาใด แตผมเห็นในภาคผนวก ก ของทานครับวา เร่ิมตนขอที่ ๑ 
  



 ๒๑๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๐๓/๒ 
 
ทานจะเขียนกฎหมายใหเสร็จภายในหนึ่งป หนาตอไปหนาที่ ๒ หนาถัดไปเปนนโยบาย    
ในสองปนะครับ แลวก็เปนการตรากฎหมายอื่นตามรัฐธรรมนูญ แลวกฎหมายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับจากวันแถลงนโยบายรัฐบาล ทานเขียนไวตรงไหนครับ ตกหลนหรือเปลาครับ          
ถาตกหลนขอความกรุณาอธิบายนะครับ สื่อสารมวลชนนั้นมีการถูกแทรกแซงมาโดย
ตลอดนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาทานไปถามกับสื่อมวลชนตัวจริงในยุคของ            
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนยุคที่สื่อสารมวลชนถูกแทรกแซงอยางหนักครับ          
แตอยางไรก็ตามผมขออนุญาตที่จะตองพูดกับทางรัฐบาลครับวา  สื่อนั้นไมได มี 
เฉพาะวิทยุโทรทัศนหรือหนังสือพิมพเทานั้นนะครับ สื่อยังมีสื่อประเภทสื่อพื้นบาน ซึ่งควร
จะไดรับการสงเสริม สื่อประเภทนักรองนักแสดงนะครับ ซึ่งเมื่อเปดรัฐบาลขึ้นมาเมื่อไร 
เขาก็จะกลับมาหาทานบอกทานวาชวยดูปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ชวยสงเสริม
อุตสาหกรรมของภาพยนตรที่จะออกไปสูตางประเทศใหไดมากขึ้น อยาไปเซนเซอรเขา
บอยนักนะครับ สื่อตาง ๆ เหลานี้ที่เขาทํางานนั้นเขาก็ทํางานดวยความเหนื่อยยากและ
ตองการการสงเสริมอยางจริงจัง สื่อภูมิภาคและสื่อทองถิ่นนะครับ นักขาวทองถิ่นเปน
นักขาวที่อยูในพื้นที่อยูในเหตุการณ และอยูทามกลางอิทธิพล รวมทั้งความยากลําบาก
อยางมากครับ สื่อภาคใตที่ทําหนาที่อยูใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นเสี่ยงภัยไมนอย
ไปกวาทหาร ตํารวจ หรือเจาหนาที่ของรัฐนะครับ มีเหตุการณหลายเหตุการณที่เกิดขึ้น 
กับนักขาวของพื้นที่ที่ไดรับอันตราย สื่อในภาคใตนั้นไดมีการประชุมกันครับ แลวก็มี
ขอสรุปนะครับวาจากเหตุการณของความรุนแรงในรัฐบาล พันตํารวจโท  ทักษิณ  
ขออนุญาตเอยนาม ซึ่งบอกวาปญหาความรุนแรงนั้นเปนเพราะวารัฐบาลในขณะนั้น 
ใหขาวเพียงแงมุมเดียวครับ ในขณะที่สื่อมวลชนในภาคใตพยายามสะทอนขอเท็จจริง
และความเปนจริงวาในแตละวันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ของเขาบาง บางครั้งถูกมองวา 
เปนกระแสมุมกลับนะครับ เปนสื่อที่ไปสงเสริมกับมุมกลับ พวกเขาอึดอัดใจแลวก็อยากจะ
ใหทําหนาที่ของเขาไดอยางชัดเจนตอไปครับ ถาเราไปดูในภาคเหนือนะครับ ผมไดไปพบ
รายงานพิเศษอีกฉบับหนึ่งก็นาสนใจสําหรับสื่อภูมิภาค ----------------------------------------- 
 
                 - ๑๐๔/๑



 ๒๑๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สายชล ๑๐๔/๑ 
 
ในหนังสือพลเมืองหรือรายสัปดาหมีรายงานพิเศษเขียนโดย นายไกรสร ตันติพงศ พูดถึง
บริเวณของอําเภอไชยปราการแลวก็อีกหลายอําเภอนะครับ ที่อยูบริเวณขอบชายแดนของ
จังหวัดเชียงใหม ใน ๕ - ๖ อําเภอ ที่อยูใกล ๆ กันนั้นนะครับ ปรากฏวาเปนพื้นที่ที่มี 
การลักลอบขนยาเสพติดอยางมาก ยาเสพติดนั้นมาจากบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบานของเรา ไดมีขอเสนอวาใหมีการรวบรวมอําเภอชายแดนทั้งหานั้นแยกออกจาก
จังหวัดเชียงใหมครับ แลวก็ตั้งจังหวัดชายแดนขึ้นเพื่อการปกครองอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยใหกับประชาชน เพื่อความมั่นคงของชาติ  เพื่อการเศรษฐกิจ เปดดาน
คาขายกับพมาตามชองทางของแตละอําเภอ การศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม  
และเพื่อการปราบปรามยาเสพติด ขอเสนอตาง ๆ เหลานี้ ผมคิดวารัฐบาลนาจะตองสนใจ
เพราะวาเปนขอเสนอที่ดีครับ ผมขออนุญาตใชเวลาที่มีจํากัดถามคําถามกับทานรัฐมนตรี
ซึ่งขณะนี้ยังไมไดปรากฏตัวนะครับ ผมถามคําถามกับรัฐมนตรีผานทางประธานรัฐสภา  
   คําถามแรกผมอยากถามรัฐมนตรีจักรภพนะครับวา คําจํากัดความของ 
คําวา สื่อของรัฐ ในความหมายของทาน รัฐ ของทานหมายถึงอะไรครับ รัฐของทาน
หมายถึงประเทศชาติ ประชาชน หรือรัฐของทานหมายถึงรัฐบาล  
  ขอที่ ๒ การเขียนนโยบายอยางเปนธรรมที่วามีขอเรียกรองไหมครับ  
จากทางองคการสื่อ ๖ องคกรดวยกันนะครับที่แถลงการณตอนรับการมาของทาน   
องค ก รสื่ อนั้ นมีทั้ ง สภาการหนั งสื อพิ มพ แห งชาติ  สมาพันธ นั กหนั งสื อพิมพ                  
แหงประเทศไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ
ภูมิภาคแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย และสมาคมเคเบิลทีวี    
แหงประเทศไทยครับ ขอเรียกรอง ๑ ใน ๔ ขอนั้นบอกวา ถาทานใหนายกรัฐมนตรี        
จัดรายการผานสื่อของรัฐ ทานจะใหผูนําฝายคานซึ่งจะไดรับพระบรมราชโองการ      
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไปนั้นจัดรายการอยางเทาเทียมและเปนธรรมหรือไม ทานชวยถาม
ดวยนะครับ  
   อีกขอหนึ่งที่ผมอยากจะขอถามทานก็คือเร่ืองของหนี้สินของไอทีวี ไอทีวีนัน้
มีเร่ืองกับทางสํานักนายกรัฐมนตรีมาตั้งแตป ๒๕๔๗ นะครับ บริษัท ชินคอรป ยื่นเรื่องตอ 
อนุญาโตตุลาการขอลดคาสัมปทานลง อนุญาโตตุลาการชี้ขาดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗  



 ๒๑๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        สายชล ๑๐๔/๒ 
 
ลดคาสัมปทานลงเปนปละ ๒๓๐ ลานบาท จากปละ ๑,๐๐๐ ลานบาท นอกจากนั้น 
รัฐจะตองจายคาชดเชยใหกับบริษัทนี้ดวยเปนเงิน ๒๐ ลานบาทครับ ทางสํานัก
นายกรัฐมนตรีก็ยื่นเรื่องนี้ตอศาลปกครอง ศาลปกครองพิพากษากลับครับ ที่จะใหไอทีวี
จายคาสัมปทานปละ ๑,๐๐๐ ลานบาทเชนเดิมนะครับ แลวก็ตองปรับสัดสวนของรายการ
เปน ๗๐:๓๐ ตามเดิมดวย รวมทั้งจายคาผิดสัญญาสัมปทานรอยละ ๑๐ ของคาสัมปทาน
แตละปคิดเปนรายวัน มูลคาของคาปรับสูงมหาศาลอยางนาตกใจ แตถาทานไมทําผิด
ทานจะไมถูกคาปรับนะครับ ๙๔,๐๐๐ ลานบาทโดยประมาณ คําถามก็คือวา แลวเรื่องนี้ 
ก็ไปตอที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับ ศาลปกครองสูงสุดยืนยันตามเดิมตามศาลปกครอง
คําถามตอทานรัฐมนตรีก็คือวาจนขณะนี้หนี้สินของไอทีวีทางรัฐของเราทวงคืนมาไดมาก
นอยขนาดไหนครับ และทานจะทวงคืนภายในระยะเวลาทั้งหมดกี่ปครับ  
   ขอตอไปนะครับ ที่ผมขออนุญาตที่จะตองพูดถึงเรื่องของคาเชาของ         
ทีพีบีเอส (TPBS) ในขณะนี้ กอนหนานี้เปนทีไอทีวีเชาตึกชินอยูเหมือนกันครับ คูกรณี 
เมื่อสักครู วันที่ ๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม คาเชาตึกชิน ๘,๘๓๕ ตารางเมตร  
ตารางเมตรละ ๓๓๑.๕๐ บาทตอเดือน นี่เปนขอมูลที่เพื่อนนักขาวของผมสงมาให  
คาเชาตอเดือนสําหรับสํานักงานที่นี่ ๒ ลาน ๙ แสนกวาบาทตอเดือน แตหลังจากนั้น 
ใน เ ดื อ น ธั น ว าคมมี ก า รป รั บ เ ปลี่ ย นค า เ ช า  แล ว ก็ ป รั บ เ ปลี่ ย นลดพื้ น ที่ ล ง  
จาก ๘,๘๐๐ ตารางเมตร เหลือ ๗,๐๙๗ ตารางเมตร แตคาเชาเพิ่มขึ้นจาก ๓๓๑ บาท
โดยประมาณ ไปเปน ๕๕๐ บาท คาเชาในพื้นที่ที่นอยลงแตมีคาเชามากขึ้นกวาเดิม 
เดือนละ ๑ ลานบาท คาเชาปจจุบันอยูที่ ๓ ลาน ๙ แสนกวาบาทตอเดือน คําถามคือวา 
ทีพีบีเอสซึ่งอาจจะไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของทานรัฐมนตรีนะครับ แตผมขอถามผาน
ทางสภานี้ครับวา เราจะใหโทรทัศนซึ่งเปนองคกรอิสระของรัฐใชภาษีของราษฎรนั้น 
ไปจายคาเชาใหกับเอกชนเดือนละ ๓ ลาน ๙ แสนบาท เหมาะสมหรือไมครับ  
   เ อาละครับ  ผมขออนุญาตสรุปสุ ดท ายนะครับว า  ใน เ รื่ อ งของ 
ทานนายกรัฐมนตรีมีวิวาทะกับสื่ออยูบอยแลวประกาศตัวจะเปนปฏิปกษตอสื่อมวลชน  
แลวทานก็ถามในสภานี้วามันผิดรัฐธรรมนูญขอไหน ปฏิปกษของทานถาเรามีการตีความ 



 ๒๑๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สายชล ๑๐๔/๓ 
 
วาทานขัดขวาง  แทรกแซง  ใช อํานาจโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญก็ผิดนะครับ  
แตถามตอไปครับวาประชาชนจะไดประโยชนอะไรจากการเปนปฏิปกษของทาน วันนี้
สื่อมวลชนถามทานไมไดถามในนามนายสมัคร สุนทรเวช ที่จะเห็นคนตายในเหตุการณ
ตุลาคมเพียง ๑ คนหรือไม วันนี้สื่อมวลชนทุกคนถามทานในฐานะนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทย สื่อมีสิทธิถามครับ ไมวาเขาจะอายุเทาไรก็ตาม ----------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๐๕/๑ 
 
 



 ๒๑๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 จีรนุช ๑๐๕/๑ 
 
สื่อมีสิทธิขอความจริงจากทานเพื่อที่จะสงไปใหกับประชาชน นั่นเปนหนาที่ของสื่อมวลชน
ขอความกรุณาใหทานนายกรัฐมนตรีไดกรุณาชี้แจงนะครับวา ตอไปทานจะเปนปฏิปกษ
จริงหรือไม ทานจะเปนปฏิปกษไปเพื่ออะไรครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ   
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณสมคิดครับ  
   นายสมคิด  บาลไธสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หนองคาย) : กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ ผม สมคิด บาลไธสง ส.ส. หนองคาย พรรคพลังประชาชน ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภาครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดฟงการแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล
ในฐานะที่ผมเปนพรรครวมรัฐบาล ผมไดฟงมาตลอดระยะเวลา ๓ วัน ดวยความอดทน   
นะครับ ไดฟงมาทุกหัวขอโดยเฉพาะเรื่องเรงดวนนั้นตรงใจโดนใจชาวบานเหลือเกิน  
ซึ่งเปนนโยบายที่ทางพวกกระผมไดไปหาเสียงกับประชาชน ซึ่งทางคณะรัฐบาลไดนํา 
มาเปนนโยบายเรงดวน ซึ่งเปนที่พี่นองประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุดนะครับ ซึ่งไดฟง
มาจากผูมีเกียรติหลายทาน หลายพรรค ทั้งฝายคานและรัฐบาล ไดฟงมาก็เห็นวานโยบาย
ที่ จะ เปนประโยชนกับประชาชนนี้ เ ราก็ยั งมามีการท วงติ งหรือว า ไม เห็นด วย  
ผมก็แปลกใจอยูวาถาผมหาเสียงอยางที่บางทานมาอภิปรายในสภานี่ผมตกแนนอน 
ผูแทน นะครับ เอาละครับ ผมจะเขาเรื่องแลวครับตอนนี้ ผมขออธิบาย ขอสงเสริม
สนับสนุนนโยบายของรฐับาลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับ เพราะผมเปนครูบานนอกมา 
ผมตองเอานโยบายเรื่องการศึกษามาพูดกันกอน ซึ่งเปนนโยบายและเปนเรื่องปญหา
สําคัญระดับประเทศดวยนะครับ ทางรัฐบาลไดพูดถึงเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
อันนี้เปนเรื่องที่สําคัญมากครับ ไมวาระดับใดก็ตามนะครับ การศึกษาของประเทศไทย 
เรารูสึกจะอยูระดับแนวหลังเขานะครับ เพราะฉะนั้นเปนสิ่งสําคัญที่ทางรัฐบาลไดกําหนด
เปนนโยบายทุกสถาบันการศึกษาทุกระดับคงจะนําเอาปญหานี้ไปแกไข โดยเฉพาะ
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติของเราเองมีผลการเรียนต่ํามากทุกระดับ สําหรับนโยบาย
อันตอไปเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร เร่ืองหลักสูตรนี้นะครับ มันมีปญหาตรงที่วา 
ทุกวันนี้การศึกษายุคใหมจะละเลยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพราะฉะนั้นผมอยากเสนอ
ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเลยครับ ในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะ
สาระสําคัญในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  



 ๒๑๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๐๕/๒ 
 
มีอยู ๘ สาระ สาระที่สําคัญที่สุดที่ควรจะเพิ่มเติมแกไขก็คือสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ผมเองอยากเสนอแนะวา ผานทางประธานไปยังรัฐบาลนะครับ ใหไปเนนเรื่อง
ประวัติศาสตร สังคมศึกษา เดี๋ยวนี้คนไทยเราไมรูประวัติศาสตรตัวเอง ออนมากเลยครับ 
ระดับประถมนี่แทบไมรูจักเลยประเทศไทยเปนอยางไร เพราะฉะนั้นการจะใหคนไทยมา
รักชาติตัวเอง โดยไมรูประวัติศาสตรความเปนมามันก็ยากครับ ผมเนนตรงนี้ครับ 
นอกจากนั้นก็ไปเนนในสาระสังคมอีกตรงหนึ่งก็คือ วิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม อันนี้
คือระดับศีลธรรมของเราตกต่ํามากครับ โดยเฉพาะทุกวันนี้เรารูสึกพูดอะไรกันไมคอย 
รูเ ร่ือง ระดับศีลธรรมของผูหลักผูใหญในบานเมืองก็ตกต่ํานะครับ อันนี้ก็อยากฝาก 
ทางรัฐบาลใหไดไปดูแลเรื่องศีลธรรมนะครับ สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปน
หลักสูตรของสถานศึกษานะครับ ------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๐๖/๑ 
 
  
 



 ๒๑๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          วันทนา ๑๐๖/๑ 
 
สถานศึกษานี่ผมอยากใหทางรัฐบาลนําสาระแกนกลางซึ่งมีอยูแลว ๗๐ เปอรเซ็นต  
แลวสาระเพิ่มเติมหรือทองถิ่นอยากใหเอาวิชาศีลธรรมเสริมเขาไปใหมาก ๆ ทุกสาระวิชา 
ที่เราสอน สอนวิทยาศาสตรก็เสริมศีลธรรมเขาไปในการสอนวิทยาศาสตรดวยนะครับ 
สําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. อยากใหเนนเรื่องการปฏิบัติ แลวก็
เนนเรื่องความสามารถดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บวกดวยคุณธรรม  จริยธรรม 
เพราะฉะนั้นระดับ ปวช. ปวส. ยิ่งสําคัญมากนะครับ รูสึกวาหละหลวมในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา อยางที่เปนขาวเราไดยินมาเราก็ไมสบายใจ มาพูด
ถึงเรื่องระดับอุดมศึกษาก็เหมือนกัน ความจริงแลวการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ตามที่ไดติดตามมาก็อยูระดับใชไดนะครับ ระดับเอเชียของเรา แตวาเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมขาดไป ผมก็อยากใหทางกระทรวงศึกษาธิการไดนําเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
เขาไปสอดแทรกในวิชาที่สอนทุกสาระ ทุกวิชาเอก ในเร่ืองนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครู 
ผมอยากจะเนน เรื่ องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  ซึ่ งผู มี เกียรติหลายทาน 
ไดพูดมาแลว มันเปนปญหามากครับ มันเปนเกณฑที่ทําใหครูบาอาจารยไดลําบาก
ย า ก เ ย็ น เ ห ลื อ เ กิ น  บ า ง คนผมอ ย า ก ใ ห ท ร า บ ถึ ง เ รื่ อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ว ย 
ในกระทรวงศึกษาธิการ มันมีกลุมบุคคลบางกลุมไดมาหากินในการทําผลงานทาง
วิชาการ อยากใหตรวจสอบ คนไหนถามาไมถูกสายไมมีผาน อันนี้มีจริง ผมอยากใหทาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาทราบดวยแลวใหติดตาม บางคนไมควรจะผานผลงานแตก็
ไดผานผลงาน แตบางคนควรจะไดก็ไมไดครับ ผมเลยขอเสนออยางนี้ การจะทําผลงาน
วิชาการโดยเฉพาะครูบานนอก ไมใชครูระดับมหาวิทยาลัย ผมอยากเสนอวาเปนผลงาน 
๒ ดาน คือดานที่ ๑ ผูมีอายุนอยหรือราชการนอยถาเขามีความสามารถทําผลงาน 
ทางวิชาการไดใหเขาทําไปเลย กระโดดไดเลย แตถาผูอาวุโสอยางนี้ทําการสอนดีแตไมมี
เวลาจัดทําผลงาน เขานาจะเปรียบเทียบประสบการณอะไรตาง ๆ ใหได อันนี้ก็ขอฝาก
ทางกระทรวงศึกษาธิการ สําคัญอีกอยางหนึ่งขอเพิ่มเติมก็คืออยากไดความชัดเจนเรื่อง
การศึกษาฟรี ๑๒ ป  ฟรี ๑๒ ป อยากใหชัดเจน เดี๋ยวนี้สับสนกัน แมการปฏิบัติระดับ
กระทรวงก็ตาม หรือ สพฐ. ก็ตาม คําวา ๑๒ ป ใหชัดเจน อยางทานผูมีเกียรติทาง 
พรรคประชาธิปตยไดวามาตั้งแตวันแรก ผมอยากใหอธิบายใหชัดเจนวา ๑๒ ป หมายถึง 



 ๒๒๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         วันทนา ๑๐๖/๒ 
 
อนุบาล ๓ ป กอนไปรวมถึง ม. ๓ ใชไหม หรือ ๑๒ ปตั้งแต ป. ๑ ถึง ป. ๖ ใชไหม ตองเอา
ชัดเจนนะครับ แตความเขาใจเดี๋ยวนี้ประชาชน แมแต ส.ส. เดี๋ยวนี้ก็เขาใจวา ๑๒ ป  
คือ ป. ๑ ถึง ม. ๖ ไมนับรวมอนุบาล ๓ ป ถานับรวมอนุบาล ๓ ป มันจะเปน ๑๕ ป  แลวก็ 
ขอฝากอีกอันหนึ่งก็คือเร่ืองโครงสรางนะครับ โครงสรางในการบริหารงานของ สพท.  
ในเขตตาง ๆ อยากใหพิจารณาดูแลเรื่องโครงสรางของศึกษานิเทศกซึ่งเขาอยากเปน
เอกเทศ เพราะวาศึกษานิเทศกทุกวันนี้ไมมีหัวขบวนอยูในระดับกระทรวง รูสึกตกต่ํา 
ในเรื่องของศึกษานิเทศก แลวก็โครงสรางเกี่ยวกับเร่ืองกรมสามัญศึกษาเดิม คือระดับชวง
ชั้นที่ ๓ ที่ ๔ เขาก็ไมสบายใจ เขาอยากเปนเอกเทศหรือแยกสวนออกภายใน สพท.  
ขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กนอยเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาเพราะวากําลังจะจบพอดี ในเร่ือง 
การพัฒนาครูนะครับ ผมอยากเสนอวาถาเราอยากไดครูมีคุณธรรม จริยธรรม พรอมที่จะ
เปนครูที่ดี เรานาจะใหกระทรวงศึกษาธิการคัดเด็กที่มีแววความเปนครูตั้งแตระดับ ม. ๓  
หรือ ม. ๔ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๐๗/๑ 



 ๒๒๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๐๗/๑ 
 
เพื่อจะเขาโควตา (Quota) ในการผลิตครูใหคนมีคุณธรรม จริยธรรมตั้งแตเด็ก ๆ มาเลย 
ไมใชวาอยู ๆ แลวมาจับใครก็ไดมาเปนครูมันถึงเสียหายอยางที่เราเห็นเหตุการณตาง ๆ 
เกิดขึ้นนะครับ ในโอกาสที่ผมไดรับเกียรติจากคณะ ส.ส. ทางหนองคายใหเปนตัวแทน 
ก็ขอขอบคุณทุกทานที่ใหโอกาสเปนตัวแทนไดมาพูดในวันนี้ ขอบคุณมากครับ  
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : คุณสมชาย ครับ  
  นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ กระผม สมชาย โลสถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
ตรัง พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ตองยอมรับวาเปนวันที่พวกเรา 
มีโอกาสไดทําหนาที่ที่สําคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ และมาตรา 
๑๐๒ ซึ่งถือวาเปนภารกิจของสมาชิกทุกคนที่มีความสําคัญยิ่ง ทานประธานครับ ผมได
เปดดูนโยบายของรัฐบาลที่ไดแจกจายใหพวกเรากอนหนานี้ ผมไดดูนโยบายขอ ๘.๑.๖  
ขอ ๘.๑.๗  ขอ ๘.๑.๘ แลวก็ขอ ๘.๑.๙ นั่นก็คือในเรื่องของการกระจายอํานาจ 
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และการสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ ๒ ประเด็นดังกลาว ทานประธานครับ ผมอยากเรียนวาเปนนโยบายของ
รัฐบาลชุดนี้ที่เขียนขึ้นมาคอนขางจะขัดแยงกันเองในตัว นโยบายที่แถลงเมื่อวันที่ ๑๘  
ที่ผานมานี้ผมเปดดูแลวเหมือนกับนโยบายป ๒๕๔๘ ซึ่งทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ 
ไดแถลงไวเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ตางกันเพียงแควัน เดือน แลวก็ปเทานั้น  
แตนโยบายนี่เหมือนกันเลยทานประธาน ผมเลยขอตั้งสมญานามนโยบายของรัฐบาล 
ชุดนี้วานโยบายนอมินี สวนคณะรัฐมนตรีจะเปนนอมินีหรือไมผมคิดวาคงใหเวลา 
เปนเครื่องพิสูจนนะครับ ทานประธานครับ นโยบายในเรื่องการกระจายอํานาจไปสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของรัฐบาลชุดนี้ไดเขียนมากกวารัฐบาลชุดกอนนิดหนึ่ง แตถาเรามอง
ยอนไปถึงในรัฐบาลป ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ซึ่งขณะนั้นมีกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ป ๒๕๔๒ กําหนด 
ไววา รัฐจะตองจัดใหทองถิ่นมีรายไดไมนอยกวารอยละสามสิบหาของงบประมาณรายได
ทั้งหมดของรัฐบาลในป ๒๕๔๙ คือหมายถึงวาในป ๒๕๔๙ รัฐจะตองจัดใหทองถิ่น 
มีรายไดรอยละ๓๕ ของรายไดทั้งหมดที่รัฐบาลจัดเก็บได ผมเฝาดูการกระจายอํานาจ 



 ๒๒๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                   รัชนีพร ๑๐๗/๒ 
 
สูทองถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณ ๕ ปเต็ม ๆ ในชวงที่รัฐบาลทักษิณบริหาร
ประเทศ ผมมีขอมูลเรียนทานประธานไดทราบวาการเพิ่มจํานวนยอดของงบประมาณ
ไปสูทองถิ่นในแตละปคอนขางจะนอยมาก ปละเกือบไมถึง ๑ เปอรเซ็นต ตัวอยาง 
ป ๒๕๔๕ ซึ่งเปนปแรกที่รัฐบาลทักษิณจัดงบประมาณสูทองถิ่น ทานประธานครับ  
จัดใหจํานวนทั้งสิ้น ๒๑.๒๕ เปอรเซ็นต ป ๒๕๔๖ จัดใหรอยละ ๒๒.๑๙  ป ๒๕๔๗ จัดใหรอยละ  
๒๒.๗๕  ป ๒๕๔๘ จัดใหรอยละ ๒๓.๕๐ แลวปสุดทายซึ่งเปนปที่พระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ป ๒๕๔๒ 
กําหนดวา ตองใหทองถิ่นมีรายไดรอยละ ๓๕ รัฐบาลทักษิณจัดใหแครอยละ ๒๔.๐๖ 
เทานั้น เปนเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ ลานบาท ถาจัดใหตามจํานวนที่พระราชบัญญัติ 
กําหนดแผน ป ๒๕๔๒ ระบุวา ๓๕ เปอรเซ็นต หมายถึงจะตองจัดใหทองถิ่นมีรายได 
ไมนอยกวารอยละ ๓๕ นั้นเปนเงินทั้งสิ้น ๕๒๕,๐๐๐ ลานบาท ------------------------------- 
 
                  - ๑๐๘/๑  



 ๒๒๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุทธาทิพ ๑๐๘/๑ 
 
นี่แสดงวาทองถิ่นทั้งหมดของเราทั่วประเทศขาดโอกาสที่จะนําเงินไปบริหารทองถิ่น
ทั้งหมด จํานวน  ๑๖๕,๐๐๐ ลานบาท ทานประธาน งบประมาณดังกลาวผมไมสงสัยวา
ทําไมรัฐบาลถึงพยายามที่จะไมโอนไปสูทองถิ่น มีการกลาวอางทานประธานครับวา      
ไมอยากกระจายงบดังกลาวไปสูทองถิ่นใหมากเพราะวาทองถิ่นจะมีการทุจริตคอรรัปชัน 
ถาถามผมวามีบางไหม ผมเชื่อวานาจะมีทานประธานครับ แตวาโครงการทองถิ่นที่ทุจริต 
ทานประธานตองเขาใจวาเปนโครงการเล็ก ๆ ไมกี่ลานบาท อาจจะมีบางก็เปนการเรียก
คาหัวคิว ๕ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต แตโครงการที่รัฐบาลในป ๒๕๔๘ บริหารโดย
รัฐบาลทักษิณนั้น ทานประธานตองยอมรับวามีการกลาวหาคอนขางจะมากในประเทศนี้ 
วามีการทุจริตในเชิงนโยบาย มีการทุจริตคอรรัปชัน มีผลประโยชนทับซอน มีการเอื้อ
ผลประโยชนใหกับพวกพองวงศวานวานเครือ สิ่งเหลานี้ทานประธานครับคอนขาง        
จะมาก จนหลายคนบอกวารัฐบาลยุคนั้นเปนรัฐบาลโคตรโกง หรือหลายคนบอกวานาจะ
โกงกันทั้งโคตร นี่คือขอเท็จจริงที่ปรากฏในป ๒๕๔๘ เพราะฉะนั้นทานประธานครับ
นโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นของรัฐบาลในยุค ๔–๕ ปที่ผานมาถือวาลมเหลว
ไมมีความจริงใจ กลับไปนํานโยบาย เขาเรียกวาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    
มาใชนั่นก็คือนโยบายผูวาซีอีโอ นั่นคือตัวแทนสัญลักษณของการรวบอํานาจ ซึ่งผม 
ไมสงสัยวาทานอดีตนายกรัฐมนตรีของเราคนนี้ ชอบนิยมระบบการรวบอํานาจมากกวา
การกระจายอํานาจ เพราะสิ่งเหลานี้ทานประธานครับ ผมอยากเรียนวาในป ๒๕๔๘  
ซึ่งเปนปที่พวกเราสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นมีโอกาสเขาไปรวมดูงบประมาณ
จากคําสั่งของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ใหผูวาราชการจังหวัด
เชิญพวกเราเขาไปดูแลงบผูวาซีอีโอของจังหวัดตรัง ผมจําไดวาจังหวัดตรังมีงบทั้งสิ้น 
ในป ๒๕๔๘  ๑๓๖ ลานบาท ขณะที่เราไปถึงปรากฏเขาจัดสรรงบประมาณเปนโครงการ
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลวครับ เปนโชคดีของพี่นองชาวจังหวัดตรัง เปนโชคดีของเจาของ
งบประมาณ ผมไปเห็นโครงการหนึ่ง ทานประธานครับ ถือวาเปนโครงการที่คอนขางจะ
อัปยศ ใน ๑๓๖ ลานบาท ที่จัดใหผูวาซีอีโอจังหวัดตรัง มีอยูงบหนึ่งครับเปนงบจัดซื้อโค
พื้นบานตัวเมีย จํานวน  ๒๐๐  ตัว ราคาตัวละ  ๖๐ ,๐๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้นเปนเงิน
งบประมาณ ๑๒ ลานบาท เราเปนผูแทนราษฎรจังหวัดตรัง เราทราบทานประธานครับวา 



 ๒๒๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุทธาทิพ ๑๐๘/๒ 
 
โคพื้นเมืองตัวเมียตัวละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทเทานั้นแหละครับ แตวาตั้งงบกัน ผมทราบ
วามีการสมคบกันระหวางขาราชการบางคนกับตัวแทนนักการเมืองซีกรัฐบาลขณะนั้น 
ไดตั้งงบถึง ๑๒ ลานบาท ในขณะที่ยอดจริง ๆ ไมเกิน ๒ ลานบาท ผมวาเปนโชคดีของ
แผนดินที่ เ ราไปเห็นงบดังกลาว  ผมคัดคานครับ  ในที่สุดงบดังกลาวถูกยกเลิก  
ถาไมอยางนั้นผมไมทราบวา ๑๐ ลานบาท สวนเกินตรงนั้นไปอยูในกระเปาของใคร 
ไมทราบ สิ่งเหลานี้ครับสะทอนใหเห็นวาการนํางบผูวาซีอีโอไปสูทองถิ่นไมไดจัดสรรตาม
ความจําเปนและความตองการของพี่นองประชาชนอยางแทจริง แตเปนการจัดสรร
งบประมาณตามความตองการของหัวคะแนน เปนการจัดงบประมาณเพื่อประโยชนทาง
การเมืองมากกวา เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ผมคิดวารัฐบาลชุดนี้จะตองแกไข ปรับปรุง แลวก็
ดูแลอยางจริงจัง อยาใหเปนงบของการเมืองที่ เขาไปตอบแทนหัวคะแนนในพื้นที่  
ผมไมคอยมั่นใจรัฐบาล แตผมคอนขางจะมั่นใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
คนใหม ตองฝากใหทานไปดูแลงบผูวาซีอีโอที่จะมีขึ้นในป ๒๕๕๒ ใหมีความบริสุทธิ์ 
ผุดผอง เกิดเปนโครงการอยางแทจริงอยางที่พี่นองประชาชนเขาตองการ ไมใชเปน 
การตอบแทนหัวคะแนน หรือตอบแทนผลประโยชนทางการเมือง ผมยังมั่นใจ แมวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคนนี้อาจจะมีคะแนนความเชื่อม่ันจากพี่นอง
ประชาชน จากการสํารวจของโพลลอยูอันดับหลังสุดก็ตาม แตผมคิดวาระยะเวลาเปน
เครื่ อ งพิสู จน  วันที่ ท านไปแถลงนโยบาย  วันที่ ท านไปแถลงกับสื่ อมวลชนที่
กระทรวงมหาดไทยวันแรกที่ทานรับตําแหนง ผมเขาใจแลวก็เห็นใจครับ ทานยกมือไหว
และบอกกับพี่นองทั้งประเทศวา หากที่แลวมาทานและครอบครัวทําอะไรผิดทานขอโทษ 
นับจากนี้ไปทานจะรับใชแผนดินดวยความซื่อสัตยสุจริต ผมมีความมั่นใจ ทานประธานครับ  
รัฐบาลไหนก็แลวแตถาลุแกอํานาจ 

 
- ๑๐๙/๑ 



 ๒๒๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    บศุยรินทร ๑๐๙/๑ 
 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : ขอโทษนะครับ กอนที่เขาจะเริ่ม
นับเวลาใหม ทานพูดเทาไรผมก็ไมวาเพราะไมมีปญหา แตของพรรคฝายคานทานพูด 
นับตรงนี้แลว แลวเหลืออีกแค ๓๒ นาที ทานจะใชตอไปอยางไรก็ไดผมไมติดใจ ผมเรียนไว 
ใหทราบนะครับ  

นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : ผมจะจบ
แลวครับ  ทานประธานที่ เคารพครับ  ผมจะตั้งความหวังไวที่ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยและจะเปนกําลังใจใหกับทานดวย ทานประธานครับ ไมวารัฐบาล 
ยุคไหนก็แลวแตถาลุแก อํานาจ  นึกถึงแตผลประโยชนของตัวเองและพวกพอง  
มีผลประโยชนทับซอนคิดแตเร่ืองการทุจริตและคอรรัปชัน อยาวาแต ๓๑๖ เสียงจาก  
๖ พรรคเลย ๓๗๑ เสียงพรรคเดียวก็เคยพังมาแลว ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญคุณถวิลครับ 
  นายถวิล  ไพรสณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :      
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม ถวิล ไพรสณฑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๐  พรรคประชาธิปตย นโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลง 
ไปแลวนั้น กระผมไดตรวจสอบทั้งหมดแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายในขอ ๘ วาดวย 
การบริหารจัดการที่ดีนั้น ผมยังมองเห็นวามีหลายประเด็นที่ยังไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีทานสมาชิกบางทานก็ไดเรียนทานประธานไปแลววาไมสอดคลอง 
กับมาตรา ๗๕ ในประเด็นที่ไมกําหนดระยะเวลาที่แนชัดเอาไวในตัวนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งถึงแมวารัฐบาลจะไดประกาศเปนนโยบายเรงดวนภายใน ๑ ปก็จริง และไดประกาศ
เปนนโยบายทั่วไปจะทําใหแลวเสร็จภายใน ๔ ปก็จริง แตในตัวรัฐธรรมนูญนั้นไดระบุไว
ชัดเจนวาจะตองกําหนดเวลาที่แนชัด  
   ในประการที่ ๒ ที่กระผมเห็นวายังไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญก็คือ         
ในมาตรา ๗๘ (๒) ของรัฐธรรมนูญไดระบุไวชัดเจนวา ในแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐนั้น 
จะตองกําหนดนโยบายจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการ 
สวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่อยางชัดเจน ซึ่งในคําแถลงนโยบายนั้นไมไดเขียน
ไวในประเด็นเหลานี้ และที่สําคัญกระผมคิดวาการกําหนดอํานาจหนาที่ระหวาง 



 ๒๒๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    บุศยรินทร ๑๐๙/๒ 
 
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นนั้นไมควรกําหนด
ระยะเวลาใชเวลาถึง ๔ ป เพราะเรื่องเหลานี้ไดมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
ตาง ๆ คอนขางจะชัดเจนอยูแลว รัฐบาลจึงนาที่จะตองกําหนดอํานาจหนาที่เหลานี้ไวให
ชัดเจน ในมาตรา ๗๘ (๓) ในตอนทายไดเขียนไวชัดเจนในแนวนโยบายของรัฐวา 
จังหวัดใดที่มีความพรอมที่จะใหเปนรูปแบบการปกครองทองถิ่นทั้งจังหวัด ก็ใหยกฐานะ
เปนราชการสวนทองถิ่นทั้งจังหวัด ประเด็นนี้ทางรัฐบาลเองก็ไมไดเขียนไวในนโยบาย 
กระผมคิดวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารราชการแผนดิน  
ผมเสียดายที่รัฐบาลตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ มาจนกระทั่งปจจุบันนั้นไมไดเนนหนักในเรื่อง
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น 
กระผมเห็นวาในยุคโลกาภิวัตนเชนนี้ความตองการของประชาชนนั้นมีความหลากหลาย 
รัฐบาลกลางเองไมสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง  
มีราชการสวนทองถิ่นเทานั้นเองที่สามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชน 
ไดอยางแทจริง ประเด็นเหลานี้กระผมคิดวาถึงเวลาแลวที่รัฐบาลจะตองจริงจังกับเร่ือง
ของการกระจายอํานาจ  ผมอยากเรียนทานประธานวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญที่ใหความสําคัญตอการปกครองสวนทองถิ่นคอนขางมาก  
และผมเชื่อวาไมมีประเทศไหนในโลกนี้จะพัฒนาใหกาวหนาไปได ถารวบอํานาจไวที่
สวนกลาง ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๑๐/๑ 
 
 



 ๒๒๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๑๐/๑ 
 
นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา ทานจะเห็นไดชัดเจนวา หลังจากมี อบต. มีเทศบาล  
มี อบจ. ที่เต็มรูปแบบแลว การพัฒนาพื้นที่ในชนบทนั้นไดมีความกาวหนาไปคอนขางมาก 
มีถนนหนทางไปทั่วถึง มีหนวยงานที่ดูแลความเดือดรอนของประชาชนอยางใกลชิด  
สิ่งเหลานี้เปนพยานหลักฐานที่ประจักษแนชัดวา การกระจายอํานาจไปสูสวนทองถิ่นนั้น 
เปนการสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไดอยางรวดเร็วมากกวาเราไปเนนหนักในเรื่อง
ของราชการสวนภูมิภาค ที่สําคัญที่สุดก็คือวาตัวแทนของประชาชนในทองถิ่นนั้น  
ผมไมคิดวาขาราชการประจําซึ่งยายมาจากที่อ่ืนจะรูปญหาในทองถิ่นดีกวาคนในทองถิ่น 
ผมไมเชื่อวาจะมีใครรักทองถิ่นเทากับคนในทองถิ่น เพราะฉะนั้นการแกปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่นที่ไดผลที่สุดก็คือการใหประชาชนในทองถิ่น ตัวแทนของประชาชน 
ในทองถิ่นเปนผูแกปญหา อีกมาตราหนึ่งที่ รัฐบาลนี้ไมไดเขียนเอาไว ทั้ง ๆ ที่ เปน
บทบัญญัติวาดวยพื้นฐานแนวนโยบายของรัฐก็คือในมาตรา ๘๗ ที่พูดถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับ ในรอบ ๓–๔ ปที่ผานมา  
เปนที่นาเสียดายอยางยิ่งวารัฐบาลในยุคนั้นไดเนนหนักไปในเรื่องของการเพิ่มอํานาจ
ใหกับผูวาราชการจังหวัด ซึ่งในสวนนั้นผมไมติดใจ แตสวนที่ผมติดใจก็คือวาทานเพิ่ม
อํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัด พยายามที่จะใหผูวาราชการจังหวัดนั้นเปนผูวาราชการ
จังหวัดในระบบซีอีโอ แตสิ่งหนึ่งที่ทานลืมไปก็คือวาทานไมกอตั้งใหมีองคกรตรวจสอบ
ผูวาราชการจังหวัด นี่เปนจุดที่อันตรายเปนอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดจึงมีอํานาจ
มากมาย และสิ่งสําคัญก็คือวา ในงบประมาณแตละปนั้นรัฐบาลกลางเองไดจัดสรร
งบประมาณไปใหผูวาราชการจังหวัดปหนึ่งนับเปน ๑๐๐ ลานบาท แลวเปนการสง
งบประมาณไปในชวงเวลาที่งบประมาณใชไปแลวมา ๔–๕ เดือน ผมเองในชวงที่เปน
สมาชิกวุฒิสภาไดรับหนังสือเชิญจากผูวาราชการจังหวัดใหไปรวมประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ นั่นก็หมายถึงวางบประมาณเหลานี้ที่รัฐบาลจัดสรรไปใหนั้น ทางจังหวัดเอง
ไมไดเตรียมการมากอน ไมมีโครงการมากอนเลย มานั่งประชุมแลวก็แบงกันทํา  
นั่นก็หมายถึงวางบประมาณสวนนี้ไมเกิดผลไปตามเปาหมายที่ควรจะตองทํา ทั้ง ๆ ที่ 
สิ่งเหลานี้ถาจัดสรรไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว กระผมคิดวาจะมีประโยชน
มากกวาที่จะใหจังหวัด และที่สําคัญก็คือวามีจุดรั่วไหลคอนขางมาก เพราะฉะนั้นผมจึง 



 ๒๒๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๑๐/๒ 
 
เปนหวงวาถาเราเนนหนักใหกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหมีอํานาจทั้งดานการเงินและ 
มีอํานาจทางดานบุคลากรและสวนอื่น ๆ โดยไมมีองคกรตรวจสอบแลวปญหาจะตอง
เกิดขึ้น ราชการสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ไมวาจะมี อบจ. ก็มีสภา อบจ. เทศบาลก็มี 
สภาเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลก็มีสภาตําบล กทม. ก็มีสภากรุงเทพมหานคร  
   ในประเด็นสําคัญที่ผมจะพูดอีกประการหนึ่งก็คือวา ในรัฐธรรมนูญ 
ไดบัญญัติใหมีการกําหนดกฎเกณฑวาดวยมาตรฐานในการกํากับดูแล ปจจุบันการกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นอยูกับความพอใจของผูวาราชการจังหวัดในกรณี
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองคการบริหารสวนจังหวัด การกํากับดูแลเทศบาลตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนั้นขึ้นอยูกับความพอใจของนายอําเภอ เพราะฉะนั้นมาตรฐาน
ในการกํากับดูแลขาราชการสวนทองถิ่นจึงไมมีมาตรฐาน รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงได
บัญญัติไวชัดเจนวา รัฐบาลจะตองออกเปนกฎหมาย เพื่อกําหนดมาตรฐานในการกํากับ
ดูแลราชการสวนทองถิ่น ผมเปนหวงเหลือเกินวา ถามาตรฐานการกํากับดูแลราชการ 
สวนทองถิ่นไมมีมาตรฐานแลว จะเกิดปญหาเหมือนที่ กทม. เคยเกิดขึ้นในชวงรัฐบาล 
ชุดกอนหนานี้ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                                                                 - ๑๑๑/๑ 
 



 ๒๒๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๑๑/๑ 
 
ทานประธานคงทราบวากรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะแกปญหาจราจร มีนโยบายที่จะ
ขยายเสนทางรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) ไปสูฝงธนบุรี และบางนา สําโรง แตปรากฏวาการขอ
อนุมัติอะไรตาง ๆ ซึ่งจะตองผานคณะรัฐมนตรี ผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนั้น
ถูกระงับไวหมดเลย ซึ่งผมไมทราบวาเหตุผลอะไรที่ตองไประงับในเมื่อกรุงเทพมหานคร
นั้นตองการแกปญหาจราจรใหกับพี่นองประชาชน แตปรากฏวาพอสง เนื่องจากเปน
อํานาจที่เกินอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จําเปนจะตองขออนุมัติ ครม.ผาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็ไมไดรับอนุมัติ ผมคิดวามาตรฐานอยางนี้ไมถือวา
เปนมาตรฐาน แตเปนการใชอํานาจที่เหนือกวาไมตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
ซึ่งผูบริหารนั้นอยูคนละพรรคทํางานใหเขาตาประชาชนเพื่อแกปญหาของประชาชน 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ผมคิดวาในเมื่อรัฐธรรมนูญไดประกาศไวชัดเจน ไดบัญญัติไว
ชัดเจนแลววารัฐบาลจะตองออกมาเปนกฎหมาย กําหนดมาตรฐานในการกํากับดูแล 
ใหชัดเจนวาอันไหนที่เปนความเปนอิสระของทองถิ่น รัฐบาลเองก็ดี ขาราชการประจําซึ่งมี
หนาที่กํากับดูแลก็ดีจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานของรัฐ เพราะฉะนั้นในสิ่งเหลานี้ผมอยากจะเรียนทานประธานไปถึง
รัฐบาลวา ราชการสวนทองถิ่นนั้นมีความสําคัญสําหรับประเทศชาติเปนอยางยิ่ง 
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จําเปนจะตองเรงทําเพื่อสงเสริมการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายรายไดซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไวชัดเจนวา รัฐบาลตองรีบออก
กฎหมายรายไดใหทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นสามารถจัดเก็บรายไดเลี้ยงตัวเองได ซึ่งกระผม
คิดวารัฐบาลกลางเองนั้นควรจะทํารับผิดชอบเฉพาะกิจการที่เปนงานใหญ ๆ โดยสรุป
กระผมคิดวาถึงเวลาแลวที่รัฐบาลควรจะมองประเด็นถึงเรื่องการกระจายอํานาจไปสู
ทองถิ่น เพราะนั่นหมายถึงวาเปนการใหประชาชนนั้นเขาเรียนรูประชาธิปไตยจากทองถิ่น 
เปนการฝกสรางผูนําใหเกิดขึ้นตั้งแตทองถิ่นมาถึงระดับชาติ และที่ตองการที่สุดคือวาให 
พี่นองประชาชนเขาไดมีโอกาสแกปญหาของเขาเองในทองถิ่น มีนักปรัชญาทางรัฐศาสตร
ไดพูดมา ๓๐๐–๔๐๐ ปแลววา มนุษยเราเกิดมานั้นเขาไมตองการแตเพียงรัฐบาลที่ดี
เทานั้น แตเขาตองการเปนผูมีสวนรวมในการปกครองตัวเขาเองดวย ขอขอบพระคุณ 
ทานประธานครับ  



 ๒๓๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๑๑/๒ 
 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณเฉลิมชาติครับ 
  นายเฉลิมชาติ การุญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สกลนคร)  :  กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นายเฉลิมชาติ การุญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสกลนคร พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ กระผมขออนุญาตอภิปรายและ
ใหขอสังเกตแกนโยบายรัฐบาลที่แถลงไปเกี่ยวกับเร่ืองนโยบายดานพลังงาน ตอเนื่องจาก
รัฐบาลสมัยทานดอกเตอรทักษิณ ชินวัตร จนถึงปจจุบันนะครับ ในสวนของภาครัฐไดมี
การสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษพลังงาน และในเรื่องของการสงเสริมการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลระดับชุมชน  ซึ่งถึงปจจุบันตัวเลขที่กระผมเองไดไปสืบเสาะมา 
มีการสนับสนุนโครงการไบโอดีเซลขนาดชุมชนกําลังการผลิต  ๑๐๐  ลิตรตอวัน  
ไมนอยกวา ๕๐๐ โครงการ ซึ่งปจจุบันก็ไดดําเนินการอยู แตจากการลงไปสัมผัสและไป
ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ พบวาปจจุบันการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลนั้น เปาหมายการผลิตจึง
ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคเนื่องจากวาปญหาที่เกิดขึ้นคือเร่ืองของการหาวัตถุดิบ  
คือเปนการจัดเก็บน้ํามันพืชที่ใชปรุงอาหารที่ใชแลวไมเพียงพอตอการผลิต ทําใหการผลิต
โดยรวมของประเทศเราตอนนี้ที่ผานโครงการดังกลาวมีเปอรเซ็นตไมถึง ๒๐ เปอรเซ็นต             
ในขณะเดียวกันเทาที่เราทราบปญหานะครับ คือเร่ืองของการจัดเก็บน้ํามันไมเพียงพอ   
แตขอมูลที่เราทราบในแตละปนั้นมีน้ํามันพืชที่เหลือจากการปรุงอาหารปหนึ่งตกประมาณ 
๗๔ ลานลิตรตอป หรือจะคํานวณเปนในแตละวันจะมีปริมาณน้ํามันอยูประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ ลิตรตอวัน -------------------------------------------------------------------------------- 
 

                 - ๑๑๒/๑ 
 



 ๒๓๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กุลนษิฐ ๑๑๒/๑ 
 
แตจากความเปนจริงนั้นการดําเนินโครงการดังกลาว ไมวาจะเปนภาคเอกชน หรือการ
ดําเนินโครงการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล จากการสงเสริมของภาครัฐนั้นมีการผลิตน้ํามัน 
ไบโอดีเซลเพียง ๕๐,๐๐๐ ลิตรตอวัน เพราะฉะนั้นตรงนี้กระผมเองจึงขอฝากเรื่องนี้ถึง 
ในสวนของรัฐบาล  ขอใหทางรัฐบาลชวยใหการสนับสนุนหรือเปนพี่ เลี้ยงใหแก 
กลุมชุมชนตาง ๆ ในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบนะครับ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันที่ใชแลว ในเรื่องของการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนนั้น 
ผมถือวาเปนแนวนโยบายที่ถูกตอง เพราะในสภาวะปจจุบันและในอนาคตนั้นจํานวน
ปริมาณน้ํามันใตดินนั้นมีจํานวนปริมาณลดลงนะครับ และซึ่งหลายทานกลาวไววา 
อีกประมาณ ๓๐–๔๐ ป จํานวนน้ํามันดิบในโลกเราจะหมดไป นั่นจึงเปนเหตุการณ 
ที่เราจะตองผจญในเรื่องของราคาพลังงาน โดยเฉพาะน้ํามันมีราคาสูงขึ้น ก็ตองขอฝาก 
ใหทางฝายรัฐบาลชวยดําเนินการเรื่องนี้ตอไป  
   อีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของการสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชน้ํามันไบโอดีเซลในเชิงพาณิชยนั้น ในสวนตัวกระผมขอตั้งขอสังเกตใหทาง
รัฐบาลนะครับ  ปจจุบันก็ เปนนโยบายของรัฐบาลที่ผานมาที่ ได มีการประกาศ 
ใหใชน้ํามันไบโอดีเซล บี ๒  คือการขายน้ํามันไบโอดีเซลในปมน้ํามันที่มีสวนผสมของ           
ไบโอดีเซล ๒ เปอรเซ็นต หรือโครงการขายน้ํามันไบโอดีเซล บี ๕ ซึ่งจะมีน้ํามันไบโอดีเซล
ผสมอยู ๕ เปอรเซ็นตนั้น กระผมขอตั้งขอสังเกตใหกับรัฐบาลชุดนี้ครับวา ปจจุบัน 
ราคาน้ํามันไบโอดีเซลเชิงพาณิชยรอยเปอรเซ็นตนั้นคอนขางที่จะมีราคาสูงกวาน้ํามัน 
ไบโอดีเซลปกติ เหตุผลครับ เพราะวาน้ํามันไบโอดีเซลที่จะมาใชผสมเปนสวนผสมของ  
บี ๒ บี ๕ นั้นจะตองนําวัตถุดิบมาจากน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันราคาน้ํามันปาลม 
ในทองตลาดที่มีการซื้อขายกันนั้นตกกิโลกรัม หรือประมาณลิตรละ ๓๕ บาท เมื่อมาบวก
คาการผลิต คาน้ํา คาไฟ คาสารเคมีตาง ๆ ในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลนั้น จะทําใหราคา
น้ํามันไบโอดีเซล บี ๑๐๐ มีราคาน้ํามันอยูที่ประมาณ ๔๐ บาท เพราะฉะนั้นครับ เมื่อเรา
เอาน้ํามันไบโอดีเซลจํานวน ๒ เปอรเซ็นต ซึ่งมีราคา ๔๐ บาท หรือไบโอดีเซล บี ๕   
๕ เปอรเซ็นต ในราคาลิตรละ ๔๐ บาท ไปผสมเปนสวนผสมของน้ํามันไบโอดีเซลนั้น 
จะทําใหน้ํามันไบโอดีเซลที่ขายในทองตลาดปจจุบันมีราคาตนทุนการผลิตจริงสูงกวา 



 ๒๓๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนิษฐ ๑๑๒/๒ 
 
น้ํามันดีเซลปกติ อันนี้ก็เปนเรื่องที่ขอฝากใหทางฝายรัฐบาลชวยดําเนินการ และชวยดูแล 
อยาใหในอนาคตนั้นหากมีการประกาศใชน้ํามันไบโอดีเซลแลวปรากฏวาราคาน้ํามัน 
ไบโอดีเซล บี ๒ บี ๕ มีราคาสูงกวาน้ํามันดีเซลปกติ 
   อีกเรื่องหนึ่ง กระผมเองขอฝากในสวนที่เปนนโยบายของภาครัฐ ในเรื่อง
ของการทําความรวมมือกันระหวางประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ   
การผลิตกระแสไฟฟาในเขตภาคพื้นเอเซียนของเรา ในสมัยตั้งแตป ๒๕๔๔ เปนตนมา   
ในประเทศไทยของเราจะมีโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้น คือโครงการอาเซียน เพาเวอร กริด 
(ASEAN Power Grid) คือเปนการใชศักยภาพที่โดดเดนของแตละประเทศในภาคพื้นอาเซียน 
ในดานการผลิตกระแสไฟฟา ยกตัวอยางเชน ประเทศอินโดนีเซียนั้นเขามีตนทุนในการ
ผลิตกระแสไฟฟาถูกกวาเรา เพราะตนกําลังของกระแสไฟฟาเกิดมาจากถานหิน ประเทศ
มาเลเซียนั้นมีตนกําลังการผลิตกระแสไฟฟาต่ํากวาประเทศของเรา เนื่องจากวามีตน
กําลังมาจากกาซธรรมชาติ สวนประเทศไทยของเรานั้นเปนการผลิตแบบผสมผสาน  
แตประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟา โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิต
กระแสไฟฟาพลังงานน้ํา หรือ ไฮโดรเพาเวอร แพลนท (Hydropower plant) หากโครงการอาเซียน  
เพาเวอร กริด ไดดําเนินการตอไปในอนาคตนั้นเราสามารถที่จะเชื่อมระบบสายสง 
การผลิตกระแสไฟฟาในประเทศอาเซียนเขาดวยกัน ซึ่งตรงนั้นจะถือวาเปนการลดตนทุน
การผลิตกระแสไฟฟา ขึ้นอยูกับศักยภาพของแตละประเทศที่มีความโดดเดน ซึ่งจะทําให
ตนทุนราคาคาไฟฟาในอนาคตมีราคาถูกลงกวาปจจุบันครับทานประธาน ------------------- 
                                                                                                               
                  - ๑๑๓/๑



 ๒๓๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๑๓/๑ 
 
กระผมขอฝากทานประธานไวอยางนี้ครับวาในเรื่องของพลังงานนั้นถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ
สิ่งหนึ่งในการบริหารประเทศ ในการพัฒนาประเทศของเรานะครับ พลังงานนั้นมี
ความสําคัญมากไมวาจะเปนในเรื่องเศรษฐกิจหรือแมแตในเรื่องของความมั่นคงของ
ประเทศ หากสิ้นซึ่งพลังงานครับในอนาคตตอไปไมวาอาวุธยุทโธปกรณ รถถัง เครื่องบินที่
ทันสมัย เรือรบที่ทันสมัยที่เราซื้อมาก็คงเปรียบเสมือนกับเถาเศษเหล็กถาเราไมมีพลังงาน
หรือไมมีเชื้อเพลิงเติมครับทานประธานครับ 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณพีระพันธุ 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
กราบเ รียนทานประธานรัฐสภาที่ เคารพ  ผม  พีระพันธุ  สาลี รัฐวิภาค  สมาชิก                
สภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา        
กราบเรียนทานประธานครับ ความจริงนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาในครั้งนี้      
มีเรื่องดีก็มีหลายเรื่องครับ แลวก็มีเร่ืองที่ขาดหายไปก็หลายเรื่อง พวกเราเลือกกัน            
ไมถูกหรอกครับวาจะพูดเรื่องไหน ผมก็พยายามไมใหซ้ํากับเพื่อน ๆ เพื่อที่จะไดชี้ใหเห็นถึง
สิ่งที่รัฐบาลควรจะตองนําไปปรับปรุงแกไข ทานประธานคงจําไดนะครับวาในชวงตนที่มี
การตั้ งรัฐบาล  มีการจัดโผ รัฐบาล  มีการวิพากษวิจารณกันครับวาใครจะเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีขาวบอกวาทานนายกรัฐมนตรีสมัครครับ บางทาน 
ก็วาทานโนนทานนี้ ในใจผมนี่ผมก็ขอใหเปนทานสมัครครับ ไมใชเพราะชื่นชมอะไร 
ทานหรอกครับ แตเพราะเห็นวาทานเปนพลเรือน อยากใหเห็นครับวาพลเรือนเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมได   
  ประการที่ ๒ ครับ ผมเห็นวาทานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตทหาร
มาตอเนื่องยาวนานเลยครับ ถาจําไมผิดก็ตั้งแตป ๒๕๑๙ ทานไดรับคะแนนเสียง 
จากนายทหารชั้นผูนอยที่เปนผูมีสิทธิออกเสียงในเขตทหารลนหลาม ผมก็เขาใจครับวา 
ทานจะตองมีความเขาอกเขาใจในเรื่องพวกนี้เยอะ ผมเชื่อวาทานจะเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมที่มาจากพลเรือนไดดี  ทายที่สุดทานประธานครับ กอนจะถึงวันที่มีการ
ตั้งรัฐบาล วันทหารผานศึกครับ ทานก็ยังไดไปรวมวางพวงหรีดที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
ในวันทหารผานศึก  โอ โฮ  ใช เลย  แสดงวาทานตองรูแลว  ผมอยากกราบเรียน 



 ๒๓๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ณัฐวัฒน ๑๑๓/๒ 
 
ทานประธานวาการจัดเรื่องงบประมาณนี่หรือการจัดเรื่องวิธีปฏิบัติราชการทุกรัฐบาล 
มันตองมาจากเรื่องของนโยบาย นโยบายเปนเรื่องที่สําคัญผมจึงคิดวาทานนี้ละครับ 
จะเขาอกเขาใจในเรื่องของการทหาร แตวาผมผิดหวังพอมาดูนโยบาย ทานประธาน 
เชื่อไหมครับวารัฐบาล ๖ รัฐบาล นโยบาย ๖–๗ ชุดในมือผมนี่ตั้งแตสมัยทานชวน หลกีภยั 
ทานบรรหาร นโยบายชุดนี้เปนนโยบายที่สั้นที่สุดเลยครับ เปนนโยบายที่มีนโยบาย
เกี่ยวกับกองทัพในขอ ๗.๒ ครับทานประธาน ๓ บรรทัดจบ และที่สําคัญครับไมได
ตอบสนองเปาหมาย ไมไดตอบสนองภารกิจของกองทัพเลย ภารกิจเปาหมายของกองทัพ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนะครับ 
มีสําคัญอยู ๓ ประการ ประการที่ ๑ พิทักษ ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย  ประการที่ ๒ 
ปกปองราชอาณาจักร  และประการที่ ๓ พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ประการที่ ๓ 
นี่ละครับเร่ืองสําคัญอันที่ ๑ เพราะวากองทัพวันนี้ตองอาศัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
ตองอาศัยการพัฒนาที่ดี ในสมัยทานชวน หลีกภัย เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ไดแกกฎหมายจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศได แตปรากฏวาในงบประมาณ ประทานโทษครับ ในนโยบายรัฐบาล 
ครั้งนี้ไมมีเลยเรื่องนี้ ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้มีการออกขาวโดยคณะทํางานนโยบายบอกวา 
นี่จะเปนหนึ่งในเมกะโปรเจกตของรัฐบาล อยาดูถูกฝมือทหารไทย ผมไมเขาใจวาที่เอา
ออกไปนี่เปนเพราะวาจะจัดซื้อจัดจางอยางเดียวหรือวาอะไร แตที่ผมเสียใจที่สุดครับ
เพราะคิดวาจะไดรับการปรับปรุงดูแลแกไขครับ ตอนเขารับตําแหนงทานบอกวาทหาร
ทําไมไมมีเงินตําแหนง ตอนหลังทานก็บอกวาเชยแลว เขามาบอกวาแลววากฎหมาย 
แกแลว ผมอยากจะเรียนครับกฎหมายที่แกแลว ผมชวยรางเอง ทานประธานก็กรุณาไป
ชวยเปดงานดวยในการสัมมนาของทาน พลเอก ปฐมพงศ แตสิ่งที่ยังไมมีวันนี้ที่ทาน 
ตองรีบไปทําเลยครับก็คือเร่ืองของกฎกระทรวงที่อยูในกฎหมายฉบับนั้น --------------------- 
 
                          - ๑๑๔/๑ 



 ๒๓๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        นิวรา ๑๑๔/๑ 
 
แลวตรงนี้ที่ผมอยากจะกราบเรียนวาที่ผมเสียใจก็คือวาสิ่งที่ไมนาขาดไปเลยครับ กองทัพ
จะเดินไดอยูที่บุคลากร นโยบายสําคัญที่สุดของบุคลากรก็คือเ ร่ืองของสวัสดิการ  
ขวัญกําลังใจของกองทัพ ทานประธานครับ จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่เคยโหวต
ใหทานนั่นละครับ นั่นละครับคือกําลังหลักของกองทัพ เขาก็เหมือนพวกเราครับมีชีวิต 
ทหารก็เหมือนพวกเราครับ มีชีวิต มีครอบครัว มีลูกที่ตองหวง เพราะฉะนั้นจะใหมี 
ขวัญกําลังใจ เราตองตอบแทนในสิ่งที่เขาพึงได สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน 
ก็คือวา ทานประธานเชื่อไหมครับวานโยบายรัฐบาลชุดนี้ไมมีเลยครับ ไมมีเร่ืองสวัสดิการ
ของทหาร ไมมีเร่ืองทหารผานศึกที่ทานไปวางพวงหรีด ผมถึงบอกวาผมเสียใจ ผมคิดวา
วันที่ทานไปวางพวงหรีดนั้นทานไปดวยความหวงใย เมื่อหวงใยก็ตองมีในนี้ แตพอมาฟง 
ที่ทานพูดแถลงนโยบาย ทานบอกวาไมเคยอานมากอนเลย มาอานวันนั้น ทานประธาน 
ที่ เคารพ ตรงนี้ เปนที่นาเสียดายครับ ผมเสียดายแลวก็เสียใจที่วันนี้ทหารผานศึก 
ที่เคยออกไปรบเพื่อชาติไมมีนโยบายในนโยบายรัฐบาล ทานประธานเชื่อไหมครับวา 
วันนี้ออกไปรบนี่นะครับ  ไปที่ภาคใต  ตาบอดได  ๑ ,๕๐๐  บาท  ขาขาดแขนขาด  
ได ๒,๐๐๐ บาท และไมมีนโยบาย เปนไปไดอยางไรครับ ทานอยูกับทหารมาตั้งแต
เรียกวาเกือบตลอดชีวิต ทานไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรียวันทหารผานศึก แลวไมมี 
สิ่งเหลานี้ ผมก็อยากจะขอฝากไวครับทานวาทานก็ไปปรับปรุงแกไขเสีย เพราะวา 
สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่จําเปน และอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยเหลานั้นจะไมมีประโยชน
อะไรขึ้นมาเลยครับถ าทหารไม มีขวัญกําลั งใจ  ไม รู ว าออกไปแลวจะกลับมา 
หรือไม กลับมาแลวจะสมบูรณเหมือนที่ออกไปหรือไม ตรงนี้คือสิ่งที่ผมจําเปนตอง 
ลุกขึ้นมาพูดในสวนนี้  
   และอีกสวนหนึ่งครับในเรื่องของสวัสดิการ ในอดีตสมัยที่ทานชวน หลีกภัย 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมนั้นงบประมาณแผนดินแทบจะไมมี เราเผชิญกับ
ภาวะ เศรษฐกิจครับ  เ รามี งบประมาณอยู ส วนหนึ่ งจั ด ไว ให รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงกลาโหมใชไดในลักษณะเงินงบลับ ทานชวนไดวางแนวทางที่ดีไวแลวครับ  
ทานบอกวาเอาเงินกอนนี้ไปเปนสวัสดิการใหทหารชั้นผูนอย ขอใหทานดําเนินนโยบายนี้
ตอ อยาใหนโยบายนี้มันขาดหายไป  



 ๒๓๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        นิวรา ๑๑๔/๒ 
 
   และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเร่ืองของการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ วันหนึ่งเราตองยืนบนลําแขงของเราเอง แตวานโยบายอันนี้ขาดหายไปไดอยางไร  
ทั้ ง  ๆ  ที่ เ ป น น โ ยบ าย ในกฎหมายจั ด ร ะ เ บี ย บ ร า ชก า ร ก ร ะท ร ว ง กล า โ หม                          
ที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมที่เผอิญเปนนายกรัฐมนตรีดวยเปนผูรักษาการ  
ทานรักษาการตรงกฎหมายฉบับนี้ ในกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดภารกิจเร่ืองพัฒนา
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ แตวันนี้ไมมีนโยบายเรื่องนี้ และอยากจะเรียนทานประธาน
ครับวากองทัพมีขีดความสามารถหลายอยาง  ในอดีตสมัยทานชวน  หลีกภัย  
อีกเชนเดียวกันครับ เพราะทานเปนรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนที่พยายามสงเสริมกองทัพ 
ทานประธานเชื่อไหมครับวาเราเริ่มที่จะสงอาวุธออกนอกประเทศในทางการคา สิงคโปร
ซื้อกระสุนปนใหญจากประเทศไทย สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่มีความจําเปนที่จะตองชวย
พัฒนาในฐานะที่ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตองชวยกันครับ วันนี้ตองชวย
ทํากองทัพใหเปนกองทัพที่สรางชาติ สรางเงินใหกับประเทศ และเชื่อผมเถอะครับกองทัพ
ไทยทําได ทหารไทยทําได เหมือนอยางกรณีของ ปตท. มาจากไหนครับ มาจากองคการ
เชื้อเพลิง และปมสามทหารของกองทัพนั่นเองครับ แตวันนี้กองทัพกลายเปนหนี้ ปตท.  
ไมมีเงินคาน้ํามัน เปนไปไดอยางไรครับ แลวทานจะบอกใหกําลังพลมีความพรอม  
เขาจะเอางบประมาณที่ไหนมาฝกเมื่อไมมีนโยบายเรื่องพวกนี้เลย สิ่งตาง ๆ เหลานี้        
ก็อยากจะบอกเรียนไวครับ ผมไมไดจะมาอบรมทานอาวุโสที่ เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม แตพูดดวยความหวงใย เขาไมมีจริง ๆ ก็ตองบอกทวงติงไวเผื่อที่จะได
เขามาปรับปรุงแกไข 
   ในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศครับทานประธาน ที่ตอง  
ขออนุญาตพูดไวเพราะเปนหวง อีกไมกี่วันก็จะมีการทํางบประมาณ วันนี้กองทัพอากาศ
กําลังสรางเครื่องบินฝกเองครับ --------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๑๕/๑ 
 

 



 ๒๓๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๑๕/๑ 
 
กองทัพบกกําลังสรางเครื่องบินสอดแนมไรคนขับที่เรียกวายูเอวี (UAV) ที่ที่ผานมาตองไป
สั่งซื้อมาเอง กองทัพเรือมีขีดความสามารถในการสรางเรือตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งแตเรือ ต. ๙๑ มาลาสุด ต. ๙๙๑ สงเสริมเขาครับ  
และเอาเอกชนเขามามีสวนรวม เขามาชวยพัฒนาสิ่งเหลานี้ทํากองทัพใหเปนกองทัพ 
ที่สรางชาติ สรางเงินใหกับประเทศ สิ่งตาง ๆ เหลานี้นะครับทานประธานครับ ผมเชื่อม่ัน
วาจะทําใหเกิดการพัฒนาในเชิงกองทัพ แลวเราในฐานะที่เปนพลเรือนก็จะไดสรางชื่อ
ครับวาพลเรือนก็เขาใจและสงเสริมกิจการทหารและกองทัพได 
  อีกประการหนึ่งก็คือเร่ืองของการจัดซื้อจัดหาอาวุธ ทานประธานครับ 
ในนี้ในนโยบายบอกวาจะพัฒนาอาวุธใหทันสมัย ผมไมแนใจวาที่ทานเขียนอยางนี้แปลวา
จะไมจัดซื้อจัดจางใชไหม จะใชอาวุธเดิมมาพัฒนาอยางเดียวใชหรือเปลา เพราะใชคําวา 
จะพัฒนาใหทันสมัย ปญหามันมีอยูที่วาจะพัฒนาอยางไร วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไป 
ก็คือวาจัดงบประมาณใหเพียงพอกับหนวยงานของกองทัพและเอกชนที่เขามาชวยเรื่อง
การพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และเดินตามแนวหลายอยางที่รัฐบาลในสมัย
ทานชวน หลีกภัย ที่ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดดําเนินการไว ตรงนี้ 
ผมเชื่อม่ันครับวาจะชวยสรางได  แลวก็ เ ร่ืองอาวุธนี่ครับผมอยากจะกราบเรียน     
ทานประธาน วันนี้การจัดอาวุธตองจัดใหสอดคลองกับภัยคุกคาม ภัยคุกคามอันดับหนึ่ง
ของประเทศวันนี้ไมใชภัยสงครามนะครับ แตเปนภัยเรื่องการกอการราย แตวาทหาร 
ของเรา กองทัพของเรามีการจัดอาวุธก็ดี มีการฝกก็ดี ไปเรื่องของการภัยสงครามครับ        
ดวยเหตุนี้ทานประธานครับ เราจึงใชปนเอ็ม ๑๖ ปนเอ็ม ๖๐ ไปปราบการกอการราย 
ที่เกิดปญหาทางภาคใต เวลาถูกขโมย ถูกยึดไปเปนอยางไรครับ กลายเปนไปเพิ่มขีด
ความสามารถใหผูกอการราย เพราะเอาอาวุธสงครามไปใหเขา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
ตองเขาใจและมีการปรับปรุงใหสอดคลองรับมือสถานการณใหถูกตอง ไมใชกลายเปนวา
กองทัพเอาอาวุธไปใหผูกอการรายไมวาจะตั้งใจหรือไมก็ตาม เร่ืองนี้ก็เปนเรื่องที่ผมคิดวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะตองเขามาดูแลแกไขใหถูกตอง  
   ทานประธานครับ เร่ืองที่สําคัญกอนที่จะจบอีกเรื่องหนึ่งก็คือสถาบัน
พระมหากษัตริย ที่ผมตองขออนุญาตพูดตรงนี้ก็ เพราะไมอยากใหเกิดเหตุการณ 



 ๒๓๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๑๕/๒ 
 
เหมือนในอดีต ทานประธานที่เคารพครับ ภารกิจสําคัญของกองทัพคือ ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไปครับวา ชวยดูแลกรมราชองครักษใหดี 
  (นายสุนัย  จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร (แบบสัดสวน )   :            
ทานประธานครับ ขอประทานโทษนะครับ จริง ๆ ผมไมอยากประทวงทานเลยครับ  
จริง ๆ ใหทานพูดตอไป แตเวลาทานหมดแลวครับ ประการที่หนึ่ง  และอีกประการหนึ่ง  
สิ่งที่ทานจะพูดตอไปนั้นผมวาในขอบังคับก็มีครับวาไมจําเปนอยาไดกลาวถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานรัฐสภา  
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป)  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานสุนัยครับ ผมขออนุญาต
วินิจฉัยเลยนะครับ ผมก็เห็นวายังไมมีอะไรที่เสียหาย คือความปรารถนาดีนะครับ  
แลวก็อยากจะขอรอฟงสักนิดหนึ่งนะครับ ทานมีเหตุอะไรเดี๋ยวผมจะใชอํานาจประธาน 
ในการวินิจฉัย เชิญทานพีระพันธุตอครับ ทานคงไมยาวมากใชไหมครับ เพราะเวลา 
เรานอย ตออีกครับ 
  นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ขอบพระคุณทานประธานครับ ไมตองตื่นตูมหรอกครับ ผมไมพูดพาดพิงอะไรหรอกครับ 
เพียงแตอยากจะฝากดวยความเปนหวง เพราะเปนเรื่องจริงทานประธาน ไปเช็ครายงาน
การประชุมกรรมาธิการงบประมาณประจําป ๒๕๔๙ ได ทานประธานเชื่อไหมครับวา  
เมื่อมีการประชุมงบประมาณกันครับ เราไดตรวจสอบงบประมาณของกรมราชองครักษ  
เอะทําไมมันนอย ถามไปถามมาไดความจากทานที่มาชี้แจงวาถูกตัดงบประมาณไปครับ    
ขอมากกวานั้น ถามไปถามมาบอกวางบประมาณที่ถูกตัดไปมีอะไรบาง ทานประธาน 
เชื่อไหมครับวาในงบประมาณปนั้นไปดูเอาเอง งบประมาณที่ถูกตัดคือเครื่องตรวจ 
  (นายสุนัย  จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน 
และยกมือขึ้น)  



 ๒๓๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๑๕/๓ 
 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานสุนัยมีอะไรครับ เชิญครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :           
ทานประธานครับ ผม สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน     
ในนามสมาชิกรัฐสภา ทานครับ ทานสมาชิกผูมีเกียรติที่กลาวเมื่อสักครู จริง ๆ ผมก็       
ไมอยากประทวงทานหรอกครับ แตวาคือมันรูทางกันนะครับ พออาปากก็รูวาจะพูด 
อะไรตอครับ ทานประธานครับขอความกรุณานิดหนึ่ง เราเพิ่งมาเปนรัฐบาลครับ 
ทานประธานครับ   ยังไมไดไปตัดงบประมาณใครเลยครับ และผมเปน ส.ส. มาหลายสมัย
แลวครับทานประธาน เราถือระเบียบปฏิบัติสถาบันพระมหากษัตริยนั้นเราเทิดทูนสูงสุด 
ในสภาแหงนี้ผมจําไดดวยครับเมื่อสมัยนั้นทาน  พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  
เปนนายกรัฐมนตรีไดสั่งการพวกเราเลยครับวา เร่ืองงบประมาณของสํานักพระราชวัง   
เราไมแตะตองเลยครับ ผมเขาใจวาอยากลาวถึงเรื่องอยางนี้เลยครับ 
 

                 - ๑๑๖/๑ 
 
 
 
 



 ๒๔๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               สายชล ๑๑๖/๑ 
 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : โอเคครับ ผมขอเชิญทาน      
นั่ งกอน  ทานบุญยอดครับ  เดี๋ยวผมขอทานพีระพันธุตอ  เดี๋ยวทานเอาตอครับ              
ทานพีระพันธุครับ เดี๋ยวเราสรุปแลวก็จะไดจบเร็วนะครับ เชิญเลยครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : มิไดครับ
ทานประธานครับ ผมขอความกรุณาเถอะครับวา ที่วาสภาไปตัดงบประมาณของ      
สํานักพระราชวัง เทาที่ทราบรัฐบาลนี้ไมเคยมีเพราะเพิ่งเขามาครับ  
   นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
ทานประธาน ผมขออนุญาตทําความเขาใจ  
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  
ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : คือทานบุญยอดมีอะไรครับ 
เชิญเลยครับ 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :
ทานประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต ๔ ประชาธิปตย 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขออนุญาตประทวงทานผูประทวงอยูในขณะนี้นะครับ ทานพูด
ซ้ําซากครับ เราฟงประเด็นที่ทานพูดไปแลว ทานประธานก็ไดกรุณาวินิจฉัยแลวนะครับ 
แลวทานก็ไดประทวงอยูตลอดเวลา ผมคิดวาสภานาจะตองปรับปรุงและพัฒนา ขอบคุณ
ทานประธานครับ  
  นายสุนัย   จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )  : 
ทานประธานครับ บุคคลที่เอยชื่อเมื่อสักครูนี้ไมอยากเอยชื่อเลยครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : คือทานสุนัยครับ เอาละ ผมขอ
วินิจฉัยเลยครับ  
  นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (แบบสัดสวน )  :           
เปลาเปนสื่อเผด็จการครับ ไมชอบเลยครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ถาอยางนั้นนั่งกอนครับ  
 



 ๒๔๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สายชล ๑๑๖/๒ 
  
  นายสุนัย   จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )  :            
เปนตัวอยางสื่อเผด็จการเลยครับทานคนนี้ครับ ไมเอยชื่อนะครับ อยายกมือบอย 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานครับ เดี๋ยวทานนั่งกอนครับ        
ทานสุนัยครับ ทานบุญยอดครับ เดี๋ยวผมจะอนุญาตใหทานพูดตอ ทานกรุณาฟงผม     
นิดหนึ่ง ใหผมไดวินิจฉัย 

นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
ขออนุญาตครับทานครับ ทานผูพูดเมื่อสักครูบอกวาคนเมื่อสักครูเปนสื่อเผด็จการ คนเมื่อ
สักครูที่พูดไมมีคนอื่นครับ นอกจากกระผมครับ เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทานนะครับ 
ทานตองสั่งใหผูพูดเมื่อสักครูกรุณาถอนคําพูดเดี๋ยวนี้ครับ ขอบพระคุณครับ  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ถาถอนแลวก็ใหทานพีระพันธุ
ตออีกสักนิดนะครับ ทานสุนัยครับ เมื่อสักครูนี้ทานหมายถึงทานบุญยอดหรือเปลา        
ถาหมายถึงทานบุญยอด ก็ถอน 
  นายสุนัย  จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : ถาผม    
จําไมผิด เปนโฆษกพันธมิตรที่โคนลมระบบประชาธิปไตยเลยครับคนนี้ครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานครับ ผมวาถอนเถอะ    
เดี๋ยวบรรยากาศจะไมดี  
  นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : เปลา      
ถาเปนอยางนี้ใชสื่อเผด็จการไหมครับทานครับ ถาใช ถอนไมไดนะทานครับ ประชาธิปตย
รับมาอยางไร เห็นบอกอยูฝายประชาธิปไตยรับมาอยางไร 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เดี๋ยวจะไมจบครับ ผมวาจะไป
กันใหญ เดี๋ยวครับ ทานเอามือลงกอนครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : ผมประทวง
หัวหนาเขาตั้งหลายครั้ง โกรธหรืออยางไรครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานสุนัยครับ ทานกรุณาฟงผม
นิดหนึ่ง ไมอยางนั้นการประชุมมันจะเลิกไมได เพราะวาเมื่อสักครู 
 



 ๒๔๒
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   นายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) :  เอาอยางนี้
ไหมครับทานประธาน ขอประทานโทษนะครับ ผมยินดีที่จะเคารพทานประธาน  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานถอนเถอะ เพราะเมื่อกี้ 
ผมออกไปรวมงานราชพิธีนะครับ ทานเพื่อนสมาชิกครับ ผูหลักผูใหญในบานเมือง 
หลายทานก็ชมเชยตลอดระยะเวลา ๒ วันที่ผานมาวา สภานี้เปนยุคใหม มีความเรียบรอย 
ผมก็อดที่จะปลื้มใจแทนเพื่อนสมาชิกที่นี่อยางมากเลยนะครับ ปลื้มใจจริง ๆ อดปลื้ม
ไมไดวาอยางนั้นเถอะ แตวันนี้กลับมาแลวอยากใหบรรยากาศเปนบรรยากาศที่เราเอา
เนื้อหาสาระเรื่องการแถลงนโยบาย ผมเขาใจความรูสึกครับวา วันนี้ถาเราความรูสึกและ
ทรรศนะที่เราคุยกันนั้นไมมีใครผิดนะครับ แตวาเพื่อใหบรรยากาศในสภานั้นเปน
บรรยากาศแหงความปรองดองกัน ผมขอทานถอนนะครับ ทานสุนัยถอนเถอะครับ  
   นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (แบบสัดสวน )  :            
ทานประธานครับ ผมก็เคารพทานประธานแลวก็เพื่อใหการประชุมดําเนินไปในทางที่ดี        
ผมยินดีจะถอนแตไมลืมนะครับทานประธานครับ ขอความกรุณา ตองมีเงื่อนไขวา 
จบประเด็นนี้แลวอภิปรายตอ ถายังยกอยางนี้ผมก็ยังไมถอนครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานกรุณานั่งครับ เดี๋ยวผม     
จะทําหนาที่ประธานครับ  
   นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (แบบสัดสวน )  : 
ขอบพระคุณครับ ผมขอถอนครับทานครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมขอรองทานสาทิตยครับ 
เดี๋ยวผมจะอนุญาตใหทานไดพูด ผมขอทานพีระพันธุจบแลวเดี๋ยวทานคอยพูด ผมรับปาก 
ทานนั่งกอนครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : ขอบพระคุณครับ  
  (นายนิพนธ บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน
และยกมือขึ้น)  
 
 



 ๒๔๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สายชล ๑๑๖/๔ 
 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : คืออยาประทวงเลยครับ       
ทานนิพนธครับ ผมขอรอง  
  นายนิพนธ บุญญามณี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน) :       
ทานประธานครับ ผมขอนิดเดียว 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอความกรุณา แลวเดี๋ยวผมให
ทานพีระพันธุพูดแลวเดี๋ยวทานไดพูดตอครับ 
   นายนิพนธ บุญญามณี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน) :       
ทานประธานที่เคารพครับ ผมนิดเดียวครับ ผมขอนิดเดียวครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เห็นใจผมเถอะ ผมอยากให 
  นายนิพนธ บุญญามณี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน) :       
ทานประธานที่ เคารพครับ กระผม นิพนธ บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร        
ระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ผมคิดวาถาประธานขออยางอื่นนี่ขอไดถาเรื่อง     
สวนตัวผม แตเมื่อสักครูนี้ผูที่ลุกขึ้นมาอภิปรายแลวพาดพิงพรรคประชาธิปตยวารับเขามา
ไดอยางไร อันนี้ยอมไมไดทานประธาน ตองพูดเลยใหถอนคําพูดกอน ผมที่จริงก็รูจักกัน 
แตวาพอบอกวาประชาธิปตยรับมาไดอยางไร ผมคิดวาตัวผูพูดเมื่อสักครูนี้ก็รูดีกับใจ    
อยูแลวนะครับวา ผมไมอยากจะไปพูดมาก แตวาไมควร  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมฟงประเด็นชัดแลวครับ  
เดี๋ยวผมวินิจฉัยครับ เชิญทานนิพนธนั่งแปบหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจะดําเนินการให ทานนั่ง
กอนครับ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                    - ๑๑๗/๑ 



 ๒๔๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๑๗/๑ 
 
ก็คงเหลืออีกประเด็นเดียวครับ ทานสุนัยครับ เห็นใจเถอะผมมันมือใหม ทานกรุณาถอน
เถอะครับ เพราะวาถาไมถอนก็จะมีการประทวงกันอีก ถอนวา  พรรคประชาธิปตยรับได
อยางไร ก็ถอนครับ อันนี้เปนดุลยพินิจของพรรคประชาธิปตยนะครับ ผมก็คิดวาเราไมควร
ที่จะไปกาวกาย  
   นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (แบบสัดสวน )  :  
ประทานโทษเถอะครับทานประธานครับ เทคโนโลยีไมเปนใจใหผมถอนเลยครับ กดไมติด  
สิ่งเหลานี้เปนขอเท็จจริงครับ ผมพูดดวยความหวงใยพรรคที่ผมเคยอยู รับพวกเผด็จการ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานถอนครับ ถอนกอน  
ถอนแลวก็เดี๋ยว เชิญครับ 
   นายสุนัย  จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : ก็อยางที่
ทานประธานบอก เห็นแกทานประธานดวยความเคารพ ผมถอนครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอบคุณครับ  
   (นายวิทยา แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) ไดยืน
และยกมือขึ้น)   
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานวิทยาครับ ทานประทวง
เร่ืองอะไรครับ  
   นายวิทยา  แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : 
ทานประธานครับ ผม วิทยา  แกวภราดัย สมาชิกพรรคประชาธิปตยจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผมขอใชสิทธิพาดพิงครับ เมื่อสักครูมีคนกลาววาพรรคประชาธิปตยรับ
คุณบุญยอดมาไดอยางไร ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ  พรรคประชาธิปตย รูดีวา            
คุณบุญยอดเปนสื่อ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : คือทานวิทยาครับ เมื่อกี้ ส.ส. 
สุนัยถอนแลว  เดี๋ยวผมจะอนุญาต  เมื่อกี้ผมขอทานพีระพันธุ ไดอภิปรายตออีก 
สักนิดหนึ่งครับ ผมขออนุญาตครับ ขอความรวมมือครับ ทานพีระพันธุตอครับ พยายาม 
ที่จะใหเขาเรื่อง  
 



 ๒๔๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๑๗/๒ 
 
   นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : 
ขอบคุณทานประธานครับ ความจริงผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาสิ่งที่ผมจะ
อภิปรายนี่ไมไดไปกระเทือนใคร ฟงใหจบกอนครับแลวคอยประทวงถาผมพูดไปอยางที่
ทานคิด ที่ทานบอกวาเริ่มตนก็ทราบ ผมอยากกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ 
แลวเมื่อสักครูนี้อยาเขาใจผิด เดี๋ยวสภาจะบันทึกชวเลขไวผิด ผมไมไดบอกวาสภานี้ 
ตัดนะครับ ถาฟงใหจบจะบอกวาสภานี้คืนตางหากครับ ในการพิจารณากรรมาธิการ
งบประมาณประจําป ๒๕๔๙ เราพบวาในงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสวนที่วาดวย
กรมราชองครักษถูกตัดงบประมาณหลายสิบลานบาท  ๑ในจํานวนเงินที่ถูกตัด
งบประมาณนั้น ๑๔ ลานบาท คือเครื่องตรวจอาวุธสําหรับคนเขาเฝาพระบาทสมเด็จ   
พระเจาอยูหัว แลวพวกเรานี่ครับที่เปนกรรมาธิการของสภาเปนคนพบแลวก็ชวยกันพูด  
จนทายที่สุดสํานักงบประมาณคืนใหครับ แตประเด็นก็คือวาเรื่องเหลานี้เกิดขึ้นได   
อยางไรครับ เร่ืองเหลานี้สื่ออาจจะไมเคยทราบ เพราะเราก็ทํางานกันในกรรมาธิการ 
ในชวงนั้นก็ชวงเดียวกับเร่ืองเงินกูพมา แตวาเรื่องนี้เกิดขึ้นในสวนของกระทรวงกลาโหม  
ที่ผมถึงฝากกลับไปดวยครับวาตองทําดวยครับ ตองปกปองดวยการกระทําดวย อยาให
เกิดเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นอีก ผมจึงเรียนวาสถาบันพระมหากษัตริยกองทัพมีหนาที่ตอง
ปกปอง ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมคนปจจุบันตองดูแลอยาใหเกิดเหตุการณ
อยางนี้ขึ้นมาอีกครับ และอีกสวนหนึ่งในเรื่องนี้มีการของบประมาณไว ฝากทานประธาน
ไปถึงคณะรัฐมนตรีดวย ๑,๐๐๐ ลานบาท บอกวาจะไปสรางโรงจอดเครื่องบินพระที่นั่ง 
ลําใหมลาสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ อันนี้ตั้งงบประมาณไวที่สํานักนายกรัฐมนตรี แตวา
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็เลยขาดหายไปในการติดตามครับ แตผมได
พยายามสอบถามมาก็บอกวายังไมมีอะไรคืบหนามาก ก็ขอฝากไว นี่คือการกระทํา        
ที่เรียกวาจงรักภักดีและก็ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย     
   ทานประธานครับ สุดทายที่อยากจะขอสรุปไวเลยวากองทัพในภายใต   
การนําของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมทานปจจุบัน ทานจะตองมีเร่ืองของการ
บริหารจัดการที่ดีครับ ผมขอฝากดวยความหวัง ผมไมสอนแตหวังครับ หวังวาจะมีการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ดวยความโปรงใส ผมดีใจที่ไดยินทาน 



 ๒๔๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๑๗/๓ 
 
บอกวาทานเปนพลเรือน ทานไมมีรุน แตวาตองระวังอยาใหรอบขางมีรุนดวย เพราะวา 
ถาตัวเองทานไมมีรุน แตรอบขางเต็มไปดวยรุนมันก็คือปากวาตาขยิบอยาใหเกิด ผมเชื่อ
ในคําพูดของทาน ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๑๘/๑ 
 
 
 
 



 ๒๔๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๑๘/๑ 
 
และที่สําคัญที่พูดตรงนี้ก็เพราะวาถาปลอยใหไปอยางนั้นเรื่อย ๆ ทายที่สุดจะทําใหเกิด
การเมืองในกองทัพ และเมื่อไรที่ปลอยใหเกิดการเมืองในกองทัพ เมื่อนั้นกองทัพจะ 
ลมสลาย ผมพูดดวยความเปนหวง แลวก็อยากกราบเรียนทานประธานวาสิ่งที่สําคัญ 
ที่อยากจะฝากไวและตั้งความหวังไวในสวนนี้อีกประการหนึ่งก็คือวา ขอใหทานใช 
ทหารอาชีพในการทํางานอยาไดใชทหารประเภทอื่น เชน ทหารการเมือง ทหารพาณิชย 
อยาเอา เพราะจะทําใหทานเสื่อมเสียดวย ตรงนี้ผมตั้งความหวังวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะ 
ไมเกิดขึ้น การจัดงบประมาณครับ อีกไมกี่วันตองมีการจัดงบประมาณแน ที่ผมเรียน 
ทานประธานวานโยบายตรงนี้ละครับที่จะเปนตัวนําไปสูการจัดงบประมาณ งบประมาณ
ที่อยากจะฝากไปถึงทานไวก็คือวาขอใหทานจัดงบประมาณใหทั่วถึง จัดใหไปถึง 
หนวยปฏิบัติ กรม กองตาง ๆ อยาให ผบ. พัน ผบ. รอย ตองแบกภาระสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เอง  
เพราะมันคือปญหาของกองทัพ  
   แลวก็ประการสุดทาย ทานประธานครับ เร่ืองของการบริหารจัดการ
กองทัพ ผมอยากกราบเรียนวาอยาใหมีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อนสมาชิกไดพูดไปบางเรื่อง
แลวซึ่งผมไมพูดซ้ํา ก็ขอฝากทานไว ผมหวังเปนอยางยิ่งครับวาทานจะทําใหกองทัพเปน
กองทัพของประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แลวหวังเปนอยางยิ่งครับวาทาน 
ในฐานะพลเรือนจะไมทําให นี่เขาพูดกันลับหลังเรานะครับวาพลเรือนไมรูเร่ืองทหาร 
เพราะวาพวกเราเองก็จะเสียชื่อดวย ก็ขอฝากไว ทานประธานขอบคุณครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมขอทานศุภชัย และเดี๋ยว 
ทานสาทิตย ขอสลับกันนิดหนึ่งครับจะไดจบ เพราะวาทานศุภชัยเปนทานสุดทาย ที่เหลือ
เดี๋ยวมา เดี๋ยวจะอนุญาตทาน เชิญทานศุภชัยครับ  
   นายศุภชัย  โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม)  :  ทานประธาน
รัฐสภาที่เคารพครับ 
  (นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) ไดยืนและ 
ยกมือขึ้น)  
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (ตรั ง )   :   
ผมขออนุญาตครับ 



 ๒๔๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๑๘/๒ 
 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เปนคนสุดทายแลว  
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (ตรั ง )   :               
ผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงนิดเดียวเทานั้นเองครับทานประธาน  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวผมอนุญาตทาน ทานรอ
แปบหนึ่ง ใหอภิปราย ๗ นาทีเองครับ เดี๋ยวเราจะไดอธิบายตอไป ขอบคุณมากครับ 
  นายศุภชัย  โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม)  :  กระผม ศุภชัย 
โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิก
รัฐสภา ทานประธานที่เคารพครับ ผมอาจจะเปนสมาชิกที่โชคดีที่สุด ถาพูดถึงพรรคพวก
เพื่อนฝูงที่เปนสมาชิกผูทรงเกียรติอยูในสภาแหงนี้ ที่อยากจะไดมีโอกาสอภิปรายพูดถึง
นโยบายของรัฐบาลบาง แตวาไมมีโอกาสอยางผมในวันนี้ แตวาคณะที่กําลังคอยให
กําลังใจผมอยูตรงนี้นะครับก็มีความประสงคที่จะรวมในการอภิปรายนโยบายดวย
เหมือนกัน อยางเชน คุณพัฒนา สังขทรัพย จากจังหวัดเลย ส.ส. เปลงมณี เรงสมบูรณสุข 
จากจังหวัดเลย ส.ส. อนุสรา ยังตรง จากสมุทรปราการ ส.ส. ชมภู จันทาทอง จากจังหวัด
หนองคายอยางนี้นะครับ ส.ส. ดวงแข อรรณนพพร จากจังหวัดขอนแกนอยางนี้ แลวก็ยัง
มีทานประชา ประสพดี จากจังหวัดสมุทรปราการก็อยากจะรวมอภิปรายดวย แตวาไมมี
เวลา ตองขออภัยทานดวยที่เอยชื่อทานผูมีเกียรติเหลานี้ใหกับทานประธานไดรับทราบ  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดทนนั่งฟงการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลเปนเวลาวันนี้
เปนวันที่ ๓ ผมไดอาน ไดศึกษานโยบายเลมนี้อยางละเอียด ไดฟง ฯพณฯ สมัคร       
สุนทรเวช ชี้แจงโดยละเอียดเชนกัน ผมรูสึกยินดีแลวก็มีความดีใจที่ทางรัฐบาลไดนําเอา
นโยบายที่เปนประโยชน ในความรูสึกของผมนะครับ เปนนโยบายที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศชาติ เปนประโยชนตอพี่นองประชาชนเปนอยางยิ่ง ผมอยากจะใหกําลังใจ
ทานนายกรัฐมนตรี ใหกําลังใจคณะรัฐมนตรี รัฐบาลนะครับวาทานอยาไดวิตกเลย ถึงแม
อาจจะมีสมาชิกผูทรงเกียรติบางทานที่อยูในซีกฝายคานบอกวาดูนโยบายแลวคลายคลึง
กับนโยบายของอดีตทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ดูนโยบายแลวเปนนโยบาย  
ประชานิยม ทานก็อยาไดวิตกกังวล เพราะวาพี่นองประชาชนจากจังหวัดนครพนมและ 
ทั่วภาคอีสานและทั่วประเทศไดโทรศัพทมาใหกําลังใจบอกวาก็เพราะนโยบายประชานิยม 



 ๒๔๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๑๘/๓ 
 
นี่แหละในชวง ๕–๖ ปที่ผานมา รัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร จึงไดพัฒนาประเทศชาติ
ใหเจริญรุงเรืองได ซึ่งผิดกับนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติยึดอํานาจ ในชวง      
๑ ปเศษ ๆ ที่ผานมา ทําใหชาติบานเมืองเสียหายยับเยินเลยทีเดียว ทานประธานครับ 
เนื่องจากระยะเวลามีจํากัด ผมขออนุญาตลงในรายละเอียดวาผมขอสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลทุกขอ แตประเด็นที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนั่นก็คือในขอ ๑.๑๔ เรงรัดการลงทุน 
ที่สําคัญของประเทศ เชน การพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ๙ สาย -------------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๑๙/๑ 
 
   



 ๒๕๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          รัชนีพร ๑๑๙/๑ 
 
หมายความวาผมดีใจแทนพี่นองกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่รัฐบาลจะ
จัดสรรงบประมาณประมาณ  ๕ แสนกวาลานบาทที่จะพัฒนาเสนทางรถไฟฟาขนสง
มวลชนนี่ถึง ๙ สาย ผมดีใจแทนพี่นองกรุงเทพมหานครนะครับ เพราะวาการจราจรใน
กรุงเทพมหานครติดขัดยากลําบากในการเดินทาง แตในขณะเดียวกันผมก็อยากจะฝาก
ทานประธานไปถึงทางรัฐบาล โดยเฉพาะ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมวา
นอกจากดูแลพี่นองชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลว ผมอยากจะฝาก ฯพณฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดชวยโปรดเห็นใจพี่นองที่อยูทางชนบทบานนอกดวย 
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคงจะมีขอมูลนะครับ วาขณะนี้เสนทางคมนาคม
ซึ่งเปนถนนเชื่อมระหวางหมูบานตอหมูบาน เชื่อมระหวางหมูบานถึงตําบลจากตําบลถึง
อําเภอ ในชนบทบานนอกนั้นยังมีความยากลําบากมากมายทีเดียว ทานประธานครับทาน
เชื่อไหมครับ วาถนนที่อยูในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบททั่วทั้งประเทศนี่มีทั้งหมด
ประมาณ  ๔๔ ,๐๐๐  กิ โ ล เมตร  ซึ่ ง ได ดํ า เนิ นการลาดยาง ไปแล วประมาณ  
๒๙,๐๐๐ กิโลเมตร เหลือยังเปนถนนลูกรัง ทางฝุนอยูประมาณ ๑๕,๐๐๐ กวากิโลเมตร
ครับทานประธานครับ และนอกจากนั้นยังมีถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือถนนทางหลวงทองถิ่น มีระยะทางทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ กิโลเมตร 
ปจจุบันนี้ลาดยางไปแลวประมาณ ๔๑,๙๐๐ กิโลเมตร เหลือที่ยังเปนลูกรังเปนดิน
ธรรมดา ๆ นี่เปนทางฝุนอยูนี่ประมาณ ๔๑,๙๐๐ กิโลเมตร รวมระยะทางเสนทางที่ยังไมมี
การบูรณะลาดยางเปนถนนลูกรัง เปนดินธรรมดา ๆ นี่เปนทางฝุนอยูนี่รวมทั้งหมด
ประมาณ ๔๒,๑๐๐ กิโลเมตรครับ ทานประธานรัฐบาลจะใชงบประมาณประมาณ  
๕ แสนกวาลานบาทพัฒนารถไฟฟาใหกับพี่นองชาวกรุงเทพมหานคร แตวาถาหาก
รัฐบาลจะใหความกรุณาพี่นองของกระผมที่อยูในชนบทจะไดมีเสนทางคมนาคม ไดมี
ความสะดวกสบาย ขอความกรุณาในระยะเวลา ๔ ปนี้ตามนโยบายที่พรรคพลังประชาชน
เราไดประกาศเอาไว ขอใหมีการดําเนินการลาดยางใหกับพี่นองประชาชน เสนทาง 
๔๒,๑๐๐ กิโลเมตร ถาคิดตามงบประมาณปกติที่เขาไดดําเนินการก็จะใชงบประมาณ
ประมาณ ๑,๘๒๐,๗๒๐ ลานบาท ก็คงประมาณไมเกิน ๒ แสนบาททานประธานครับ 
เพื่อจะแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนในชนบทบานนอกของพวกเรา ผมอยากจะเรียน 



 ๒๕๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          รัชนพีร ๑๑๙/๒ 
 
ทานประธานวาอยาเห็นวาปญหาคนชนบทหรือคนบานนอกไมมีความสําคัญนะครับ 
รัฐบาลที่มีในชุดปจจุบันนี้ก็ตาม และรัฐบาลหลาย ๆ ชุดที่ผานมานั้นลวนแลวแตไดเปน
รัฐบาลเพราะคนบานนอก คนชนบทเลือกมา ฉะนั้นขอใหไดมีโอกาสไดตอบบุญแทนคุณ
คนในชนบทคนบานนอกดวย  
   ทานประธานครับ อีกเรื่องหนึ่งที่สั้น ๆ ที่อยากจะเพิ่มเติมขอทานประธาน
วามีความจําเปนมากก็คือ ผมตองขอบคุณทานนายกรัฐมนตรีที่มีแนวความคิดในการที่จะ
ผันน้ําจากลําน้ําโขงดวยระบบทอเพื่อที่จะใหพี่นองชาวอีสานไดมีน้ําใชในการเกษตร 
เอาแคทานคิดก็ถือวาทําใหพี่นองชาวอีสานดีอกดีใจกันมากแลว แตผมก็ไมอยากจะให
ทานคิดเฉย ๆ อยากจะใหไดลงมือทํากันอยางจริงจัง ลุมน้ําในภาคอีสานมีมากมายครับ  
มีมากมาย ลุมน้ําสงคราม ลุมน้ําอูน ลุมน้ํายาม ลวนแลวแตเปนลุมน้ําที่เปนประโยชนตอ
คนภาคอีสาน ชี มูล มีประโยชนตอคนภาคอีสาน ถาหากวาการพัฒนาลุมน้ําเอาน้ําจาก
น้ําโขงขึ้นมาพัฒนาทางดานการเกษตรมีความยุงยากมาก ทานประธานครับ ผมฝากเรียน
ไปถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณชวยมาพิจารณา
ลุมน้ําที่มีอยูเปนลําน้ําสาขาของลําน้ําโขง เราสามารถที่จะพัฒนาระบบชลประทานใหมี
ความเขมแข็ง ใหมีความมั่นคง แลวก็สามารถนําน้ํามาใชในการพัฒนาการเกษตรใหกับ 
พี่นองชาวอีสาน ทานครับ น้ําคือชีวิต คนอีสานอยูกับความแหงแลงอยูกับความทุรกันดาร
มาชั่วนาตาป ขอความกรุณา ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐบาล
โดยการนําของ ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช ไดโปรดใหชีวิตกับคนอีสานเถอะครับ เพราะวา
คนอีสานทุกขยากลําบากมานานแลว น้ําคือชีวิต โปรดใหชีวิตกับคนอีสานเถอะครับ  
ขอกราบขอบพระคุณมากครับ  
   
                                 - ๑๒๐/๑ 



 ๒๕๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๒๐/๑ 
 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานสาทิตยครับ ไมยาวนะครับ 
เชิญทานครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : ทานประธาน
ผม สาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ผมขออนุญาตทานประธานที่จะใชสิทธิพาดพิงในกรณีที่ เพื่อนสมาชิกไดกลาวหา 
คุณบุญยอด  สุขถิ่ น ไทย  ประทานโทษเอ ยนาม  แล วก็พรรคประชาธิป ตย ว า 
พรรคประชาธิปตยรับเขามาไดอยางไร แมความจริงเพื่อนสมาชิกไดถอนคําพูดไปแลว  
แตนั่นก็แปลวาไมมีบันทึกในรายงานการประชุมเทานั้น แตเนื่องจากวันนี้เราถายทอดสด        
ทางสถานีโทรทัศนผานไปทั่วประเทศ ถาเกิดผมในฐานะที่เปน ส.ส. ของประชาธิปตย 
และเปนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีหนาที่ในการที่จะตองรับคนใหมเขาพรรคไมชี้แจง 
ก็จะเกิดความเสียหาย ผมเรียนวาที่เพื่อนสมาชิกประทานโทษเอยนาม 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมไมขัดใจนะครับ เดี๋ยวให
ทานไดพูดตอ คืออยางนี้ เมื่อสักครูนี้ถอน ประชาชนใชดุลยพินิจไดวาสิ่งที่พูดมานั้นเขาก็
ถือวาเขาไมไดพูดนะครับ พี่นองประชาชนทราบ ทีนี้พอทานชี้แจงไป เดี๋ยวอีกฝงหนึ่งก็จะ
มาชี้แจงกลับ มันจะเปนปญหาอีก แตวาเอาใหพอเหมาะพองามก็แลวกันนะครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง)  :  ขอบคุณครับ  
แตที่ตองชี้แจงเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปตย เพราะเรามี
สมาชิกมาก แลวก็มีสมาชิกของพรรคผูสนับสนุนอยูทั่วประเทศหลายสิบลานคน  
เพื่อนสมาชิกที่กลาวใสรายพรรคประชาธิปตยนี่บอกวารับเขามาไดอยางไร แลวก็กลาวหา
วาเปนสื่อที่ รับใชเผด็จการ ผมเรียนทานประธานครับวา คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย              
เปนสื่อมวลชนโดยจิตวิญญาณ เขาทํางานดวยความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของเขา 
พรรคประชาธิปตยรับเขามาเพราะเห็นในขอนี้ เห็นในความตั้งใจของเขา เขาจะทําอะไร
มาเมื่อกอนหนานั้น แตในเมื่อเขาเปนสื่อที่ทําหนาที่ดวยจิตวิญญาณ เปนคนดี พอที่จะ
เปน ส.ส. ได เรารับเขาเขามา แลววันนี้คนกรุงเทพฯ ในเขตเขาก็เลือกเขาเขามาดวย
คะแนนเสียงสูงเปนประวัติการณเชนเดียวกัน ผมเรียนทานประธานวาพรรคประชาธิปตย
รับคน เรามีกระบวนการครับ คนประเภทที่ทําไมดีมา จะรับใชเผด็จการหรือรับใชนายทุน 



 ๒๕๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๒๐/๒ 
 
เผด็จการพรรคไมรับครับ เชนเดียวกับคนที่ออกจากพรรคไปแลว ประชาธิปตยก็เปน 
พรรคเปดพอ เปนพรรคสาธารณะพอที่ทานวิพากษวิจารณได และเราก็เขาใจวาคนที่เคย
อยูพรรคและออกจากพรรค บางคนก็สํานึกบุญคุณพรรค บางคนก็ไมสํานกึบุญคุณ อันนี้ก็
เขาใจกัน เพราะเปนลักษณะปกติของคนทั่วไป 
  (นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มหาสารคาม) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (มหาสารคาม )  : 
ทานประธานครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับทานประทวงเรื่อง
อะไรครับ ทานสุทินครับ 
  นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มหาสารคาม)  :   ผูอภิปราย
ไมไดอยูในประเด็นที่การประชุมวันนี้ครับ ถาปลอยอยางนี้ประเดี๋ยวจะเกิดเรื่องอีก ตอนนี้
กําลังจะจบแลว  คุณสุนัยก็ยอมถอนออกแลว  เพราะคุณสุนัยก็ รูแลววาที่ เขารับ           
อยางนี้แหละถึงไดเปนฝายคาน คุณสุนัยก็ไมติดใจแลว เพราะฉะนั้นการชี้แจงอยางนี้นี่ผม
วาพองามแลวนะครับ คุณสุนัยเขาก็ยอมรับ และไดถอนแลววา เพราะรับอยางนี้ ผลถึง
เปนอยางนี้ เขาก็ไมติดใจแลวครับทานประธาน ก็ขอใหผูชี้แจงก็พอแลวครับ ประเดี๋ยว 
จะเกิดเรื่องยาวครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ตอนนี้ทานประทวงวาอยางไร
ผมฟงไมคอยชัดครับ หมายถึงทานกําลังประทวงวา ทานพูดไมอยูในประเด็นหรือครับ 
  นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มหาสารคาม)  :  ที่อยูในวาระ 
ที่เรากําลังพิจารณากัน 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมขอวินิจฉัยเลยนะครับ     
ทานนั่งลงเลย คือเมื่อสักครูนี้ ผมอยากใหบรรยากาศอะลุมอลวย ก็มีการยกมือกัน    
หลายทาน พอยกมือแลวนี่ก็คือการประทวง ผมก็ตองถามวาประทวงเร่ืองอะไร วาผูกําลัง
อภิปรายนั้นผิดขอบังคับอะไร แตผมเห็นวามันจะวุนวาย เพราะวามีหลายทานยกมือก็เลย 



 ๒๕๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๒๐/๓ 
 
มีตัวแทนก็คือบอกวาทานสาทิตย หลังจากที่การอภิปรายจบลงแลว ก็จะใหทานไดอธิบาย
พอหอมปากหอมคอ  ทานสาทิตยก็อยาไปไกลเลยครับ เอาใหเปนประเด็นที่ เปน 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นของคุณบุญยอด เราไมตองไปไกล อธิบายถึงใครเขาใครออก  
หรืออะไรตาง ๆ นานา พอสมควรแลว นี่ผมขอนะครับ เชิญตอเลยครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง)   :  ขอบคุณครับ  
ผมเขาใจนะครับ ผมก็พยายามอธิบายกระบวนการรับคน แลวก็ยืนยันวาประชาธิปตยรับ
คนเราก็ดู บังเอิญเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นทีหลังก็มาเติมประเด็นอีก บอกรับคนอยางนี้แหละ
ถึงเปนฝายคาน ผมเรียนสั้น ๆ นะครับ ชี้แจงแคนี้เทานั้นเองวาเรารับคนเขามาแลว เราลง
สมัครรับเลือกตั้ง เราทํางาน ประชาชนเขาเลือกเรามาอยางไร ดวยคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์
เราก็ภูมิใจครับ เราจะเปนรัฐบาล เราเปนฝายคาน แตประชาธิปตยตั้งมา ๖๐ กวาป 
เพราะเรายึดมั่นในความถูกตอง สวนพรรคอื่นจะลมสลาย จะลมหายตายจากไปดวย 
การทําไมถูกตองอยางไรก็ตาม แตประชาธิปตยยังอยู คนบางคนอาจจะเปลี่ยน 
หลายพรรค แตพวกกระผมที่อยูไมเคยเปลี่ยนครับ เพราะอุดมการณเรา อุดมการณของ
การรับใชประเทศชาติประชาชน ผมยืนยันถึงการดําเนินการในวิถีการเมืองที่บริสุทธิ์ของ
พรรคประชาธิปตย ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๑/๑ 
 



 ๒๕๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    บุศยรินทร ๑๒๑/๑ 
 
ผมไมหวังจะตอปากตอคํานะครับ แตถาใสรายประชาธิปตยอีกผมไมยอมเรายอมมา  
๒ วันแลว แลวอยูในกฎในกติกาอยางดีที่สุด และไมตองขูวาจะมีเร่ืองหรอกครับ เพราะวา
ถาเปนเรื่องของความถูกตองเราก็สูครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญทานจักรภพครับ เชิญครับ 
ในสวนของผูอภิปรายทั้งฝายสนับสนุนและฝายคานนะครับ หมายถึงผูอภิปรายหมดแลว       
รายชื่อที่สงมา ตอไปนี้ก็เปนคําชี้แจงของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสมาชิกไดรับทราบ   
  (นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กระบี่) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายพิ เชษฐ  พันธุ วิ ชาติกุล  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (กระบี่ )  :              
ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานพิเชษฐครับ เดี๋ยวผมขอ
ทานจักภพกอนนะครับ ทานรอสักครูครับ 
  นายจักรภพ  เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : กราบเรียน
ทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นายจักรภพ เพ็ญแข  
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีผูไดรับมอบหมายใหดูแลงานสื่อสารมวลชนภาครัฐ 
ซึ่งมีความหมายวา ไมใชไปดูสื่อเอกชนหรือสื่อของประชาชน  ไมไดดูสื่อทางดาน
หนังสือพิมพเพราะวารัฐบาลไมมีหนังสือพิมพ เปนเพียงโทรทัศนและวิทยุที่ภาครัฐเขาไป 
มีสวนในการลงทุนและเกี่ยวของเปนกรรมสิทธิ์ แลวก็มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลเทานั้น              
ทานประธานที่เคารพครับ กระผมไดมารับหนาที่นี้เนื่องจากวาไดเกิดวิกฤติทางดาน
สื่อสารมวลชนขึ้นในประเทศไทย ไมไดแปลวากระผมเทานั้นจะมาทําหนาที่รับมือกับ
วิกฤติดังกลาวนั้น แตก็เปนคนหนึ่งซึ่งเขาไปเกี่ยวของกับวงการสื่อสารมวลชนทั้งในแง
วิชาชีพและการติดตามในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งแลวก็เกิดขอวิตกกังวลเชนเดียวกับ   
พี่นองประชาชนชาวไทยสวนใหญ เพราะเราทราบดีวาบทบาทของสื่อมวลชนจํานวน     
ไมนอย ไดนําพาประเทศไทยมาสูวิกฤติการณในครั้งนี้ แลวเราก็เพิ่งชวยกันในการนํา
ประเทศออกจากปลักโคลนของภาวะที่ไมมีประชาธิปไตย พอกลับมาสูจุดนี้เราก็พูดเรื่อง
สื่อกันอีก จนดูเหมือนกับวาเราลืมไปวาจุดเริ่มตนของปญหานี้คืออะไร กระผมจึงขอ 



 ๒๕๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    บุศยรินทร ๑๒๑/๒ 
 
ใชเวลานี้ในการกราบชี้แจงกับทานสมาชิกรัฐสภาผานทางทานประธานเพื่อจะใหเกิด
ความเขาใจในจุดยืนของรัฐบาลและความตั้งใจที่จะไดแกปญหาอันเปนตนตอของ
วิกฤติการณดังกลาวนั้น ทานประธานที่เคารพครับ การพูดเรื่องการแทรกแซงสื่อ การพูด
เร่ืองการควบคุมสื่อนี้ มันนาเลนสําหรับคนที่ตองการจะกอใหเกิดปญหา เพราะคําเหลานี้
เปนคําละเอียดออน ทําใหสื่อเกิดความตื่นกลัว ทําใหประชาชนเกิดความไขวเขว แลวทํา
ใหสังคมเกิดความเขาใจผิดไดงาย เร่ืองนี้กระผมยอมรับครับวาเปนเรื่องหนัก ทั้งหนัก    
ในการบริหารงานและหนักทางใจที่จะตองฟนฝาความรูสึกที่เต็มไปดวยอารมณเหลานี้
ไปสูการชี้แจงขอเท็จจริง แตกระผมก็จะพยายามกระทํา ทานประธานที่เคารพครับ เหตผุล
สํ าคัญอย า งหนึ่ งที่ เ ร ามาพูดถึ งปญหาสื่ อกั น ในทุ กวั นนี้  ก็คื อการ เกิ ดภาวะ 
ที่สื่อมวลชนบางสวนในระยะกอนการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เกิดกระทําตน     
ไมเปนสื่อขึ้นมา สื่อมวลชนที่เปนสื่อนั้นอยางไรเสียประชาชนก็อุมชู ก็ตามอาน ตามฟง 
ตามดูกันจนชั่วชีวิต แลวก็มีความนับถือในสวนลึกของหัวใจวาเขาจะขึ้น จะลง จะมี      
คนอาน คนดู คนฟงมากหรือนอย เขาก็เปนสื่อในความรูสึกและเปนสื่อในดวงใจของคน 
แตปรากฏวาเหตุการณกอนการรัฐประหารนี้เองไดมีการใชสื่อสารมวลชนเปนเครื่องมือ    
ที่สําคัญในการทําใหสังคมเกิดความแตกแยกอยางไมเคยปรากฏมากอน และสื่อมวลชน 
ที่ทําหนาที่ไมเปนสื่อ แตกลายเปนการโฆษณาทางการเมืองนี่ละครับที่ทําใหนํามาสู
นโยบายของรัฐบาลวาเมื่อประชาธิปไตยกลับคืนมาแลว จะใหนั่งทําหนาเฉยเอาอกเอาใจ
สื่อตอไป แลวก็รอวาวันหนึ่งจะมีสื่อมวลชนที่ไมใชสื่อตัวจริง แตเปนนักการเมืองที่แฝงเรน
ในคราบสื่อลุกขึ้นมาสราง ---------------------------------------------------------------------------- 
 

                           - ๑๒๒/๑ 
 
        

 
 
 



 ๒๕๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๒๒/๑ 
 
ความแตกแยกในสังคมอีก แลวก็นําเราไปสูวิกฤติการณรอบสอง ผมเชื่อวารัฐบาลชุดนี้
และในฐานะที่กระผมมารับผิดชอบงานในสวนนี้ เรายอมใหเกิดแบบนั้นขึ้นไมได 
ประวัติศาสตรซ้ํารอยไดก็จริงครับ แตความผิดพลาดนั้นไมควรจะซ้ํารอยเดิม และกระผม
ก็ขอกราบเรียนทานสมาชิกรัฐสภาผานทางทานประธานวา ในฐานะที่กระผมรับผิดชอบ
จะกระทําทุกวิถีทางไมใหเกิดบรรยากาศที่สื่อถูกนําเปนขออางในทางการเมือง หรือมี
นักการเมืองในคราบสื่อมากระทําย่ํายีกับประเทศชาติไดอีกตอไป สวนวิธีการนั้นกระผมก็
จะกราบเรียนผานทานประธานไปเทาที่เรามีเวลาอันจํากัดของรัฐสภาแหงนี้ ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผมตองขอขยายความเรื่องสื่อที่ทําใหเกิดปญหานั้นสักเล็กนอย ก็เอยชื่อกัน
เลยละครับ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ของเครือขายสื่อมวลชนผูจัดการซึ่งมีสื่อในมืออยู          
๔ ประเภทในขณะนั้นนะครับ นั่นก็คือมีสถานีโทรทัศนดาวเทียมเอเอสทีวี (ASTV)  
มีเว็บไซตผูจัดการ หรือ เมเนเจอร (Manager) มีวิทยุชุมชนเอฟเอ็ม ๙๗.๗๕  และมี
หนังสือพิมพผูจัดการรายวันเปนเครื่องมือที่สําคัญ นายสนธิในครั้งนั้นไดใชเครื่องมือทั้ง 
๔ สื่อเหลานี้ในการทําตัวประหนึ่งเปนศูนยผลิตรายการ หรือผลิตเนื้อหาสาระในทางที่ทําให 
เกิดความแตกแยกกับประเทศ ทานประธานที่เคารพครับ ผมพูดเองก็จะถูกคนคอนขอดวา  
ก็เพราะมีสวนกับรัฐบาลชุดที่ถูกเขาวิพากษวิจารณจึงไดมาเดือดรอน เพราะกระผมเปน
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และเปนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนั้น 
ซึ่งนําโดย พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร กระผมจึงตองขออางสิ่งอื่นซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์
และเปนที่ยอมรับไดวา นายสนธิ ลิ้มทองกุล และคณะไดสรางปญหาอันเปนจุดเริ่มตน
ของวิกฤติสื่อมวลชนที่เราตองมาแกนี้อยางไร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีคําพิพากษา
ของศาลครับทานประธานครับ คดีที่อดีตนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  
เปนโจทกฟองนายสนธิ ลิ้มทองกุล หมิ่นประมาท ใสราย ใสความเท็จทําใหถูกเกลียดชัง 
ซึ่งศาลไดตัดสินจําคุกนายสนธิ ลิ้มทองกุล เปนเวลา ๓ ป ตรงนั้นยังไมใชประเด็นที่สําคัญ
ที่สุด คําบรรยายของศาลสิครับ ทานประธานที่เคารพครับ เปนสิ่งที่วงการสื่อและพวกเรา
ทุกคน รวมทั้งกระผมเองซึ่งเคยทํางานเปนสื่อตองสดับตรับฟง แลวก็รับไวในใจเลย  
วานี่แหละทานไดชี้ถึงปญหาของประเทศอันเนื่องมาจากสื่อไมเปนสื่อ ใครที่เปนสื่อดีแลวก็
ไมตองเดือดรอนกับเร่ืองนี้ เราพูดถึงสื่อที่ไมเปนสื่อ ศาลไดชี้พฤติกรรมในการกลาว 



 ๒๕๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           กมลมาศ ๑๒๒/๒ 
 
ปราศรัยของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งไดรับการถายทอดผานสื่อทั้ง ๔ เหลานี้วาทุกอยาง 
ที่ปรากฏไมวาจะเปนเนื้อหาสาระ การแตงกายของนายสนธิที่ใชสีเหลืองอันเปนสีที่แสดง
ถึงสัญลักษณอันสูงสงและความเปนมงคล ตัวอักษรที่เขียนวา เราจะสูเพื่อในหลวง แลวก็
เรากระแสเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียกวา การทําบุญวัดพระแกว ซึ่งขอเท็จจริงแลวก็ปรากฏวา
ไมไดมีการกระทําผิดหรือละเมิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในบานเมืองแตอยางใด กรณีการ
ประชาสัมพันธและชวนเชื่อเร่ืองของการใสเครื่องหมายคําพูดวา “ตั้งสังฆราชซอน  
๒  องค” ก็ เปนคําพูดของคนอื่น  ทั้ งหมดเหลานี้ ไดถูกนํามาเสนออยางตอเนื่อง  
อยางโหดรายทารุณ ผานสื่อเหลานี้อยางตลอดเวลาเพื่อมีจุดประสงค นี่ความเห็นของ
ศาลนะครับทานประธานครับ วานายสนธินั้นพยายามที่จะดึงสถาบันพระมหากษัตริย 
อันเปนที่ เคารพเทิดทูนของประชาชนทุกหมู เหลามาเปนเครื่องมือในการกําจัด  
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ในทางการเมือง  เมื่อกลไกในรัฐธรรมนูญนั้นใชไมไดแลว  
ทานประธานเห็นไหมครับวาสื่อมวลชน ------------------------------------------------------------ 
 

      - ๑๒๓/๑ 
 
 
 



 ๒๕๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๒๓/๑ 
 
ที่ลืมตนเองไปวาเปนสื่อมวลชน แตกลายเปนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อบรรลุถึง
อํานาจทางการเมือง สามารถจะพาคําวา สื่อมวลชน เขารกเขาพง ลงปลักลงโคลนไดถึง
ขนาดไหน ทั้งหมดนี้ผมตองขอย้ํา ขอประทานโทษที่ผมอาจจะตองพูดทวนอยูบางวาไมได
หมายรวมถึงสื่อมวลชนที่ทําหนาที่ดีนะครับ  สื่อมวลชนที่ทําหนาที่ดี มีมากมาย 
ในประเทศไทย และประชาชนก็รูดีอยู แตเรากําลังพูดถึงจุดแหงเปนปญหา พฤติการณ
แหงคดีมีลักษณะรายแรง ศาลตองการจะมิใหเปนเยี่ยงอยางแกบุคคล หรือคณะบุคคล 
อ่ืน ๆ อีกตอไป จึงไมรอการลงโทษ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ทานประธานที่เคารพครับ คดีนี้
อาจจะไมไดอธิบายถึงปรากฏการณและปญหาดานสื่อสารมวลชนทั้งหมด แตกระผมนํา
เร่ืองนี้มาเลาเพื่อจะเรียนตอที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาผานทางทานประธานวา นั่นละ 
ที่กระผมกําหนดวา เปนหนาที่ ของกระผมเอง  เพราะฉะนั้นการที่ท านหัวหนา 
พรรคประชาธิปตยไดกรุณาอภิปรายเกี่ยวมาถึงงานของกระผมในวันแรก วาแนวนโยบาย
ของรัฐบาลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากคําวา สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน มาเปนคํานี้ครับ 
ทานประธานครับ ผมยกทั้งประโยคเลย ขอ ๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู
ขอมูลขาวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม  
และรวดเร็ว ทานประธานที่เคารพครับ เราตางเคารพในสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน 
โดยเฉพาะกระผมเองตองขออนุญาตพูดถึงตนเองวาเปนสื่อมวลชนที่ก็โดนการละเมดิสทิธิ
มามากในชีวิต รายการวิทยุและโทรทัศนของกระผมถูกยกเลิกโดยที่ไมไดเกี่ยวกับ
การเมือง แตเปนเรื่องของการเปลี่ยนจังหวะทางการเมืองมาแลวหลายครั้ง เชน รายการ
เหตุบานการเมืองทางชอง ๓ รายการวิเคราะหขาวตางประเทศทางยูบีซี (UBC) เหลานี้
เปนตัวอยางในไมกี่เร่ืองที่กระผมยกขึ้นมาจากตัวอยางทั้งหมด เพื่อจะเรียนวากระผม
เขาใจความรูสึกนี้ดี แตที่ไม เกี่ยวของกับเร่ืองของนโยบายและการปรับเปลี่ยนนี้  
ทานประธานที่ เคารพครับ มันถึงเวลาแลวครับที่ เราจะตองมองทะลุสิทธิเสรีภาพ
สื่อมวลชนไปยังสิทธิเสรีภาพของประชาชน เราตองการใหสื่อมวลชนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  
มีประสิทธิภาพในการทํางาน แตตองอยาลืมวาสื่อมวลชนมีเจานายเปนประชาชน
เชนเดียวกันนะครับ สื่อมวลชนไมมีสิทธิที่จะรักษาแตสิทธิและเสรีภาพของตน และไป
กระทําย่ํายีสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับ แนวความคิดนี้เองครับจึงไดนํามาสูคําที่ผม 



 ๒๖๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๒๓/๒ 
 
ไดใหสัมภาษณไปในวันแรกอาจจะออกตัวแรงไปหนอย ซึ่งตอไปก็จะระวังโทน (Tone) 
เสียงมากขึ้นวาจะมีการจัดระเบียบสื่อ กระผมไมไดพูดวา จัดระเบียบสื่อ กระผมพูดวา
จัดระบบสื่อ นี่ไมใชการเลนลิ้นดีดดิ้น แต ๒ คํานี้มันตางกันมาก คําวา จัดระเบียบ  
นั้นหมายความวาจัดทุกอยางใหเขาที่หมด อาจจะมีการใชมาตรการกระตุนดานบวก ดานลบ  
ลงโทษ สงสัญญาณทางตรง ทางออม ซึ่งเขาก็ทํากันมาแทบทุกยุค ทุกสมัย แตการจัด 
ระบบนั่นหมายความวาหลายอยางมันยังไมมีสถานะ  มันเปนของเกาที่ยังไมได 
มีการจัด มันเปนของใหมที่เพิ่งปรากฏขึ้นมา ผมยกตัวอยาง  ทานประธานที่เคารพครับ 
เราพูดถึงเรื่องของสื่อสมัยใหมหลายอยาง เชน วิทยุชุมชน โทรทัศนดาวเทียมหรือ 
ของที่ไมใหมนักแตก็ยังไมไดจัดระบบกันสักที เชน เคเบิลทองถิ่น เหลานี้ทั้งหมดเปน
ประเด็นที่เกิดขึ้นและหมุนเวียนอยูในกรมประชาสัมพันธ  ซึ่งกระผมไดรับเกียรติใหดูแล
ในตอนนี้ทั้งสิ้น กี่ยุคกี่สมัยแลวละครับที่ปลอยใหเร่ืองเหลานี้ผานไปโดยไมมีการจัดระบบ 
บางคนก็สุดไปดานหนึ่งจะเอาใจสื่อ บางคนก็สุดไปดานหนึ่งจะควบคุมสื่อ ซึ่งมันผิดทั้งคู 
ทางที่ควรจะเปนนั้นก็คือเราจะตองยอนกลับไปดูเจตนารมณแรกของการมีสื่อแตละประเภท  
แลวก็เชิญผูมีสวนรวมในประชาคมสื่อนั้น ๆ มารวมคิดวาเราจะจัดระบบกันอยางไร ------- 
 

           - ๑๒๔/๑ 
                  

 
 



 ๒๖๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๒๔/๑ 
 
จัดระบบครับทานประธานครับ ไมใชจัดระเบียบ เพราะฉะนั้นกระผมซึ่งเคยกระทําการ  
ในฐานะสื่อมวลชนแลวโดนละเมิดสิทธิมา ถากระผมมาถึงก็ละเมิดสิทธิคนอื่นนี่ กระผม
ควรถูกประณามเปนอยางยิ่ง แลววิชาชีพทางการเมืองนั้นกระผมจะไปไดแคไหนก็ไมมี
ใครรู เพราะเปนเรื่องของเหตุการณ เร่ืองของความสามารถ เร่ืองของจังหวะ ซึ่งทาน
สมาชิกรัฐสภาและทานประธานเปนผูที่รูดีที่สุดเพราะมีอาวุโสทางการเมืองมากกวา 
ผมทุกทาน เพราะฉะนั้นกระผมจะมายืนอยูตรงนี้แลวทําหนาที่ละเมิดสิทธิของสื่อเพราะ 
ลุแกอํานาจ เพราะอยากจะแกแคนเช็คบิล (Check bill) เพราะอยากจะมาทําใหเกิด 
ความปนปวนในวงการสื่อ เหลานี้กระผมคิดวาไมมีเหตุผลที่จะกระทําการเชนนั้น  
แลวไมอยูในมโนสํานึก ไมอยูในความคิดจิตใจของกระผม เพราะเรามีโลกภายนอกที่ตอง
เดินออกไป มีเพื่อนฝูงพี่นองที่ตองคบกันตอไป กระผมไมทําอยางนั้นเปนอันขาด แตความรัก 
เพื่อนฝูงพี่นองในวงการสื่อจะไมทําใหผมไขวเขวแมแตนิดเดียวที่จะจัดระบบสื่อ เพราะฉะนั้น 
การจัดระบบและการจัดระเบียบไมเหมือนกัน ขอไดโปรดยุติการบิดเบือน หรือวาการทําให 
คลาดเคลื่อนเพื่อจะเอาใจสื่อ และทําใหกระผมเปนผูรายในสายตาสื่อ  
   ทานประธานที่เคารพครับ กระผมจะเรียนประเด็นสําคัญ ๆ ที่มีเวลา      
อันจํากัดนี้ใหทานประธานและสมาชิกผูทรงเกียรติไดทราบ บางเรื่องนั้นก็สามารถตอบได
โดยตรง บางเรื่องมีรายละเอียดมากกระผมจะไดตอบตามหลังอยางเปนลายลักษณอักษร 
เพื่อใหทุกประเด็นที่มีการตั้งขึ้นในสภานี้ไดรับการตอบที่ครบถวน คําวา จัดระบบ        
ของกระผมนี้จะทําอะไร ทานประธานที่ เคารพครับ กระผมไมใชผูวิ เศษหรือไมใช
สื่อมวลชนคนแรกของประเทศนี้ที่จะเดินเขามาแลวบอกวาสื่อที่ดีเปนอยางนี้ สื่อที่ไมดี  
เปนอยางนี้ กระผมอิงสิ่งที่ประชาคมสื่อมวลชนเขาตั้งกันขึ้นมาเอง ในมือกระผมนั้นคือ
ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ โดยสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๑ กระผมขออนุญาตทานประธานที่จะนําเสนอเนื้อความบางสวน 
เพราะทั้งหมดคงจะยาวเกินเวลา ใหไดรูวาสื่อมวลชนเองทานก็พยายามจะจัดระบบของ
ทานเองอยางไร แตเมื่อทานฟงความจํานวนนี้แลวทานกรุณาไปนึกยอนที่ผมไดกราบเรียน
ผานทานประธานเกี่ยวกับเร่ืองของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ไวดวยนะครับ ทานประธานครับ 
ในหมวด ๒ จริยธรรมของหนังสือพิมพนั้น ในขอ ๔ เขียนวา หนังสือพิมพตองยึดถือ 



 ๒๖๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กุลนิษฐ ๑๒๔/๒ 
 
ขอเท็จจริง ความถูกตองแมนยําและความครบถวน ขามไปขอ ๖ หนังสือพิมพตองแสดง
ความพยายามในการใหความเปนธรรมแกทุกฝาย  ขอ ๗ หนังสือพิมพตองไมแตงเติม
เนื้อหาสาระของขาวจนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเปนจริง ขอ ๘ หนังสือพิมพตอง  
ละเวนการเสนอขาวเพราะความลําเอียง หรือมีอคติจนเปนเหตุใหขาวนั้นคลาดเคลื่อน
หรือเกินจากความเปนจริง  ขอ ๙ หนังสือพิมพตองไมสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว  
ขามไปขอ  ๑๑  การเสนอขาวที่ มีการพาดพิงอันอาจเกิดความเสียหายแกบุคคล           
หรือองคกรใด ๆ ตองแสดงถึงความพยายามในการเปดโอกาสใหฝายที่ถูกกลาวหาแสดง
ขอเท็จจริงดวย  ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีการเสนอขาวผิดพลาดหนังสือพิมพตองลงพิมพแกไข
ขอผิดพลาดดังกลาวโดยไมชักชา เอาอีกสักขอก็ไดครับ ขอ ๑๖ การพาดหัวขาวและความนํา 
ของหนังสือพิมพตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงในขาว แลวตองสะทอนใจความสําคัญ 
หรือเนื้อหาหลักของขาว ทานประธานที่เคารพครับ นี่คือสวนหนึ่งของขอบงัคบัวาดวยจรยิธรรม 
แหงวิชาชีพหนังสือพิมพที่สภาการหนังสือพิมพแหงชาติไดออกมาในปพุทธศักราช ๒๕๔๑ 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ลงชื่อ นายมานิต สุขสมจิตร ประธานสภา 
การหนังสือพิมพแหงชาติ ---------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๒๕/๑ 
 



 ๒๖๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๒๕/๑ 
 
ทานประธานครับขณะนี้สื่อมวลชนทั้งประชาคมเขาใชจริยธรรมนี้ละเปนฐานในการประยุกต 
กับโทรทัศน วิทยุ เว็บไซตและสื่อสมัยใหม อ่ืน ๆ ดวย แลวทานจะเห็นไดเองครับ 
ทานประธานที่เคารพครับวา สิ่งเหลานี้ไมไดตรงกับพฤติกรรมของเอเอสทีวี ของวิทยุ 
๙๗.๗๕ ของผูจัดการรายวัน หรือของเว็บไซต แมนนิจเจอะเลย แลวตอนหลังก็มี 
การเลียนแบบดาราไดนําเอาเรื่องราวตาง ๆ นั้นมาขยายความจนเกิดปญหาขึ้นอยางมาก 
เพราะฉะนั้นกระผมจึงมีความประสงคที่จะไดรับใชประเทศชาติดวยการสรางสมดุล 
ของขอมูลขาวสารใหเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยกระผมจะไมไดตั้งหลักการใหม จะไปดูวากรม
ประชาสัมพันธหนาที่คืออะไร อสมท ที่เปนบริษัทมหาชนก็จะไปคุยผานคณะกรรมการ  
คือบอรดวาจะทําหนาที่อะไร และแมกระทั่งประเด็นใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยางกรณีทีพีบีเอส 
ซึ่งความจริงเปนเรื่องใหญที่กระผมนั้นจะตองชี้แจงออกมาตางหากวานั่นก็เปนสิ่งที่ 
เกิดขึ้นในจังหวะที่บานเมืองไมเปนประชาธิปไตยทั้งสิ้นนับตั้งแตไอทีวีกลายเปนทีพีบีเอส 
ในหลายประเทศครับถาหากมันมีความพยายามใด ๆ เกิดขึ้นในชวงเวลาที่เปนเผด็จการ
หรือไมเปนประชาธิปไตยนี่เขารื้อทิ้งทั้งระบบ แตกระผมไดรับนโยบายมาตางจากนั้น ทพีบีี
เอสเปนทีวีสาธารณะที่มีกฎหมายคุมครองเปนองคกรอิสระ แตนั่นแหละครับสังคมก็ตอง 
มีสิทธิประเมินผลวาทีพีบีเอสนั้นไดทําหนาที่เต็มที่ของตนเองหรือไม  หรือจะกลายเปนเพียง 
การเลนเกมอาฆาตแคนของคุณมีของฉันตองมี แลวก็ปดประตูหนาตางไมใหใครเขาไปได 
กระผมไดพูดใหสัมภาษณในรายการโทรทัศนไปวากระผมไมไดเตือนทีพีบีเอสในแงที่จะ
สงสัญญาณใด ๆ แตเตือนดวยความปรารถนาดีวาอยาปดประตูหนาตางจนกระทั่งตัวเอง
ก็ออกไมได เพราะคําวา องคกรอิสระ นั้นไมใชลอยอยูในระบบสุริยะจักรวาลนะครับ  
ยังตองเปนของคนไทยอยู แลวในเมื่อคนไทยใหอํานาจชั่วคราวผานรัฐบาลประชาธิปไตย
มาดูแลทรัพยสินของเขา สิ่งเหลานี้รัฐบาลก็ตองเขาไปพูดคุยเขาไปดูแลได 
  (นายสมเกียรติ พงษไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  
ไดยนืและยกมือขึ้น) 
  นายสมเกียรติ พงษไพบูลย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  : 
ทานประธานครับ 
 



 ๒๖๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๒๕/๒ 
 
  นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : ไมใชแตะ
อยางเดียวแลวก็กลายเปนวาเกิดปญหา 
  นายสมเกียรติ พงษไพบูลย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  : 
ทานประธานครับ ผมประทวงครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา) : ทานประทวงเรื่องอะไร  
คืออยางนี้ครับอาจารยสมเกียรติครับ 
  นายสมเกียรติ พงษไพบูลย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  : 
ทานประธานครับ ผมขอประทวงครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เดี๋ยวอาจารยสมเกียรติครับ
กรุณาฟงผมนิดหนึ่ง ทานนั่งนิดหนึ่ง เดี๋ยวผมอยากจะขอวาตอไปนี้การประทวงนี่         
เราลุกขึ้นแลวก็ยกมือนะครับ แลวอยาเพิ่งเปดไมค ไมอยางนั้นเดี๋ยวผมจะอันนี้หมดครับ 
เชิญครับทานประทวงประเด็นอะไรเชิญครับ 
  นายสมเกียรติ พงษไพบูลย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  : 
ผมขอประทวงตามขอบังคับการประชุมของรัฐสภานะครับ  หนา  ๑๗๐  ขอ  ๔๓             
หามผูอภิปรายแสดงกิ ริยา  หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด            
และหามกลาวถึงพระมหากษัตริย ตะกี้อางอิงพระมหากษัตริย หรือออกชื่อสมาชิกรัฐสภา
หรือบุคคลใดโดยไมจําเปน ผมอยากประทวงคนชื่อ นายจักรภพ เพ็ญแข อยางยิ่งเลยครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ครับ เดี๋ยวผมวินิจฉัย อาจารย     
นั่งกอนครับ อาจารยมีกี่ประเด็นครับ  
  นายสมเกียรติ พงษไพบูลย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  : 
ทานประธานกรุณาฟงนิดเถอะครับ ในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกลาวถึง ๒ ตอนวา
รัฐบาลระบอบทักษิณที่ผมเปนพันธมิตรนี่ภาคภูมิใจในการโคนลมมาก แทรกแซงสื่อ 
ทั้ง ๒ ตอน ผมไมอยากอานเฉย ๆ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  คืออาจารยครับ ตองประทวง
ใหเปนประเด็นครับ อาจารยนั่งกอนครับ ผมเขาใจแลวประเด็นประทวงนี่ อาจารยนั่งกอน 
 



 ๒๖๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๒๕/๓ 
 
เดี๋ยวผมจะวินิจฉัย คือที่ผมฟงเมื่อสักครูนี้นะครับยังไมไดเขาประเด็นตามขอ ๔๓  นะครับ 
ผมวินิจฉัยอยางนี้ เดี๋ยวเชิญทานจักรภพตอครับ 
  นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี)  :  ขอบคุณ
ทานประธานครับ กระผมก็จะใชเวลาอีกไมมากนักเนื่องจากมีทานรัฐมนตรีอีกหลายทาน             
ที่ตองชี้แจงแสดงเหตุผลเชนเดียวกันตอที่ประชุมอันทรงเกียรติแลวก็รักในความเปนจริงนี้  
ทานประธานที่ เคารพครับ  ในที่สุดปญหาที่กระผมไดลําดับความมามันนํามาสู 
ความจําเปนที่ตองจัดระบบ จัดระบบเพื่อจะใหสื่อนั้นยอมรับวามีปญหาในดุลแหงขอมูล
ขาวสาร ใหขอมูลกันไมครบถวน ใหขอมูลกันฝายใดฝายหนึ่ง มีอารมณ มีอคติเต็มที่  
แลวก็ใชสื่อมวลชนที่อยูตรงหนาตนเองนั้นเปนเครื่องมือในการระบายอารมณนั้น ---------- 
 
                          - ๑๒๖/๑ 
 



 ๒๖๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๒๖/๑ 
 
กระผมเรียนตั้งแตตนแลววารัฐบาลไมไดมีอํานาจเหนือสื่อมวลชนทั้งหมดหรอกครับ  
มีหนาที่ รับผิดชอบเฉพาะสื่อของรัฐบางสวนบางดานเทานั้น กระผมก็จะไปดูแคนั้น  
เราตองตั้งคําถามขึ้นมาวา ชอง ๑๑ กรมประชาสัมพันธนี่ยกเปนตัวอยาง จริง ๆ แลวตอน
ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อ ๑๖ ปที่แลว เจตนาคือตองการใหเปนโทรทัศนสาธารณะนะครับ  
ทานประธานที่เคารพครับ แตขณะเดียวกันนั้นก็ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไขวเขวมา
ตลอดทาง จนบัดนี้กลายเปนเพียงสํานักในกรมประชาสัมพันธจะทําอะไรก็ติดก็ขัด ก็มี
ขอจํากัดไปหมด แลวก็มีผลทําใหชอง ๑๑ นั้นกลายเปนชองที่มีคุณภาพดานเครื่องมือ
ขาวสารดีที่สุดในประเทศไทย เครือขายดีที่สุดในประเทศไทย แตคุณภาพถึงขั้นที่บริษัท
สํารวจความนิยมนั้นเขาไมยอมจัดลําดับใหเลย 
   สุดทายทานประธานที่เคารพครับ กระผมจะไมไดใชเวลามากนัก กรณีของ
ดอกเตอรเจิมศักดิ์ ปนทอง เอฟเอ็ม ๑๐๕ กระผมจะไมมาพูดซ้ํา ทานหัวหนาพรรค
ประชาธิปตยไดเคยใหสัมภาษณสื่อมวลชนวารัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยาไปพูดมาก กระผม 
ก็จะรับคําแนะนําทานตรงนี้ แตจะบอกเพียงวาก็ไปคนดูวาเขาชี้แจงกันอยางไร กระผม 
ตั้งขอสังเกตเทานั้นละครับวาเขามาไมกี่วันก็เกิดเรื่องการถอดรายการเอฟเอ็ม ๑๐๕  
ซึ่งกระผมไดเคยบอกแลวผานรายการโทรทัศนหนึ่งไปวา กระผมเองนั้นโดยสวนตัวแลว 
จะชอบหรือจะชังรายการของดอกเตอรเจิมศักดิ์ ปนทอง ก็ตาม อายการไปทําอยางนี้ 
ถือวาไมฉลาด ทําใหดอกเตอรเจิมศักดิ์กลายเปนวีรบุรุษไปในสายตาของคนบางกลุม 
กระผมไมทําหรอกครับ กระผมไมสนับสนุน 
   (นายวิทยา แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) ไดยืน
และยกมือขึ้น) 
   นายวิทยา แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
ทานประธานครับ 
   นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : ใหคนที่มี
พฤติกรรมตาง ๆ ที่สังคมตั้งคําถามอยูวาเปนสื่อที่แทจริงหรือไมในการที่จะทําหนาที่ตอไป 
โดยที่เปนเรื่อง 
  



 ๒๖๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๒๖/๒ 
 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) :  ทานรัฐมนตรีจักรภพ รอสักครู 
ทานวิทยาครับ เชิญครับ ทานประทวงเรื่องอะไรครับ  
  นายวิทยา  แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : 
ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ผมประทวงทานประธานครับในฐานะผูกํากับการประชุมสภาใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ผมนั่งฟงมานานไดครึ่งชั่วโมงแลวครับ และคิดวาทานประธาน 
จะตักเตือน เพราะเห็นวาทานรัฐมนตรีเปนมือใหมนะครับ ผมฟงอยูนานครับหลายรอบ 
ทานก็วนเวียนเอยชื่อบุคคลภายนอกโดยไมจําเปน ผมไมรูวาทานกําลังทําหนาที่รัฐมนตรี 
หรือทานกําลังทําหนาที่อะไรในสภานี้ ทานก็เพิ่งถอดเครื่องแบบสื่อมวลชนไมกี่วัน แตวันนี้
ทานจะถลกกัน ไปถลกขางนอกครับ วันนี้ทานทําหนาที่เปนรัฐบาลครับ เปนผูกํากับ
นโยบาย ทานกําลังพูดกับพวกผมในสภา ทานไปเอยชื่อบุคคลภายนอกไดอยางไร  
ทานประธานตอง  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัยครับ เชิญทานนั่ง 
เดี๋ยวผมวินิจฉัยไดแลวครับ ทานรัฐมนตรีจักรภพครับ ขอความกรุณาเอยชื่อถึงบุคคล 
ขางนอกอยาเอยถึงโดยไมจําเปนนะครับ เพราะวามิฉะนั้นก็จะกลายเปนเรื่องที่เขาไมมี
โอกาสในการที่จะชี้แจงนะครับ  
   (นายนิพนธ บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน
และยกมือขึ้น) 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) :  ทานอาจารยสมเกียรติมีอะไร
ประทวงครับ เชิญครับ ผมขอโทษผมไมไดใสแวนตา ผมขอโทษดวยครับ ทานนิพนธครับ 
ผมเห็นยืนอยูที่เดียวกัน ขออภัยดวยครับ ทานนิพนธเชิญครับ 
  นายนิพนธ  บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : 
ทานประธานที่เคารพ กระผม นิพนธ บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน 
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ ผมพยายามจะฟง 
ทานรัฐมนตรีจักรภพชี้แจง ผมคิดวาสิ่งที่ทานชี้แจงมันเกี่ยวกับพาดพิงกับบุคคลภายนอก 
  



 ๒๖๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๒๖/๓ 
 
แลวจะไมมีโอกาสใหบุคคลภายนอกไดชี้แจงวาสิ่งที่ทานพูดนั้นจริงหรือเท็จ แตวา 
อยางนอยที่สุดในมือผม คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไวชัดเจนครับวารัฐบาล 
ในยุคนั้นแทรกแซงสื่ออยางไร เพราะฉะนั้นทานประธานครับ ถาหากวาทานยังกลาว 
อยางนี้ผมจะขออนุญาตทานประธานอานคําวินิจฉัยศาลไดไหมครับ เพื่อใหประชาชน 
ไดตัดสินวาใครพูดเท็จ ใครพูดไมเท็จในสภา  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมวินิจฉัยไดแลว เดี๋ยวทานนิพนธ 
นั่งกอนครับ ประเด็นของทานนิพนธก็คือพูดถึงเรื่องของการกลาวพาดพิงถึงบุคคล 
ขางนอก แลวก็ในสวนวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองเนื้อหาสาระนั้น ผมไมอยากให
บรรยากาศในสภานั่นมีการโตเถียงหรือขัดแยงกัน อยากจะใหทานรัฐมนตรีจักรภพไดสรุป
ประเด็นแลวก็ไมตองเอยชื่อคนขางนอกโดยที่ไมจําเปนนะครับ 
  นายจักรภพ เพ็ญแข (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : ขอบพระคุณ
ทานประธานครับ กระผมจะรับคําวินิจฉัยนี้ไวเปนหลักตลอดทางจากนี้ไป กระผมขอพูด
เปนประโยคสุดทายเทานั้นแหละครับทานประธานวา การทํางานใด ๆ จากนี้ไป ------------ 
 
                - ๑๒๗/๑ 
 
 
 
 



 ๒๖๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        เบญจมาภรณ ๑๒๗/๑ 
 
จะเปนไปดวยความเคารพในสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน เพราะกระผมก็เปนสื่อมวลชน
มากอน ใกลเวลาพอที่จะรูถึงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของสื่อมวลชน แตกระผมจะตอง 
ขอความกรุณาทานประธานผานไปถึงทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และพี่นองประชาชน
ชาวไทยที่อาจจะฟงหรือชมการประชุมรัฐสภานี้อยูวา กระผมรักอาชีพสื่อมวลชน  
และกระผมเองก็เคารพในสื่อมวลชน  แตกระผมในฐานะนี้จะไมยอมใหใครอาง 
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเพื่อทํารายประชาชนเปนอันขาด ขอขอบพระคุณครับ 
ทานประธานครับ 
  (นายจตุพร   พรหมพันธุ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  
ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานจตุพรครับประทวงเรื่อง
อะไรครับ   
   นายจตุพร   พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน) :  
ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน 
พรรคพลังประชาชน ผมขอประทวงทานประธาน เพราะวามีสมาชิกพรรค ๒ คน ไดบอก
วามีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สิ่งที่ทานไดหยิบยกนั้นเปนคําวินิจฉัยของตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญชุดลาสุดนั้นที่ไดรับการสรรหาจากวุฒิสภามีการสรรหา 
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ นั้น ถูกคณะยึด
อํานาจไดยุบไปเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลวก็ตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม 
เพราะฉะนั้นที่ทานหยิบยกขึ้นมาอางนั้นจะใชคําวา เปนคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ไมได เปนคําวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญเทานั้นมิใชศาล ทานประธานนิดเดียวครับ
ทานประธาน ผมเองพยายามที่จะไมทักทวงเหมือนกับสมาชิกบางทานบอกวา สมาชิก
พรรคประชาธิปตย ๑๐ ลานคน ผมบอกไปคนที่ กกต. ใหครบหรือเปลา แตวาที่ผานมา 
เราตองการดูบรรยากาศ  และอยาใชคําผิดอยางนี้ขึ้นมาอีก ขอขอบพระคุณมาก 
ทานประธาน 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา) : ทานรัฐมนตรีเฉลิมครับ  
เมื่อสักครูนี้มีการยกมือประทวง ก็หมายถึงทานพิเชษฐนะครับ แลวผมอยากใหบรรยากาศ 



 ๒๗๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        เบญจมาภรณ ๑๒๗/๒ 
 
เปนไปดวยความเรียบรอย ก็เลยตอรองวาเดี๋ยวหลังจากที่ทานจักรภพไดอภิปรายแลว 
ใหทานพูดสักเล็กนอยไมเกิน ๑ นาที สาเหตุที่ตองทําเชนนี้ที่จริงผมผิดนะครับ เพราะวา
การอภิปรายของสมาชิกจบลงทั้ง ๒ ฝายแลว เปนคําชี้แจงของรัฐมนตรี จะทําไดก็ตอเมื่อ
ประทวง แตก็ขอใชอํานาจประธานเพื่อใหบรรยากาศมีรูหายใจนิดหนึ่ง ทานพิเชษฐ 
ก็ไมเกิน ๑ นาทีนะครับทานครับ ถาเกินกวานี้ผมก็ลําบากใจครับ เชิญครับ เดี๋ยวหลังจากนั้น 
ทานรัฐมนตรีเฉลิมตอเลยนะครับ 
  นายพิ เชษฐ   พันธุ วิชาติกุล  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (กระบี่ )  :  
ทานประธานที่เคารพครับ ผม พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดกระบี่
ทานประธาน ผมจะใชเวลาสั้นที่สุดนะครับ คือเรื่องที่เกี่ยวกับการอภิปรายของเมื่อตะกี้ 
สมาชิก คุณพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค เกี่ยวกับงบประมาณในการซื้อเครื่องตรวจอาวุธ 
ถวายความปลอดภั ยแก พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วของกรมราชองครั กษ 
เปนงบประมาณป ๒๕๔๘ ที่พิจารณาในป  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  คือทานครับผมตองขออภัย
ด วยนะครับ  เพราะว าขอบั งคับ  ขอ  ๔๓  คือการอภิปรายโดยเอยถึ งสถาบัน
พระมหากษัตริยโดยที่ไมจําเปนในวรรคสุดทายมันเปนการผิดขอบังคับ เพราะไมวาจะ
ออกทางบวกหรือทางลบ เราก็เกรงวาจะระคายเบื้องพระยุคลบาท ผมคิดวาจบแลวก็
อภิปรายกันไดแลวนะครับ ถาเปนประเด็นอื่นผมจะอนุญาตทาน อันนี้ผมขอรองนะครับ  
มีประเด็นอื่นที่นาสนใจอีกครับ 
  นายพิ เชษฐ   พันธุ วิชาติกุล  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (กระบี่ )  :  
ทานประธานครับ เมื่อตะกี้ มีคําชี้แจงวาสภานี้ไมเคยตัดงบสถาบัน  ผมก็เ รียนวา
คณะกรรมาธิการงบประมาณก็ไมเคยแตะตองตัดงบสถาบัน ปดังกลาวนั้นผมเปน 
รองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณอยูดวยแลวก็เกี่ยวของ ไมอยากใหใคร
เขาใจวาคณะกรรมาธิการไปตัดงบสถาบัน ผมเรียนวางบประมาณ จํานวน ๑๔ ลานบาท 
ดังกลาวนี้ ถูกตัดโดยรัฐบาลกอนเขาสภา ที่ผมพูดตรงนี้เพราะทานรองนายกรัฐมนตรี 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในอดีตเราเคยมีประเด็นเรื่องนี้ทานอยาทําอีก 
เฉพาะเรื่องนี้ 



 ๒๗๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        เบญจมาภรณ ๑๒๗/๓ 
 
  เร่ืองที่ ๒ ทานประธานครับ เมื่อวานซืนที่ผมอภิปรายในสภานี้เพียง  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานครับ ผมวาพอแลวครับ 
ผมวาประเด็นนั้นผมขอเถอะครับ เพราะเมื่อกี้ประเด็นที่เราพูดกันมันมีแคประเด็นเดียว
แลวกเ็ดี๋ยวทานรัฐมนตรีเฉลิม เชิญรัฐมนตรีเฉลิมเลยครับ 

 
- ๑๒๘/๑ 



 ๒๗๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๒๘/๑ 
 
  นายพิ เชษฐ   พันธุ วิชาติกุล  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (กระบี่ )  :    
ทานประธานครับผมไมอยากใชวิธีประทวงครับ เมื่อตะกี้ทานประธานบอกวาจะใหเวลาผม  
ผมก็รอจนรัฐมนตรีชี้แจงกอน แลววันนี้พอถึงขณะนี้ทานก็บอกวาหลังรัฐมนตรีชี้แจง  
ก็ไมพูดอะไร ผมขอ ๑ นาทีครับทานประธานครับ วันนั้นผมจะพูดพอแตะตองไปเอยชื่อ
ใครสักคนหนึ่งก็ลุกขึ้นประทวงกันทั้งสภาบอกวาเขาไมไดอยูในหองนี้ หามพูดถึง
บุคคลภายนอก ผมถึงตองเลี่ยงไปวา ในรัฐบาลยุคที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แตวันนี้ทานประธานคนเดียวกัน              
ในสถานการณเดียวกัน ทานประธานปลอยใหเขาพูดถึงคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ไดอยางไร   
ในลักษณะที่กลาวหา ใครจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองประชาสัมพันธอะไร เร่ืองสื่อผมไมวา   
แตคํากลาวหาหลายเรื่อง เชน กรณีวายุติการบิดเบือนเพื่อจะเอาใจสื่อ ผมเรียนวาพวกผม
ในหองนี้อภิปรายกันในเรื่องความถูกตองไมไดบิดเบือนอะไรเพื่อที่จะไปเอาสื่อไหน  
และพวกผมก็ไมไดที่จะไปบิดเบือนกลาวหาสื่อเหมือนที่กลาวหา 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานเฉลิมครับ ผมขอทานนั่ง
เลยครับ ทานเฉลิมเชิญตอเลยครับ ผมขอใชอํานาจประธานครับ เชิญทานนั่งกอนครับ 
พอแลวครับ ผมวินิจฉัยแลวครับ เชิญครับ ทานอภิชาตเดี๋ยวทานเฉลิมเสร็จแลว เดี๋ยวผม
จะอนุญาตทานนะครับ ที่จริงเวลาหมดกันแลวแตวาจะเปด 
   (นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กระบี่) ไดยืนและ
ยกมือขึ้น) 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : มีประเด็นประทวงอะไรอีกครับ
ทานพิเชษฐครับ  
  นายพิ เชษฐ  พันธุ วิ ชาติกุล  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (กระบี่ )  :              
ทานประธานผมขอประทวงทานประธานครับ ทานประธานปฏิบัติหนาที่มาดีก็ชื่นชมกัน 
แตทานประธาน ๒ มาตรฐาน ทานประธานไมยอมรับฟงอะไรเมื่อจะเขาตัว ไมยอมรับฟง 
อะไรในสิ่ งที่ ท านประธานทําผิดพลาดไป  ทานประธานปลอยให เขากลาวหา
บุคคลภายนอก ทั้ง ๆ ที่หามผมเม่ือวานวาหามกลาวถึงบุคคลภายนอกที่เขาไมมีสิทธิ 
 



 ๒๗๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๒๘/๒ 
 
มาชี้แจง ขางลางเพียงแคยกหนังสือมาหนอยหนึ่ง ทานบอกวาหนังสือเอกสารไมไดรับ
อนุญาตจากประธาน  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมใหเวลาทาน ๑ นาทีครับ 
เชิญเลยครับ ผมใหเวลาทาน ๑ นาที เพราะวาผมตองบริหารเวลาใหเพื่อนสมาชิกทานอื่น
ดวย ๑ นาทีนะครับ เชิญครับ  
   นายพิ เชษฐ  พันธุ วิ ชาติกุล  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (กระบี่ )  :             
ทานประธานปลอยใหขางบนที่ชี้แจงยกเอาคําพิพากษามาอาน ถูกผิดหรือไม ไมมีใครรู 
ไปกลาวหาบุคคลภายนอกไดอยางไร ผมเพียงจบเพียงวา ๒ เร่ืองครับ     
   เร่ืองงบสถาบัน ทานรองนายกรัฐมนตรีนั่งอยูหลายทาน อยาแตะตองครับ 
อยาใหเขาเขาใจวาสภานี้ตัด และรัฐบาลนี้อยาเอาเยี่ยงอยางรัฐบาลเกาไปตัดงบเขา  
   ๒. เมื่อหามผมในเรื่องไมใหพูดถึงบุคคลภายนอก ทานประธานตองมา
เขมงวดกับขางบนดวยนะครับ อยาใหเปน ๒ มาตรฐานครับ ขอบคุณครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญทานรัฐมนตรีเฉลิมครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ ผม รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวน  พรรคพลังประชาชน  ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
เพื่อนสมาชิกของรัฐสภา ฝายคาน ฝายรัฐบาล และ สนช. ไดแสดงความคิดเห็น
วิพากษวิจารณนโยบายโดยเฉพาะของกระทรวงมหาดไทยมาตามลําดับ ที่แนนอนที่สุด
ตองขอขอบคุณทานหัวหนาพรรคประชาธิปตย  ทานไดวิพากษวิจารณถึ งผม  
๒–๓ ประเด็น พรรคมัชฌิมาธิปไตยก็พูดถึง และตอทายดวยลูกพรรคประชาธิปตยก็พูด
มา ผมไดบอกไวแลววาเดี๋ยวจะมาตอนค่ํา แลวผมก็มาตามนัด มาที่จะชี้แจงขอเท็จจริง 
ที่ทานไดอภิปรายไว ผมถือเปนเรื่องปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจะ
บริหารราชการบานเมืองตองมีนโยบาย ผมเรียนทานประธาน เพื่อนสมาชิก และทานผูชม
ทางบาน นโยบายรัฐบาลจะบริหารราชการไดนั้นตองลอรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ วันนี้ใชแผน ๑๐ เขาตองมีผูคนมาชวยดู แลวก็เอานโยบายพรรค 
เปนแกนหลัก ------------------------------------------------------------------------------- - ๑๒๙/๑ 



 ๒๗๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    จีรนุช ๑๒๙/๑ 
 
ในการจัดตั้งรัฐบาล เรามี ๖ พรรคการเมือง อีก ๕ พรรคก็มารวมดวย จึงไดนโยบายที่
ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไดแถลงไป บางคนบอกวารัฐบาลชุดนี้ไมสนใจ
แกปญหาภาคใต ทานพูดโดยไมไดอานเลยวาในนโยบาย ขอ ๑.๒ หนาที่ ๔ เขาบอกไวชัด 
ที่ผมตองขออนุญาตทานประธานอาน เพราะถาใหพี่นองประชาชนใน ๓ จังหวัดภาคใต 
แลว ๔ อําเภอที่จังหวัดสงขลาไดรับรูวารัฐบาลหวงหาอาทรพี่นองประชาชน ไมวาจะพุทธ 
คริสต พราหมณ อิสลาม ฮินดู ทั้งนั้นละครับ ก็หวงใยทั้งนั้น นโยบายรัฐบาลบอกวา ๑.๒ 
แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยนอมนําแนวทางพระราชทาน 
เขาใจ เขาถึง พัฒนา มาดําเนินภารกิจในดานความมั่นคงและดานการพัฒนา โดยใหมี
ความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของ
ประชาชน ตลอดทั้งอํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
สรางความสมานฉันทและสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด เรียบรอยครับ ลงตัวหมดเลย 
ครบถวน พี่นองประชาชนในพื้นที่ภาคใต ทานฟงผมอานนี่เปนนโยบายของรัฐบาลที่ 
ทานสมัครไดอาน แตที่เพื่อนสมาชิกวิจารณทานมีสิทธิวิจารณ แตสิ่งที่ทานวิจารณ 
มันไมเปนความจริง เพราะฉะนั้นเวลาจะวิจารณอะไรนี่กรุณาทบทวนสักนิดหนึ่ง ไมใชพอ
เห็นทีวีถายทอดก็เอาหนอย ๆ แลวทานก็ไปวิจารณในสิ่งเขามีอยูแลว  
   อีกเรื่ องหนึ่ งที่ เปนหัวใจของรัฐบาลชุดนี้  ก็ เ รียนทานประธานถึง 
เพื่อนสมาชิกครับ การปราบปรามยาเสพติด ผมจะเอานโยบายที่ พันตํารวจโท ทักษิณ  
ชินวัตร ทําไวมาเปนตัวตั้ง แลวจะปฏิบัติการแบบเฉียบขาด เด็ดขาด ผูสูบ ผูเสพเปน 
คนปวย ผูคาขายถาทานไมอยากตายอยาเดินมาเสนทางนี้ มีคนบอกวามีการฆาตัดตอน  
๒,๗๐๐–๒,๘๐๐ คน วิจารณกันแซด ทานวิจารณก็ไดแตขอเท็จจริงมันไมใช กรณี 
การตาย ๒,๐๐๐ กวาศพ เมื่อคืนนี้ทานอาจารยไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ทานก็ไดอภิปราย  
เอยชื่อทานเพราะทานอภิปราย ทานอภิปรายเปนความเขาใจของทาน ผมมีหนาที่ตอง
บอกทานประธานและเพื่อนสมาชิกทุกฝายวาการปราบปรามยาเสพติดยุคผมเปน มท. ๑ 
เอาแนวที่ทานทักษิณทําไว จะตาย  ๓,๐๐๐–๔,๐๐๐ ศพ ถาทําผิดกฎหมายตอง 
 



 ๒๗๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    จีรนุช ๑๒๙/๒ 
 
ดําเนินการ ผมยกตัวอยางใหเพื่อนสมาชิกฟง ทานทั้งหลายก็จะอางฮิวแมน ไรท (Human 
Rights) เร่ืองสิทธิมนุษยชน อเมริกาเปนประเทศมีสิทธิมนุษยชนมากมาย ประธานาธิบดี 
ปานามาคายาเสพติด บุชผูพอสงเฮลิคอปเตอร ๙ ลําไปจับประธานาธิบดีปานามา เขาไป
ในประเทศปานามา ละเมิดอธิปไตย ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน จับประธานาธิบดีปานามา
เอามาขังที่อเมริกา เพราะประธานาธิบดีปานามาคายาเสพติด บุชสงซีไอเอ (CIA) ไปยิง
เอสโคบา (Escobar) ในเมืองโคลัมโบ ประเทศโคลัมเบีย ยิงตายกลางสี่แยก เพราะถา 
เอสโคบายังอยูปญหายาเสพติดไมสงบ ที่ตํารวจเขาทํางานมี ๒ คดี ทานประธานครับและ
ทานสมาชิกที่เคารพ คดีแรกนองฟลุคที่สะพานขาว นั่นมีการไตสวนและชันสูตรพลิกศพ
สงถึงศาล เขาบอกวาเปนการปฏิบัติตามหนาที่ และอีกคดีหนึ่งที่เสิงสาง นอกจากนั้นแลว
เปนการฆาตัดตอน ผมไมหมิ่นน้ําใจทานทั้งหลายหรอกครับวาทานรูหรือเปลาวาคําวา  
ฆาตัดตอน คืออะไร ฆาตัดตอนไมใชเจาพนักงานตํารวจซึ่งปฏิบัติงานตามหนาที่ เขาฆา
อยางเดียว แตการที่เขารูขบวนการมันรูวาถาใหสืบสวนตอไป ใหพิจารณาคดีตอไปมันจะ
ถึงตัวการใหญ มันก็มีวิธีการใชคนมาฆาทิ้ง ------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๓๐/๑ 



 ๒๗๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             วันทนา ๑๓๐/๑ 
 
แตสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยัน ที่ตายกันเยอะแยะ ไมใชนอนในมุงแลวตํารวจไปเปดมุง ตูม ๆ ตูม ๆ
ไมใช ๆ มันมีที่มาและที่ไป ปญหายาเสพติดจึงลดนอยถอยลง ทานประธานครับ 
ยาเสพติด ณ ปจจุบันผมไมโยนความผิดใหกับรัฐบาลชุดที่แลว แตผมยืนยันไดวาให 
ความสนใจ  ใหความใสใจกับการแกไขปญหายาเสพติดนอยไป  ยุคผมที่จะทํา  
ทานอภิสิทธิ์ครับ ทานตองรูนะวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคนนี้เปนมือปราบ  
อยูกองปราบปรามสามยอดมา ๑๑ ป ผมจะตั้งใจทํางานใหดีที่สุด  
   ๑. ผมจะสกัดสารตั้งตน   
   ๒. ผมจะระวังปองกันแนวชายแดน   
   ๓. ผมจะปองปราม   
   ๔. ผมจะบําบัดรักษา ผมจะใหสังคมไทยเห็นวาลูกหลานที่เสพยาเสพติด
ไมไดเปนผูจําหนาย บุคคลเหลานี้ตองเอามาบําบัดรักษาและหามาตรการรองรับ  
ไมใหอาย ใหเปดเผยไปเลย ลูกเอย หลานเอย เจ็บอยางนี้เขาถือวาปวย ไปสูบ ไปเสพ  
เลิก เขามาบําบัดรักษา สุดทายจะมีมาตรการปราบปรามเด็ดขาดเฉียบขาดภายใตกรอบ
และบทบัญญัติของกฎหมาย  
   ผมบอกทานประธาน  ทานอภิสิทธิ์ทานสงสัย ทานพูดถามผมไววา 
ทานสงสัยเรื่องการลอซื้อ เร่ืองการลอซื้อผมอธิบายสั้น ๆ เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๒๓   
ผมเปนสารวัตรแผนก ๕ กอง ๗ กองปราบ ผมมีหนาที่ปราบยาเสพติดใน ๑๔ จังหวัด
ภาคใต การลอซื้อเปนการจูงใจใหคนที่ไมเคยคิดทําผิด ก็ไปหาลอซื้อเอามาขายเพื่อเอา
กําไร แตถาไมมีการลอซื้อ มันก็ไมมีการไปสั่งใหผลิต ฝงตรงขามไมอยากบอกวาที่ไหน 
เดี๋ยวจะกระทบสัมพันธไมตรี ผมไปคุยกับเขามา ผมไปคุยกับนายพล เบอร ๒ รองจาก
เหวยเซียะกัง  ผมเตรียมการมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนานแลว  
ผมเตรียมการเพื่อจะปราบยาเสพติด ผมไปผสมผสาน ผมเขาไปในแคมปวา ผมไปคุย 
กับเจเนอรัล (General) ซู เขาบอกผมเลยวาที่ผมเคยแสดงความเห็นเอาไววาไมควร 
ลอซื้อ ถาไมมีการสั่ง ก็ไมมีภาคการผลิต ยาเสพติดทานประธานที่เคารพ ไมมีวันแกได  
ถาแกในประเทศไทยมันตองแกนอกประเทศ ผมไมบอกหรอกวาประเทศไหน เดี๋ยวกระทบ
สัมพันธไมตรี ทานผูนําฝายคานทานหวงวาการเจรจากับวาจะทําไดไหม ถาอยาง 



 ๒๗๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             วันทนา ๑๓๐/๒ 
 
ทานละก็ทําไมเปน เพราะทานไมนอนกลางดินกินกลางทรายเหมือนผม ผมนอนกลางดิน 
กินกลางทราย ผมมีวิธีการจะทําอยางไร อันเดอรกราวนด (Underground) อยางไร  
ใตโตะอยางไร เพื่อนํามาถึงการแกไขปญหายาเสพติด ผมเรียนทานประธานตอไปนะครับ
วาทานผูแทนราษฎรจากภาคใตทานบอกวาผมรูไดอยางไรวาในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต 
ขบวนการเขาตองการแบงแยกดินแดน แลวผมก็บอกตองมีเขตปกครองพิเศษ ก็ทานรู 
แคนั้น รูเทาที่พูด แหม แลวทานก็ แอคท อารท (Act art) เอาแผนที่มา รูเลยเขาจะแบงแยก
ตรงนี้ ถาทานวาผมรวมกับผูกอการที่จะแบงแยกดินแดน ผมเพียงแตพูดในหลักการนะ 
ผมไมไดลงเปนดีเทล (Detail) วาเขตปกครองพิเศษคืออะไร ทานไปตั้งสัมโมทนียกถา 
แลวทานบอกเลยเฉลิมรูไดอยางไร แสดงเปนพวกกับพวกแบงแยกดินแดน ผมแครู 
ไมเทาไรหรอกครับ แตวาทานไปเอาแผนที่มาสิ นี่ทานไปไกลกวาผม หรือวาเขากอบปใหทาน 
มาพูดในสภา กลาวหาไปนี่กลาวหาได แตผมไมอยากจะไปไกลถึงตรงนั้น วาผมแคพูด
หลักการ แตทานไปเอาแผนที่มาเลย ผมกลับไปที่กระทรวง คนในพื้นที่ภาคใตเขาดาทาน
แซดหมด  เ ข าบอกคุณ เฉลิ ม เ อาหน อย  ผมบอกแน นอน  ก็ แค ผม มีแนวคิ ด 
เร่ืองเขตปกครองพิเศษยังไมไดบอกทานวาผมจะทําอยางไร ทานก็บอกเลยผมจะ 
แบงแยกดินแดน --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                          - ๑๓๑/๑  
 
 



 ๒๗๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          รัชนีพร ๑๓๑/๑  
 
ผมรอยัลตี้ (Royalty) ผมนี่ บลู บลัด (Blue blood) ผมไมมีวันหรอกที่จะเห็นการแบงแยก
ดินแดนเปนเรื่องที่ดี แคคิดก็ผิดแลว ผมไมกลาวหาทานละ วาทานมีสวนหรือไม แตทาน
เอาแผนที่มานี่มาแสดงรายละเอียดคนเขาก็นินทา เอะผูแทนคนนี้ เจะอามิง โตะตาหยง 
ทําไมมีแผนที่ นี่ผมบอกทานไวนะ ทีหลังอภิปรายอยางนี้ทานอยาทํา แลวทานไมได
คะแนนนะ แลวทานจะเสียหาย ผมเรียนนะครับวาที่ผมพูดแลว ทานนายกรัฐมนตรีก็ดุผม 
ดุผมผมก็ตองฟงทาน ทานไมไดเบรก ทานดุ ทานบอกเขตปกครองพิเศษอยาพูด ถาพูด
ตองพูดใหชัด ผมก็บอกผมตองขอโทษ ทานนายกรัฐมนตรีไปดวย เพราะผมพูดปากไว  
ก็ชางพูด ชอบอภิปราย นักขาวมาหาไมได แลวเดี๋ยวนี้ชอบมาวันละ ๒ เวลา ไมเอาแลว
จากนี้ตอไปนักขาวสัมภาษณตองนอยหนอย นี่มาสัมภาษณ ๖ ตุลาคมก็เปดประเด็น  
เมื่อกี้ก็จะเอาใหญ บอกเขาจะไมไววางใจเรื่อง ๖ ตุลาคม ผมบอกวันนี้ไมพูดเพราะเปน 
เร่ืองนโยบาย ทานประธานครับ ที่กระผมวาจะเปนเขตปกครองพิเศษ ผมไมไดเอาแบบ 
ซินเกียง ผมไมไดเอาแบบเสิ่นเจิ้น ผมไมไดเอาแบบในเยอรมันหรืออินโดนีเซีย แตผม 
บอกวาผูวาราชการจังหวัดแลวก็เจาหนาที่ที่เขาอยูในภาคใตเขามาบอกผม 
  (นายเจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) ไดยืน
และยกมือขึ้น)  
   นายเจะอามิง  โตะตาหยง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :  
ทานประธานครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา) : ทานรัฐมนตรีเฉลิมครับ           
มีผูประทวงครับ ทานเจะอามิงประทวงเรื่องอะไรครับ  
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :         
ทานประธานที่เคารพ กระผม เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
นราธิวาส พรรคประชาธิปตย ตามที่รัฐมนตรีเฉลิมไดพูดพาดพิงถึงผมวาผมนี่เอาขอมูล
แผนที่อยางนี้ที่มาแสดงเมื่อเชานี่เปนขอมูลที่ไมเปนจริง แลวผมไปเอาจากไหน ผมเรียน
ทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีวา ทานรัฐมนตรีเฉลิมนี่แหละครับเปนคนที่ไมรูจริง 
 
 



 ๒๗๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          รัชนีพร ๑๓๑/๒ 
 
ผมไมไดเอามาเลน ๆ ปญหาภาคใตทานรัฐมนตรีตองฟงใหดี คนเสียชีวิต ณ วันนี้   
๒,๙๑๖ คน ไมใชเร่ืองเลน การพูดถึงการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตพูดเรื่องเลน 
พี่นองประชาชนเสียชีวิตตลอด ผมมีที่ไปที่มาครับ ผมไมใชมาพูดเลน ๆ ผมไมเคยเปน
ตํารวจ ผมไมใชเปนมือปราบ ไมเหมือนบางคนครับ  
      นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานเจะอามิงครับ ผมฟง            
เขาประเด็นครับ ทานอยาโกรธผมนะครับ เดี๋ยวผมเลาใหทานฟง คือทานลุกขึ้นนี่ประทวง
เพราะวาการประทวงนั่นก็คือวาทานรัฐมนตรีเฉลิมพูดไมจริง ทานกําลังพูดอยางนี้นะครับ 
เพราะฉะนั้นผมขอวินิจฉัยนะครับ วินิจฉัยกอน เพราะเดี๋ยวถาอภิปรายยาว ไปอธิบาย
ความนี่ คือประเด็นนี่ผมจับไดแลวนะครับ ทานมีประเด็นเดียวใชไหมครับ   
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :         
ทานประธานครับ ที่รัฐมนตรีเฉลิมพูดเมื่อสักครูนี่ถาปลอยไปจะทําใหผมเสียหาย วาผมนี่
เอาขอมูลที่ไมเปนจริงมาแถลงตอสภา ขอมูลของผมมีที่ไปที่มา อยูใกล ๆ ทานนะครับ     
ใหไปดู วันหลังนี่หัดกลับไปถาม บางทีคนที่อยูใกลตัวทาน อาจจะไปถามตํารวจก็ได 
ทหารก็ได หรือใครก็ไดที่อยูในใกลตัวทานจะไดขอมูลที่ดี มีการทําวิจัย มีการไปพบ
เอกสารในศาลของความมั่นคงศึกษาของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผมพูดเลน
ไดอยางไรครับทานรัฐมนตรีครับ ขอบคุณครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญทานรัฐมนตรีเฉลิมครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :      
ทานประธานที่เคารพครับ ประทวงคนละเรื่อง ผมไมไดผิดขอบังคับ ผมบอกแตเพียงวา
ทานกลาวหาผมนี่จะใชเขตปกครองพิเศษ ผมบอกวาผมมีรายละเอียดซึ่งกําลังจะพูดถึง  
วาที่พิเศษนี่มันไมเหมือนซินเกียง  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา) : ทานรัฐมนตรีเฉลิมครับ       
ทานเจะอามิงมีอะไรอีกครับ เชิญครับ  
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) : 
ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  เจะอามิง  โตะตาหยง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 



 ๒๘๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          รัชนีพร ๑๓๑/๓ 
 
จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย ทานรัฐมนตรีกําลังใสรายและใหรายผมครับ ทําให  
ผมเสียหาย ผมก็เลยจําเปนตองมาชี้แจง ทานรัฐมนตรีตองรูขอบังคับในสภาดวยครับ  
ขอบคุณครับ  
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :      
ทานประธานที่เคารพครับ อยู ๆ นี่ก็ไมควรมาอภิปรายถึงผม ทานอภิปรายถึงผม ผมมี
หนาที่ตอบ ผมอยูสภามานานพอสมควรไมมากไมนอยหรอก แลวก็เปนคนชอบอภิปราย 
ผมยังไมไดผิดขอบังคับอะไรเลย ผมบอกวาคนเขาโทรศัพทมาวา  ------------------ 
 
                  - ๑๓๒/๑ 



 ๒๘๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          สุทธาทพิ ๑๓๒/๑ 
 
แลวคุณเอาแผนที่มาจากไหน ผมบอกอยางนี้ระวังคนเขาวาคุณนะ แตผมไมกลาวา 
คุณหรอก เดี๋ยวคุณประทวงเสียเวลา ทานประธานครับ ผมเรียนกับทานสมาชิกกอนนะวา
การแกไขปญหาภาคใต ทั้งดานยุทธศาสตรและยุทธวิธี กองทัพเขาเปนผูดําเนินการ 
กระทรวงมหาดไทยเปนเพียงสนับสนุนแนวทางที่กองทัพเขากําหนด ทานอยาไป 
เขาใจผิดวาทานนายกรัฐมนตรีสมัครจะรับผิดชอบเรื่องการแกไขปญหาภาคใต มท. ๑  
จะรับผิดชอบเรื่องการแกไขปญหาภาคใต ไมใช ไดตกลงกันแลว เพราะสถานการณ 
ตรงนั้นมันเปนพื้นที่การสูรบ มีกองโจรขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และมีแนวคิดเรื่อง 
แบงแยกดินแดน กองทัพก็รับภารกิจอันสําคัญตรงนี้ไป รัฐบาลก็มีหนาที่สนับสนุน 
กระทรวงมหาดไทยภายใตภารกิจ พันธกิจที่กระทรวงจะทําได เราจะสนับสนุนทหาร 
ทุกประการ ผมย้ําอีกครั้งวาเขตปกครองพิเศษที่ผมใหสัมภาษณ ผมหมายความวา 
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา ขาราชการที่บริหาร
ทํางานอยูตรงนั้น เขามีความเครียด เขามีความรูสึกวาเขาอันตราย เขามีความคิดวาเวลา
เขาเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเขาไมมีอาวุธยุทโธปกรณเหมือนกับตํารวจทหาร เพราะเขา 
เปนขาราชการฝายพลเรือน ฝายพลเรือนก็มีอาวุธ มีอาวุธประจํากาย อาวุธใหญหนอยก็
เอชเค (HK) เอ็ม ๑๖ (M ๑๖)  เขาก็บอกวาอยูตรงนั้นมันอันตราย ผมก็ไปคิดดูวา ปกติ
นายอําเภอจะใชเวลา ๙ ปถึงจะเปนปลัดจังหวัด ผมไปคิดดูวาปลัดจังหวัดใชเวลา ๒ ป  
จึงจะเปนรองผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดจะใชเวลาประมาณ ๕ ป จึงจะ
เปนผูวาราชการจังหวัด แกปญหาปกษใตวันนี้ทานสมาชิก โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิก 
พรรคประชาธิปตยสายปกษใตทานตองชวยผมสิ ทานรูดีกวาผมนี่ ทานเกงกวาผม ผมไมรู  
ผมเกิดกรุงเทพฯ อยูกรุงเทพฯ โตกรุงเทพฯ ทานรูทั้งหมดเรื่องประวัติศาสตรอันยาวนาน
ตั้งแตหะยีสุหลงมา ตั้งแตปไหน ๆ ทานปาฐกถาพิเศษได ชวยผมสิ และผมจะขออนุญาต
ทานนายกรัฐมนตรี จะมีหนังสือเชิญพรรคประชาธิปตยใน ๔ จังหวัดปกษใต ทานตองมา
เปนกรรมการชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แลวทานอยาปฏิเสธนะ ผมจะทํา
หนังสือตั้งแตวันจันทรหนา เชิญทุกคน ประชาธิปตยจังหวัดนี้คุณมาชวยกัน แลวสวน 
จะชวยอยางไร เรามาปรึกษาหารือกัน อยาเปนฝายคาน อยาเปนรัฐบาล ทานกับผมตอง
รวมมือกันสิ รวมมือกันเพื่อแกไขปญหาภาคใตใหมันดีขึ้นและดีตอไป วันนี้ในปกษใต 



 ๒๘๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๓๒/๒ 
 
เปรียบเสมือนทําธุรกิจแลวขาดทุน มันตองเปลี่ยนวิธีคิด ถาคิดอยางเกามันก็เกิดปญหา
ทานไมตองมาบอกผมหรอกวาปหนึ่ งตายเทาไร  ขาราชการเขาเอามาใหผม  
๑๐ อาจารย ๑๐ ตําราไมเหมือนกัน  แตผมคิดของผมวาแกไขปญหาปกษใต ผมสรุป  
๓ ขอ  

๑. ตองใชหลักนิติธรรม นิติรัฐ 
๒. การศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจตองควบคู 
๓. ตองใหประชาชนมีสวนรวม 
ผมทราบครับ แรก ๆ มีการคิดครับ เอาตัวไป ไปทุบตีในทะเล ไปแขวน 

เทาไมติดพื้น ทราบแมกระทั่งปสสาวะกรอกปาก เขาไปรองเรียนกับอัยการ เขาไป
รองเรียนกับศาล ผมก็ตามสถานการณ แตเมื่อผมไมมีหนาที่ผมก็ลงไปไมได ทานอภิปราย
เอาเปนเอาตายคนทางบานก็ตกใจ เอะ รัฐบาลชุดนี้ปลอยใหละเมิดอํานาจรัฐ จับคนนั้น
ไปซอม จับคนนั้นเตะ ขอประทานโทษ ถึงกระทืบทานก็บอกกัน ก็มันรัฐบาลที่แลวนี่ครับ 
ทานตองตามไปดา พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย กอนหนานั้นทานตองดารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทานตอง
ดานายกรัฐมนตรีคนที่แลว พวกผมเพิ่งมาครับ ทํางานไมไดเลย แตวันนี้หลังจากแถลง
นโยบายตอรัฐสภา อาว ผมทํางานไดแลว แลวทานดูตอไป ถาทานถามวาแกไดกี่ป ถามัน
แกไดเร็วจะเหลือมาถึงผมแกหรือ พวกทานนะ -------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๓/๑ 



 ๒๘๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    บศุยรินทร ๑๓๓/๑ 
 
ประชาธิปตยเปนรัฐบาลคืนเดียวเผาโรงเรียน ๕๔ โรง ขนาดนิยมพวกทานนะ เลือกหมด
ประชาธิปตย เสาไฟฟาปกก็เปนผูแทนราษฎร ยังเผา ๕๔ โรงเรียน 
  (นายเจะอามิง  โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) ไดยืน
และยกมือขึ้น) 
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :  
ทานประธานที่เคารพ  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญทานเจะอามิงครับ 
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :  
ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  เจะอามิง  โตะตาหยง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ คุณเฉลิมกําลังพูดใหราย 
พรรคประชาธิปตย ใหรายสมาชิก ทานจะตองถอนคําพูดครับ ผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งมีศักดิ์ศรีครับ ผานจากกระบวนการการเลือกตั้ง ทานพูดอยางนั้นไดอยางไรครับ  
ขอใหถอนครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ตรงไหนครับ ผมบอกวาสมัยที่ทานนี่เปนรัฐบาล พรรคของทานนี่ไดรับเลือก 
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :  
ทานประธานครับ ทานตองใหทานเฉลิมถอน 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ตรงไหนละ   
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :  
ที่กลาวหาวาพรรคประชาธิปตยเอาเสาไฟฟามาปกก็เปนผูแทนได 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ออ ได ๆ ถอน ๆ  
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :  
คุณเฉลิมจะตองถอนนะครับ 
 



 ๒๘๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    บุศยรินทร ๑๓๓/๒ 
 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ถอนแลว ๆ ทานประธานผมถอนครับ 
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นราธิวาส) :  
ทานประธานครับ คุณเฉลิมพูดในสภา และหลังจากนี้ขออยาใหปากเสียไดไหมครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ใครนะครับ ไมถือสาหรอกครับ ไมเปนไร ถอนครับถอน ถอนคําวา พรรคประชาธิปตย 
เอาเสาไฟฟาไปปกภาคใตก็ไดเปนผูแทน 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เดี๋ยวทานเฉลิมครับ แลวก็ 
ทานสมาชิกครับ ถอน แตวันนี้ทานถอนกันนี่ถอนกันเองครับ ไมผานประธานเลยนะครับ 
ถาอยางนั้นผมวาไมตองมีประธานเลย ก็ตองถามผมบางนะครับ บางทีตองถามผม คือ
ทานสมาชิกครับ ทานจะลุกขึ้นนี่กรุณา จะประทวงก็ลุกขึ้น ขอบังคับ แลวก็ยกมือ ตอไปนี้
ถาลุกขึ้นยกมือผมจะพิจารณา แตถากดไมโครโฟนแลวก็พูดเลยนี่ผมจะไมอนุญาตแลว 
เพื่อจะไดใหเปน แลวก็ถาขึ้นหลายทานก็เรียงตามคิวนะครับ ขอความกรุณาเปนอยางนี้ 
แลวก็หากจะมีการถอนอะไร อยางนอยก็ใหรูวามีประธานอยู เพราะผมยังนั่งอยูตรงนี้ 
ก็จะไดทํางานตอครับ 
   (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) ไดยืน 
และยกมือขึ้น)   
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เดี๋ยวผมคิดวาจะมีการประทวง
ประเด็นนี้หรือเปลา ทานสมบูรณหรือเปลา เดี๋ยวทานสมบูรณลุกขึ้นกอนครับ เชิญครับ 
ทานสมบูรณประทวงเรื่องอะไรครับ เชิญครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : กราบเรียน 
ทานประธาน ผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ เมื่อสักครูที่ทานรัฐมนตรีพูดถึงความเปน ส.ส.  
ผมคิดวามันไมนาจะออกมาจากปากทานรัฐมนตรี ทานครับ ถาเกิดผมกลาวหาคนอื่นวา 
 
 



 ๒๘๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    บุศยรินทร ๑๓๓/๓ 
 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : คืออยางนี้ ผมวานะครับ    
เดี๋ยวมันจะยาว อยาโกรธผม เอาเปนประเด็นประทวง ประทวงวาทานเฉลิมพูดใหราย 
หรือพูดอยางไร วาผิดขอบังคับ ขอ ๔๓ เร่ืองอะไร จะใหถอนหรือใหทําอะไรก็ใหประธาน
วินิจฉัย เอาอยางนี้นะครับ เพราะถายาวไปเดี๋ยวไมจบแน เชิญครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : ทานประธานครับ  
แตพอหลังจากที่ทานรัฐมนตรีบอกวา อาว ผมถอนก็ถอน มันกลายเปนเรื่องสนุกเลยครับ  
ทานประธานก็บอกวา เอะ ทานถอนกันแบบไมผานประธานหรืออยางไร ดูวาการเปน
ผูแทนราษฎรนะครับ ซึ่งเราก็ผานการเลือกตั้งมาเชนเดียวกัน กรณีเดียวกันครับถาเกิด 
ผมบอกวาทานซื้อเสียงมาละครับ มาเปน ส.ส. ทานจะรูสึกอยางไรบางนะครับ ผมขอให
ทานประธานไดกลาวถึงคนเปนรัฐมนตรีวาใหเกียรติกันดวยครับ เพราะที่นี่เปนสภา 
แหงการทรงเกียรติครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ครับ เชิญนั่งครับ อันนี้ไมใชเปน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการถอนนะครับ ไมเปนไรครับ 
  (นายศิ ริ โชค   โสภา  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (สงขลา )  ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานศิริโชคครับ ทานลุกขึ้นยืน
ทานประทวงใชไหมครับ หรือจะอภิปรายครับ 
  นายศิริโชค  โสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สงขลา) : ประทวงครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ประทวง เชิญครับ 
  นายศิริโชค  โสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สงขลา) : ทานประธาน
รัฐสภาที่ เคารพครับ ผม ศิริโชค  โสภา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสงขลา  
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กระผมขออนุญาตประทวงขอบังคับ ขอ ๔๓  
วรรคสอง หามผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสราย หรือเสียดสีบุคคลใด 
ผมขออนุญาตอธิบายวาทานเฉลิมโกหกกลางสภานะครับ  แลวอาจจะกระทบ 
 
 



 ๒๘๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    บุศยรินทร ๑๓๓/๓ 
 
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับอเมริกา เพราะวาขอเท็จจริงในเรื่องของเอสโคบา  
นี่ไมใชเหมือนที่ทานเฉลิมไดพูดนะครับ เพราะวาขอเท็จจริงนี้ คุณเอสโคบาหนีจากคุก 
เมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๒ ------------------------------------------------------------------------------------ 
                 

               - ๑๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            กมลมาศ ๑๓๔/๑ 
 
แลวก็ทางรัฐบาลปานามานี่รวมกับเดลตา ฟอรซ (Delta Force) แลวก็เนวี ซีลส (Navy 
seals) ทีม ๖ นะครับ ชวยกันอบรมตํารวจหนวยพิเศษที่เรียกวา เซิรช บลอค (Search 
Bloc) เพื่อจับกุมเอสโคบานะครับ แลวก็เอสโคบาเองถูกจับตายเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม  
ป ๑๙๙๓ หลังจากพยายามหนีการจับกุมของตํารวจปานามาที่ชื่อวา เซิรช บลอค ถูกยิง
ตายบนหลังคาบาน โดยเซิรช บลอค ไดใชเทคโนโลยี ที่ เ รียกวา ไทรแองกิวเลชัน 
(Triangulation) ในการตามจับเอสโคบา แลวก็ทางสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธวาไมไดเปน 
คนฆาเอสโคบา แมกระทั่งครอบครัวของเอสโคบาก็ออกมายอมรับวา อาจจะเปนเพราะวา
เอสโคบาฆาตัวตายบนหลังคา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานเฉลิมไดพูดนี่มันอาจจะกระทบ
ความสัมพันธ เพราะทานไปกลาวหาวาอเมริกาไปไลลาเอสโคบาและละเมิดกฎหมาย
สากล ผมจึงอยากใหทานเฉลิมถอนคําพูดครับ  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานเฉลิมครับ  
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  
ทานประธานที่เคารพ สมาชิกที่ประทวงนี่ก็คืออานจากหนังสือ จินตนาการ ฝนไป       
อานหนังสือ ที่ผมพูดนี่กระทบตอสัมพันธไมตรี ทานจะหวงผมทําไม ทานเปนฝายคานนี่   
ก็เตรียมไวไมไววางใจ 
   นายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สงขลา) : ทานประธานครับ 
ผมไมไดหวงทานครับ ผมหวงประเทศไทยครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :     
ออ อยาไปหวงเลย หวงพรรคทานเถอะ แลวถึงเวลา ถาถึงเวลานี่เห็นวาเรื่องนี้จะกอใหเกิด
ความเสียหาย ทานก็ยื่นบัญชีไมไววางใจผมเสีย ที่ผมพูดนี่มันเปนขอมูลเชิงลึก มันไมได
เผยแพร เพราะมันเปนขอมูลจากดีอีเอ (DEA) ทานสมาชิกมาพูดอยางนี้ เดี๋ยวก็หาวาผม
อวดฤทธิ์อวดเดช ผมนี่ดูแลเรื่องยาเสพติดตั้งแตยังหนุมนะ นี่แกแลวมาดูอีกรอบนะ 
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนี่ ผมเปนคนเขียนโครงสรางนะครับ เพราะฉะนั้น
เร่ืองอยางนี้ ทานอาจจะเกงกวาผมเรื่องอื่น แตเร่ืองขอมูลเชิงลึกดานอยางนี้ กรุณาแพผม
สักเรื่องเถอะ ไมตองแพมาก เอาสักเรื่องเดียว ผมจะไดอภิปรายตอทานประธานครับ 
ที่หวงใยเหลือเกินวาผมนี่จะไปสรางเขตพิเศษ 



 ๒๘๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           กมลมาศ ๑๓๔/๒ 
 
   นายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สงขลา) : ทานประธานครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานศิริโชคมีอะไรครับ 
   นายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สงขลา) : วินิจฉัยนะครับวา
ขอมูลที่ทานเฉลิมพูดนี่มันไมมีใครพิสูจนได แตถาพูดไปแลวมันเกิดความเสียหายกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ ผมคิดวามันไมมีความจําเปนนะครับ เพราะฉะนั้นอยากให
ทานประธานวินิจฉัยอีกครั้งครับ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานเฉลิม ขอมูลตรงนี้ทานเห็น
เปนประการใดครับ  
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :    
ทานประธานครับ ที่ผมเนนย้ํามากกวาก็คือเร่ืองเขาไปจับประธานาธิบดีปานามา         
บนทําเนียบประธานาธิบดี  
   นายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สงขลา) : ทานประธานครับ 
เขาไมไดจับประธานาธิบดีปานามา เขาจับเอสโคบา 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เร่ืองนี้ผมขอวินิจฉัยครับ  
เดี๋ยวทานอภิปรายเรื่องอื่นนะครับ เดี๋ยวพอเลิกประชุมแลวทานกับนองก็คุยกันตอ 
เพราะวาผมวาประเด็นอื่นนี้นาสนใจ อันนี้ผมคิดวาแขวนไวไดนะครับ ประธานขอวินิจฉัย
วาแขวนไวกอน  
   (นายสุนัย  จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืนและ
ยกมือขึ้น) 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานสุนัยมีอะไรประทวงอีกครับ 
   นายสุนัย   จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :          
ทานประธานครับ ผม ส.ส. สุนัย จุลพงศธร สัดสวน พรรคพลังประชาชนจากนครสวรรค
ผมขอประทวงทานประธานครับ เมื่อสักครูนี้ขณะที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยกําลังกลาวนั้น เพื่อนสมาชิกก็ขึ้นตอบโต มีลักษณะเหมือนไมเคารพในที่ประชุม 
ไมเคารพทานประธาน ครั้งแรกประทวงก็ขึ้นมา ถาทานประธานปลอยบรรยากาศอยางนี้ 
 



 ๒๘๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           กมลมาศ ๑๓๔/๓ 
 
จะกลายเปนเวทีโตวาทีไปครับทานประธานครับ ขอใหทานควบคุมการประชุมใหเปนไป
ตามขอบังคับครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมยอมรับเรื่องนี้นะครับ  
ทานเฉลิมกับทานศิริโชคนะครับ ผมขอวินิจฉัยประเด็นนี้เนื่องจากขอมูลทั้ง ๒ ดานนั้นเปน
ขอมูลที่จําเปนจะตองมีแหลงที่ไปที่มานะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอใหทั้ง ๒ ทานนั้น
รับผิดชอบ แลวก็เปนดุลยพินิจของพี่นองประชาชน หากเกิดความเสียหายขึ้นทางใด    
ทางหนึ่งที่เกี่ยวของกับประเทศชาติ ทานศิริโชคนะครับหรือสมาชิกทานอื่นที่เห็น เรามี
ขั้นตอนของกระบวนการ แตถาเปนเรื่องของกฎหมาย ทานรัฐมนตรีเฉลิมก็รับผิดชอบไป
อันนี้ซึ่งไมมีใครรับรอง เพราะฉะนั้นผมคิดวาอภิปรายตอเลยครับ  
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :
ขอบพระคุณครับทานประธานครับ ผมไมอยากตอลอตอเถียง เสียเวลา ถาผมพูดผิดผมก็
เสียรังวัด แตวาผมอยากอธิบายใหเห็นวา เอะอะก็อางสิทธิมนุษยชน เอะอะก็อางละเมิดสิทธิ  
แตไมคํานึงถึงยาเสพติดที่ระบาด ผมบอกวาถาใครไมอยากตายอยามาเสนทางนี้ ----------   
 
                                                                                                                   - ๑๓๕/๑ 
 



 ๒๙๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๓๕/๑ 
 
ถามาเสนทางคายาเสพติดรายใหญมันก็ตองปะทะ การฆาคนรายที่คายาเสพติดในกรณี
ตอสูขัดขวางการจับกุมของเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะกระทําการ
ตามหนาที่ มันเปนหนาที่ตํารวจเขาตองปองกันตนเอง การฆาตัดตอนตั้งเยอะแยะ คําวา 
ฆาตัดตอน ทานก็ยังไมเขาใจกัน แตก็พูดโดยสารไปดวย หาเสียงไปดวย รัฐบาลชุดที่แลว
ฆาตัดตอนเยอะ ๆ ก็เอาจริง ๆ มันมีเขารูปเขารอย ๒ คดีเทานั้น ตรงนองฟลุคกับที่ครบุรี 
เสิงสาง เขตปกครองพิเศษที่ทานผูนําฝายคานหวงใย ผมกําลังจะบอกวาผมไมมีจัด
เลือกตั้งใหไปเหมือนซินเกียงหรือที่เสิ่นเจิ้นหรือที่อินโดนีเซีย หรือเยอรมันไมใช แตผม
กําลังจะปรับปรุงใหขวัญกําลังใจ ซึ่งรัฐบาลที่ผานมาไมไดทําวาถาใครไปอยูที่นี่เปน
นายอําเภอนอยหนอยขึ้นเปนปลัดจังหวัดได ผมบอกตอกับเขาวา ใครเปนปลัดจังหวัดขึ้น
เปนรองผูวาราชการจังหวัดก็ใหขึ้นไดเร็วหนอย แลวผมบอกวารองผูวาราชการจังหวัด  
ถาอยูปกษใต ๓ จังหวัด ๔ อําเภอ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ถาไมตอง ๔ ป ๒ ปไดไหม 
ผมหารือทานปลัดเขาบอกได แตตองนําเรียนทานนายกรัฐมนตรีเห็นชอบดวย นี่คือ 
ความพิเศษเรื่องที่ ๑  ผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผมแกไขระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีเร่ืองพระราชทานสายสะพายใหหัวหนาศาลที่อยูในภูมิภาคไดมี
โอกาสไดสายสะพายเร็วขึ้น ผมทํามาแลว ผมก็กําลังจะคิดวาขาราชการ นักปราชญ  
ราชบัณฑิตที่เปนปลัดอําเภอ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ รองผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการ
จังหวัดอยูในพื้นที่อันตราย เซนซิทิฟว แอเรีย (Sensitive area) นี่จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ขามขั้นตอนขาราชการหนวยอื่นไดไหม ผมก็กําลังหารือ ผมบอกตอวาเรามีสิทธิพิเศษ 
ใหอะไรเขาไดบาง พอผมรบอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา พอผมไปรบกลับมา  
ตอนผมโตเปนหนุมไปสอบอะไรได ๕ เปอรเซ็นต มีบัตรประปาครึ่งราคา ไฟฟาครึ่งราคา 
ขึ้นรถไฟครึ่งราคา นี่ผมกําลังจะคิด ถาคิดวาพิเศษตรงนี้ ผมถามวาเอา ๓ จังหวัดภาคใต  
๔ อําเภอ พี่นองประชาชนคิดอยางไร คิดอยางไรจะเอาเปนเมืองศาสนาอยางเดียว 
เอาไหม ก็ไปทําประชาพิจารณ ใครอยากเที่ยวไปหาดใหญ ๓ จังหวัดตรงนั้น อยากเที่ยว
ไปสตูล ๓ จังหวัดเครงครัดไมมีสถานบริการ แตอยางนอยผมสั่งไปแลววาจากนี้ตอไป 
อยาอนุญาตอนุมัติสถานบริการเพิ่มเติม สวนจะไมใหมีเลยตองดูผลกระทบ ตองดู 
 



 ๒๙๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๓๕/๒ 
 
การวิจัย อยาไปนึกวาพรรคพลังประชาชนทําการวิจัยไมเปน อยาไปนึกวาพรรคพลัง
ประชาชนไมมีนักวิชาการ ลนพรรค เต็มหมด จนพรรคจะทรุดอยูแลวขณะนี้ เรามีบุคลากร 
เรามีทีมงาน เราก็จะไปดูวามันทําไดไหม และที่พิเศษอีกอันหนึ่งผมจะเรียนทานทั้งหลาย 
ยุคทานสมัครเปนนายกรัฐมนตรี ผมเปน มท. ๑ ผมอยากวิงวอนทานดวยความเคารพ  
ขีดเสนใตตั้งแตวันนี้ใครที่ถูกทําราย ใครที่ถูกละเมิดสิทธิ ใครที่ถูกกลั่นแกลง ใครที่ถูก 
ขมเหงรังแก เชิญได กระทรวงมหาดไทยยุคนี้พบงาย ใชคลอง แตในอดีตที่ผานมา
เหตุการณมันเกิดทานรองมาสิครับ ผมยังไมรูนี่ก็ผมยังไมเปนรัฐบาล ทานพูดแลวคนฟงก็
นึกวารัฐบาลชุดนี้ปลอยใหมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ปลอยใหมีการทุบตี จับไปแลว 
ไปทุบ ไปตีที่วัดชางให ย้ําอีกครั้งครับไมเกี่ยวกับรัฐบาลชุดผม เพราะเหตุเกิดมากอน 
ไมไดโยนความผิดไป แตทานตองมีพื้นฐานในความรูสึกในความจริงใจวาตองใหโอกาส
พวกผมสิ และทานตองชวยผม ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่มีประสบการณ นี่ละครับคําวา 
เขตปกครองพิเศษ ไมมีครับที่จะไปจัดเลือกตั้ง ไมมีการแบงแยก ราชอาณาจักรไทยเปน 
รัฐเดียวทานรู ผมก็รู รูเทา ๆ กันนั่นแหละ เปนรัฐเดียวจะแบงแยกไมได ทานสบายใจนะครับ  
สื่อที่ตามแปบ ๆ  วันนี้ชัดเจนไมมีโดยเด็ดขาด  มีการอภิปรายมาก  ซอมผูตองหา  
ผูตองสงสัยจะตองไมมีอีกโดยเด็ดขาดถูกตอง โดยเด็ดขาด แลวทานก็ไปเผลอพูดบอก 
รอยตํารวจเอก เฉลิม ประกาศจะไมลงที่พื้นที่ภาคใต ใครบอกทาน ผมจะสวมวิญญาณ   
 

                 - ๑๓๖/๑ 
 



 ๒๙๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         กลุนิษฐ ๑๓๖/๑ 
 
ยอรช ซี สกอต (George C. Scott) ตํารวจตรวจแหลก แตผมจะไมไปเหมือนกับรัฐมนตรี
คนอื่น ทานรูไหม เวลารัฐมนตรีลงไป เปนภาระอันหนักหนวงของเจาหนาที่ในพื้นที่       
เขาตองเซอรเวย ซีเคียวริที (Survey security) เขาตองดูแล เขาตองมีหนวยเคลื่อนที่       
เขาตองมีหนวยประจํา เขาตองมีโมบายด (Mobile) ที่จะเปนเช็คพอยท (Checkpoint) 
หนวยเคลื่อนที่เขาตองดูแล เพราะเขากลัวรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ไดรับอันตราย เขาอยากใหแมทัพนายกองไป เพราะพละกําลังแมทัพนายกองเขาเกง  
แตฝายการเมืองนี่เจาหนาที่เขาไมอยากใหไป แลวเขาบรรยายสรุปจนกระทั่งรําคาญ 
บรรยายสรุปสถานการณทั่วไปเรื่องอยางนี้ ยุทธศาสตรเปนอยางนี้ ยุทธวิธีเปนอยางนี้  
พูดอยูนั่นแหละ แลวทุกครั้งทานสังเกตไหม เวลาฝายการเมืองลงไปกลับมา เกิดเหตุ
รุนแรงทุกครั้ง ผมเอาเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ มากราบเรียนทาน เพราะผมมีนายตํารวจ 
ลูกนองเกาเขาอยูในพื้นที่ ผมไมไดรับรายงานเปนรีพอรต (Report) แบบเอกสาร  
เขาเปนผูกํากับในพื้นที่ เขาเปนผูการในพื้นที่ ผมมีนายทหารรุนนองที่อายุนอยกวาผม  
ผมถามเขาวาจริง ๆ มันเปนอยางไร ตองการอะไร ไมตองการอะไร มันถึงแกไขปญหาได 
แลวไปสอบถามชาวบานในพื้นที่ ไมมีใครกลาพูดความจริง ผมตองรูสิครับ เพราะผม
จะตองเปนสวนหนึ่ง ถึงแมเปนสวนเล็ก ๆ ที่จะสนับสนุนฝายกองทัพใหเขาปฏิบัติภารกิจนี้
เพื่อใหเรียบรอย ถาผมไมรูเลย ผมจะเอาอะไรไปบอกเขาและ พลเอก สุรยุทธกอนไปนี่
ทานใหสัมภาษณชัด ทานบอกที่แกไขปญหาไมได ๒ เ ร่ือง ๑ . ทานใหสัมภาษณ
หนังสือพิมพมติชนเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑  ทานบอกวานายกรัฐมนตรี
รับดับไฟใตเหลว เจาหนาที่งัดขอกัน ทานรับเลย เจาหนาที่ตรงนั้นมี ๓ สวน พลเรือน 
ตํารวจ ทหาร พลเรือนก็มหาดไทย ตํารวจก็สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทหารก็กองทัพบก 
เ รือ  อากาศ  ซึ่ งผมไมลงรายละเอียด  เดี๋ยวจะหาวาสรางความขัดแยง  ผมไม รู  
อดีตนายกรัฐมนตรี อดีต ผบ. สูงสุด อดีต ผบ.ทบ. บอกไววาทะเลาะกัน แลวอีกเรื่องหนึ่ง
ทานบอกวา พระราชบัญญัติศูนยอํานวยการบริหารชายแดนภาคใตหายปอมแปม  
ไมรูอยูไหน ก็คือพระราชบัญญัติใหอํานาจ ศอ.บต. วันพรุงนี้วันหยุด วันศุกรผมจะ 
ตามแลว  จะตามเลยวาพระราชบัญญัติ  ศอ .บต .  มันติดขัดตรงไหน  มัน เปน 
 



 ๒๙๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         กลุนิษฐ ๑๓๖/๒ 
 
อยางไร ถากระทรวงมหาดไทยทําไมได ผมก็ตองอาศัยอํานาจทานนายกรัฐมนตรี เอามา 
ดูสิมีปญหาอะไร ถามันดีเราตองผลักดัน พวกเราเขามาครับ ทานตองดีใจนะครับ  
เพราะพวกผมมาจากการเลือกตั้งเหมือนทาน ทานตองดีใจ ตองใหโอกาสรัฐบาลมาจาก
การเลือกตั้ง ไดแสดงฝมือแกปญหาภาคใต แลวคําหนึ่งที่ทานชอบพูด โจรกระจอก  
ทานทักษิณบอกโจรกระจอก แลวมันมีโจรที่ไหนเปนเทวดา มันกระจอกทั้งนั้นโจร  
เพราะมันประพฤติตัวเปนโจร ผมก็ย้ําวาคนเปนโจรนี่คือกระจอก ไมรักบานรักเมือง  
สรางปญหาใหพี่นองประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ปกษใตนี่
เราสนใจพิเศษ แตการดูแลลดปญหาอาชญากรรม ปราบปรามโจรผูราย ปญหายาเสพติด
ทั่วประเทศ ทานไมสังเกตบางหรือวากอนแถลงนโยบายผูวาราชการจังหวัดกับนายอําเภอ
ทั่วประเทศ เขาออกตรวจสถานบริการ เขาบอกเลยตองเอาจริง ต่ํากวา ๑๘ ปไมได 
ยาเสพติดไมได และที่สําคัญที่สุดผมใหนโยบายกระซิบ กระซิบ แตวันที่ ๒๒ นี่ไมกระซิบ
เพราะสมบูรณนี่ แถลงนโยบายแลววันที่ ๒๒ เอาเลย ผูวาราชการจังหวัดกลับวันศุกรบาย 
วันอังคารเชาถึงถึงจังหวัด ยุคผมไมได ตองทํางาน ผูวาราชการจังหวัดตองทําตัวเปน 
เจาเมือง นายอําเภอตองสวมวิญญาณนายอําเภอมอรแกน (Morgan) ตองดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยแลวผมฟงฝายคานนะ ไมไดเอาใจนะ แตตองชวยกันทํางาน ผมเรียน
มาถึงตรงนี้ผมไมอยากรบกวนเวลาของสภามากไป แตเนนหลัก ๆ ก็คือวาภาคใตผมทํา
เปนกรุปปง (Grouping) เล็ก ๆ ๑. หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ การบังคับใชกฎหมายถูกตอง
ชอบธรรมบนพื้นฐานและกรอบของกฎหมาย ----------------------------------------------------- 
 

                                                                                             - ๑๓๗/๑ 
 



 ๒๙๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๓๗/๑ 
 
๒. ผมบอกวาตองพัฒนาการศึกษา เขาจะเรียนปอเนาะมีอุสตาซเรื่องของเขา ผมบอก
ทานปลัดไปแลวทานตองหากุศโลบาย ตองหาวิธีใหลูกหลานไดเรียนภาษาไทยและเรียน
หลักสูตรใกลเคียงกับกระทรวงศึกษาธิการ มีปญหาบอกมา งบประมาณไมมีบอกมา  
ผมจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ ใหทานนายกรัฐมนตรีอนุญาต 
อนุมัติ ๓. ผมบอกวา ณ เวลานี้ตองใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม พี่นองจะตองการอะไร
และไมตองการอะไร คําวา พิเศษ นี่ทานประธานครับ ทาน พลเอก สุรยุทธ กอนไป 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ในขอที่ทานกําหนดวา กพต. นี่
หมายความวาคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต     
เพราะกรอบนโยบาย มาสเตอร แพลน แอคชัน แพลน (Action plan) มันไมเหมือนกับที่อ่ืน เขาจึงเรียก
พิเศษ ผมก็ไปเรียกพิเศษบาง เลยทานหัวหนาพรรคประชาธิปตยตกใจใหญเปนหวง 
ขอบคุณครับ ไมมีที่จะไปเลือกตั้ง ไมมีใหคนอื่นไป ไมมีโดยเด็ดขาด มีปญหาอะไร 
ทานรองเรียนมาผมจะทําให ถาถามวาทําไดไหม ผมรับปากไมไดรอยเปอรเซ็นต ถามวา
ปกษใตแก ๑ ป ๒ ปไหม ถาผมพูดวาทําไดผมก็คืออวตารลงมาเกิด ไมใช ผมยังเปน 
คนธรรมดาเหมือนพวกทานนั่นแหละ แตเมื่อมีหนาที่ตรงนี้ก็ตองทําตรงนี้ ถาไปบอกวา ๑ ป 
ตองลดเทานี้ ๒ ป จบหมด ผมไมเกงขนาดนั้น แตเร่ืองระเบียบสังคม เร่ืองความสงบสุข 
เ ร่ืองผูรายที่ มีหมายจับคางอยู ผูวาราชการจังหวัดเขาเตรียมเอาใหญแลวเขาจะ
ดําเนินการ  และผมนี่จะใชขาราชการของกระทรวงมหาดไทยนะ  เพราะเขาเปน 
ทรัพยสมบัติของชาติ ใหเขาไปทํา ปลัดทําเรื่องนี้ปราบยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติ 
แกปญหาความยากจน อธิบดีกรมการปกครองไปทําอันนี้ ปกครองทองถิ่น รองปลัด 
ทําอยางนี้ ๆ เอาไปทํางาน  
   ผมกราบเรียนทานเปนเรื่องสุดทายนะครับวาการที่เราจะใหตรงนั้นเปน
พื้นที่พิเศษนี่ก็พิเศษอยางที่บอกทาน เขาหางลูกเมีย เขาหางครอบครัว ถาเขากาวหนา 
ในชีวิตราชการเขาจะดีใจ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนที่ติดขัดไมได ตองถามวาติดขัดเพราะอะไร 
เพราะสุดทายเขาก็ตองได เปนสิทธิ แตไปติดขัด ๓ เดือนไมเห็น ๖ เดือนไมมี ๙ เดือน 
 



 ๒๙๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๓๗/๒ 
 
ไมมา ไมได ยุคผมไมได ผมจะตามเรื่องเอง ผมเปนรัฐมนตรีแคตําแหนงนะครับ ตัวจริงก็
เหมือนพวกเรานี่แหละ ก็มาจากการเลือกตั้งดวยการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ทานอยามาแขวะเลยวา แหม ไมรูใครซื้อเสียงมาบาง ถา กกต. รับรองเม่ือไรแปลวา
สมบูรณแลว สมบูรณแลว ก็ กกต. รับรอง อยาฝนกลางวันโดยไมหลับ ทานจะไปบอก 
พลังประชาชนมาซื้อเสียง แลวไปบอกพรรคโนนพรรคนี้ซื้อบาง ก็ทะเลาะกันไมจบ  
ตราบใดคณะกรรมการการเลือกตั้งเขารับรองวาการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม แลวรับรอง
เขาสภา ทานทราบไหมครับรับเงินเดือนเทากัน พรรคไหนก็เทากัน ไมใช แหม ทานอยู
พรรคนี้เปนตอ ๕ เอา ๔ พรรคนี้ ๓  ๒ พรรคนี้เปนรอง ใครที่คิดอยางนี้เลิกคิด ผมไมได
สอนนะ แตผมขอรอง หัวใจคนมันทําดวยเนื้อ ถาวิพากษวิจารณดาวา มันก็ตองออกมา
เถียงกัน ประทวงไปประทวงมาก็บอกไมพูดถึงผมก็จบ ก็มาพูดผมก็ตองตอบหนอย ถายัง
พูดอีกผมก็ชี้แจงอีก รอบน้ีเอาเทานี้กอนทานประธาน ถาจะพูดมากกวานี้เสียเวลา 
เพื่อนสมาชิก ขอขอบคุณครับทานประธานรัฐสภา 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เดี๋ยว ๆ ทานอภิชาตครับ  
ผมตองเรียนสมาชิกเพื่อรับทราบนะครับวา ตอนกอนที่ทานเฉลิมจะอภิปราย ทานอภิชาต
ไดยกมือประทวงแลวก็ไมไดกดนะครับ แตวาทานยืนประทวง แลวผมก็บอกวาเอาใหหลัง
ทานเฉลิม ตอนนี้ก็เปนประเด็นประทวงนะครับ 
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : 
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ  กระผม  นายอภิชาต  ศักดิ เศรษฐ  สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย สมาชิกรัฐสภา ผมขออนุญาต 
ใชสิทธิพาดพิงที่ทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดพาดพิงถึง บอกวาผูที่อภิปราย 
เร่ืองการแทรกแซงสื่อนี่เปนการพูดทําใหสื่อแลวก็สังคมทําใหเกิดความตื่นกลัว ------------- 
 

            - ๑๓๘/๑ 
  
 



 ๒๙๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          นิวรา ๑๓๘/๑ 
 
ผมและเพื่อนสมาชิกทั้งที่อยูในพรรคประชาธิปตยและเพื่อนจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดอภิปรายเรื่องนี้ก็เพื่อตองการกระตุนเตือนใหรัฐบาลไดเกิดความสํานึกวาการที่จะใหสื่อ
ทําหนาที่อยางสมบูรณจะตองคํานึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อ ซึ่งจะชวยใหบานเมือง
ไดรับการพัฒนาไปดวย วิกฤติของบานเมืองที่เกิดขึ้นมันเปนเพราะวารัฐบาลในยุคนั้นได
เขามาแทรกแซง ไดเขามาครอบงําสื่อ แลวทําใหพี่นองประชาชนไมไดรูความจริง ไมได
ทราบวาขอมูลขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร เมื่อถูกปดปากแบบนี้ บังเอิญก็มีสื่อ 
กลุมหนึ่งซึ่งทานระบุวาเปนผูกอวิกฤติของบานเมืองไดนําความจริงนั้นไปบอกกับพี่นอง
ประชาชนทั้งประเทศ ก็ทําใหคนทั้งประเทศไดหูตาสวางขึ้น แลวก็มีปฏิกิริยากับผูปกครอง
ในขณะนั้นจนเกิดเหตุการณมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นนะครับ 
   อีกประเด็นหนึ่งซึ่งทานบอกวาทานเขามาดูแลเฉพาะสื่อของรัฐเทานั้น  
แตสื่อของเอกชนนี่ไมเขาไปแตะตอง ไมเขาไปเกี่ยวของ แตทานพูดชี้แจงมาทั้งหมดพูดถึง 
เอเอสทีวี (ASTV) พูดถึงเว็ปไซตผูจัดการ เอฟเอ็ม ๙๗.๗๕  หนังสือพิมพ 
   (นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ลพบุ รี) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : มีผูประทวงครับ คือทานสุชาติ 
ลายน้ํา เงิน  ประทวง  ทานประชาทานนั่ งลงกอนครับ  ขอประทวงทานแรกกอน  
เชิญครับ  
   นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลพบุรี) : กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม สุชาติ ลายน้ําเงิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
ลพบุรี ขอประทวงผูอภิปรายผานไปยังทานประธาน เมื่อกี้ทานประธานใหชี้แจง ไมใหเปด
ประเด็นใหม ตอนนี้เปดประเด็นใหมแลวครับ ไมจบแน วันนี้ไมรูเที่ยงคืนจะจบหรือเปลา 
เพราะเปนการถายทอดสดนะครับ ประทวงตองใหเกียรติประชาชนดวยครับ พอลุกมา
ประทวงแลวพูดตอ ถาเกิดผมยกมือประทวง ทานไมชี้ผม ผมลุกขึ้นพูดตอ ทานก็ไมให 
ผมพูดอีก  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมผิดเองครับ ทานประชาครับ 
ทานประทวงประเด็นเดียวกันหรือเปลาครับ  



 ๒๙๗
 ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          นิวรา ๑๓๘/๒ 
 
  นายประชา  ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (สมุทรปราการ) :  
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม ประชา ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ     
จะประเด็นเดียวหรือไม คือกรณีวันนี้ผมนั่งมา ๓ วันเต็ม ๆ ฟงฝายคานอภิปราย กรณี 
ทานสมาชิกที่ยืนขึ้นไมมีประเด็นไหนที่เปนประเด็นประทวงตามขอบังคับ ขอ ๔๓ เปน 
การอภิปรายก็เทากับวาเปนการเอาเปรียบ และมันอยูนอกประเด็น แลวไปกินเวลาของ 
ทานรัฐมนตรีผูทรงเกียรติ สิ่งที่รัฐมนตรีไดชี้แจงไปอยางกรณีของทานเฉลิม อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนั้นหรือทานจักรภพ มันเปนความจริงถูกตองอยูแลว
ผมรูสึกเห็นใจแลวก็สังเวชทานสมาชิกฝายคาน  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เอาละ ผมวาเดี๋ยวขอถอน       
สังเวช ถอนหนอยครับ เดี๋ยวจะไดไมประทวงกันตอ  
   นายประชา ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สมุทรปราการ) : สังเวช
เพราะอะไรทานประธานตองฟงกอนนะครับ ความสังเวชนี่เปนความรูสึกสวนบุคคล 
เพราะทานจักรภพไดพูดถึงเรื่องสื่อ ผมเห็นทานสมาชิกฝายคานนั้นนั่งคอตก หงอย จอย
กันเปนแถว มันเปนความจริงครับที่ทานเฉลิมกลาวเรื่องเขตปกครองพิเศษ ทีพรรคฝายคาน 
ไปกลาวถึงสถาบันตลอด  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ประเด็นของทานก็ผิดประเด็น 
ทานนั่งลงกอนครับ เดี๋ยวผมวินิจฉัย ทานประชาครับเดี๋ยวเราจะดึกเกินไป ทานนั่งกอน
เดี๋ยวผมวินิจฉัย ผมขอเชิญทานนั่งกอนครับ ทานนั่งกอนเพราะวาเดี๋ยวประเด็นผมจะได
วินิจฉัยใหทานทราบอีกทีหนึ่ง ขอนั่งกอนครับ ทานอภิชาตครับ คือทานใชขอบังคับ  
ขอ ๔๕ พูดถึงกรณีที่เปนการพาดพิงทําใหเกิดความเสียหาย เผอิญทานจักรภพไมได 
เอยชื่อทานเปนการกลาวถึงบุคคลอื่นพาดพิงบุคคลอื่น ซึ่งผมก็ไดหามปราม แลวก็ไมให
ทานไดพูดถึงบุคคลอื่นโดยไมจําเปนแลว ซึ่งผมไดวินิจฉัยไปแลว สวนทานชี้แจงอยางนี้
เดี๋ยวก็ตอบกันไปกันมาจะไมจบ ผมคิดวาเดี๋ยวเรายังมีเวลาสัปดาหหนาหลังคําแถลง
นโยบายแลวเรายังมีการตั้งกระทู ยื่นญัตติไดอีก ผมอยากจะใหใชเวลาในชวงนี้เราดึกแลว 
อยากจะใหทานเอาอีกนิดหนึ่งสัก ๒–๓ คํานะครับ 



 ๒๙๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          นิวรา ๑๓๘/๓ 
 
   นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) : 
ทานประธานครับ คําพาดพิงก็คือบอกวา การพูดของผูอภิปรายไดทําใหสังคมและสื่อเกิด
ความตื่นกลัว ซึ่งผมยืนยันวาการทําหนาที่ของผมนี่ตองการที่จะกระตุนเตือนใหเกิดสํานึก
กับรัฐบาลวา การไปแตะตองเรื่องเสรีภาพของสื่อนี่มันทําใหสื่อไมสามารถทําหนาที่ 
 
                                                     - ๑๓๙/๑ 
 



 ๒๙๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๓๙/๑ 
 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  คือทานครับ อยาโกรธผม   
เลยนะครับ คือถาเราไมทําตามขอบังคับมันจะไมจบ ผมเขาใจประเด็นทานแลวนะครับ  
คือประเด็นก็อยากที่จะใหเปนเรื่องของการพาดพิงแลวทําใหเกิดความเสียหาย ทีนี้การพูด
หรือการอภิปรายของรัฐมนตรีนั้น ผมคิดวาเปนการกลาวโดยทั่วไปไมทําใหทานเสียหาย 
อันนี้ผมขอวินิจฉัยครับ เชิญทานนั่งลงครับ ทานอนงควรรณครับ เชิญครับ ทานอภิปราย
ตอใชไหมรายชื่อทาน ทานผูนําฝายคานใชสิทธิพาดพิงใชไหมครับ ประทานโทษครับ  
ผมพูดผิดครับ ผมเบลอครับกลางคืน ทานที่ปรึกษาครับ เชิญครับ 
  นายชวน  หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
ที่กระผมจะขออนุญาต เพราะวาอยากจะชี้แจงถึงประเด็นที่ทานรัฐมนตรีเฉลิมไดพูดถึง
พรรคประชาธิปตยวาเปนรัฐบาลวันแรกก็มีการเผาโรงเรียนถึง ๕๔ โรง คือที่จริงแลวก็ตอง
กราบเรียนทานประธานวาผมเองก็อยากจะใชเวลาเพื่ออภิปรายเรื่องนี้ตั้งแตแรก แตวา
ดวยเวลาที่จํากัด แลวกระผมเกรงใจวาเมื่อหมดเวลาก็ตองหมดเวลา จึงไมไดมีโอกาส 
ไดอภิปรายชวยเพื่อน ๆ ที่พูดเรื่องนี้ แตเมื่อทานรัฐมนตรีเฉลิมพูดเรื่องนี้ ผมก็คิดวา 
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอพรรคประชาธิปตยและเพื่อความเขาใจที่ดีและผมคิดวา 
จะเปนประโยชนถาเราจะใชประสบการณเหลานี้มาเปนสวนหนึ่งในการแกปญหา  
ผมตองกราบเรียนทานประธานวาไดสนใจเพื่อน ๆ ที่อภิปรายเรื่องปญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมาตั้งแตตลอดทั้งวัน ทุกพรรคนะครับ ทุกคนที่พูดมีความหมาย 
มีคุณคาอยางยิ่ง เพราะคนเหลานั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่ไมใชเสาไฟฟา
หรอกครับ คนเหลานี้มีสมอง แลวเขามีประสบการณดวยตัวเอง ความเห็นของเขา 
ในพื้นที่ของเขานั้นผมคิดวากระผมเองก็รูไมเทาเขา แตวาประเด็นที่อยากจะกราบเรียน
เพื่อเปนประโยชนกับทุกฝายโดยเฉพาะปญหาของบานเมืองที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา
ของทานรัฐมนตรีเฉลิมก็คือเพื่อความเขาใจที่ดี ขออนุญาตเรียนวาในภาคใตมันมีปญหา 
ในชายแดนมานานแลว จริงครับ ไมใชเพิ่ง 
  (รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) ไดยืน
และยกมือขึ้น) 
 



 ๓๐๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๓๙/๒ 
 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ ทานเฉลิมมีอะไร
เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ผมขออนุญาตทานที่ปรึกษาครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  
ทานประธานที่เคารพ รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ผมก็เปนผูแทนเหมือนกับทานประธานที่ปรึกษา ทานไปนั่งที่ไหนครับ ไปฟงผมที่ไหน   
ทานถึงบอกวาผมกลาวหาทาน ผมอุปมาอุปไมยวาครั้งหนึ่งเมื่อผมทําหนาที่ฝายคาน  
แลวรัฐบาลพรรคประชาธิปตย เกิดเหตุการณ เผาโรงเรียน  ๕๔  แหง  ในขณะที่  
พลเอก ชวลิต เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แตผมไมไดเอยชื่อ พลเอก ชวลิต 
ผมไมไดกลาวหาวาพรรคประชาธิปตยไปเผาโรงเรียน ทานตองพูดใหชัดทานประธาน     
ที่ปรึกษา เพราะไมมีใครกลา 
  (นายสาทิตย  วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เดี๋ยวผมขออนุญาตครับ ทานสาทิตยครับ 
เชิญครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : ทานประธานครับ  
ผม สาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ผมประทวงทานประธานครับ คนที่ประทวงตองลุกขึ้นมาแลวตองบอกวาใครทําผิด
ขอบังคับขอไหน ไมใชลุกขึ้นมาก็พูดจาชี้แจงนะครับ ทานกลาวหาเขาโดยขอบังคับ เขาก็มี
สิทธิที่จะใชสิทธิพาดพิง ตอนทานกลาวหาเขาคนอื่นเขาก็ฟงจนจบ แลวมาใชสิทธิพาดพิง
ตามขอบังคับ ถาคนอื่นเขาใชสิทธิพาดพิงทานกรุณาเถอะครับ ฟงใหจบกอน อยาใจรอน 
สิครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมขออยางนี้ไดไหมครับ ทานรัฐมนตรี
เฉลิมครับ เดี๋ยวผมขอทานรอสักแปบหนึ่ง แลวเดี๋ยวผมจะอนุญาตใหทานลุกขึ้นพูดนะครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  
ทานประธานครับ สวนตัวผมก็เคารพพี่ชวนนะครับไมใชมีอะไรกัน แตผมไมอยากวาให 
 



 ๓๐๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๓๙/๓ 
 
ทานอินโทร  (Intro) พอเริ่ มพูดก็ ไมตรงแลว  ผมไม ไดอภิปรายไปเปด เทปสิว า 
พรรคประชาธิปตยทําใหไฟไหม ไมใช บอกรัฐบาลที่ทานเปนนายกรัฐมนตรี ผมก็ไมได 
เอยชื่อทาน 
  
                 - ๑๔๐/๑ 
 



 ๓๐๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๔๐/๑ 
 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานครับ ผมจะบริหารไมได
เพราะวาผมอยากใหทานฟงผมนิดหนึ่ง ทานนั่งลงสักนิดหนึ่งครับ ผมไมไดเขาขางใคร
ทั้งนั้นนะครับ เพราะวาทานชวนพูดเสร็จแลว แลวเดี๋ยวทานเฉลิมพูดตอ ถาทานเถียง     
กันไปเถียงกันมาผมก็ไมตองเปนประธานครับ ผมก็ตองลุกไปแลว เดี๋ยวทานสุทัศน 
นั่งกอนครับ  ผมขออนุญาตครับทานครับ  ใหความรวมมือผม  ผมเขาใจประเด็น 
ทั้งหมดแลวอยากจะใหทานหัวหนาหรือทานที่ปรึกษาชวนไดพูดจบ แลวเดี๋ยวก็จะมี 
การชี้แจงอะไร ทานประทวงตองเปนประเด็นประทวงจริง ๆ นะครับ หามอภิปรายประเด็น
อ่ืนนะครับ  
   (นายสุทัศน  เงินหมื่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน    
และยกมือขึ้น)  
   นายสุทัศน   เงินหมื่น  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )  :           
ทานประธานที่เคารพ กระผม สุทัศน เงินหมื่น แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ความจริง
กระผมไมอยากประทวงหรอกครับ แตทีนี้ผมคิดวาทานประธานนาจะทําผิดขอบังคับ 
กลาวคือทานรัฐมนตรีนาจะไมมีสิทธิในการประทวง เพราะทานรัฐมนตรีมีอภิสิทธิ์ในการ 
ที่จะแสดงความคิดเห็นโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ทานจะตองชี้   
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมวินิจฉัยไดแลวละครับ พอดี     
ทานเฉลิมเปน ส.ส. ดวยครับ ทานยังเปน ส.ส. เพราะฉะนั้นการที่ทานยกมือขึ้นประทวง   
นี่ก็เปนเอกสิทธิ์ ไมเปนไรครับ ทานนั่งกอน เดี๋ยวใหทานที่ปรึกษาไดพูดครับ เชิญครับ  
   นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : กระผมเขาใจ
ไมผิดหรอกครับ แลวก็ไมไดฟงผิด แลวกระผมไมไดบอกวาทานพูดวาพรรคประชาธิปตย
เผาโรงเรียน ไมใชอยางนั้นครับ ที่ทานพูดนี่ถูกตองแลววาทานพูดวาสมัยประชาธิปตย   
เปนรัฐบาลมีการเผาโรงเรียน ๕๔ โรงเรียน ทํานองนั้นครับ ไมใชบอกประชาธิปตยเผา    
แตผมก็จะกราบเรียนเพื่อใหเขาใจวาเหตุมันเกิดเรื่องอยางนี้อยางไร เปนความจริงครับ    
มีการเผาโรงเรียน เผาสถานีอนามัยหลายครั้งในชวงที่ผานมา ไมใชเฉพาะชวงรัฐบาล
ประชาธิปตยหรอกครับ เกือบจะทุกรัฐบาล เพราะเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น  
 



 ๓๐๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๔๐/๒ 
 
ทุกคนก็รูวามันมีปญหามานานแลว แตปญหาเหลานั้นก็ไดรับการแกไขทุกสมัย เมื่อวานนี้ 
มีคําอภิปรายที่ดีมากของทานสมาชิก ทาน พลตํารวจโท สมศักดิ์ ซึ่งทานอยูในพื้นที่        
รูปญหาดีพอสมควรทีเดียว แตวาประเด็นที่มันมีการเผาโรงเรียนที่ทานเฉลิมพูดถึง        
มันไมใชเพิ่งเกิดครั้งนั้นครับ หลังจากนั้นมันก็ยังเกิด เพราะจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ปญหามาเปนระยะเวลานานแลว ถาเราเรียนรูประวัติศาสตรเราก็รูวามันมีมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา เคยมีอาณาจักรปตตานี เคยมีความสงบ เคยมีการแข็งเมือง เหลานี้ 
เปนอดีตที่ผานมา แตวาทุกคนพยายามแกปญหาตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย 
รัชกาล ที่ ๖ มีรัฐประศาสโนบายแกปญหา ทําใหสถานการณบานเมืองเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นโดยลําดับ ผมตองกราบเรียนทานประธานครับวา ผมไมปฏิเสธเลยครับ  
สมัยผมเปนนายกรัฐมนตรีหรือประชาธิปตยเปนรัฐบาลไมมีเหตุราย มีครับ ผมจําได
ตัวเลขวาเมื่อป ๒๕๔๐ สมัยที่ ขอประทานโทษครับ สมัยที่พรรคความหวังใหมเปนรัฐบาล
นั้น มีเหตุรายเกิดขึ้นประมาณสัก ๗๐–๘๐ ครั้งครับ ป ๒๕๔๐ ปลายป ประชาธิปตยเปน
รัฐบาล กระผมเปนนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒ ป ๒๕๔๐ ป ๒๕๔๑ ป ๒๕๔๒ ป ๒๕๔๓ 
เหตุรายคอย ๆ ลดลง เพราะเราคิดวาพวกเราพอจะรูปญหา เพราะมันเปนปญหาในบาน
ของเรา เราจึงพยายามหาคนที่คิดวาดีที่สุด เหมาะสมกับพื้นที่ และใชแนวทางการ
แกปญหาที่คิดวาสอดคลองกับความเปนจริง เหตุรายจึงคอย ๆ ลดลง ๆ กระผม
ยกตัวอยาง เชน เราไดอาศัยทานพลากร รองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปอยูในพื้นที่ 
ในฐานะผูอํานวยการ ศอ.บต. เราไดอาศัยทานแมทัพที่เปนคนมีประสบการณและได
อาศัยขาราชการทุกฝายรวมทั้งความรวมมือของพี่นองประชาชน สถานการณจึงคอย ๆ  
ดีขึ้น ๆ โดยลําดับ แตผมตองกราบเรียนทานประธานวา จริง ๆ แลวเหตุการณที่ผานมา
หลายสิบปนั้นลวนไดอาศัยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงเสด็จเยี่ยม 
พี่นองของเราทุกป สิงหาคม กันยายน ทุกป ------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๔๑/๑ 

 



 ๓๐๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๔๑/๑ 
  
ทําใหความขัดแยงในพื้นที่นั้นลดนอยลง ในป ๒๕๔๓ กระผมเขาใจวาเหตุรายลดเหลือ
เพียงประมาณสักไมเกิน ๑๐ กวาครั้งแลวครับ ทานประธานครับ ยังหวังเลยครับ  
เมื่อพรรคไทยรักไทยเขามาดําเนินแนวทางที่เคยปฏิบัติมา สถานการณก็คงจะคอย ๆ 
หมดไป ดีขึ้น ๆ โดยลําดับ แตวาในที่สุดเมื่อเปลี่ยนเปนนโยบายคิดใหมทําใหม ในที่สุด
เมื่อยกเลิกหนวยงานเดิมทั้งหมด ยกเลิกสิ่งที่ พลเอก เปรม ทําเอาไวอยางดีคือ ศอ.บต. 
ถอนหนวย พตท. ๔๓  ออกมา และในที่สุดนโยบายอุมฆาก็เกิดขึ้นในตนป ๒๕๔๔  
นั่นละครับจึงไดเกิดเริ่มมีปญหา ความจริงแลวคนสวนใหญไปยึดเอาวันที่ ๔ มกราคม  
  (รอยโท กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ศรีสะเกษ) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานที่ปรึกษาครับ ก็มีผูประทวง 
คือเมื่อสักครูนี้ถาทานใชกรุณาการพาดพิงตามขอบังคับ ขอ ๔๕ ก็หมายถึงอธิบายในสวน
ที่เกี่ยวของกับการเผาโรงเรียนก็จบครับ พอเลยมาจนถึงขนาดนี้ก็จะมีผูประทวงอีกครับ 
ทานกุเทพมีอะไรครับ  
    รอยโท กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ทานประธาน  
ที่เคารพ ผม กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กระผมเขาใจวาทานประธานไดอนุญาตใหทานผูอาวุโส 
ไดอภิปรายในฐานะใชสิทธิพาดพิงตามขอบังคับ ขอ ๔๕ วรรคสอง ซึ่งเขียนไวชัดเจนวา 
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมแกผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัว 
หรือเร่ืองอื่นใดอันเปนที่ เสียหายแกผูนั้น ความตรงนี้ก็ชัดอยูวา ขอความใดที่ เปน 
ที่เสียหายแกผูนั้นก็คงจะเปนขอความที่มีขอจํากัด สามารถอธิบายใหเขาใจวาเสียหาย
อยางไร ไมเสียหายอยางไรในเวลา ๑ หรือ ๒ นาที แตก็ไมควรจะเปนเรื่องใชอภิสิทธิ์
อภิปรายเกินเลยไปจนกระทั่งเปนการอภิปรายใหม ถาเชนนั้นทานประธานก็จะบริหาร
เวลาไมได บริหารการประชุมไมได ผมก็กราบเรียนทานประธานวาถาใชสิทธิพาดพิงก็ขอ
ความกรุณาใหใชขอบังคับใหเที่ยงตรง  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ครับ ผมวินิจฉัยครับ ก็ขอ 
ทานที่ปรึกษาครับตอเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับ เชิญตอครับ  



 ๓๐๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๔๑/๒ 
 
  นายชวน  หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : กระผมขอตอ
นิดเดียวครับ เมื่อรัฐบาลในสมัยพรรคไทยรักไทยไดเปลี่ยนนโยบายคิดใหมทําใหม  
แลวเริ่มกระบวนการอุมฆานั่นคือจุดที่กอใหเกิดปญหาติดตามมา จนในที่สุดอยางที่เรา 
รูวาขณะที่ เหตุรายเคยเกิดขึ้นปหนึ่งประมาณสัก ๑๐ กวาครั้ง  ก็เพิ่มมาเปนปละ  
๑,๘๐๐ กวาครั้ง ทานประธานที่เคารพครับ สมาชิกเขาจึงอภิปรายดวยความหวงใยเรื่องนี้ 
เขาจึงหยิบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาเลาใหทานฟง ความจริงแลวกระผมคิดวาจะเปน
ประโยชนมาก ถาทานจะใชประสบการณที่สมาชิกบอก เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น
บอกใหเรารูวา รัฐบาลชุดนี้ไมสามารถเอาความมั่นคงของชาติมาทดลองนโยบายไดแลว 
ถาไมมีความมั่นใจ ขอบพระคุณทานประธาน  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานเฉลิมครับ เชิญครับ  
   (นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  
ไดยืนและยกมือขึ้น) 
    นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เดี๋ยวครับ อาจารยไกรศักดิ์ 
  นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) :  
ทานประธาน ขอสิทธิพาดพิงไดไหมครับทานประธาน ทานรัฐมนตรีพาดพิงถึง 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : คืออาจารยไกรศักดิ์ครับ  
ทานกรุณา ถาทานประทวงลุกขึ้นแลวก็ยกมือนะครับ ตอนนี้ประเด็นประทวงยังไมมี 
เพราะวาทานที่ปรึกษาไดอธิบาย เราก็ใหทางสวนของคณะรัฐมนตรีไดชี้แจงนะครับ  
เดี๋ยวเรายังมีเวลาอยูนะครับ ผมขอความรวมมือ ทานรัฐมนตรีเฉลิมครับ สั้น ๆ นะครับ
ทานครับ  
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ทานประธานที่เคารพ  
   (นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน
และยกมือขึ้น)  
 
 



 ๓๐๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๔๑/๓ 
 
  นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) :  
ทานประธานครับ ขอใชสิทธิพาดพิงไดไหมครับทานประธานครับ เมื่อกี้ทานรัฐมนตรีพูด
ถึงผม ที่ผมพูดเมื่อคืนนี้ครับ ผม ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ครับ ขออนุญาตครับ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมก็ยังคิดไมออกนะครับ  
เปนประเด็นอะไร ทานลองกรุณาบอกครับ ลองบอกวาเปนประเด็นอะไรครับที่เปนเรื่อง
พาดพิงตั้งแตเมื่อคืนนี้ครับ   
   นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : เมื่อกี้นี้
ทานรัฐมนตรีเพิ่งเอยชื่อผมเองนะครับวา ที่ผมอภิปรายเมื่อคืนนี้เร่ืองเกี่ยวกับการตาย
ในชวงการปราบปรามยาเสพติดนะครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : อาจารยครับ ผมฟงเมื่อสักครูนี้
ไมเปนเรื่องเสียหายเลยนะครับ เพราะวาเมื่อสักครูที่พูดถึงนั้นเปนเรื่องการยกตัวอยาง ---- 
 
                - ๑๔๒/๑ 
 
  
 
 
 



 ๓๐๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๔๒/๑ 
 
เพราะวาตามขอบังคับนี้ ผมไดเรียนทานสมาชิกวาผมอะลุมอลวย ถาผมอะลุมอลวยมาก
สภาจะเละ แลวมันเดินตอไปไมได ผมก็ตองใชขอบังคับ ผมกลายเปนคนใจดํานะครับ  
แตวาเพื่อใหสภาไปได ทีนี้ทานอาจารยกรุณานั่งรอสักครูหนึ่ง เพราะประเด็นที่ฟงแลว 
ยังไมมีประเด็น  
   นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) :  
ผมขออนุญาตครับ ผมคิดวาทานรัฐมนตรีเขาใจผมผิดจริง ๆ ครับ ผมอยากจะอธิบาย 
สักนิดวาผมหมายถึงอะไรเมื่อคืนนี้ เพราะวาเวลามันสั้นเหลือเกินเมื่อคืนนี้ ทานอาจจะ 
เขาใจผมผิดขออนุญาตสักนิดไดไหมครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ไมเกินนาทีนะครับ แลวเดี๋ยว
ทานรัฐมนตรีเฉลิมจะไดชี้แจงตอไปเลย 
  นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :        
สิ่งที่ผมพูด ทานประธานครับ ก็คือวามันเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริง ๆ 
ในชวงการปราบปรามยาเสพติด ไมใชวาผมปฏิเสธหรือตอตานการปราบปรามยาเสพติด 
ตรงกันขามนะครับ ทานประธานครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ผมพยายามจะพูดวาในชวง     
๓ เดือน ในป 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  คือทานอาจารยไกรศักดิ์ครับ 
ผมฟงยังไมเขาประเด็น คือผมฟงแลวไมเขาประเด็น เชน เมื่อคืนนี้ที่ทานพูดถึงแลวเปน
ประเด็นอะไรที่ทําใหพาดพิงและทําใหเสียหาย ก็ใชขอบังคับ ขอ ๔๕ ผมฟงอยางไรมันก็ 
ไมเขาประเด็นครับ เปนเรื่องของการอภิปราย ผมก็ขอเชิญทานอาจารยนั่งกอนนะครับ  
เดี๋ยวทานเฉลิมครับ 
   นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :         
ก็มนุษยธรรมนะครับ ทานพดูใน 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอทานอาจารยกรุณานั่งนิดหนึ่ง  
เดี๋ยวถามีเวลา เดี๋ยวผมจะใหเวลาตอนหลัง ๆ นะครับ เพราะทานอนงควรรณ แลวก็ยังมี
ทานรัฐมนตรีพูนภิรมย  ทานชูศักดิ์  ทานรองนายกรัฐมนตรีสมชาย  ทานสุรพงษ 
  



 ๓๐๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             วันทนา ๑๔๒/๒ 
 
แลวก็ทานมิ่งขวัญ แลวจะถึงทานนายกรัฐมนตรีสมัคร เพราะฉะนั้นรัฐมนตรียังเหลืออีก 
ตั้ง ๗ ทาน ตอนนี้ก็ดึก ผมคิดวาเราตองบริหารเวลา ทานรัฐมนตรีเฉลิมเชิญครับ ไมยาว
มากนะครับ 
   รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
ไมยาวครับทานอาจารย ทานประธานครับ ทานอาจารยไกรศักดิ์ทานอยาไปนึกวา 
ผมเขาใจทานผิด ไมมีหรอก ผมไมเขาใจทานแลวใครจะเขาใจ ปทโธ มันสนิทกันเหลือเกิน 
ผมเขาใจ ทานไมผิดหรอก แตมันมองคนละมุม คืออาจารยเห็นวาพอตํารวจเขาปราบมาก
ก็ไปละเมิดสิทธิ ผมก็กําลังจะบอกวามันหาขอยุติไมไดวาที่ตายนี่ตํารวจยิงหรือเปลา 
ก็เทานั้น ผมขึ้นมานี่จะขอบคุณทานชวนนะครับ เพราะผมก็อภิปรายวามันมีไฟไหม     
แลวชวงนั้นพรรคประชาธิปตย เปนรัฐบาล  พลเอก  ชวลิต  ก็เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ผมก็อภิปราย ก็เทานั้น ทานรับวาไหม ก็มีไฟไหมจริง ก็ถูกแลว  
ผมไมพูดอะไรแลว พอแลวครับ ขอบพระคุณครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมขอทานอนงควรรณกอนครับ 
เชิญเลยครับ  
  (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน
และยกมือขึ้น)  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานหัวหนาจะประทวงหรือ 
เชิญครับ 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :   
ท านประธานที่ เ ค า รพ  ผม  อภิ สิ ท ธิ์  เ ว ชชาชี ว ะ  สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร  
พรรคประชาธิปตย จะขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงครับทานประธาน คงไมทําใหเสีย
บรรยากาศนะครับ เพราะวาไมตองการใหเสียบรรยากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของ
ปญหา ๓ จังหวัดภาคใต กราบเรียนวาที่จริงทั้งทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
แลวก็ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดพาดพิงถึงกระผมนะครับ แตในสวนของ
ทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ถือวาเรามองตางกันโดยสิ้นเชิง ก็เปนความเห็น
ที่แตกตางกันนะครับ ก็จะไมไปขยายความเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นในเรื่องตนตอวิกฤติของ 



 ๓๐๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             วันทนา ๑๔๒/๓ 
 
ประเทศหรือวาสื่อสารมวลชน ก็เปนอันวาทานกับผมเห็นไมตรงกัน ก็แสดงความหวงใย 
ยืนยันการแสดงความหวงใยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน สวนกรณีของ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตองกราบเรียนอยางนี้ครับ บังเอิญชวงที่ผม
อภิปราย  ผมเขาใจวาทานไมไดอยูในหองประชุม แลวทานก็พาดพิงมาถึงกระผมใน  
๒ สวน จริง ๆ กระผมพูด ๓ เร่ืองครับ ดูเหมือนวาการรับรายงานของทานอาจจะไมตรง
หรือไมเขาใจประเด็นที่ผมเนนย้ํา  
    
                - ๑๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
    
 
 



 ๓๑๐
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  ประเด็นแรกก็คือวา ที่กระผมพูดถึงวาทานจะสามารถไปเจรจากับวาได
หรือไม ผมไมไดพูดในประเด็นตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับความสามารถสวนตัวของทาน แลวก็
ทานจะใชถอยคําดูหมิ่นดูแคลนอะไรอยางไรไมเปนไร เราถือวาเปนเรื่องในสภา ก็รับกันได
วาการอภิปรายก็มีสีสันกันบาง แตที่กระผมตั้งขอสังเกตก็คือวาตองระมัดระวังวาเรื่องนี้
มันไปเกี่ยวของกับเร่ืองระหวางประเทศ แลวก็ดีใจที่วันนี้ทานเองทานก็บอกวาทานก็ตอง
ระวังที่จะไมพูด เดี๋ยวจะไปกระทบกับความสัมพันธระหวางประเทศ เพราะฉะนั้นก็ตรงกับ
ที่ผมพูดครับ ไมไดเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวาตัวทานหรือตัวผมจะมีความสามารถไปเจรจา
หรือไม นั่นประเด็นแรก   
      ประเด็นที่สอง กระผมไดพูดวาเรื่องปลดปน ก็เขาใจในประเด็นที่ทานชี้แจง       
เมื่อสักครู ประทานโทษครับ ไมใชปลดปนครับ เร่ืองของการลอซื้อครับ ปลดปนนั้น      
ทานนายกรัฐมนตรีนะครับ เร่ืองลอซื้อนี่กระผมก็ไดกราบเรียนวาเปนเรื่องที่บอกวาอาจจะ
จริงในบางพื้นที่ แตมีเจาหนาที่ในอีกหลาย ๆ พื้นที่เปนหวง กระผมก็ติงเอาไวเทานั้นเองวา
อย า ไปสรุป เหมารวมทั้ งหมดว ามันจะเปนปญหาตนตอการกระตุ นการผลิต 
   สวนประเด็นเรื่องของเขตปกครองพิเศษก็ไมเปนไรครับ เพราะวาวันนี้ทาน
ชี้แจงแลว แตก็ตองกราบเรียนตรง ๆ วาก็เปนคํานิยามของเขตปกครองพิเศษ ซึ่งกระผม 
ไมเคยไดยินมากอน เชนเดียวกับการตีความของ คําวา โจรกระจอก ก็ไมใชแนวทางที่ผูคน
เขาเขาใจกัน แตวาเมื่อทานทําไมชัดเจนก็ถือวาเรื่องจบนะครับ แตวาที่กระผมเตือนไว          
ก็เพราะวาทราบวาเวลาทานใชคํานี้นี่ไมใชเฉพาะคนไทยครับ แตวาประชาคมโลกรวมทั้ง
องคกรตาง ๆ ที่เขาเคลื่อนไหว โดยเฉพาะกลุมที่เขามีความรูสึกวาปญหานี้ลุกลามเกิน
เปนปญหาของเรา มันก็จะเปนเรื่องที่ละเอียดออน เพราะฉะนั้นก็กราบเรียนวาตรงนี้จะได
ทําความเขาใจตรงกันนะครับ ผมกราบเรียนอยางนี้ครับวาบังเอิญทานถามดวยวา      
ฝายคานจะใหความรวมมือมากนอยแคไหนอยางไร กราบเรียนทานประธานวาที่จริง     
เพื่อนสมาชิกอภิปรายนี่ ไมใชเฉพาะพรรคฝายคานนะครับ ทานประธานจะสังเกตวาเพื่อน
สมาชิกไมวาจะเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือ ส.ส. ทั้งฝายคานและรัฐบาลได
สะทอนหลายสิ่งหลายอยางซึ่งแสดงความวิตกกังวลถึงสถานการณที่เลวราย แลวมันเปน
ความทุกขรอนของคนในพื้นที่จริง ๆ ไมไดเปนเรื่องที่ไปกลาวหารัฐบาลครับ 



 ๓๑๑
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  (นายประชา ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สมุทรปราการ) ไดยืน
และยกมือขึ้น)  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานประชามีอะไรครับ ขอโทษ
ทานประชาประทวงอะไรครับ  
  นายประชา  ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (สมุทรปราการ) :         
กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม ประชา ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ดวยความเคารพ     
ทานประธานแลวก็ทานที่ทําหนาที่กําลังใชสิทธิพาดพิงอยู ผมขอประทวง ขอ ๔๕ และ 
ขอ ๔๙ ทานประธานลองไดแลไปดูที่นาฬิกาสิครับ ๔ นาที กับ ๑๐ วินาที ที่จริงผมเขาใจ
นะครับวา ทานหัวหนาพรรคฝายคานนั้นเปนผูมีบารมี ก็ไมอาจจะที่จะไปประทวงหรอก 
แตวาสิ่งที่ทานผูนําฝายคานนั้นอภิปรายมันเปนการอภิปราย แลวทานก็ใชสิทธิในการ
อภิปรายได แลวการชี้แจงนั้นก็พอสมควร เพราะเวลาในสภาแหงนี้นาที่จะเผื่อไวใหกับ                 
ทานคณะรัฐมนตรีไดชี้แจง เพราะวามีประชาชนเขาฟงอยูทางทีวีทั่วประเทศ เขาจะไดรูวา
ทานรัฐมนตรีแตละกระทรวงนั้น เหตุที่จะตองออกมาชี้แจงในการบริหารบานเมืองตาม
นโยบายนั้นมันจะเกิดประโยชนกับประเทศชาติอยางไร เพราะฉะนั้นผม 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมวินิจฉัยไดแลวครับ ผมฟงได
ประเด็นแลวครับ ก็หมายถึงการใชขอบังคับ ขอ ๔๕ เร่ืองของการพาดพิงนั้นเปนเรื่องที่
เสียหายและเกี่ยวพัน แตวาอันนี้เปนการอะลุมอลวย แลวก็ทานเปนหัวหนาพรรค ก็รับฟง
เพื่อใหบรรยากาศเปนไปดวยความรวมมือที่ดีตอกัน ผมอยากจะขอรบกวนทานหัวหนา
กรุณาเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับ แลวก็จะไดเดินหนากันตอครับ เชิญครับ  
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน) :          
ทานประธานครับ ที่จริงก็ไมเรียกรองใหทานอะลุมอลวยนะครับ ผมกําลังตอบประเด็นที่
ทางทานรัฐมนตรีมหาดไทยพาดพิงมาถึงฝายคานวาจะรวมมือกับทานหรือไม จะขอตั้ง 
ส .ส .  ของพรรคฝายคานเปนกรรมการในการแกไขปญหา  ก็อยากจะกราบเรียน 
ทานประธานวาเรื่องที่มีการอภิปรายทั้งหมดนี่ไมไดเปนเรื่องที่ไปบอกวาตําหนิวารัฐบาลนี้ 
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ทราบดีวา รัฐบาลนี้เพิ่งเขามาครับ แตขอใหเขาใจความรูสึกของคนที่เขาทุกขเขาอยูใน
พื้นที่กับประชาชน ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                       - ๑๔๔/๑ 
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ไมวาจะเปน สนช. ฝายคานหรือฝายรัฐบาล กรณีที่ทานจะขอความรวมมือจากพวกเรา  
ที่จริงถาทานฟงการอภิปรายของผมนี่ ผมพูดไปกอนแลวครับ ผมบอกวาพวกเรายินดีครับ 
ที่จะใหขอมูลทานนะครับ แตวากราบเรียนทานอยางนี้ครับ บังเอิญถาทานบอกจะไปตั้ง
กรรมการ เดี๋ยวมันเปนปญหาขอกฎหมาย ทานทราบดีอยูนะครับ เร่ืองของรัฐธรรมนูญวา
กรรมการอะไร ส.ส. เปนได เปนไมได ยังเถียงกันไมจบเลยครับ เอาเปนวาทานไมตองตั้ง
หรอกครับใหเปนกรรมการ แตเมื่อไรที่ทานประสงคที่จะนัดเพื่อขอขอมูล ขอความคิด 
แลกเปลี่ยนความเห็นนะครับ เรียนยืนยันวาทางพวกกระผมยินดีใหความรวมมือเพราะ
ตองการที่จะแกไขปญหาเรื่องนี้รวมกัน  
   สวนกรณีที่ ท านพาดพิงมาถึ ง เรื่ องยาเสพติดนี่นะครับ  ที่บอกวา 
เ ร่ืองสิทธิมนุษยชน  ขออนุญาตทานประธานอยางนี้ครับความจริงอยากจะให 
ความเปนธรรมกับทานอาจารยไกรศักดิ์ คือมันเปนเรื่องการถกเถียงกันเรื่องขอเท็จจริง 
เพราะทานรัฐมนตรี บังเอิญพูดวาทานอาจารยก็อานจากหนังสือ สวนทานรัฐมนตรี 
ทานก็ยึดเอารายงานของการตรวจสอบของทางเจาหนาที่ที่มีความชัดเจนเพียง ๒ กรณี 
จะอยางไรก็ตามผมตองขอใชสิทธิเพื่อขอความกรุณาจากทานประธานครับ เพราะวา 
เราเคยผิดพลาดเรื่องนี้มาแลวครั้งหนึ่งในอดีต นั่นก็คือวาพวกกระผมทุกคนที่พูดถึง 
เร่ืองสิทธิมนุษยชนรังเกียจยาเสพติดไมแพทาน แลวก็ตองการใหทานปราบปรามและเราก็
ยืนยันวาปราบปรามเด็ดขาด เมื่อสักครูทานก็บอกวาจะตองอยูภายใตกฎหมายก็ตรงกัน 
เพียงแตวาอยากใหทานระมัดระวังครับ เพราะวาเวลาทานแสดงทาทีวาจะตองเฉียบขาด
เด็ดขาดนี่มันอาจจะยอนรอยในอดีตที่ เปนการสงสัญญาณไปในทางที่ผิดสําหรับ
เจาหนาที่บาง สําหรับฝายอื่น ๆ ในบานเมืองบาง ที่ทําใหเกิดความรุนแรง เพราะฉะนั้น
ตรงนี้อยากจะกราบเรียนครับวา กรุณาอยามองวาใครก็ตามที่พูดเรื่องของการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนทุกชีวิตมีคานี่เปนพวกที่ตอตานการปราบปรามยาเสพติด 
  (นายประชา  ประสพดี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (สมุทรปราการ)  
ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานประทวงอะไรครับ 
 



 ๓๑๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๔๔/๒ 
 
  นายประชา  ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :      
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม ประชา ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ดวยความเคารพทานประธานอยางยิ่ง 
เลยนะครับ ผมขอประทวงตาม ขอ ๔๙  ตองบอกเหตุผลกอน ทานประธานครับ มีสมาชิก        
ในฝายรัฐบาลอีกจํานวนมากที่ ไม ได มีโอกาสไดอภิปรายรวมถึงตัวกระผมดวย  
ผมก็อยากจะอภิปรายเพราะเราใชเวลาแลวเราเคารพเวลา แตทานผูอภิปรายในขณะนี้ 
ที่ผมกราบเรียนไปแตตน ขณะนี้ใชเวลาไป ๖ นาทีกวาแลวทานครับ การพาดพิงนี้ผมวา
ชี้แจงก็พอเปนที่เขาใจแลวนะครับ เพราะวามันจะเปนลักษณะการฉกฉวยเอาเปรียบ  
เอาเล็กเอานอยเพื่อที่จะอภิปราย 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมฟงเขาประเด็นแลวครับ  
  นายประชา  ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สมุทรปราการ)  :   
ทานประธานตองวินิจฉัยเรื่องเหลานี้นะครับ เพราะในสภาแหงนี้ก็เกียรติเทากัน 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัยครับ เชิญทานนั่ง 
วินิจฉัยก็คือวาผมอยากขอความกรุณาทานหัวหนาไดกรุณาขมวดอีกสักนิดหนึ่งครับ 
ไมอยางนั้นผมทําหนาที่ลําบากครับ ทานชวยผมหนอยครับ เชิญตอเลยครับ 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :   
ที่จริงถาไมประทวงก็จบไปแลวละครับ กําลังจะบอกสรุปไปแลวครับวากรุณาอยาพูดจา
ในทางที่วาใครก็ตามที่พูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ แลวเกิดสรางความเขาใจวา แปลวา 
ไมรังเกียจยาเสพติดหรือไมสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด แลวอยากจะใหระมัดระวัง
เทานั้นเองครับ ไมใหเกิดการกระตุนในเชิงอารมณของความรุนแรงครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา)  :  ทานอนงควรรณครับ         
ทานเฉลิมตออีกนะครับ นิดเดียวนะครับ เดี๋ยวทานอนงควรรณ เตรียมตัวนะครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  
ทานประธานที่เคารพครับ ขอบพระคุณทานผูนําฝายคานนะครับ คือผมไมไดมองทาน 
หรือพวกทานจะไปสนับสนุนผูคายาเสพติด แตวาในสถานการณหนึ่ง ถาทานอยูขางบน  
 



 ๓๑๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๔๔/๓ 
 
ทานก็ตองอภิปรายอยางผม ก็เขารายงานมาอยางนี้ แลวขอเท็จจริงมันเปนอยางนั้น   
ทานนี่จบกฎหมายดวย เพราะฉะนั้นคนเปนรัฐมนตรี มันตองเอากฎหมายเปนหลัก  
ถาขอหวงใยคิดวานาจะเปนแลวไปเชื่อมันไมได จริงอยูมันอาจจะมีคนทําผิด แตความ 
มันยังไมปรากฏอยางที่ทานชวนบอกวาสมัยไทยรักไทยเปนรัฐบาลมีการอุมฆา  
อาว ใครอุมละ อายุความ ๒๐ ป แลววันนี้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ----------------------- 
 

- ๑๔๕/๑ 



 ๓๑๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     บุศยรินทร ๑๔๕/๑ 
 
ผมตองขอบคุณ สนช. เขาออกกฎหมายแกอายุความเรื่องยาเสพติด จากคดียาทั่วไป    
๒๐ ป เขาแกเปน ๓๐ ป เมื่อกอนนี้ชั้นตน ไปอุทธรณ ไปฎีกา เดี๋ยวนี้ชั้นตนไปอุทธรณตอง
มาอุทธรณกลางเทานั้น แลวถาอุทธรณแพจะขึ้นฎีกา ศาลอุทธรณที่ตัดสินตองรับรองถึง
ขึ้นได อันนี้ตองขอบคุณเขา ไมมีการอุมฆา รัฐบาลชุดนี้ใหโอกาสพวกผมทํางาน         
ทานอภิสิทธิ์ทานตั้งแชดโด แคบบิเนท (Shadow cabinet) ผมชอบครับ ทานตองฝกเปน
นายกรัฐมนตรีไว เพราะหนวยกานทานดี และผมจะหาโอกาส ๑ เดือน ๑ ครั้ง จะเชญิทาน
รับประทานอาหารกับผม จะเชิญทานนะ เพราะสติปญญาทานเกงนะ ทานตองชวยผมสิ 
เพื่อแกไขปญหาบานเมือง วันหนึ่งขางหนาทานสเตพ อัพ (Step up) เปนนายกรัฐมนตรี 
ผมก็ดีใจดวย  วันนี้ ใหโอกาสพวกผมเถอะ  ทานเคยฟงเพลงโดนท  คราย  ฟอร  มี  
อารเจนตินา (Don’t cry for me Argentina) ไหม เห็นไหม เพราะภรรยาประธานาธิบดี
ตอนเปนภรรยาใหม ๆ ใคร ๆ ก็เกลียด พออยูตอไปเขาเปนคนทํางานดี ชวยสามีได  
ฉันใดก็ฉันนั้น พวกผมเหมือนกัน วันหนึ่งทานจะตองกลับไปฟงเพลงโดนท คราย ฟอร มี 
อารเจนตินา ใหพวกผมไดทํางานสักนิดเถอะครับ สัก ๓ เดือน ๖ เดือน ถาทุจริตเมื่อไร
ทานยื่นเลย ถานิด ๆ หนอย ๆ นี่เราใหโอกาสกันเถอะครับ แลวพวกผมก็ขอโอกาส
ขอขอบพระคุณครับ 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานอนงควรรณ เชิญครับ 
   นางอนงควรรณ  เทพสุทิน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)  :  กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ ดิฉัน อนงควรรณ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใครขอชี้แจงขอสังเกตตาง ๆ 
ที่ทานสมาชิกรัฐสภาไดกรุณาอภิปรายตลอดระยะเวลาแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ 
กระทรวงไดใหความสําคัญกับการแกปญหาโลกรอน และทุกทานก็ไดอภิปรายจํานวน
มากมาย ดิฉันไดบูรณาการการดําเนินการในการตอบปญหาของทาน ๓ ดานสําคัญ       
คือดานที่  ๑  ดานทรัพยากรธรรมชาติ  ดานที่  ๒  ดานทรัพยากรน้ํา  และดานที่  ๓           
ดานสิ่งแวดลอม  
 
 



 ๓๑๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     บุศยรินทร ๑๔๕/๒ 
 
   สําหรับดานทรัพยากรธรรมชาตินั้น ไดสรุปแลวจะเกี่ยวของกับการรักษาปา  
การปลูกปา การจัดการที่ดิน สัตวปา ทรัพยากรชายทะเลและชายฝง และแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ ซึ่งตองขอขอบคุณสมาชิกหลายทานไดใหความสนใจถึง ๓๕ ทาน ดิฉันขอเริ่ม
ตั้งแตเร่ืองของปา ซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ประเทศไทยเรามีพื้นที่
ทั้งสิ้น ๓๒๑ ลานไร ในป พ.ศ. ๒๕๐๔ เรามีพื้นที่ ๑๗๑ ลานไร แตปจจุบันพื้นที่ปาเหลือ
ประมาณ ๑๐๔ ลานไร ซึ่งเรียกวาเปน ๓๓ เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อรักษา 
ความสมดุลของระบบนิเวศ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ 
(FAO) เคยศึกษาพบวาประเทศไทยของเราควรมีพื้นที่ปา ๑๒๘ ลานไร หรือประมาณ  
๔๐ เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้นเราจึงจําเปนตองเพิ่มพื้นที่ปาอีกประมาณ  
๒๔ ลานไร ในการนี้ดิฉันตองขอความรวมมือจากสมาชิกรัฐสภาทุกทาน รวมทั้งเอกชน
และประชาชน ตลอดจนหนาที่หลักที่สําคัญของกระทรวงแรงงาน จะตองมีหนาที่ที่จะ
ดํารงรักษาไวซึ่งปาของเราใหมีความสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้น โดยจะยึดแนวพระราชดํารัสและ
แนวพระราชเสาวนียในการที่จะปลูกปาและฟนฟูปา ในขั้นแรก กระทรวงไดสนับสนุนให
ประชาชนทุกจังหวัดไดรวมกันรณรงคปลูกปา โดยเรียกวาการปลูกไมมงคลประจําจังหวัด 
จะทําใหทุกแหงของประเทศไทยไดมีพื้นที่ที่รมร่ืน สวยงาม และเปนตัวอยางอันดี  
เสริมการทองเที่ยวของประเทศไปดวยนะคะ ------------------------------------------------------ 
 

- ๑๔๖/๑ 
 



 ๓๑๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๔๖/๑ 
 
  ทานประธานที่เคารพคะ ในสวนของการจัดการที่ดิน ขอเรียนวากระทรวง
จะเรงรัดการสํารวจการถือครองที่ดินของประชาชนในปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ 
ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ราย ใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป โดยจะไมละเลยตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน ตลอดจนจะเรงรัดปรับแนวเขตที่ดินของรัฐใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
   ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่กรุณาใหขอมูลประเด็นการลักลอบการคาสัตว 
ที่ผิดกฎหมาย  กระทรวงขอชี้แจงวาจะมุงเนนการแกไขปญหาในทุกวิถีทาง  อาทิ  
การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวปาเพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติ การเชื่อมตอแนวปาเพื่อเพิ่ม
พื้นที่หากินของสัตวปา เชน ชาง และเพื่อลดความเสี่ยงจากการคุกคามของมนุษยและ 
การใชกฎหมายอยางเครงครัด พรอมทั้งมุงเนนงานดานการขาวและประสานงานประเทศ    
เพื่อนบาน เพื่อทําลายวงจรการคาสัตวที่ผิดกฎหมาย  
   สําหรับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ที่ทานสมาชิกไดสนใจนั้น กระทรวง
ไดจัดทําแผนแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง เพื่อใหทุกหนวยงานไดประสาน
และปฏิบัติ โดยผสมผสานเทคนิควิศวกรรมสมัยใหม วิถีทางธรรมชาติ ตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถิ่นรวมกับรัฐบาลและประชาชน  
   สําหรับดานที่ ๒ คือดานทรัพยากรน้ํา ประเด็นนี้มีครอบคลุมถึงเรื่องของ
การผันน้ํา กฎหมายน้ํา การมีสวนรวมคณะกรรมการลุมน้ํา ปญหาน้ํา ปญหาภัยแลง 
ปญหาน้ําทวม ปญหาการใชน้ําในองคการอุตสาหกรรม และการบูรณาการระหวาง
หนวยงาน เปนที่นายินดีอีกเชนกันวามีสมาชิกไดรวมกันใหขอสังเกตจํานวนทั้งสิ้น 
๑๗  ทาน  ทานประธานที่ เคารพคะ  ในสวนนี้ทางกระทรวงทราบดีวาขอจํากัด 
การบูรณาการบริหารจัดการน้ํ าของประเทศไทยในปจจุบัน  กระทรวงได เสนอ                    
รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําเพื่อใหเปนกฎหมายแมบทดานทรัพยากรน้ําของประเทศ 
โดยมีการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําใหเปนไปตามที่สมาชิก
สนใจ กระทรวงไดแตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา ซึ่งมีผูแทนภาคสวนในลุมน้ํา
เปนกรรมการบริหารจัดการลุมน้ํา  และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตั้งแต               
การวางแผน  การออกแบบ  การสราง การบํารุงรักษา สวนการแกปญหาน้ําทวม 
               



 ๓๑๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๔๖/๒ 
 
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยไดเปนหวงนั้น ทางกระทรวงก็จะสนับสนุนใหมี
การพัฒนาอางเก็บน้ํา ฝาย ใหเชื่อมกันเปนระบบเพื่อเก็บกักชะลอน้ําในฤดูฝน และผันน้ํา
ในสวนที่เกินเพื่อไปใชในฤดูแลง รวมไปถึงทานสมาชิกผูทรงเกียรติจากจังหวัดพัทลุง       
ที่ทานไดสนใจในเรื่องของการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันตลิ่งพังนั้น ดิฉันก็คิดวาในสวนนี้
เปนประโยชนอยางยิ่ง และกระทรวงก็พยายามที่จะสนับสนุนใหประชาชนไดปลูกแฝก  
เพื่อปองกันตลิ่งหรือการกัดเซาะน้ําอยูแลว แตการปลูกแฝกก็ตองอาศัยการบูรณาการ 
ในเรื่องอื่นดวย ตองขอขอบคุณที่กรุณาแนะนํานะคะ  
   ในสวนของน้ําบาดาลและน้ําผิวดินนั้น กระทรวงไดจัดโครงการบูรณาการ
น้ําผิวดินและน้ําใตดินสําหรับแกไขปญหาภัยแลงอยางยั่งยืน และจะเรงดวนในโอกาส
ตอไป  

 
                         - ๑๔๗/๑ 



 ๓๒๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๔๗/๑ 
 
   ดานสิ่งแวดลอม ทานประธานที่เคารพคะ ทางดานสิ่งแวดลอมมีประเด็น
เกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา การจัดมูลฝอยและ 
ของเสียอันตราย รวมทั้งมลพิษจากแหลงกําเนิด และไดรับความคิดเห็นอันเปนประโยชน
อยางยิ่งจากสมาชิกหลายทาน รวมแลวประมาณ ๑๘ ทาน  
   ทานประธานที่เคารพคะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ใหความสําคัญกับการจัดการน้ําเสียเปนลําดับตน ๆ ดังจะเห็นไดจากการแกปญหา
โครงการบําบัดน้ําเสียคลองดานที่ทานสมาชิกไดเปนหวงที่จังหวัดสมุทรปราการนั้น 
ทางกระทรวงไดดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายจากเอกชนและผูที่เกี่ยวของ สวนการ
จัดการน้ําเสียชุมชนจังหวัดเชียงใหมตามที่ทานสมาชิกเปนหวง ขณะนี้ไดกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียขนาด ๕๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร เสร็จแลวจะเปนการแกไขปญหาน้ําของ
จังหวัดเชียงใหมไดเปนอยางดี รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงบําบัดน้ําเสียทั่วประเทศ 
ที่สรางแลวใหทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับการจัดการน้ําเสียทางทะเลสาบ
สงขลาตามที่ทานสมาชิกไดเปนหวง จะมีการควบคุมการปลอยน้ําเสียและเพิ่มการบําบัด
น้ําเสียตอไป  
   อีกดานหนึ่งที่สมาชิกเราสนใจเปนอยางยิ่งนั่นคือปญหาหมอกควันและ 
ไฟปาในบริเวณภาคเหนือ ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติหลาย ๆ ทานไดเปนหวงกรุณา
แนะนํา ทางกระทรวงขอนอมรับและขอเรียนวากระทรวงมีแผนการปฏิบัติการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา ซึ่งกําหนดมาตรการตาง ๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
โดยใหมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ซึ่งมีแนวทางสําคัญ เชน การไถกลบตอ ซัง ทําเกษตร
อินทรีย  ปลอดการเผา  และจัดระเบียบการเผา  โดยไดทําหนังสือประสานไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเรียบรอยแลว  เพื่อขอความรวมมือจาก อบต. กํานัน ผูใหญบานและ
การควบคุมการเผาใหมีการอนุญาตเผาในที่จําเปนในชวงเวลาที่เหมาะสมใหเปน 
ที่เรียบรอยแลวนะคะ แลวจักไดประสานงานอยางนี้อยางใกลชิดตอไป  
   อีกเรื่องหนึ่งที่เปนปญหาอยูในขณะนี้คือการจัดการขยะมูลฝอยของเสีย
อันตราย ซึ่งทานสมาชิกหลายทานใหความสนใจและอภิปรายเกี่ยวกับนโยบาย 
 



 ๓๒๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๔๗/๒ 
 
สิ่งแวดลอม กระทรวงไดเนนการปองกันมลพิษตามหลัก ๓ อาร (R) ไดแก ลดการใช 
หรือ รีดิวซ (Reduce) การใชซ้ํา รียูส (Re-use) และการนํากลับมาใชใหมรีไซเคิล (Recycle)  
โดยสามารถลดปริมาณขยะไดถึง ๓.๒ ลานตันตอป หรือประมาณ ๒๒ เปอรเซ็นตของ
ปริมาณขยะทั้งประเทศ รวมทั้งไดมีการประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ 
ใหมีการรวมกลุมในการจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยมีตัวอยาง ที่ประสบความสําเร็จ
และสามารถเปนตัวอยางที่ดีได เชน เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลจังหวัดอุดรธานี
หาดใหญ และเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
   สําหรับการสนับสนุนการใชโฟมที่ทานสมาชิกไดแนะนํานั้น สอดคลองกับ
สิ่งที่กระทรวงกําลังรณรงคอยางจริงจัง จึงไดขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานสมาชิก 
ไดกรุณาแนะนํา  
   สําหรับการแกไขปญหามลพิษจากแหลงกําเนิดที่ทานสมาชิกเปนหวง  
ไดมีการเสนอใหเร่ืองที่เกี่ยวของกับหนวยงานหลายหนวยงาน แตขอเรียนวากระทรวง 
ไดรวมมือกันกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหามลพิษ
จากแหลงกําเนิดบูรณาการมาโดยตลอด ภายใตคณะกรรมการประสานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม มีการแกไขการลักลอบการทิ้งขยะอันตราย และรวมแกไข
ปญหามลพิษพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตามที่ทาน ส.ส. เสนอแนะ  
    

                 - ๑๔๘/๑ 
 



 ๓๒๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       กุลนิษฐ ๑๔๘/๑ 
 
   ทานประธานที่เคารพคะ การที่ดิฉันชี้แจงมาทั้งหมดนี้ตองขอขอบพระคุณ
สมาชิกหลาย ๆ ทานที่สนใจในเรื่องของสิ่งแวดลอม ถึงแมนจะไมไดกลาวชื่อสมาชิก
ทั้งหมดดิฉันก็ตองขอนอมรับไวและจะขอนําสิ่งที่ทานเสนอแนะเปนประเด็นที่สําคัญ ๆ ไป
แกไขและปรับปรุง และดําเนินการแกกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตอไป ขอขอบคุณคะ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานรัฐสภา  
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายมีชัย ฤชุพันธุ รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานครับ  
  พลโท (หญิง) พูนภิรมย ลิปตพัลลภ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)  :  
เรียนทานประธานที่เคารพและก็สมาชิกรัฐสภาทุกทาน ดิฉัน พลโท (หญิง) พูนภิรมย  
ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ดิฉันใครอยากจะขอประหยัดเวลาโดยการ
รวบคําถามที่ทานสมาชิกหลาย ๆ ทานไดแสดงความหวงใย แลวก็ไดแสดงขอพิจารณา
เกี่ยวกับปญหาของกระทรวงพลังงาน  
   ปญหาแรก ที่ดิฉันจะขอกลาวถึงก็คือปญหาเรื่องคาน้ํามันแพง วันนี้ก็คงจะ
ทราบขาวนะคะวาคาน้ํามันขึ้นอีกแลว ๙๐.๙ เหรียญตอบารเรล ซึ่งประเทศไทยเราใช
น้ํามัน ๘๐ เปอรเซ็นตของน้ํามันนําเขา เพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงปญหานี้ไมพน ปจจัยนี้
เปนปจจัยที่ดิฉันไมสามารถจะชวยพิจารณาไดนะคะ  
  ปจจัยที่ ๒ ที่ดิฉันจะขอเรียกวาปจจัยภายในนะคะ ปจจัยภายในที่ทําให 
คาน้ํามันที่เราใชอยูทุกวันนี้มีราคาประมาณ ๒๖–๓๐ บาทตอลิตร ปจจัยเหลานี้ไดแกเร่ือง
กองทุนน้ํามันที่เราเก็บเงินจากน้ํามันหลาย ๆ ประเภทเขากองทุนนี้ ซึ่งทานหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย ทานอภิสิทธิ์ไดกรุณาแสดงขอพิจารณาใหนะคะ ดิฉันอยากจะขอเรียนวา 
เรามีการเก็บหลากหลายของน้ํามันหลายประเภท ตั้งแตเก็บนอยจนถึงไมเก็บเลย เชน 
น้ํามันดีเซล เปนตน เก็บเพียงประมาณ ๑๐ สตางคเทานั้นเองตอลิตรนะคะ หรือกลุมที่เรา
เก็บมากก็มีคะ อยางเชน พวกเบนซิน ๙๕  เบนซิน ๙๑ บางกลุมเราก็ยังไมเก็บแลวก็ยัง 
 



 ๓๒๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       กุลนิษฐ ๑๔๘/๒ 
 
สนับสนุนดวย อยางเชนพวกแกสโซฮอลหรือไบโอดีเซล แตมีอีกหลาย ๆ ประเด็นที่ดิฉัน 
คิดวาจะพิจารณาได ก็คือการเก็บเงินเขากองทุนอนุรักษ ซึ่งเราเก็บเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน แลวก็เพื่อการสงเสริมพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน ในสวนนี้ก็จะเก็บ
หลากหลายตามประเภทของน้ํามันซึ่งดิฉันจะไมขอกลาวในรายละเอียด  
   แลวก็ยังมีในสวนที่  ๓  เปนปจจัยภายในขอที่ ๓  ก็คือคาการตลาด  
ซึ่งคาการตลาดนี้จะเปนเงินของบริษัทผูคาน้ํามันบวกเขาไปในราคาน้ํามันดวย  
ทั้ง ๓ ประเด็นภายในนี้ดิฉันจะหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งในที่นี้ก็คงไมพน ปตท. 
เพราะถือวาเปนผูนําตลาดน้ํามันใหญของประเทศไทย แลวก็อาจจะมีหนวยงาน สนพ. 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานซึ่งเปนของกระทรวงพลังงานเอง ดิฉันจะหารือ 
เพื่อใหไดขอสรุปที่ดีที่สุดใหความเปนธรรมกับทั้งผูผลิตแลวก็ใหประชาชนเดือดรอน 
นอยที่สุด  
   ในประเด็นที่ ๒ ที่ดิฉันจะขอกลาวถึงก็คือ เร่ืองแกสหุงตมหรือที่เราเรียก 
กันวา แอลพีจี (LPG) ขอเทาความสักนิดเดียวคะ ประเด็นนี้เราคงจะทราบกันอยูแลววา 
ที่ผานมารัฐบาลก็จะพยุงราคาแกสมาตลอด  ราคาแกสก็จะอยูที่ ราคาประมาณ    
๑๖.๘๑ บาทตอกิโลกรัม ซึ่งก็จะตกถังถาเอา ๑๕ คูณก็ประมาณ ๒๕๒ บาทตอถัง       
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ป ๒๕๕๐ ที่ผานมารัฐบาลชุดที่แลวก็เลิกพยุงราคาแกส ทําให
ราคาแกสเพิ่มขึ้นทันที ๑.๒๑ บาท ก็จะตกราคาเปน ๑๘.๐๑ บาทตอกิโลกรัม ราคาถัง    
ก็จะประมาณ ๒๗๐ บาทตอถัง และเมื่อเดือนมกราคม ป ๒๕๕๑ ปนี้นะคะ รัฐบาลในชุด
ที่แลวเหมือนกันก็ไดเร่ิมใชสูตรซึ่งดิฉันจะขอเรียกใหเขาใจงาย ๆ นะคะวา เปนสูตรบันได 
๕ ขั้น สูตรนี้เราจะคิดทุก ๆ ไตรมาสนะคะ -------------------------------------------------------- 
 

                            - ๑๔๙/๑ 



 ๓๒๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๔๙/๑ 
 
ไตรมาสแรกที่เร่ิมใชสูตรนี้ก็คือ มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม โดยที่จะอิงจากราคาแกส
ตลาดโลกหรือเรียกงาย ๆ วา ราคาซีพี (CP) ๕ เปอรเซ็นต แลวก็อิงราคาแกสซึ่งผลิตไดใน
ประเทศไทยอีก ๙๕ เปอรเซ็นตนะคะ หลังจากการใชสูตรนี้ก็คงจะทราบกันดีวาในเดือน
มกราคม กุมภาพันธ ราคาแกสก็จะเพิ่มขึ้นอีก ๒๐ สตางค เปนราคา ๑๘.๒๑ บาท ก็คือ
ประมาณ ๒๗๓ บาทตอถัง  ไตรมาสที่ ๒ ก็จะเริ่มเมษายนไปเรื่อย ๆ ก็จะอิงราคาแกสของ
ตลาดโลกจาก ๕ เปอรเซ็นต เพิ่มขึ้นเปน ๑๐ เปอรเซ็นต แลวก็อิงตลาดเมืองไทยเปน  
๙๐ เปอรเซ็นต  ไตรมาสที่ ๓ อิงราคาตลาดโลก ๒๐ เปอรเซ็นต ไตรมาสที่ ๔ อิงราคา
ตลาดโลก ๓๐ เปอรเซ็นต และในบันไดขั้นสุดทายคือบันไดขั้นที่ ๕ มกราคม กุมภาพันธ 
มีนาคมในปหนา ก็จะอิงราคาตลาดโลก ๔๐ เปอรเซ็นต แลวก็ตลาดในเมืองไทย  
๖๐ เปอรเซ็นต ดิฉันก็ไดขอดูตัวเลขประมาณการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เขาก็ลองคิด
มาใหดูวาในบันไดขั้นสุดทายคือประมาณไตรมาสแรกของปหนา ราคาคาแกสก็จะเพิ่มขึ้น
อีกประมาณ ๗.๕๐ บาท หรือเปนราคา ๒๕.๗๑ บาทตอกิโลกรัม คิดมาเปนถังก็ประมาณ 
๓๘๕ บาทตอถัง ราคานี้ยืนอยูบนพื้นฐานที่วาราคาแกสของตลาดโลกไมเปลี่ยน ราคา
แกสในเมืองไทยไมเปลี่ยนนะคะ แลวก็ยังไมไดเปนราคาสุทธิที่ยังไมไดบวกคาขนสงอะไร
จากรานปลีก ยังไมไดบวกเลยดิฉันคิดวาถาถึงจุดนี้ตัวดิฉันเองรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานก็คงจะไดรับเสียงรองเรียนเรื่องความเดือดรอนของประชาชนไมนอยกวา 
ทานสมาชิกทุกทานนะคะ แลวก็ดิฉันเขาใจความรูสึกของแมบานดีนะคะวา การที่เราเจอ
หลาย ๆ หมัดตั้งแตคาไฟ  คาน้ํามันแลวก็คาแกสนี่จะเกิดอะไรขึ้น ดิฉันจะรีบดําเนินการ
หารือหนวยที่เกี่ยวของ ซึ่งก็ยังเปน ปตท. เปนหลักอยูดี แลวก็ทางสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานของกระทรวงเพื่อจะใหไดขอสรุปที่เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนใหเร็วที่สุด โดยไมกระทบกระเทือนตอการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาคใหญ
ของประเทศ แตในโอกาสนี้ดิฉันก็ใครจะเรียนใหทานสมาชิกทั้งหลายทราบนิดหนึ่งนะคะ
วา จริง ๆ แลวเสนทางของตลาดแอลพีจีมันซับซอนกวานั้นนิดหนึ่ง มันไมไดมีอยูเฉพาะ 
วงของภาคครัวเรือนเทานั้น แตมันยังไปไกลถึงภาคอุตสาหกรรม เพราะวาเขาใชแอลพีจี
แทนน้ํามันเตาเพราะมีราคาถูก เพราะเราพยุงราคากันมาตลอด หรือในภาคขนสงซึ่งรวม 
 



 ๓๒๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๔๙/๒ 
 
หมดตั้งแตรถบรรทุกสินคา รถบรรทุกผูโดยสาร หรือจนกระทั่งรถบุคคล หรือพี่นอง 
ชาวแท็กซี่ทั้งหลาย ดิฉันอยากจะใครขอโอกาสนี้วิงวอนผานไปทางทานประธาน  
ทานสมาชิกทุกทานวาขอใหในกลุมอุตสาหกรรมแลวก็ในกลุมขนสงนี่นะคะ ชวยกรุณา
สนับสนุน หันมาใชเอ็นจีวี (NGV) ซึ่งดวยเหตุผลงาย ๆ เลยคะวาแอลพีจีเปนแกสที่มี
มูลคามากกวาเอ็นจีวี สามารถจะไปเปนผลผลิตสุดทายที่สามารถทําเงินเขาประเทศได 
อยางเชน ไฮ เดนซิที โพลีเอทิลีน (High density polyethylene) อยางนี้เปนตนนะคะ  
ก็ใชในอุตสาหกรรมทําพลาสติกก็ทําเงินเขาประเทศไดมากขึ้น แลวก็อีกเหตุผลหนึ่ง 
ที่ดิฉันจะคอนขางกังวลใจก็คือวา การใชแกสแอลพีจีในระบบขนสงมันเปนอันตราย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมอเตอรไซค แลวก็ทางรัฐบาลที่ผานมาก็ดี ตัวดิฉันเองก็ดี จะขอกําชับ
เรงรัดกับทางกระทรวงใหอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในดานการใชเอ็นจีวี  
ไมวาจะเปนการเพิ่มปม การเพิ่มสถานีแม --------------------------------------------------------- 
         

          - ๑๕๐/๑ 



 ๓๒๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๕๐/๑ 
 
หรือวาการที่ ปตท. ไดใหการสนับสนุนในโครงการหลาย ๆ อยาง เชน ดัดแปลงเครื่องยนต
แอลพีจีมาเปนเอ็นจีวี อยางนี้ เปนตน เพราะวามีเหตุผลอีกอันหนึ่งวาถาสมมุติวา 
เราไมแยกภาคของผูใช ผูบริโภคแลว แนนอนคะวาเราจะตองนําแกสแอลพีจีเขาจาก
ตางประเทศ  ซึ่ งตอนนั้นอยางนอยก็ตองบวก  ๑๓–๑๗  บาทตอกิ โลก รัม  ดิฉัน 
ไมอยากใหเกิดเหตุการณอยางนั้นขึ้นเลย  
   เ ร่ืองที่  ๓  ที่ดิฉันจะขอชี้แจงก็คือเปนเรื่องที่อยู ในความสนใจของ 
ทานสมาชิกหลาย ๆ ทาน แลวก็ดิฉันคิดวาเปนความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปดวย  
ก็คือเร่ืองของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ในมติของ ครม.  
ชุดที่ แล ว ไดกํ าหนดให มี โ รงไฟฟ าพลั งงานนิ ว เคลียร ในป  ๒๕๖๓  กําลั งผลิต  
๒,๐๐๐ เมกกะวัตต และในป ๒๕๖๔ อีก ๒,๐๐๐ เมกกะวัตต จากนั้นมาเมื่อเดือน
ธันวาคม ป ๒๕๕๐ ที่ผานมา ครม. ชุดนั้นก็ไดเตรียมการไวเบื้องตนเพื่อใหเกิดความรัดกุม  
   ประการแรกก็คือวามีการอนุมัติงบประมาณประมาณ ๑,๓๐๐ ลานบาท 
เพื่อเตรียมการในชวงป ๒๕๕๑ ถึงป ๒๕๕๓  
   ประการที่ ๒ ที่ไดเตรียมเอาไวก็คือวา รัฐบาลในชุดนั้นเหมือนกันใหชวง 
ป ๒๕๕๑ ถึงป ๒๕๕๓ เปนชวงเพื่อการศึกษา ศึกษาในเรื่องอะไรบาง ในเรื่องกฎหมาย  
ในเรื่องเทคโนโลยี ในเร่ืองอุตสาหกรรมที่จะรองรับ ในเรื่องพัฒนาบุคลากร แลวก็ในเร่ือง
ความปลอดภัยและการยอมรับของประชาชน ซึ่งการศึกษานี้จะตองไดมาตรฐาน แลวก็
ตองอยูในกรอบของทบวงพลังงานปรมาณูโลก หรือที่เราเรียกวา ไอเออีเอ (IAEA) อันนี้ 
ก็จะเปนองคกรหนึ่งขององคการสหประชาชาติ ซึ่งอันนี้จะตองไดตามมาตรฐานการศึกษา
ของเขา  
   แลวก็ประการที่ ๓ ที่รัฐบาลไดเตรียมเอาไวก็คือวา ใหสํานักงานพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหรือที่เรียกวา สพน. ซึ่งอยูในหนวยของกระทรวง
พลังงานเองเปนผูรับผิดชอบผลการศึกษานี้ สรุปวาขณะนี้ในชวงป ๒๕๕๑ ถึงป ๒๕๕๓      
ยังอยูในขั้นตอนการศึกษาเบื้องตนเทานั้น ดิฉันอยากจะใครถือโอกาสนี้เสนอขอมูลผาน
ทานประธานไปยังทานสมาชิกได รับทราบวาในฐานะที่ดิฉันเปนนักวิทยาศาสตร  
 



 ๓๒๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                            นิวรา ๑๕๐/๒ 
 
เปนนักเคมี ดิฉันก็อยากจะใหขอมูลไวสักนิดหนึ่งวาขณะนี้ความตองการพลังงานของ 
ประเทศเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปที่แลวจะมีคาประมาณ ๒๒,๕๐๐ เมกกะวัตต แลวก็มี
กําลังสํารองไฟฟาประมาณ ๒๐.๔ เปอรเซ็นต ซึ่งอันนี้ก็ตามที่ทานสมาชิกอภิมงคล  
โสณกุล ไดแสดงความคิดเห็นวาขณะนี้ปริมาณไฟฟาสํารองของประเทศไดสูงเกินไป 
อาจจะทําใหเกิดภาระการลงทุนตอคาไฟฟาได ดิฉันจะมอบใหทางการไฟฟาฝายผลิต 
ไดนําขอมูลนี้ไปพิจารณา แลวก็ทบทวนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมตอไป แตอยางไร 
ก็ตามความตองการพลังงานเพิ่มขึ้ นทุกป  อยางนอยที่ โดยเฉลี่ ยมาประมาณ  
๕–๗ เปอรเซ็นต หนีไมพนเลย หรืออัตราสวนประมาณหนึ่งตอหนึ่งของจีดีพี (GDP) 
เพราะฉะนั้นเปนหนาที่ของกระทรวงพลังงานที่จะตองหาแหลงพลังงานเพิ่มเติม ไมวา 
จะเปนการเรงรัดการสํารวจในประเทศ หรือวาการเรงรัดหรือการจัดหาตางประเทศ  
ซึ่งตองอยูในราคาที่มีเหตุมีผล หรือวาการสงเสริมพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก 
นิวเคลียรก็เปนพลังงานทางเลือกอยางหนึ่ง ------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๕๑/๑ 



 ๓๒๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๕๑/๑ 
 
ซึ่งหลาย ๆ ประเทศในขณะนี้ เชน ประเทศฝรั่งเศส ๗๐ เปอรเซ็นตของปริมาณไฟฟาที่เขา
ใชทั้งหมดก็จากพลังงานนิวเคลียร หรือประเทศญี่ปุน ๓๐ เปอรเซ็นตก็ผลิตจากพลังงาน
นิวเคลียร แลวก็ในขณะนี้ประเทศเพื่อนบานแถว ๆ ใกลเรา อยางเชน จีน อินเดีย ไตหวัน 
ปากีสถาน กําลังสรางโรงไฟฟานิวเคลียร เวียดนาม อินโดนีเซีย กําลังศึกษา แลวก็มีขอมูล
อีกอยางหนึ่งที่อยากจะเรียนใหทราบก็คือวา ตนทุนการผลิตไฟฟาจากแกสของเรา
โดยประมาณที่มีการศึกษากันจะอยูประมาณ ๒.๘๐ บาท ถาเราใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 
ตนทุนการผลิต ไฟฟ าจะอยู ที่ ป ระมาณ  ๒ .๒๕  บาทตอหน วย  และถ า เ รา ใช             
พลังงานนิวเคลียรตนทุนจะอยูที่ประมาณ ๒.๐๘ บาท แลวก็ไมมีคารบอนไดออกไซด
(Carbon dioxide) แตอยางไรก็ตามประเทศไทยจะมีโรงไฟฟานิวเคลียรหรือไม อยากให
ทุกทานสบายใจวารัฐบาลจะดูผลการศึกษาในชวงป ๒๕๕๑ถึงป ๒๕๕๓ กอนนะคะวา 
ไดมาตรฐานไหม ดีหรือวาคุมกับเศรษฐกิจไหม และที่สําคัญที่สุดพี่นองประชาชน 
ใหการยอมรับในดานสิ่งแวดลอมและดานความปลอดภัยหรือไม อันนี้คือคําตอบ ดิฉัน 
ก็ขอขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไดกรุณาแสดงความคิดเห็นแลวก็ขอพิจารณา
มากมาย  ดิฉันจะนอมรับสิ่ ง เหลานี้ เพื่อ เปนแนวทางแลวก็หารือกับขาราชการ 
ในกระทรวง เพื่อทําใหกระทรวงพลังงานเปนกระทรวงที่ชวยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
แลวก็ใหความเปนธรรมกับประชาชนดวย ขอบพระคุณคะ 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา) : เชิญทานรัฐมนตรีชูศักดิ์ครับ 
  รองศาสตราจารยชูศักดิ์  ศิรินิล (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี)  :  
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผมไดรับมอบหมายจากทานนายกรัฐมนตรี 
ใหมาตอบประเด็นเรื่องของวาระทางนิติบัญญัติเปนดานหลักนะครับ แตกอนจะตอบ
ประเด็นเรื่องเหลานั้นกระผมอยากจะขออนุญาตทานประธานที่จะตอบในประเด็นที่ 
เพื่อนสมาชิกทั้งหลายที่ทรงเกียรติไดกรุณาสอบถามถึงเรื่องของงานในหนาที่ที่กระผม
รับผิดชอบอยูบางประเด็น ซึ่งเปนเรื่องสั้น ๆ งาย ๆ นะครับ 
  เร่ืองที่ ๑ ก็คือขออนุญาตที่จะขอบพระคุณทานคุณหมออําพลที่ไดกรุณา
อภิปรายเมื่อวานนี้ ทานฝากกฎหมายรัฐบาลไว ๒ เร่ือง  



 ๓๒๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๕๑/๒ 
   
   เร่ืองที่ ๑ ก็คือกฎหมายรางพระราชบัญญัติวาดวยความเสียหายที่เกิด  
จากการใชบริการสาธารณสุข  เ ร่ืองนี้ผมจําไดวามันมีความคิดริ เ ร่ิมตั้ งแตสมัย 
ปลายรัฐบาลทานนายกรัฐมนตรี ทักษิณ  ชินวัตร กราบเรียนทานประธานและเพื่อน
สมาชิกวาก็คงจําไดวาเมื่อมี พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ แลวทายที่สุดก็ปรากฏวาแพทย
ทั้งหลายก็วิตกกังวลกันอยางมากพอสมควร เร่ืองของประเด็นการถูกฟองรอง ทายที่สุด 
ก็มีการพูดงาย ๆ ตอตานกันอยูพอสมควร ความคิดริเร่ิมในสวนนี้ผมคิดวาก็เปนเรื่องที่ดี
แลวก็คิดวาเปนความตองการของแพทยทั้งหลายที่อยากจะเห็นกฎหมายฉบับนี้  
  เ ร่ืองที่  ๒  ที่ท านกรุณาฝากผมไวก็คือเ ร่ืองรางกฎหมายคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  กราบเรียนทานประธานและเพื่อนสมาชิกวากฎหมายฉบับนี้ 
ผมจําไมผิดตราขึ้นเมื่อป ๒๕๓๕ ในสมัยนั้นก็คือมีรัฐบาล มีสภานิติบัญญัติแบบที่ผานมา  
และรางกฎหมายฉบับนี้จําไดวาเขามาในระยะเวลาปลาย ๆ สมัยสภานิติบัญญัติ 
ในขณะนั้น เมื่อออกมาบังคับใชแลวก็เกิดปญหาอุปสรรคพอสมควร ถาเพื่อนสมาชิก 
จะจําได ผมเขาใจวากฎหมายฉบับนี้มีการแกไขกันหลายครั้งหลายหนเปนอันมาก  
จําไมผิดวาปจจุบันนี้ก็นาจะเปนฉบับที่ ๖ ฉบับที่ ๗ แลว สิ่งที่เปนประเด็นสําคัญก็คือวา
ไดรับการรองเรียนจากผูบริโภคทั้งหลายวาระบบบริการของการประกันประสบภัยจากรถ
ในขณะนี้มีปญหาอุปสรรคมากพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งผลักภาระทางคาใชจาย
ใหแกผูเอาประกันมากพอสมควร ผมก็จะรับไปดูใหในเรื่องนี้นะครับ   
   อีกทานหนึ่งก็คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ทานปรีชา โรจนเสน  
ขออนุญาต ทาน พลเอก ปรีชา ทานไดพูดถึงเรื่องความซ้ําซอนกันระหวางงานของ 
สํานักพระพุทธศาสนากับงานของกรมการศาสนา ----------------------------------------------- 
 

- ๑๕๒/๑ 
 



 ๓๓๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        สายชล ๑๕๒/๑ 
 
อันนี้ก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนวา เมื่อไดตรวจสอบแลววาเปนปญหาอุปสรรคอยางที่
ทานไดกรุณาเรียนตอสมาชิกจริง ๆ เหตุผลที่เปนปญหาอุปสรรคเรื่องความซ้ําซอน 
ก็เพราะวามีกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักพุทธ ป ๒๕๔๕ กับกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการของกรมการศาสนา ซึ่งแบงภารกิจภาระหนาที่ของสํานักพุทธและ
กรมการศาสนาไวโดยใชถอยคําที่คอนขางจะใกลเคียงกันมาก ผมขออนุญาตกราบเรียน 
ทานประธานวา เชน สํานักพุทธมีภารกิจสงเสริม ดูแล รักษา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันกรมการศาสนาก็มีหนาที่สงเสริมดูแล 
รักษา  ทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ  ผมกําลังจะขออนุญาตกราบเรียน 
ทานประธานวา อันนี้ไมไดหมายความวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมทานจะ
เอางานไปทําหรืออะไรตาง  ๆ  ทานก็ปฏิบัติภารกิจดวยความเรียบรอยดีครับ  
เพื่อนสมาชิกคงจําไดวาเมื่อไมนานมานี้ก็มีการไปขูดลอกทองที่พระพุทธรูปที่อยุธยา  
ลามมาถึงนครปฐม ผมก็ตั้งใจวาประมาณวันศุกรที่จะถึงนี้อยากจะไปดูเสียหนอย  
ก็วางแผนไว ปรากฏเมื่อเชาก็มีขาวแลวครับ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมไปดู
มาแลว ก็เปนภารกิจที่ทานทําดวยดี แตก็หมายความวาก็เปนเรื่องที่ถาไปดูตาม
กฎกระทรวงตาง ๆ ก็อาจจะมีความเห็นวามันก็อาจจะซ้ําซอนกันอยูบาง ผมทราบ 
เปนการภายในวาขณะนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ก็ไดเอาเรื่องของกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับที่ผม 
กราบเรียนนั้นไปดูวาจะแบงภารกิจภาระหนาที่ใหมันถูกตองคลองจองกันไดอยางไรบาง  
   ทานประธานที่เคารพครับ หันมาเรื่องของภารกิจทางดานนิติบัญญัติ 
ทางด านกฎหมาย  ก็ ขออนุญาตที่ จ ะก ร าบ เ รี ยนว าท านผู นํ า  ท านหั วหน า 
พรรคประชาธิปตยไดกรุณาอภิปรายในวันแรก กระผมก็จดไววาทําไมรัฐบาลชุดนี้ไมใช
มาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กลาวคือวาแสดงไวตอรัฐสภาวา มีกฎหมายที่จําเปน
ตอการบริหารราชการแผนดิน มีกฎหมาย ๑  ๒  ๓  ๔ ไมระบุอะไรไวเลยวากฎหมายอะไร
ที่ รัฐบาลชุดนี้ เห็นวามีความจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน ในชั้นนี้กระผม 
อยากกราบเรียนทานประธานวา ความเขาใจของผมก็คิดวากฎหมายรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๔๕ ก็คงจะไมแตกตางกับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติ
เหมือนกัน และผมเขาใจโดยสวนตัววารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ เขาบัญญัติไวเพื่อที่จะ 



 ๓๓๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        สายชล ๑๕๒/๒ 
 
ชวยรัฐบาลที่มีเสียงไมมากนัก กลาวคือรัฐบาลที่อาจจะมีเสียงนอยหรือรัฐบาลอาจจะมี
เสียงที่ภาษาการเมืองเรียกวา รัฐบาลเสียงปริ่มน้ําเหลือเกิน เสร็จแลวไปแพกฎหมาย 
ในสภา เมื่อแพกฎหมายในสภาแลว ถารัฐบาลนั้นยืนยันวากฎหมายที่แพนี่มีความจําเปน
ตอการบริหารราชการแผนดินก็อาจจะขออาศัยความรวมมือจากทานวุฒิสมาชิก โดยขอ
อนุญาตประชุมรวม ที่เรียกวาประชุมรัฐสภา และถาที่ประชุมรัฐสภานั้นเห็นสมควรวา 
เอาละครับกฎหมายนั้นจําเปนและผานดวยเสียงขางมากก็สามารถที่จะตั้งกรรมาธิการ
รวมกันฝายละเทา ๆ กัน เพื่อยืนยันกฎหมาย และถารัฐสภาอนุมัติกฎหมายที่เคยตก 
ไปแลวในชั้นแรกก็สามารถที่จะบังคับใชไดตอไป รัฐบาลชุดนี้ก็กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพวา ก็มีขอจํากัดอยูหลายประการ มีกรอบที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ไดวางทางเดิน
ไวใหเราพอสมควร ที่ผมอาจจะขออนุญาตใชคําวา ขอจํากัด  
   ขอจํากัดประการที่ ๑ ก็คือวา สภานิติบัญญัติแหงชาติทานไดกรุณา 
ตรากฎหมายหลาย ๆ ฉบับไปแลว ผมมีขอมูลอยูในมือนี้ก็คือวาตลอดระยะเวลาของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดที่ผานมาและที่กําลังจะพนไป ทานตรากฎหมายไปถึง  
๒๒๑ ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จํานวน ๑๕๖ ฉบับ ขณะเดียวกันที่ 
รอประกาศอยูประมาณ ๖๕ ฉบับ ที่เหลือก็คือเปนกฎหมายที่ตกคางอยู ซึ่งเดี๋ยวผมจะ
กราบเรียนตอไปวารัฐบาลนี้ก็มีหนาที่ตองทําตามรัฐธรรมนูญวาจะยืนยันกฎหมาย
เหลานั้นหรือไมในบรรดากฎหมายทั้งหมด ๒๒๑ ฉบับนี้ บางเรื่องก็กราบเรียนวา
ตรวจสอบแลวก็คือเปนกฎหมายเทคนิค  กฎหมายที่ตกคางอยู ในสมัยรัฐบาล 
ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณเสียเยอะพอสมควร ---------------------------------------------------- 
 

               - ๑๕๓/๑ 
 
 



 ๓๓๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๕๓/๑ 
 
แลวเปนกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทานไดกรุณายกรางขึ้นหรือบัญญัติขึ้นในชวง
ที่ทานทําหนาที่อยูก็มีสวนหนึ่ง กฎหมายบางฉบับก็อยูในระหวางการพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสงการตีความขึ้น ทานสมาชิกก็คงทราบดีวามีกฎหมายอะไรบาง อันนี้
ก็คือเปนกรอบตามรัฐธรรมนูญที่กระผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนวาเปนขอจํากัด
สวนหนึ่ง  
   ขอจํากัดสวนที่  ๒  ก็คือวา  สภานิติบัญญัติแหงชาติทานก็ไดกรุณา 
ตรากฎหมายและตกคางอยูทั้งหมด  ๖๘ ฉบับ กฎหมายบางฉบับที่ตกคางอยูนั้น  
เปนกฎหมายที่ตองทําตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กฎหมายบางฉบับที่ตกคางอยูนั้น 
เปนกฎหมายที่เกี่ยวของในเชิงนโยบายพอสมควร ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ไดมีการปรึกษาหารือ
กัน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธที่ผานมานี้เอง ซึ่งรัฐธรรมนูญก็บอกวาใหเรายืนยันภายใน  
๖๐ วัน ซึ่งวันสุดทายที่เราจําเปนตองยืนยันตอสภาก็คือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ สําหรับ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ก็เปนเดือนหนานี้เองนะครับ มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล 
ก็บอกวา ใหหนวยงานทั้งหลายที่เกี่ยวของยืนยันไปที่สํานักงานกฤษฎีกาภายในวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๑ นี้ เพื่อที่จะสงใหคณะรัฐมนตรีไปดูอีกครั้งหนึ่งวาสมควรจะยืนยัน
กฎหมายฉบับใดบาง กฎหมายที่คางอยูทั้งหมด ๖๘ ฉบับ ก็กราบเรียนทานประธาน 
และเพื่อนสมาชิกวามีกฎหมายสําคัญ ๆ ที่อยูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยูหลายฉบับที่ 
เพื่อนสมาชิกไดกรุณาอภิปรายไป ผมยกตัวอยางเชน เปนกฎหมายที่โตแยงโตเถียงกันอยู
พอสมควรก็มีหลายกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง  
ซึ่งเปนกฎหมายที่ตกคางอยู แลวรูสึกเมื่อเขาสภาทีไรก็คอนขางจะมีปญหาในแงของ 
การถกเถียงประเด็นตาง ๆ พอสมควร เมื่อกี้เปนกฎหมายที่ทานเฉลิมถามหานะครับ  
ก็คางอยูเหมือนกันคือ รางพระราชบัญญัติศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. .... ที่เรียกวา ศอ.บต. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ ที่สําคัญที่ผมกราบเรียน 
ทานประธานและเพื่อนสมาชิกก็คือวา รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กฎหมายฉบับนี้ เปนกฎหมายที่โตแยงโตเถียงกัน
พอสมควรเรื่องประเด็นการถือหุนของผูที่จะมาลงทุนในบานเรานะครับ กฎหมายเหลานี้ 
ก็รวมทั้งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เชน สภาการเกษตรแหงชาติ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้  



 ๓๓๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๕๓/๒ 
 
ก็บอกใหรัฐบาลชุดนี้มีหนาที่ตองจัดทํา สภานิติบัญญัติแหงชาติทานก็ทําไปแลวนะครับ
แลวคางการพิจารณาอยู รัฐบาลชุดนี้ก็จะกลับไปดูวาสมควรจะตองยืนยันกฎหมาย
เหลานี้มากนอยเพียงไร หรือไมนะครับ  
   ขอจํากัดในประการที่ ๓ ก็คือวา เรามีหนาที่ตามที่ทานเขียนรัฐธรรมนูญ 
ไวใหเรา ก็คือหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ ซึ่งตามมาตรา ๓๐๓ เราจําเปนตองทํา
กฎหมาย ก็แยกประเด็นวา ๑. ทํากฎหมายใหม หรือ ๒. ก็คือปรับปรุงกฎหมายเกาที่มีอยู 
เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แตขอยากที่กระผมตรวจสอบดูก็คือวา สําหรับ
การจัดทํากฎหมายใหมนั้นคอนขางจะชัดเจน มีบางฉบับจําเปนตองทําใหม หมายความวา 
ไมมีกฎหมายเกาอยู เลย แตวาบางฉบับที่จําเปนตองปรับปรุงนั้นขอยากทางดาน
นิติศาสตรก็คือวา  มันไปเกี่ ยวของ เกี่ ยวโยงกับกฎหมายหลายฉบับเหลือเกิน  
ผมยกตัวอยางทานประธานที่ เคารพ  เพราะวามาตรา  ๓๐๓  ใน  (๑) ให รัฐบาล 
ตรากฎหมายที่กําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมคุมครองการใชสิทธิและเสรีภาพตาม 
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๐ ก็คือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เพื่อนสมาชิก
หลายทานไดกรุณาอภิปรายไป เร่ืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั้นเมื่อตรวจสอบแลวมี
กฎหมายไดกําหนดไวพอสมควรแลว แตมันหลายกฎหมายเหลือเกิน กระผมยกตัวอยาง
ทานประธานที่เคารพครับ เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เขาตรวจแลว  
เราตองทําอะไรบาง ตองทําแนนอนคือตองไปแกกฎหมายบอกตองเพิ่มเติมบทบัญญัติ 
ใหศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีซึ่งขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกานั้นไมเปน
สาระอันควรแกการพิจารณา ซึ่งทานไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ------------------------------ 
 
                 - ๑๕๔/๑ 
 
 
 
 
 



 ๓๓๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๕๔/๑ 
 
นอกจากนั้นจําเปนตองไปดูกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา  
ก็ตองไปแกในเรื่องของความผิดที่เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงเพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกเหนือจากนั้นก็ตองไปดูกฎหมายประกอบ ยกตัวอยางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําที่เปนโจรสลัด นึกไมถึงวา
จะเกี่ยวของอยางไร ก็เกี่ยวของ เพราะวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เกี่ยวโยงในเรื่องนี้ไวดวย
พอสมควร พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนครับ 
หรือวามาตรา ๔๔ สิทธิในการไดรับหลักประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพในการทํางาน 
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนอาชีพไปแลว 
ปจจุบันนี้ก็ตรวจสอบวามีรางพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไดนําเสนอกฎหมายนี้
มาแลว เพราะฉะนั้นก็หมายความวาเปนหนาที่ที่พวกกระผมตองไปดูตามกฎหมาย
เหลานั้นอยูในชั้นไหน และสาระสําคัญในเชิงนโยบายนั้นสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลชุดนี้หรือไม กฎหมายที่จําเปนตองจัดทําใหมนะครับ ขอกราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพวามีกฎหมายสําคัญ ๆ เชน กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรเพื่อคุมครองผูบริโภค 
ที่เปนอิสระ กฎหมายฉบับนี้ก็เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไดเขียนไววา ใหรัฐบาล
จัดทํา เทาที่ผมตรวจสอบดูในขณะนี้ก็คือมีการเสนอรางกฎหมายนี้ไวแลว ใน พ.ร.บ. คุมครอง 
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีกฎหมายใหมคางอยูในชั้นพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ที่สําคัญที่สุดก็คือวาสภานิติบัญญัติชุดที่แลวทานไดกรุณาตรากฎหมายไปแลวหลายฉบับ
เปนกฎหมายที่ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ผมยกตัวอยาง เชน กฎหมายวาดวย 
สภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗) ทานไดอนุมัติไปแลว แลวมีการตราขึ้นแลว 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว กฎหมายที่ยังไมมีครับ เชน กฎหมายเพื่อการจัดตั้ง
องคกรเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่ยังไมมี เชน กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สภาเกษตรกรรมตามมาตรา ๘๔ (๗) ซึ่งอันนี้ก็มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยขอจํากัด
ดังที่กราบเรียนมา รัฐบาลก็ตัดสินใจวาคงไมมีความจําเปนใด ๆ ที่จะตองไประบุไว 
ในมาตรา ๑๔๕ วารัฐบาลนี้เห็นวากฎหมายใดมีความจําเปนบาง แตอยางไรก็ตามกระผม 
 



 ๓๓๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              วันทนา ๑๕๔/๒ 
 
อยากจะขอกราบเรียนวาโดยผลจากการไดมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่กลาวมาแลวก็ดี  
โดยผลที่มีกฎหมายหลายฉบับไดคางอยูในการพิจารณาก็ดี โดยผลที่จากการที่มีกฎหมาย
หลายฉบับที่ไดประกาศใชแลวก็ดี รัฐบาลชุดนี้ก็เห็นวา ๑. ก็คือจะตองมีภารกิจสําคัญก็คือวา 
ทําตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ กําหนดไว ก็คือตรวจสอบวามีรางกฎหมายใดบาง 
ที่จําเปนตอง ๑. ก็คือทําใหม หรือ ๒. มีการปรับปรุงแกไข  ๒. ก็คือมีกฎหมายใดบางที่เรา
จะขอยืนยันตามที่กฎหมายคือรัฐธรรมนูญกําหนดไวซึ่งคางอยูประมาณ ๖๕ ฉบับ ที่ผม
กราบเรียนไปแลว ซึ่งกฎหมายที่จะยืนยันนี้ก็เปนความยากอยูพอสมควรวากฎหมาย 
บางฉบับนั้นอาจจะเกี่ยวของกับนโยบายที่เราไดกําหนดไววาสอดคลองกับนโยบาย 
หรือไมเพียงใด และ ๓. ก็คือมีกฎหมายใด ๆ ที่เปนกฎหมายใหมที่เราจําเปนตองทํา  
ที่ไดกราบเรียนไปแลวซึ่งแนนอนที่สุดก็จะมีประมาณ ๓–๔ กฎหมายดวยกัน  
   และประการสุดทายคืออาจจะมีกฎหมายที่จําเปนสําหรับการบริหาร
ราชการแผนดินตาง ๆ ผมขออนุญาตกราบเรียนในประการสุดทายวาผลจากการที่มีแผน
ในเรื่องนี้ รัฐบาลชุดนี้จึงตัดสินใจวาทันทีที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวในวันนี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีก็ไดเรียกประชุมหัวหนาสวนราชการในวันจันทรที่จะถึงนี้เพื่อทํา
แผนปฏิบัติสําหรับการบริหารราชการแผนดิน ในแผนปฏิบัตินั้นจะมีแผนอยูดวยกัน        
๔ แผน แผนที่ ๑ ก็คือแผนบริหาร แผนที่ ๒ ก็คือแผนปฏิบัติการ ที่สําคัญก็คือแผนที่ ๓ 
แผนการตรากฎหมาย ซึ่งแผนตรงนี้กระผมรับผิดชอบวาจะมีกฎหมายสําคัญ ๆ อะไรบาง 
จะยืนยันกฎหมายอะไรบาง และจําเปนตองทํากฎหมายใหมในระยะเวลาอยางไรบาง 
กระผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานที่เคารพดวยความเคารพ ขอบคุณครับ 
   นายมีชัย ฤชุพันธุ (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานรองนายกรัฐมนตรี
สมชายครับ  
 
                - ๑๕๕/๑ 
                                



 ๓๓๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๕๕/๑ 
 
  นายสมชาย  วงศสวัสดิ์  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสมชาย วงศสวัสดิ์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการครับ  สืบเนื่องจาก 
มีทานสมาชิกผูทรงเกียรติหลายทานไดใหความสนใจตอนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษา
แลวก็กระผมเองก็ประสงคที่จะกราบเรียน กอนอื่นก็ขอบคุณที่ทานไดใหเกียรติกับ
กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องนโยบายการศึกษา  เนื่องจากเวลาลวงเลยมาเยอะ  
ผมขออนุญาตเอาเรื่องสําคัญ ๆ เพื่อไมใหเสียเวลาของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
   ประการแรก ก็คือเร่ืองการเรียนฟรี ๑๒ ป ตามรัฐธรรมนูญ อันนี้ก็มี    
หลายทานใหความสนใจ ผมกราบเรียนอยางนี้นะครับวาตั้งแตเขามารับหนาที่ก็ไดให
ความสนใจตรงนี้  อาจจะมิใชนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ ไดทําไวในนโยบาย              
แตเนื่องจากเปนการตองทําตามกฎหมาย แลวผมก็ถือวาเปนเรื่องที่จําเปนตองเรงดวน 
โดยไมจําเปนตองระบุไวในกรณีเรงดวน ตรงนี้เนื่องจากวาเปนความจําเปนประการหนึ่ง 
แลวก็เพื่อมิใหพอแมพี่นองที่มีบุตรหลานอยูในวัยเรียนจะตองไดรับความเดือดรอน      
การดําเนินการเรื่องนี้มีหลายทานเปนหวง ขออภัยที่กราบเรียนวาทานหัวหนาพรรค    
ฝายคานเองก็ใหความเปนหวงวาจะมีการไปตัดตอนการเรียนชั้นมัธยมปลาย ผมขอ
ยืนยันกับทานนะครับ แลวก็ขอบคุณที่ทานใหความเปนหวง ซึ่งก็ตรงกันกับหลาย ๆ ทาน
วาผมก็ยังคงมีนโยบายวาให เ รียนถึงชั้นมัธยมปที่  ๖  แนนอนครับ  ที่ผมไดแสดง         
ความคิดเห็นผานสื่อนั้นก็เปนเรื่องการจะเริ่มตนวาจะเริ่มตนตอนประถม ๑ หรือจะแถมไป
ถึงชั้นอนุบาลนะครับ ตรงนี้ในวันที่ ๒๗ หรือวันที่ ๒๘ ก็ไดมีการตั้งกรรมการขึ้นมาแลวก็
ใหพิจารณาวาจะไปถึงตรงนั้นจะตองใชงบประมาณอยางไร แลวก็มีความจําเปนตองทํา
อะไรบาง ก็กราบเรียนวาตรงนี้รัฐบาลจะคงไวแนนอนครับ สิ่งที่ดี ๆ ที่ทํามาแลวไมมี
ปญหาวาผมจะมารื้อหรือวาทําใหมีปญหาเกิดขึ้น แตจะดูวาจะเพิ่มเติมมากกวานี้ 
ไดหรือไม ซึ่งขณะนี้ก็คอนขางจะแนนอนวาจะทําตรงนั้นนะครับ แลวก็คิดวาจะเปน
ผลประโยชนของพี่นองประชาชน อันนี้คงจะไมตองลงในรายละเอียดครับผม  
  
 



 ๓๓๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๑๕๕/๒ 
 
  ประการตอไป  ที่ท านสมาชิกผูทรง เกียรติ ได ใหความสนใจก็คือ 
เร่ืองเงินกูยืมเรียนนะครับ เนื่องจากวาที่ผานมานี่นะครับ มีปญหาเรื่อง กรอ. กับเร่ือง  
กยศ. ๒ อันนี้ก็เกิดมาไลเลี่ยกัน กรอ. กับ กยศ. จะมี ๒ กองทุน ผมไดไปศึกษาเบื้องตน
แลวครับวาทั้ง ๒ กองทุนนี้มีขอดี ขอเสียทั้ง ๒ อยาง ผมพยายามที่จะรวบรวมเอาขอดีของ
ทั้ง ๒ กองทุนนี้มาเพื่อปรับแลวก็ใชใหเปนประโยชนมากที่สุดนะครับ ขณะนี้ไดตั้ง
กรรมการแลว วันนี้ตอนบายกรรมการไดประชุมกันเบื้องตน ซึ่งในสัปดาหหนาผมจะเขาไป
ดูแลวก็จะพยายามเอาขอดีทั้ง ๒ อยางนี้มารวมกัน แลวก็คิดวาจะดําเนินการใหเสร็จเร็ว
ที่สุด ถาหากวาทันในปการศึกษาที่จะเปดเทอมเร็ว ๆ นี้ก็จะดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
ทั้งนี้เพราะวาพี่นองประชาชนไดรอคอยที่จะไดเงินกูยืมตรงนี้ไป อันนี้ก็กราบเรียนวา  
ผมไมไดติดยึดกับชื่อนะครับ อยางที่ทานเปนหวง ชื่ออะไรก็ไดครับ มุงถึงประโยชนของ 
ผูที่จะไดกู  มุงถึงประโยชนของเด็กที่จะไดมีโอกาสเขาถึงการเรียนการศึกษาได 
อยางแทจริงมากกวา ตรงนี้ไมตองหวงครับ ชื่ออะไรผมใชทั้งนั้นขอใหเปนประโยชน แลวก็
ขอดีก็จะเอามารวมกันไว ก็กราบเรียนหลักการอยางนี้  
      ประการตอไป ก็คือเ ร่ืองคอมพิวเตอรที่ไดมีขาวอยู แลวก็ทานไดให       
ความสนใจเชนเดียวกัน เร่ืองคอมพิวเตอรนี้นะครับ อยากจะเรียนวาลําดับแรกนี่เราให
ความสนใจกับคอมพิวเตอรที่ใชกับโรงเรียนครับทาน ซึ่งอันนี้ทํามาตั้งแตรัฐบาลกอนโนน
ดวยนะครับ แลวรัฐบาลถัดมาก็ดูเหมือนจะยังมีงบประมาณผูกพันอยู อันนี้ก็เปนเรื่องที่
ทานไดทํามาแลว -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๑๕๖/๑ 



 ๓๓๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     สทุธาทิพ ๑๕๖/๑ 
 
แลวก็ในขณะนี้ก็ เกือบจะครบแลวครับ  รูสึกจะขาดอยูจํานวนประมาณ  ๑ ,๐๐๐  
กวาโรงเรียนเทานั้นเอง ถาผมจําตัวเลขไมผิดเหลือคางอยูประมาณ ๘,๐๐๐ กวาเครื่อง 
ตัวเลขนี้ผมขออนุญาตวาอาจจะมีความคลาดเคลื่อน แตวาก็คงไมมากไปกวานี้มากมาย
นัก ตรงนี้ผมอยากจะเรียนวา ที่เราใชนะครับสวนใหญก็มีโรงเรียนทั่วไปบาง แลวก็
โรงเรียนที่เรียกวา ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝน ตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนนะครับวา 
โครงการที่ทําเรื่อง ๑ โรงเรียนไมไดทําเพื่อจะตองการคะแนนเสียงหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ 
เพราะเปนโรงเรียนตนแบบ  โรงเรียนตนแบบนี้ เปนการพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
พัฒนาการสอนของครู แลวก็เปนการใหเด็กไดเขาถึงอุปกรณการเรียนที่ทันสมัยโดยระบบ
เทคโนโลยีอันนี้ครับ เนื่องจากเมื่อมีโรงเรียนตนแบบแลวก็จะมีโรงเรียนที่มาดูตัวอยางจาก
ตนแบบไป แลวเราก็จะขยายตรงนี้ออกไปใหมีคอมพิวเตอรในโรงเรียนกอนนะครับ  
สวนเรื่องคอมพิวเตอรประจําตัวที่วามี ๑ ลานเครื่อง ตามนโยบายที่ผมไดเคยพูดไปทาง
สื่อนั้น  กําลังอยูระหวางการศึกษารวมกับกระทรวงไอซีที  (ICT) แลวก็กระทรวง 
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีนะครับวาควรจะเปนแบบใด แลวก็การจัดอยางไรจึงจะคุมคา
คุมทุนนะครับ แลวก็อาจจะมีโครงการที่เอกชนซึ่งอยากจะเขาไปมีสวนรวมในการศึกษา
มาชวยศึกษาหรือวามาใหการสนับสนุน ตรงนี้รัฐบาลจะขอดู ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะใหเด็ก
ของเรานี่นะครับทนัสมัยแลวก็มีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องการใชคอมพิวเตอร ผมจําไดวา
ทานวราวุธ ขออภัยที่เอยนามทานนะครับ ไดแสดงความกังวลเรื่องนี้วามีคอมพิวเตอรแลว
จะมีซอฟแวร (Software) อยางไรนะครับ มีศูนยซอมอยางไร แลวก็ทําอยางไรถึงเด็ก 
จะไมเขาไปดูโปรแกรมที่ไมพึงประสงค อันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทานใหคําแนะนํา ผมจะนําไป
ศึกษาแลวก็ปฏิบัติใหไดผล ไดสอบถามไปทาง สพฐ. วาตอนนี้กําลังคิดโปรแกรมที่
จะบลอค (Block) ไมใหเด็กเขามาสูโปรแกรมที่ไมพึงประสงคครับ ก็ขอบคุณหลาย ๆ เร่ือง 
มีเร่ืองปลีกยอยหลายเรื่องครับ แตผมคิดวาเรื่องใหญ ๆ ๓ เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ทานสมาชิก
จํานวนมากใหความสนใจ ก็กราบเรียนแลวก็ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานไดกรุณาแนะนําติติงมา
ในการอภิปรายตลอด ๓ วันนั้น ผมรับไวทั้งหมดครับ แลวก็จะนําไปศึกษา แลวก็ปฏิบัติ
ตามใหมากที่สุดเทาที่ทานพึงประสงคนะครับ ก็ขอบคุณทานประธานที่กรุณาใหโอกาสผม 
ขอบคุณครับ 



 ๓๓๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     สทุธาทิพ ๑๕๖/๒ 
 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ  (รองประธานรัฐสภา) : เชิญทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณครับ 
  (นายชินวรณ  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  
ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
ทานประธานครับ 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ  (รองประธานรัฐสภา) : คุณชินวรณมีอะไรครับ 
  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
ทานประธานที่เคารพ กระผม ชินวรณ  บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ เมื่อกี้ทานรัฐมนตรีไดกรุณาชี้แจง แลวก็ 
ผมคิดวามันมีสวนที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ผมไดตั้งประเด็นไวคือเร่ืองของเงินกองทุนกูยืม
เพื่อการศึกษานะครับ ผมขอนิดเดียวครับเพื่อประโยชนของนักเรียน เมื่อกี้ทานรัฐมนตรี 
ไดบอกวาจะตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษารวมจุดดีจุดออนทั้ง กยศ. และ กรอ. ผมอยากจะ
เรียนถามทานรัฐมนตรีผานทานประธานวา ในกรณีของ กยศ. นั้นดําเนินการมา ๑๒ ป 
ในขณะที่ทานศึกษากอนที่จะถึงภาคเรียนนี้ ในสวนของกองทุน กยศ. นั้น ทานจะ
ดําเนินการอยางตอเนื่องใหกับนักเรียนที่ไดรับทุนดงักลาวนี้หรือไมครับ  
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ  (รองประธานรัฐสภา) : เชิญทานตอบไดครับ 
  นายสมชาย  วงศสวัสดิ์  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) : กราบเรียนทานประธานครับ ขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรตินะครับ นักเรียนที่ยืมกองทุน กยศ. ก็มีสิทธิตอไปครับ ไมไดหมายความวา 
ไมมีโอกาส ความผูกพันยังมีอยู ขอบคุณครับ 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ  (รองประธานรัฐสภา) : เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล   (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
ทานประธานที่เคารพ กระผม สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 



 ๓๔๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     สทุธาทิพ ๑๕๖/๓ 
 
   ในเรื่องแรกผมคงตองขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งจากสภาผูแทนราษฎร 
และจาก สนช. ครับ ที่ไดกรุณาแสดงความเห็นชวยเติมเต็มใหกับนโยบายทางดาน
การเกษตรของรัฐบาลชุดนี้ดวยหัวใจที่เต็มเปยมไปดวยความปรารถนาดี -------------------- 
 

- ๑๕๗/๑ 



 ๓๔๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          บุศยรินทร ๑๕๗/๑ 
 
ทุก ๆ คําถามและทุก ๆ ขอสังเกตของเพื่อนสมาชิก กระผมขอกราบเรียนครับวาทางเพื่อน
ขาราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกกรม กองนั้น ไดบันทึกถอยคําของทุกทาน
ทุกประเด็น แตในคืนวันนี้เนื่องจากขอจํากัดของเรื่องเวลา จึงทําใหผมไมสามารถที่จะ
ชี้แจงไดครบทุกประเด็น แตผมใหสัญญาครับ ตั้งแตวันพรุงนี้เปนตนไป ขอสังเกตของทาน
ที่เปนประโยชน รวมทั้งคําซักถามที่ทานไมม่ันใจวาแนวทางของเราจะดําเนินการอยาง
ชัดเจนอยางไร ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐบาลจะสงเปนจดหมายถึงทาน   
ทุกคนที่ไดขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในคืนวันนี้ผมคง
จะขอชี้แจงในประเด็นที่เพื่อนสมาชิกไดใหความสนใจอภิปรายกันหลายทาน  
   โครงการแรก เปนเรื่องโครงการเรงดวน คือการขยายพื้นที่ชลประทานและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ผมอยากจะกราบเรียนชี้แจงวารัฐบาลตระหนักดีครับ
วาวันนี้ ๓๕ ลานชีวิตซึ่งมีอยูจาก ๖๕ ลานชีวิตนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน
เกษตรกร  และจากการสํารวจความยากจนของสังคมไทยพบวาอาชีพที่ประสบ 
ความยากจนมากที่สุดก็คืออาชีพเกษตรกรครับ ปญหาหลักที่พบวาพี่นองเกษตรกรพบกับ
ความยากจนนั้น เนื่องจากในอดีตที่ผานมาการดําเนินวิถีชีวิตของเพื่อนเกษตรกรนั้นอาศัย
ธรรมชาติลวน ๆ ครับ ฝนแลงบาง น้ําทวมบาง ลวนแลวแตทําใหเกิดปญหาในเรื่องการ
เก็บเกี่ยวและการไดมาซึ่งผลผลิตทั้งสิ้น และนี่คือการนําไปสูปญหาความยากจน และเรา
ยังสํารวจพบมากไปกวานั้นอีกวาพี่นองเกษตรกรที่อยูในบริเวณเขตชลประทานจะมี
รายไดมากกวาพี่นองเกษตรกรที่อยูนอกเขตชลประทานถึง ๓ เทา โดยเฉลี่ยพี่นอง
เกษตรกรที่อยูในเขตชลประทานจะมีรายไดตอหัวตอปประมาณ ๑๘๖,๐๐๐ บาท ในขณะ
ที่พี่นองเกษตรกรที่อยูนอกเขตชลประทานนั้นมีรายไดตอหัวตอปเพียง ๖๒,๐๐๐ บาท 
ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดใหความสนใจบรรจุนโยบายการขยายพื้นที่ชลประทานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทานขึ้นเปนนโยบายเรงดวนที่ตองดําเนินการเริ่มแรกภายใน  
๑ ป ผมอยากจะทําความเขาใจวาการเริ่มแรกดําเนินการใน ๑ ปนั้น ไมไดหมายความวา
โครงการที่เสนอใน ๑ ปนั้นจะสําเร็จลุลวงใน ๑ ปนะครับ แตหมายความวาในปแรกที่เรา
ดําเนินการและเราสามารถปฏิบัติราชการได โครงการที่กําหนดใน ๑ ปนั้นจะเริ่ม 
 



 ๓๔๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         บุศยรินทร ๑๕๗/๒ 
 
ดําเนินการโดยเร็วที่สุด วันนี้โครงการขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพ เรามี 
ความจําเปนที่จะตองสรางความชัดเจนในทิศทางและนโยบายวาเราจะทําอะไร  
เพื่อนสมาชิกหลายทานไดใหขอสังเกตดวยความเปนหวงเปนใยวาจะทําอยางไร ไมวาจะเปน 
เร่ืองของการผันน้ํา พูดกันถึงเรื่องอุโมงคน้ํา พูดกันถึงเรื่องระบบทอน้ํา ผมกราบเรียนครับ
วานั่นเปนเพียงองคประกอบ แตปจจัยหลักที่สําคัญเราไดวางแนวทางไว ๒ ประการ       
  ประการแรก เปนแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ควบคุมปริมาณน้ําภายในลุมน้ํา ซึ่งนโยบายในแนวทางนี้เราตองการที่จะกอสราง 
อางเก็บน้ําขนาดตาง ๆ เพื่อที่จะใหครบในเขตพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกัก
ของอางเก็บน้ําที่มีอยูเดิม ซึ่งจะทําใหปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูนั้นเพิ่มขึ้น --------------------- 
 
               - ๑๕๘/๑ 

 



 ๓๔๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๕๘/๑ 
 
ซึ่งแนวทางนี้ผมกราบเรียนวา เราไดวางไว ๒ ประการครับ คือโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
และโครงการพัฒนาระบบชลประทานทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง เราไดมีเปาหมาย 
ในการที่จะดําเนินการทั้งหมด ๑,๑๘๕ โครงการ ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มความจุเก็บกักน้ําได
ถึง ๑,๗๗๐,๐๐๐ กวาลานลูกบาศกเมตร ซึ่งจากปริมาณนี้จะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการทํา
ชลประทานไดถึง ๒๐.๓๔ ลานไรครับ และในขณะเดียวกันโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
ขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะมีขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ เราก็ตั้งใจ วางโครงการไววาเราจะดําเนินการ
สรางแหลงน้ําขนาดเล็กจํานวน ๑,๐๖๗ โครงการ ซึ่งสามารถจะเพิ่มปริมาตรความจุ 
เก็บกักน้ําไดถึง ๒๘๒.๗๒ ลานลูกบาศกเมตร จะขยายพื้นที่ไดถึง ๑.๐๓ ลานไร นี่คือ
แนวทางที่ ๑ ในเรื่องของการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
   อันที่ ๒ เปนเรื่องของการผันน้ํา ซึ่งการผันน้ําเราก็มีแนวทางในการที่จะ 
ผันน้ํา ๒ วิธี วิธีแรก  คือการผันน้ําจากลุมน้ําภายในประเทศที่สามารถเพิ่มพื้นที่
ชลประทานไดประมาณ ๗.๐๗ ลานไร เชน โครงการผันน้ําอางเก็บน้ําแมงัด แมกวง  
และนอกจากนั้นเรายังมีโครงการในการที่จะกําหนดแผนโครงการผันน้ําระหวางประเทศ 
เพื่อที่จะเติมปริมาณน้ําใหกับพี่นองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการผันน้ําจาก
แมน้ํางึม ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานไดประมาณ ๑.๕ ลานไร โครงการผันน้ํา
จากแมน้ําเซบังเหียง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานไดถึง ๒.๓๖ ลานไร และโครงการ
ปากน้ําเลย ชี มูล สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได ๑๐ ลานไรครับ นี่คือแนวทางในการที่
เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องขยายเขตพื้นที่ชลประทานเพื่อสรางแหลงน้ํา ซึ่งเปน
เสมือนกับเสนเลือดใหญในการที่จะตอลมหายใจใหกับพี่นองเกษตรกร และสรางชีวิตใหม
ใหกับเกษตรกร  
   ประเด็นที่ ๒ ที่ เพื่อนสมาชิกไดใหความสนใจและอภิปรายกันอยาง
กวางขวางและหลายทาน คือกรณีเร่ืองปุยแพงครับ รัฐบาลไมปฏิเสธหรอกครับวาวันนี้
ราคาปุยแพงขึ้น ซึ่งจากสาเหตุพวกเราก็คงจะทราบวาปุยที่แพงขึ้น สาเหตุหลักที่สําคัญ
ประการหนึ่งก็คือน้ํามันที่สูงขึ้นทุกวัน และนอกจากนั้นปริมาณการตองการใชปุย วันนี้
ประเทศที่ประกอบอาชีพการเกษตรนั้นมีความตองการทั้งนั้นแหละครับ จึงทําใหมี 
 



 ๓๔๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๕๘/๒ 
 
การแยงกันซื้อปุย ทําใหราคาปุยนั้นสูงขึ้นจนนาตกใจ เหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกหลายทาน 
ไดหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นวา  ในแตละรอบปราคาปุยสูงขึ้น  ๑๔  เปอร เซ็นต  
ถึง ๕๐ กวาเปอรเซ็นต ถามบอกวาเมื่อรัฐบาลรู รูวาราคาปุยแพงอยางนี้แลวจะแกปญหา
อยางไร ผมก็ตองกราบเรียนกับเพื่อนสมาชิกดวยความเคารพครับ วาการแกปญหาปุยนั้น
เราคงตองรวมมือกันทุกฝาย วันนี้แนวทางที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดวางไว          
เปนแนวทางที่ ๑ ก็คือรวมกลุมเพื่อนเกษตรกรในการที่จะสั่งแมปุยเขามาครับ สั่งแมปุย
เขามาเพื่อที่จะใหเกษตรกรที่มีความตองการปุยสูตรไหน ชนิดไหนที่เหมาะกับสภาพ
ภูมิศาสตรอยางไร สภาพดินอยางไร เมื่อสั่งแมปุยเขามา มันก็จะทําใหสามารถลดตนทุน
ไดและจะทําใหสามารถแขงขันกับผูที่สั่งปุยรายใหญเขามา อาจจะทําใหราคาเริ่มลดลง 
และในสวนที่ ๒ ก็คือการซื้อระหวางรัฐตอรัฐ เราจะเจรจาซื้อปุยจากประเทศผูผลิตและ
สงออกปุยมายังประเทศไทย โดยการแลกปุยเคมีกับสินคาทางดานการเกษตร นี่เปนอีก
แนวทางหนึ่งที่ทางรัฐบาลคิดวาคงจะตองดําเนินการในการที่จะหาปุยราคาถูกเอามา
ใหกับพี่นองเกษตรกร สวนแนวทางระยะยาวที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณคิดวา
จําเปนจะตองทําและเริ่มทํามาแลว ----------------------------------------------------------------- 
 

                                                  - ๑๕๙/๑ 



 ๓๔๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๕๙/๑ 
 
เพียงแตในวันนี้วัฒนธรรมของความเชื่อในการใชปุยอินทรียนั้นยังมีความเชื่อกันอยูวา 
ปุยอินทรียใหผลผลิตชาและไมเทากับปุยเคมี วันนี้ผมอยากจะกราบเรียนครับวา 
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดทําการวิจัยและไดศึกษาคนควาวาปุยอินทรียนั้น
สามารถที่จะสรางคุณภาพ สามารถที่จะสรางปริมาณใหกับผลผลิตทางการเกษตรไมตาง
ไปจากปุยเคมีหรอกครับ วันนี้อยากจะใหพวกเราไดยึดเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักครับ ใชในสิ่งของที่เรามี ใชในสิ่งของที่ 
พวกเราผลิตกันได ปุยอินทรียนั้นผมกราบเรียนตอเพื่อนสมาชิกครับวารัฐบาลชุดนี้จะให
การสนับสนุนอยางเต็มที่ พรอมทั้งในการที่จะสงเสริมทางดานวิชาการใหกับพี่นอง
เกษตรกรในเขตชุมชนตาง ๆ ในการที่จะสรางปุยอินทรียขึ้นมา แลวก็อยากจะกราบเรียน
วาปุยอินทรียนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมวิชาการไดมีการทําการวิจัยและ
สํารวจแลววาสามารถที่จะนํามาใชผสมกับปุยเคมี และจะทําใหผลผลิตนั้นเพิ่มขึ้นดวย
ตนทุนก็จะลดลง สิ่งแวดลอมก็จะดีขึ้น ระบบนิเวศวิทยาก็จะดีขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้เปน
หนาที่ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนาที่ของรัฐบาลในการที่จะเรงสราง
ความรู สรางความเขาใจ และสรางความเชื่อม่ันในการที่จะใชสินคาที่พวกเราสามารถ
สรางกันได ผลิตกันเอง ผมเชื่อวาแนวทางนี้เปนอีกแนวทางหนึ่งแมวาจะตองใชระยะเวลา
สักนิดหนึ่ง แตทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจะพยายามครับ นอกจากนี้การใหความรู
ในเรื่องการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดคลองกับชนิดและประเภทของ
ผลผลิตทางการเกษตร ก็เปนสิ่งที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองทําหนาที่ตรงนี้
แมวาจะหนักและแมวาจะเหนื่อยแตเราจะพยายามครับ  
   นอกจากปญหาในเรื่องปุยแพง แลวอีกปญหาหนึ่งครับที่เปนปญหามาก
และพวกเราก็พูดกันมาหลายรัฐบาล นั่นคือเร่ืองของที่ทํากิน ตอประเด็นเรื่องระบบ 
การถือครองที่ดิน วันนี้บนความเปนจริงเราตองยอมรับนะครับวาเรื่องที่ทํากินนั้นผูกพัน 
อยูกับ ๓ กระทรวงใหญ คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และกระทรวงเกษตรและสหกรณครับ วันนี้ปญหาที่เพื่อนสมาชิกไดหยิบ
ยกขึ้นมาลวนแลวแตเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับเร่ือง ส.ป.ก. เพื่อนสมาชิกทั้งจากภาคเหนือ 
ทั้งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หยิบยกประเด็นขึ้นมาวาวันนี้สถานที่ราชการ ชุมชนและ 



 ๓๔๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  พรรษวรรณ ๑๕๙/๒ 
 
ที่ทํากินอยูในเขตปาเสื่อมโทรมรอวาเมื่อไรทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย ส.ป.ก. 
จะออกเอกสารสิทธิให ผมกราบเรียนครับวาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะนี้ 
คงจะตองจัดการเกี่ยวกับที่ดินที่วันนี้ยังไมสามารถจะประกาศ ส.ป.ก. ได โดยจะรวมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการจัดวางแนวเขต ซึ่งไมรูวาจะไปทับ
ซอนกันตรงไหน วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังปรับปรุงแนวเขต
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในหลายพื้นที่วาตรงไหนเปนเขตปาชนิดใด ตรงไหนเปนเขตพื้นที่
ชนิดใด ซึ่งหลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดทําการเรื่องนี้เสร็จ 
สงมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะกรรมการรวมกันทั้ง ๒ กระทรวงนั้นพิจารณา
เสร็จเห็นถึงความชัดเจน แบงขาดชัดเจนแลว ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจะออก     
ส.ป.ก. ใหกับพื้นที่ตาง ๆ ที่เพื่อนสมาชิกไดรองขอมาครับ                              

และประเด็นสุดทายครับที่ผมจะใชเวลาตรงนี้ชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกก็คือ
โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ๑ ลานครอบครัว ซึ่งสมาชิกไดอภิปรายวาเกษตรกร 
ถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีนําโคไปขายแลวถูกบริษัทเอสพีวี (SPV) ฟองดําเนินคดีโดย
กลาวหาวาเกษตรกรนั้นยักยอกทรัพย ------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๑๖๐/๑ 
 



 ๓๔๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              กุลนษิฐ ๑๖๐/๑ 
 
ผมไดฟงเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายกัน ๒–๓ ทาน เกี่ยวกับกรณีนี้เปนหวงครับ เปนหวงวา
เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนกันอยางไร เพราะเกษตรกรที่ไดมีโอกาสมาพบผมหลังจากที่
ไดถวายสัตยปฏิญาณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว ผมยังปฏิบัติหนาที่ราชการ
ไมได แลวมีเกษตรกรมารองเรียนตอกรณีเร่ืองนี้วา ไดมีเพื่อนสมาชิกของพวกเรานี้ละครับ 
ไปบอกวารัฐบาลจะแจกโค แจกใหฟรีใหเอาไปเลี้ยง แลวพอครบ ๑ ป ก็ใหแจงมาที่บริษัท 
เอสพีวีวาจะขายโค เอสพีวีก็จะมาซื้อโคนั้นแลวก็จะจายเงินใหกับเกษตรกร นี่คือความ
เขาใจของเกษตรกรครับ แลวเกษตรกรก็ไดเลาใหผมฟงอีก เลาใหฟงวาเมื่อเขารับไปเลี้ยง
หลังจากครบ ๑ ป ไดพยายามติดตอกับบริษัทเอสพีวีใหมาซื้อวัว เนื่องจากไมสามารถทีจ่ะ
เลี้ยงตอไปไดแลวเนื่องจากคาใชจายมันสูง ก็ปรากฏวาบริษัทเอสพีวีนั้นไมมาดําเนินการ
ตามขอตกลง เขาจึงเอาวัวนั้นไปขายใหกับบุคคลอื่น แลวตอมาบริษัทเอสพีวีก็มาเรียกรอง
เอาโคคืน เมื่อไมไดก็ไปดําเนินการฟองรองวาเขายักยอกทรัพย เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญครับ 
เปนเรื่องใหญตรงที่วาความเขาใจของเพื่อนเกษตรกรที่รับโคไป กับความเขาใจของภาครัฐ
ที่ไดดําเนินการนโยบายเรื่องนี้เขาใจตางกันหรือไม หรือบุคคลอื่นไปสื่อสารแลวทําใหเกิด
ความเขาใจผิด เพราะฉะนั้นเรื่องนี้แนวทางในการแกไขทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ยืนยันครับวาจะใหความเปนธรรมกับทุกฝาย เราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดู
ขอเท็จจริงวากรณีดังกลาวนั้นเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของฝายใด หากวา
เกษตรกรไมไดทําผิดสัญญาทางกระทรวงจะใหความชวยเหลือตอไปครับ และทาง
ฝายรัฐบาลจะใหความชวยเหลือทานอยางเต็มที่ครับ ตรงนี้ก็อยากจะกราบเรียนใหเพื่อน
สมาชิกไดสบายใจนําไปบอกกับพี่นองเกษตรกรที่ไดเขาโครงการนี้วารัฐบาลไมทอดทิ้ง
หรอกครับ แลวก็จะใหความเปนธรรมกับทุก ๆ ฝาย นี่คือ ๓-๔ ประเด็นที่เพื่อนสมาชิก 
ไดใหความสนใจและอภิปรายกันมากที่สุด  
   สวนประเด็นอื่น ๆ ที่กระผมไมไดตอบในวันนี้กระผมไดกราบเรียนไปแลว 
และกระผมอยากจะกราบเรียนย้ําครับ รัฐบาลชุดนี้เปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับ 
เปนรัฐบาลที่มาจากประชาชนครับ เสียงของประชาชนที่สงผานเพื่อนสมาชิกคือเสียง
สวรรค จะไมใชเสียงเงียบหรอกครับ และเสียงของทานทุกเสียงนั้นจะมีความหมาย 
     



 ๓๔๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๖๐/๒ 
 
อยางยิ่งกับรัฐบาลชุดนี้ครับ เราจะรวมมือกันครับในการที่จะสะทอนความรูสึกและ 
ความเปนจริงตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเพื่อแกไขปญหาดวยกัน ผมยังเชื่อม่ันครับ    
การแกปญหาของประเทศนั้นไม มีระบบไหนดี ไปกวาระบบรัฐสภาหรอกครับ       
ขอบพระคุณครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานรัฐสภา 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานรองนายกรัฐมนตรี    
สุรพงษ สืบวงศลี ครับ 
  นายสุ รพงษ  สืบวงศลี  (รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี     
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง คงจะขอใชเวลาเพียงสั้น ๆ      
เพราะวาในขณะนี้การประชุมในวันนี้ก็ลวงเลยมาเกือบ ๑๔ ชั่วโมงแลวนะครับ ก็คงจะได
มีการสรุปเปนประเด็นที่ เปนที่สนใจเพียงประเด็นเดียวนะครับ  แตกอนอื่นตอง
ขอขอบพระคุณทานสมาชิกทุก ๆ ทานที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ขอติติงขอที่จะใหไดมีการ
ระมัดระวังในการดําเนินงานทางดานนโยบายทางดานการเงินการคลัง แลวผมคิดวา
ประเด็นเรื่องปญหาเศรษฐกิจเปนประเด็นปญหาที่ประชาชนทุก ๆ คนไดมีความกังวลและ
หวงใยอยากจะเห็นทุก ๆ ทาน ทั้งสมาชิกผูทรงเกียรติและทั้งคณะรัฐมนตรีไดรวมแรง  
รวมใจกันเพื่อที่จะแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศใหลุลวงไปได เพราะฉะนั้น
ขอแนะนําตาง ๆ ก็จะเปนประเด็นที่ทางกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จะไดรับไปเพื่อจะดําเนินการตอไปนะครับ ผมคงจะเทาความสั้น ๆ วาปญหาเรื่องเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอพวกเราทุก ๆ คนในชวงที่ผานมาก็เปนเรื่องโครงสรางของจีดีพี 
ของประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรในชวงประมาณสัก ๒–๓ ปที่ผานมา 
ขณะนี้จีดีพีของประเทศกวารอยละ ๗๓  มาจากการสงออก  ในขณะที่ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนก็ดี --------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๖๑/๑ 



 ๓๔๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๖๑/๑ 
 
เร่ืองการลงทุนของภาคเอกชนหรือการใชจายภาครัฐ ไดมีบทบาทสําคัญเพียงแค  
๒๗ เปอรเซ็นต ซึ่งถือวามีโครงสรางที่นาเปนหวง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากวา 
ความเชื่อม่ันในการบริโภคก็ดี การลงทุนก็ดี ในชวงที่ผานมามีปญหา ถาหากไดมีโอกาส  
ไปดูตัวเลขบางตัวเลขก็จะเห็นความชัดเจนนะครับวา การลงทุนของภาคเอกชนในชวง  
๑–๒ ปที่ผานมามีการระงับหรือชะลอการลงทุนไป อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม เชน 
อุตสาหกรรมทางดานอิเล็กทรอนิกสก็ดี หรือทางดานที่เกี่ยวกับทางดานเคมี มีการใชกําลงั
การผลิตไปถึงกวา ๙๐ เปอรเซ็นต แตวาไมมีการเริ่มตนลงทุนใหมในชวงที่ผานมา ก็แสดง
ใหเห็นวาความมั่นใจที่จะลงทุนเพื่อที่จะไดมีการผลิตเพื่ออนาคตในชวงที่ผานมา 
หดหายไป เพราะฉะนั้นอยากจะกลาวไดวาประเด็นปญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในชวง 
ที่ผานมาก็คือประเด็นเรื่องความเชื่อม่ัน ทั้งความเชื่อม่ันของผูบริโภค ความเชื่อม่ันของ 
นักลงทุน ก็เปนหนาที่ของทางรัฐบาลที่จะทําหนาที่ในการที่จะนําความเชื่อม่ันนั้นกลับคืน
มาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมเชื่อวาหลายสิ่งหลายอยางก็คงเปนเรื่องที่ตองเรงดําเนินการ
ตอไป  แตมีเ ร่ืองหนึ่งที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติหลาย  ๆ  ทานไดมีการพูดถึงก็คือ 
เร่ืองเกี่ยวกับมาตรการกันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นต ซึ่งเปนเรื่องที่มีการพูดถึงในสังสาธารณะ
ในชวง ๑-๒ สัปดาหที่ผานมานะครับ ผมก็คงจะกราบเรียนวามาตรการกันสํารอง  
๓๐ เปอรเซ็นต ซึ่งไดเร่ิมใชกันตั้งแตเมื่อปลายป ๒๕๔๙ ก็เปนมาตรการที่มีความเห็น 
ที่แตกตางหลากหลายกัน แลวแตวาผูที่ไดใหความเห็นนั้นไดมองจากมุมใด เพราะวา
หลาย ๆ ทานเองก็อาจจะบอกวามาตรการนี้ขณะนี้ก็มีการผอนคลายไปพอสมควรแลว 
เหลือเฉพาะการกันสํารองเฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะฉะนั้นการยกเลิกไมนาจะ
มีปญหา  และที่บางทานเองก็บอกวาการยกเลิกนาจะเปนปญหาที่ทํ าให เกิด 
การเคลื่อนยายเงินทุนเขามาสูประเทศไทยแลวจะเกิดปญหาเรื่องเกี่ยวกับคาเงินบาท ซึ่งก็
เปนเรื่องที่เปนความเห็นที่แตกตางกัน บางทานก็บอกวาการยกเลิกมาตรการกันสํารอง 
๓๐ เปอรเซ็นต นาจะรออีกสักระยะหนึ่ง อาจจะรอสัก ๖ เดือน เพื่อใหสถานการณ
ทางดานการลงทุนของประเทศดีขึ้นกวานี้ เพื่อผลกระทบในเรื่องคาเงินบาทจะไดไมมี
ผลกระทบอยางรุนแรง แตบางทานก็บอกเหมือนกันวาถาหากรอไปอีก ๖ เดือน ก็ไมไดมี 
 



 ๓๕๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ณัฐวัฒน ๑๖๑/๒ 
 
ความมั่นใจวาการลงทุนภาคเอกชนจะเกิดขึ้นไดจริง เพราะวาตราบใดก็ตามที่ไมมีการสง
สัญญาณที่แสดงถึงความเชื่อม่ันวาประเทศไทยตอนรับการลงทุนของภาคเอกชน ไมวาจะ
เปนชาวตางชาติหรือในประเทศก็ดี การสงสัญญาณอยางนั้นถาไมมี ๖ เดือนขางหนา 
ก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นก็จะไดเห็นวาความเห็นในเรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่มี
ความแตกตางกันอยางมาก ผมกราบเรียนไดวาในชวงที่ผานมาก็ไดมีการปรึกษาพูดคุย
กับทางธนาคารแหงประเทศไทย แลวก็จะกราบเรียนยืนยันวาในสวนของกระทรวง  
การคลังเองเรามีความเห็นวาธนาคารแหงประเทศไทยมีอิสระในการดําเนินการทางดาน
นโยบายทางดานการเงิน แตในขณะเดียวกันการทํางานรวมกัน การมีนโยบายการเงิน 
การคลังที่ประสานสอดคลองกันนาจะเปนประโยชนตอประเทศชาติในภาพรวมมากกวา 
ก็คงจะกราบเรียนไดวาในชวงที่ผานมาการปรึกษาหารือพูดคุยระหวางกระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทยเปนไปในทิศทางที่นาจะทําให มีการมองภาพรวม 
ที่สอดคลองและเปนประโยชนตอประเทศชาติไดดียิ่งขึ้นนะครับ ก็คงจะเรียนวาขณะนี้
ขั้นตอนของการดูแลเรื่องมาตรการกันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นต อยูในขั้นตอนของการที่ทาง
กระทรวงการคลังไดขอขอมูลเพิ่มเติมจากทางธนาคารแหงประเทศไทยในประเด็นตาง ๆ 
ที่เราเชื่อวาจะทําใหการตัดสินใจไมวาจะออกมาในรูปไหนก็ตามจะทําใหเกิดความเชื่อม่ัน
และผลกระทบในทางที่เปนทางลบมีเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่เปนไปได  
   ผมเองอยากจะเรียนวาในหลาย ๆ เร่ืองอาจจะไมสามารถที่จะพูดในทาง
สาธารณะไดชัดเจนนัก เพราะวาในบทบาทของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง การที่จะ
กระทําอะไรก็จะตองยึดหลักในแงของการที่รอบคอบ ละเอียด ถี่ถวน ขณะเดียวกัน 
ก็จะตองระมัดระวังในการใหขาวสารใหขอมูลเพื่อไมใหเกิดปญหาในเรื่องของการที่จะทํา
ใหเกิดการเก็งกําไร การคาดการณไปลวงหนาหรือเปนผลเสียในภาพรวมตอเรื่องระบบ
การเงินการคลังของประเทศ  
   สุดทายก็อยากจะเรียนวาทางกระทรวงการคลังเองก็จะไดนําเอาขอมูลที่ได
มีการพูดคุย เสนอแนะในที่ประชุมแหงนี้ไปประกอบในการดําเนินการในนโยบายทางดาน 
การเงินการคลังตอไป แลวก็เชื่อวาในโอกาสขางหนาจะไดมีโอกาสพูดคุยกับทานสมาชิก
ในประเด็นตาง ๆ เหลานี้อีก                                                                            - ๑๖๒/๑



 ๓๕๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      นิวรา ๑๖๒/๑  
 
เพราะวาผมเชื่อวาการรวมมือกัน การแสดงความเห็นเพื่อที่จะหาขอสรุปที่ดีที่สุดกับ
ประเทศนาจะเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทยในตอนนี้ ขอบพระคุณครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานรองนายกรัฐมนตรีม่ิงขวัญ
เชญิครับ  
   (นายกรณ จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) ไดยืน
และยกมือขึ้น)  
  นายกรณ จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ   
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  (ประธานรัฐสภา )  : ทานกรณมีอะไรครับ  
เปนประเด็นพาดพิงหรือวาเปนเรื่อง  
   นายกรณ  จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :  
ผมขออนุญาตหารือทานประธานครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : หารือ 
  นายกรณ  จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :  
ครับ ขออนุญาตหารือ  
    นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญครับ    
   นายกรณ  จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : พอดี
กระทรวงการคลังก็เปนกระทรวงใหญ แลวก็ประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหา
เศรษฐกิจของบานเราก็ถือวาเปนประเด็นที่ยิ่ งใหญที่สุดประเด็นหนึ่ ง  ณ  วันนี้  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็ไดอางถึงเวลาที่ลวงมาเยอะนะครับในการประชุม
วันนี้ แตทานก็ไดใชสิทธิไปประมาณเพียงแค ๘ นาทีเอง ในการที่จะชี้แจงตอคําถาม
มากมายที่ผูรวมอภิปรายในสวนของทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปตยเองก็รวม  
๒๐ กวาทานแลวนะครับ แลวประชาชนเองก็ใหความสําคัญคอนขางมากกับหลาย ๆ 
คําถามที่ผมคิดวาสําคัญ ณ วันนี้ที่เรารอจะไดรับคําตอบ ผมขออนุญาตเรียนคําถาม  
๒ คําถามเทานั้นเองครับ  
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   ลําดับแรก นโยบายการใชเงินของทางรัฐบาลก็เปนที่ประจักษนะครับวา 
มีมาตรการที่จะลงทุนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญใชเงินนับลานลานบาท ซึ่งก็มีคําถาม
จากทั้งพวกผม แลวก็ทางทาน สนช. สื่อมวลชน ประชาชนโดยรวมวาแหลงเงินทุนนี้จะมา 
จากไหน เพราะดูเหมือนวาไมนาจะเพียงพอตอแผนการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งผมคิดวา 
นี่เปนคําถามที่สมควรที่จะมีคําตอบใหกับพวกเราในสภา ณ วันนี้ นอกจากนั้นก็มีในเรื่อง
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่ทางพรรครวมรัฐบาลไดเคยนําเสนอ
ตอพี่นองประชาชน ก็มีหลาย ๆ นโยบายที่มีผลโดยตรงตอความเปนอยูทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็
ยังไมไดมีคําตอบเชนเดียวกันครับทานประธานครับ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมคิดวา 
ใหทางทานรองนายกรัฐมนตรีม่ิงขวัญตอบ แลวสักครูหนึ่งทานรองนายกรัฐมนตรีสุรพงษ 
จะตอบกอน ตอบเลยครับ  
   นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ก็คงตอบสั้น ๆ คงไมไดเปนปญหาวาเรื่องเวลามาเปน
ขออางในการที่จะไมตอบ แตก็ตองเรียนวาเปนปญหาของเวลาจริง  ๆ  เพราะวา 
ถาหากตอนนี้ก็เหลือทานรองนายกรัฐมนตรีม่ิงขวัญกับทานนายกรัฐมนตรีที่จะตอง 
ไดมีการใหขอมูลกับทางทานสมาชิกผูทรงเกียรติตอไป  
   ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในเมกะโปรเจกต ก็เรียนไดวาเมกะโปรเจกต 
ก็จะเปนกลไกอยางหนึ่งที่จะทําใหการกระตุนความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจของไทยเกิดขึ้น 
ผมเรียนไดวาในชวงที่ผานมาก็มีผูที่เปนนักลงทุนจากตางชาติก็แวะเวียนเริ่มมาพูดคุย 
แลวก็บอกวาการสงสัญญาณในเรื่องของการลงทุนเมกะโปรเจกตของรัฐบาล ไมวา 
จะเปนเรื่องรถไฟฟาก็ดี เร่ืองรถไฟความเร็วสูงก็ดี เร่ืองระบบการจัดการน้ําก็ดี หรือแมแต
เ ร่ืองระบบสาธารณสุข  ระบบการศึกษา  ก็เปนการสงสัญญาณเปนที่ชัดเจนวา 
การลงทุนของภาครัฐในชวงที่ผานมาซึ่งไมไดเปนเครื่องยนตในการกระตุนเศรษฐกิจ  
มีการเริ่มพยายามที่จะทําให เครื่องยนตเครื่องนี้ ไดกลับมาเดินหนาอีกครั้ งหนึ่ ง 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  
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  ตอขอถามของทานสมาชิกที่หวงใยวาเงินทุนจะมาจากไหน ทานเอง 
ไดพูดวาในเรื่องของการลงทุนที่เปนหนี้สาธารณะไมควรจะเกิน ๕๐เปอรเซ็นตของจีดีพี  
ซึ่งก็เปนเรื่องที่ไดมีการกําหนดเปนเปาหมายไว ถึงแมวาในประเทศพัฒนาเองเขาจะมี 
การยกระดับวาหนี้สาธารณะสามารถจะขึ้นไปถึง ๖๐ เปอรเซ็นตของจีดีพีก็ตาม แตวา 
ในสําหรับประเทศไทยเองเราไดมีมาตรการทางดานการคลังอยางเขมงวดวาเราจะไมทํา
ใหหนี้สาธารณะเกินกวา ๕๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี ขณะนี้ถาหากเราลงทุนทุก ๆ อยาง
อยางที่ทานบอก ไมวาจะเปนเรื่องรถไฟฟา รถไฟความเร็วสูงก็ตามคงตองใชเงินจํานวน
มหาศาล แตนั่นไมไดหมายความวาเราจะลงทุนทุกอยางภายใน ๑ ปหรือ ๒ ปขางหนาจะ
มีการวางแผนการลงทุน การจัดลําดับความสําคัญ แลวก็รวมทั้งการวางแผนของการที่จะ 
หาเงินทุนมาเปนขั้นเปนตอน รถไฟฟาอยางที่ทานนายกรัฐมนตรีไดบอกไวก็คือวาอาจจะ
ตองใชเวลาประมาณ ๓–๔ ปกวาที่โครงการจะแลวเสร็จสมบูรณ เพราะฉะนั้นขั้นตอนของ
การที่จะจัดหาเงินทุนก็จะมีการจัดหาเปนลําดับไป และนอกเหนือจากการที่จะหาโดยที่มี
การใชงบประมาณของรัฐเอง หรือการที่จะหาจากเงินออมในประเทศ การจัดหาแหลง
เงินกูก็ยังมีชองทางในการที่จะไดเงินทุนในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนของการที่เรามี 
การลงทุนรวมระหวางรัฐกับเอกชนหรือพับลิค ไพรเวิท พารทเนอรชิพ (Public Private Partnership)  
นั่นก็เปนอีกทางหนึ่งซึ่งสามารถจะหาแหลงเงินทุนได ก็เรียนไดวาเราคํานึงถึงเรื่องการที่ 
จะมีวินัยทางดานการเงินการคลังวาจะไมใหหนี้สาธารณะเกิน ๕๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี 
 
                                                                                                                   - ๑๖๓/๑ 
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แตวาก็จะตองมีการจัดลําดับความสําคัญ  แลวก็รวมทั้งการหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม
เพื่อใหประเทศไทยไมมีปญหาทางดานวินัยการเงินการคลังครับ ก็คงจะเรียนสั้น ๆ เพียง
เทานี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เดี๋ยวเวลาจํากัด 
  นายกรณ จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :       
ผมขออนุญาตสั้น ๆ จริง ๆ ครับทานประธาน ดวยความเปนหวงนะครับ ขออนุญาต   
เพื่อนสมาชิกในสภานะครับ พอดีเร่ืองนี้ก็เปนเรื่องสําคัญ ผมจะขออนุญาตไมใชเวลาของ
พวกเรามากเกินไป ที่ผมเรียนวาเรื่องนี้ดวยความเปนหวงอยากที่จะเรียนเพิ่มเติม 
ก็เพราะวาจํานวนเม็ดเงินที่เราพูดถึงมันเยอะจริง ๆ แลวก็อยางการลงทุนในโครงการ
ระบบขนสงมวลชนที่ทานรัฐมนตรีไดอางวาจะใชเวลาประมาณ ๓-๔ ป สมมุติวาจริง  
ไมสามารถที่จะทําไปหาเงินไปไดครับ ตองมีแผนลําดับในแงของการจัดหาแหลงทุน 
ตั้งแตเร่ิมตน เพราะมันไมใชมีโครงการนี้โครงการเดียว ทานไดพูดถึงการทําอุโมงคน้ํา 
ทานไดพูดถึงการทํารถไฟรางคู ขยายจากมิดเดิล เกท (Middle gate) เปนสแตนดารด 
เกท ใชเงินนับหลายลานลานบาท เพราะฉะนั้นในสวนของตรงนี้ผมขอวิงวอนนะครับ  
ใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดจัดคิวของการจัดหาเงินทุน จัดลําดับในแง 
ของการลงทุนใหมีความชัดเจน เพื่อนักธุรกิจนักลงทุนจะไดมีความเชื่อม่ันในการลงทุน  
และการทําธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้นนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) :  ทานรองนายกรัฐมนตรี 
อาจจะสงเอกสารภายหลังนะครับ เพราะเราตองเจอกันที่สภาทุกสัปดาหนะครับ  
ผมวาเวลามันคอนขางจํากัด ทานติดใจประเด็นใดเดี๋ยวจะไดชี้แจงกันตอได ผมขอ 
ทานรองนายกรัฐมนตรีม่ิงขวัญเลยครับ 
  นายมิ่งขวัญ   แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย) : กราบเรียนทานประธานรัฐสภานะครับ ผม นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ  
เปนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยนะครับ ตองบอกเปน
ประสบการณครั้งแรกที่ผมเขามานั่งรวมประชุมในรัฐสภาแหงนี้นะครับ แลวก็ไดฟงมา 
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ตลอด ๓ วัน เทาที่ผมประเมินได ความรูสึกของเพื่อนสมาชิกโดยรวมจะเปนหวงเกี่ยวกับ
เร่ืองเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงพาณิชยก็เปนเรื่องคา ๆ ขาย ๆ นะครับ
เพราะฉะนั้นผมอยากพูดใหทุกคนสบายใจ คืนนี้จะไดนอนหลับฝนดีนะครับ ขออนุญาต
พูดภาพรวมเศรษฐกิจโดยสั้น ๆ พอเขาใจดังตอไปนี้นะครับ หลายคนกังวลใจเรื่องเกี่ยวกบั
ปญหาของอเมริกา ปญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย ปญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ถดถอย 
เร่ืองคาเงินบาท คาเงินดอลลาร หรือปญหาเรื่องราคาน้ํามัน แลวก็โยงมาถึงเรื่อง 
ตลาดสงออกของไทยวาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อยากจะกราบเรียนวาอยางนี้นะครับ 
เหตุผลถามวาเราควรจะตองกังวลใจสิ่งเหลานี้หรือไมนะครับ ในเบื้องตนกอนแนนอน 
เราคาขายออกไปทั่วโลก เงิน ๗๑.๑ เปอรเซ็นต ที่เราคาขายกับคนทั่วโลก ไมวาจะเปน 
คากับจีน กับฝร่ัง กับแขก กับอเมริกัน เราใชเงินดอลลาร เพราะฉะนั้นแนนอนถาเงิน 
เขาออนเงินเขาแข็งมีผลกระทบกับเงินเราแนนอน ซึ่งอันนี้ทางกระทรวงพาณิชยก็ไมได 
นิ่งนอนใจ ก็ประสานงานไดคุยกันกับทางกระทรวงการคลังดวย  แลวก็แนะนําบรรดา
เหลาพอคาแมคาที่สงออกทั้งหลายวา ถาไมจําเปนหลีกเลี่ยงคากับแขกก็ใชเงินแขก  
คากับจีนก็ใชเงินหยวนอะไรอยางนี้เปนตนนะครับ 
  ในสวนที่ ๒ เร่ืองเกี่ยวกับตลาดสงออก ปกติตลาดสงออกที่เราสงออกไปนี่ 
ถาถามวาเราสงออกขายไปทั่วโลกประเทศอะไรเยอะที่สุด ตลาดสงออกอันดับหนึ่ง 
ของไทย ก็คือสหรัฐอเมริกา ตองบอกวาสิ่งที่เรากําลังทําอยูก็คือกับอเมริกาก็ยังคง 
คาขายอยู ถาเขามีเงินนอยเขาซื้อของเรานอยลง เราก็ตองหาตลาดสวนอื่นมาชดเชย 
เพราะฉะนั้นนโยบายในการหาตลาดใหม หรือทุกประเทศที่เรามีทูตพาณิชยอยูประเทศ
ไหนที่คาขายเล็ก ๆ นอย ๆ ตัวเลขไมเยอะ เราจะทบทวนตัวเลขแลวก็เพิ่มประสิทธิภาพ
ของปริมาณในการขายมากขึ้น คราวนี้มาพูดถึงในแงของเศรษฐกิจโดยรวมอะไรที่เรา 
นาเปนหวงสําหรับประเทศนะครับ ผมอยากจะเปรียบเทียบใหทานฟงดวยคําพูดงาย ๆ 
ดังตอไปนี้ ถาทานเปนหัวหนาครอบครัว ทานเปนประธานบริษัท หรือทานเปนผูบริหาร
ประเทศเหมือนที่คณะรัฐมนตรีกําลั งบริหารประเทศอยู  ณ  ปจจุบันนี้นะครับ                         
ตัวเลข ๓ ตัวที่ทานตองตระหนักถึงก็คือ ขอ ๑ ทานจะหารายไดไดจากที่ไหน ตัวเลขกลุมที่ ๒ 
 



 ๓๕๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              เบญจมาภรณ ๑๖๓/๓ 
 
ก็คือทานจะลดคาใชจายทานไดอยางไร แลวตัวเลขตัวที่ ๓ ทานเหลือเงินในกระเปาเทาไร 
แนนอนที่สุดมีเงินเหลือมากเทาไรก็ยิ่งมั่งคั่งเทานั้น สําหรับตัวเลขของรายไดอยากจะบอก
กอนวามีอินดิเคเตอร (Indicator) หรือมีตัวชี้วัด หรือมีตัวบางอยางที่นาสนใจอยูประมาณ 
๔-๕ ขอนะครับ 
 

      - ๑๖๔/๑ 
 



 ๓๕๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๖๔/๑ 
 
  ขอแรกกอนก็คือ เงินลงทุนอุตสาหกรรม หรือเรียล เซคเตอร (Real sector) 
ตรงนี้ตองบอกกอนนะครับเปนตัวเงินที่สําคัญที่สุด บริษัทรถยนตเอาเงินมาลงทุน     
บริษัทอุตสาหกรรมเอาเงินมาลงทุน เงินกอนนี้จะไหลเขาประเทศครั้งละเปนหมื่นเปนแสน
หรือเปนลานลานบาท อันนี้จะทําใหประเทศเรามั่งคั่ง ผมหมายเหตุทานไวนิดหนึ่งนะครับ 
ปนี้นักเศรษฐศาสตรหลายคนไดพูดมาตั้งแตปที่แลวและบอกวา ปที่แลวเผาหลอก ปนี้   
จะเผาจริง แตผมกําลังจะบอกทานวา ถาทานรูตัว สมมุติทานเปนนักเรียนทานเรียน
หนังสืออยู แลวทานรูตัววาทานจะสอบไมไดคะแนนดีหรือสอบตก สิ่งที่ดีที่สุดก็ตอง     
ทองหนังสือ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับ บอกเลยนะครับ ผมจะพูด 
ตรงกันขามวา  ตรงกันขามปนี้ เปนโอกาสทองของประเทศไทยดวยซ้ํา  ถาเราจะ 
สมัครสมานสามัคคีสมานฉันท แลวก็ไปชวยกันออกไปหาตลาดนะครับ เดี๋ยวผมจะ 
ทิ้งประเด็นแลวผมจะกลับมาบอกอีกครั้งหนึ่ง  
   ขอที่ ๒ เงินที่จะไหลเขา แลวมีผลเร็วที่สุดก็คือเงินจากการทองเที่ยว  
คนตางชาติเขามาเที่ยวเอาเงินเขามาใชจายในประเทศเรา คนขับแท็กซี่ คนขับตุกตุก  
ช็อปปง ซื้อของ รานอาหาร ปหนึ่งเราไดเงินหลายแสนลานบาทจากตรงนี้ สนามบิน 
ก็สรางเสร็จแลว เงินทองเที่ยว ภาษาอังกฤษเขาใชคําวา ควิค มันนี (Quick money)  
ควิค แปลวา เร็ว มันนี แปลวา เงิน ก็เงินเขามาเร็ว ๆ โฆษณาดี ๆ ประชาสัมพันธ 
ประเทศดี ๆ เผลอ ๆ อีก ๓–๔ เดือน ๕–๖ เดือน เงินไหลเขามาแลว 
   ขอที่ ๓ อันนี้คงเปนงานที่ตรงกับทางดานกระทรวงพาณิชยโดยตรงของผม
ก็คือเงินที่เปนรายไดจากการสงออก จะสงออกสินคาอุตสาหกรรม สงออกผลิตผลทาง 
การเกษตร ซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายภาพใหฟงนะครับ  
   เงินที่ ๔ ก็อยางที่คุณหมอสุรพงษไดเลาใหฟงแลว เปนตลาดเงิน ตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย เงินที่เขามาซื้อพันธบตัรตาง ๆ ๓–๔ ขอนี้คือสวนของรายไดนะครับ  
   ผมอยากจะกระโดดไปขอ ๒ ใหญนิดหนึ่งครับ คาใชจาย ถาทานประหยัด 
ประหยัดตรงนั้นนิดตรงนี้หนอยอาจจะไมเกิดผล ผลกระทบในเชิงบวก ความหมายที่ดี     
ก็คือประหยัดแลวทําใหชาติเรามั่งคั่งเร็วที่สุด ผมขอกาดอกจันไว ๓ ดอก แลวบอกเพื่อน 
 



 ๓๕๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                         สายชล ๑๖๔/๒ 
 
สมาชิกกับคนทั้งประเทศ ก็คือการประหยัดที่เกิดจากพลังงาน สมมุติเราบอกประหยัด 
พลังงาน ถามวาทําไมถึงตองมาเนนตรงพลังงาน ทานลองฟงตัวเลขดูนะครับ เราเก็บ 
ภาษีได เราไดเงินจากรัฐวิสาหกิจ เราไดเงินจากทุกอยางมาแลวมาตั้งเปนงบประมาณชาติ 
ปนี้เราตั้งไวอยูที่ ๑.๖๕ ลานลานบาท จายเงินเดือนขาราชการเมกะโปรเจกตหรืออะไร 
ก็แลวแตที่เรากําหนดเอาไว ๑.๖๕ ลานลานบาท คําถามถาเกิดสมมุตินะครับรัฐบาลนี้ 
ใจดี แลวบอกใหประชาชนทั้งประเทศเลย บอกตั้งแตพรุงนี้เปนตนไปทานใชรถไมวา 
จะเปนรถดีเซล รถเบนซิน เอาใบเสร็จมาเบิก เราจายคาน้ํามันให ทานทราบไหมครับวา
ตั ว เลขค าพลั ง งานจากน้ํ ามันตกประมาณปละ เท า ไร  ๘๕๐ ,๐๐๐  ล านบาท  
ถึง ๑.๐ ลานลานบาท ทานเทียบดูนะ ๑.๖๕ ลานลานบาท เทากับ ๒ ใน ๓ ทานหมดไป
กับคาพลังงานแลว เพราะฉะนั้นแนวคิดยุทธศาสตรตั้งแตตนมา แลวก็ ๖ พรรคก็ไดคุยกัน
หลายครั้งแลว ก็คือยุทธศาสตรเร่ืองการใชพลังงานทดแทน ซึ่งอันนี้ผมใครขอกราบเรียน
ใหพวกทานไดทราบวา เปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย เชน 
โครงการไบโอดีเซล โครงการแกสโซฮอล มันจะเชื่อมโยงไปหมดนะครับ ไบโอดีเซล  
ถามวาเปนอะไร มันก็ไปโยงการปลูกปาลมน้ํามัน ทดแทนน้ํามันที่ตองนําเขาแกสโซฮอล 
ออย ถามวาแลวมันจะไปเกี่ยวอะไร ทานดูราคาดี ๆ นะครับ ออยตอนนี้ราคาตันละ  
๖๓๐ บาท ๖๔๐ บาท คนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมนี้หลายลานคน สมมุติเราบอกวา 
อี ๑๐ (E ๑๐) อี ๒๐ (E ๒๐) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดบอกเรื่องน้ํามัน 
แกสโซฮอลมันจะกอใหเกิดอะไรขึ้น ผมอธิบายสําหรับทานที่อาจจะยังไมเขาใจพลังงาน
ลึกซึ้งนะครับ สมมุติน้ํามัน ๑๐๐ เปอรเซ็นตแทนที่ดวยแอลกอฮอล ๒๐ เปอรเซ็นต  
เขาเรียก อี ๒๐ เพราะฉะนั้นทานไปถามวิศวกรรถยนต อูรถยนตที่ทานใชอยู ได อี ๑๐ 
หรือ อี ๒๐ ทีนี้ถาอี ๒๐ ความหมายคืออะไร ก็พูดงาย ๆ นะครับ น้ํามัน ๑๐๐ เปอรเซ็นต
แทนที่ดวยแอลกอฮอล ๒๐ เปอรเซ็นต ------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๖๕/๑ 



 ๓๕๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 จีรนุช ๑๖๕/๑ 
 
ทีนี้มันไปเกี่ยวอะไร มันไปเชื่อมโยงอะไร ทานก็ประหยัดน้ํามันใหชาติได ๒๐ เปอรเซ็นตแลว 
กระเปาทาน ลิตรละ ๖ บาท อันนี้ตัวเลขบวกลบแลวแตยี่หอนะครับโดยประมาณ  
แตที่สําคัญนะครับ ออยถูกนํามาใชในการทําแอลกอฮอลจากตันละ  ๖๐๐  บาท  
๖๓๐ บาท อาจจะขึ้นเปน ๗๐๐ บาท ๘๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท อันนี้ 
โอกาสเชื่อมโยงทางธุรกิจอยางนี้ เราพูดเราคิดเปนภาพใหญ ผมอยากเอาชารท (Chart)  
แผนหนึ่งซึ่งผมวาตลอดเวลาของการหาเสียง ผมจะใชชารทแค ๒-๓ แผน เพื่อจะเตือน
ความจําพวกทาน นโยบายที่รัฐบาลไดเขียนมาทั้งหมดนี่นะครับ แลวเรามีการวิเคราะห
วิพากษวิจารณกันนี่จะ ๒๖ หนาบวกสวนปกิณกะ กฎหมายประกอบอะไร ๔๐ กวาหนา 
สิ่งที่ผมวาเดี๋ยวสักครูหนึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ก็คงจะไดกลาว
ภาพรวมใหเห็น ผมอยากชี้ใหทานดูนะครับ ภาพนี้เปนภาพที่ผมใชอยูประจํา ประชากร
ของประเทศ ๘๕ เปอรเซ็นตจาก ๖๔ ลานคน ทานตองยอมรับนะครับ อยูในสถานภาพ
ปานกลางลงไปยากจน ฉะนั้นแนนอนที่สุดนะครับ ยุทธศาสตรตาง ๆ วิสัยทัศนตาง ๆ  
สิ่งที่เราทําตาง ๆ จะมุงเนนดูแลคนกลุมนี้ ซึ่งถาคนกลุมนี้อยูไมไดนะครับ ขางบนจะพัง 
ลงมาอันนี้เปนสิ่งที่ตองตระหนักรวมกันครับ ทีนี้กลับมาขอไปพูดอีกบางอยางนะครับ  
ผมอยากยอนไปพูดถึงเรื่องเมื่อสักครูเราบอกวา ถาเราชวยกันพลังงานนะครับ พลังงาน
ทดแทนตองเขามา แตมันก็จะไปเชื่อมโยงอีก อุตสาหกรรมอีก ถาสมมุติเราพัฒนาไปถึง
ขีดหนึ่งนะครับ พระราชดํารัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงให
แนวพระราชดําริวา อี ๑๐  อี ๒๐ จะขึ้นไป อี ๘๕  หรือ อี ๑๐๐ รถถึงชาไมเปนไร ทุกวันนี้
ทานตองตระหนักอีกอยางนะครับ เราควักเงินออกมาซื้อน้ํามัน น้ํามันมาจากตะวันออก
กลางผานอเมริกามาสิงคโปรแลวมาไทย สมมุติลิตรละ ๓๔ บาท เนื้อ ๆ สด ๆ ทานควัก
ออกไป โอกาสมีการพัฒนาทดแทนโดยไบโอดีเซล ดวยแกสโซฮอล แตอีกอันหนึ่งที่นาพูด
ถึงนะครับ อุตสาหกรรมรถยนตตองมีคนกลาทุบโตะ พรอม ๆ กับอีกคนหนึ่งตองทุบโตะ
เร่ืองพลังงานไปพรอมกันคืออะไรครับ รถยนตพลังงาน ๒ ระบบ อเมริกาเขามีรถไฮบริด 
(Hybrid) ใชแลว ไฮบริดคืออะไรครับ รถที่เกิดจากพลังงานที่ใชน้ํามันและไฟฟา แตถาเรา
มีแกสธรรมชาติ อันนี้ผมเรียนเลยนะครับ ผมไดคุยกับวิศวกรพลังงาน ไดคุยกับ ปตท.  
คุยกับอะไรเยอะมากแลว อาวไทย อาวเมาะตะมะ อาวไทยเรามี ๑๑ หลุม อาวเมาะตะมะ 



 ๓๖๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๖๕/๒ 
 
เรามี ๗ หลุม ถาตัวเลขที่เขาบอกแลวไมผิดเพี้ยนนะครับ ฝงละ ๓๐ ป ทานไมตองไปคิด
เพื่อคนอนาคตขางหนา  ตองมีคนกลาทุบโตะอุตสาหกรรมรถยนตวาคุณเอารถ  
๒ พลังงานเขามาใช ๑. คือพลังงานน้ํามัน ๒. พลังงานแกสธรรมชาติ ตรงนี้นะครับ ทานดู
ตัวเลข ๑.๐ ลานลานบาท ถาเราประหยัดไป ๕ แสนลานบาท ทานไมตองคิดอะไรมาก 
นะครับ เงินอันนี้ เอาไปชวยเหลือคนยากคนจน เอาไปทําอะไรอยางอื่น หรือสิ่งที่เรากําลัง
จะทํากันนี่ไดตั้งเยอะแยะ ผมยอนกลับนะครับ ผมอยากกาดอกจันกอนจะผานวา 
คาใชจายกระทรวงพลังงาน ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดเกริ่นไปแลวหลาย
อยาง เราจะรวมมือกันกลับไปดูเร่ืองตรงรายได ตรงนี้อยากใหทานไดเห็นโอกาสอะไร
บางอยาง ผมขออนุญาตใหดูสไลด (Slide) อีกแผนหนึ่ง ทานคงนึกวาอยูเฉย ๆ ไมมีอะไร
จะทําหรือมาระบายสีเลน ผมเรียนทานนะครับ อันนี้เปนเพียงตัวอยาง ทานอยาเชื่อ 
ในตุม ๔ อันนี้นะครับ มันอาจจะมี ๖ อัน ๘ อัน ๑๒ อัน ความจริงมันมี ๓-๔ เวอรชัน 
(Version) ผมยกตัวอยางใหทานเขาใจไดงาย ๆ ทําไมผมกลาบอกวาปนี้เปนปทองของ
ประเทศไทย ถาเรารูจักฉกฉวยโอกาส ทานลองฟงคําอธิบายงาย ๆ ญ่ีปุนกําลังแขงขันกับ
เกาหลีกับจีน สิ่งที่ญ่ีปุนสูไมไดโดยเด็ดขาดก็คือคาแรง คาครองชีพ ถามวามันเกี่ยว 
อะไรกัน แท็กซี่บานเราขึ้นไปนั่ง ๓๕ บาท มิเตอรญ่ีปุน ๗๑๐ เยน ทานคูณดูวาเปนเงิน
เทาไร ก็ตกประมาณสัก ๒๐๐ กวาบาท กวยเตี๋ยวเรา ๑ ชาม เราบนกันนะครับ ๓๐ บาท 
๓๕ บาท ๔๐ บาท ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                - ๑๖๖/๑  
 



 ๓๖๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        วันทนา ๑๖๖/๑ 
 
ของเขา ๑,๐๐๐–๑,๕๐๐ เยน ตกประมาณ ๔๐๐ บาท บวกลบ ทุกสิ่งทุกอยางก็แพงหมด 
ถาเขาจะแขงกับจีนหรือเกาหลีได อุตสาหกรรมครึ่งระบบ อุตสาหกรรมหลัก ๆ มาอยู
ประเทศเราอยูแลว ปนี้เราตองคุยกับเขา วันนี้เราเปนประชาธิปไตยเต็มที่แลว เราเปดให
การลงทุนเชื่อมโยงกันจะเปนโอกาสทอง ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ แตถามวาตองไปเกี่ยว
อะไร กระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอตองเปดทุกอยางที่จะคุยกันอยางชัดเจน  
เขาอพยพทุนเขามาครั้งนี้ ผมบอกเลยนะครับ สมมุติเรายังไมดูอีก ๓ จุด ประเทศเรา
แข็งแรง กลับมาดูจีนทําไมตองมา ตรงนี้นาสนใจ ผมย้ํานะครับ ถาทานพลาดโอกาสปนี้
และปหนาตนป อีกนานกวาจะกลับมา เพราะจีนมั่งคั่งมา ๑๐ ป มีเงินแลวอยากจะอวด 
ใหคนเห็น จีนไปอาสาเปนเจาภาพโอลิมปก สั่งเครื่องไมเครื่องมือสรางรถไฟความเร็วสูง 
สรางสนามกีฬา สรางทุกสิ่งทุกอยาง สิงหาคมที่จะถึงจีนจะเปดแลวโอลิมปก เครื่องมือ
เหลานั้นตองหางานใหทํา แตสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราคุยกันบอกวาคาบาทแข็ง สวนหนึ่ง
มาจากเงินอเมริกันออน แตอีกสวนหนึ่งมาจากเงินสํารองที่เรามีอยูที่ธนาคารชาติ  
๑ แสนกวาลานบาท ทานก็คงรูตัวเลขอยู เรามี ๑ แสนกวาลานบาท คาบาทเรายังแข็ง
อยางนั้น ทานรูไหมวาจีนมีเงินอยูเทาไร ๓.๔ ลานลานบาท ปญหาของจีนหายใจไมออก
เงินทับอก เพราะฉะนั้นจีนตองหาทางเอาเงินออกไปลงทุนตางประเทศมากที่สุด 
ไมอยางนั้นคาเงินหยวนเขาก็จะแข็งคาขึ้น ความไดเปรียบในเชิงการลงทุนกับธุรกิจ 
เขาจะเสียหายทันที ประเทศที่เขาอยากจะมามากที่สุดตอบไดเลยคือประเทศไทย แนนอน
ความสัมพันธบานพี่เมืองนอง แตสิ่งที่สําคัญที่สุดทําไมจีนอยากมาเมืองไทย ทานดูตรงนี้
แลวทานจะเขาใจครับ ผมมีอีกแผนเดียวที่อยากใหทานเห็น ประเทศไทยเปนประตูสู
อาเซียน ๑๐ ประเทศ ประชากร ๕๐๐ กวาลานคน เปนตลาดที่มีกําลังซื้อ วันนี้ทานอยา 
ดูถูกคนเอเชีย ๓๐ กวาปที่แลวผมอานตําราเศรษฐศาสตร เขาบอกวาอีก ๓๐ กวาปตอมา
ประเทศในเอเชียจะแข็งแรงและเปนเศรษฐี ผมบอกเลยตอนนั้นผมอายุ ๒๐ เศษ ๆ  
ผมคิดวาไมจริง แตวันนี้ทานถามตัวเองดูญ่ีปุนรวยหรือเปลา สิงคโปรรวยหรือเปลา เกาหลี
รวยไหม จีนรวยไหม อินเดียรวยหรือเปลา สิงคโปรรวยไหม มาเลเซียรวยไหม ทานอยาก
อยูกับที่หรือเปลา มันตองถามตัวเองคนไทยทั้งประเทศ ผมวาวันนี้เปนโอกาสทอง ปลายปนี้
คุณหมอสุรพงษบอกแลวเราจะจัดทีมประเทศไทยออกไปโรดโชว (Road show) ทานอยาวา 



 ๓๖๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                        วันทนา ๑๖๖/๒ 
 
พูดโก ๆ  ถาจับมือกันดี ๆ  ทานก็วิป เปนกรรมาธิการตาง  ๆ  เราจะออกไปหาเงิน 
เขาประเทศกัน ตรงนั้นเปนเรื่องสําคัญนะครับ ผมย้ํา ถาหลุดโอกาสนี้อีกนานแสนนาน
กวาจะกลับมาอีก อันนี้เปนโอกาสทองของประเทศ เพราะฉะนั้นเงินลงทุนอุตสาหกรรมก็ดี 
ขออีกนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวทานจะบอกวาอินเดีย ๑,๑๐๐ ลานคน ประมาณ ๑๐๐ กวาลานคน 
เปนเศรษฐี สิงคโปรพรอมที่จะเขามาอยูแลว ผมเคยพูดใหฟงบอย ๆ สิงคโปรผมตั้งฉายา 
สนุก ๆ เศรษฐีบานนอก มีเงินแตเหมือนเศรษฐีบานนอก เพราะอะไร ประเทศเขาเล็กกวา
เกาะภูเก็ตอีก ถาเขาเอาเงินไปลงทุนในตลาดอเมริกา ในตลาดจีน หรือในตลาดญี่ปุน  
เขานิดเดียว เพราะฉะนั้นถาเขามาลงตรงนี้จะพอเหมาะกับไซส (Size) ขนาดของเงินกับ
ประเทศเขา เพราะฉะนั้นนะครับ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ รัสเซียก็อยากเขา ตลาดรวมยุโรป 
ก็ดูทาทีอยู ที่เรามาบนกันบอกวาเงินไหลเขาเวียดนามเยอะกวาเราจริงหรือเปลา คําตอบ 
จริงครับ ในรอบ ๓๐ ปเศษที่เขาเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสต แตเรา 
จะมาบนแลวมีประโยชนอะไร วันนี้ถาทานไปที่เวียดนาม ตึกสูงที่สุดในเวียดนามวันนี้ 
บอกเลย ๓๕ ชั้น แตถาทานไปอีกทีอีก ๓ ปหลังจากนี้ ๗๐–๘๐ ชั้น รถไฟ ไฮสปด เทรน  
(High-speed Train) เผลอ ๆ มาเร็วกวาเราอีก และนี่เปนครั้งแรกในรอบ ๓๐ กวาปที่
เงินทุนไหลเขาเวียดนามเยอะกวาเรา เราจะดาใคร เราจะตําหนิใคร -------------------------- 
 
                - ๑๖๗/๑ 
 
         



 ๓๖๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  รัชนีพร ๑๖๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับ นี่เปนโอกาสของประเทศ คราวนี้ผมอยากจะจบบอกวา 
ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับ อยากบอกวามารวมมือกันเถอะ มาชวยกันเถอะ แลวมาชวยทํา
ใหประเทศเราแข็งแรง ใหเงินรายไดของเราในทุกเซกเมนท (Segment) ทุกชองทางนี่ไหล
เขามา ผมเสียดายที่เวลาไมมีเยอะนะครับ ผมจะพูดอีกสัก ๒–๓ นาที แลวผมจะจบเรื่อง 
ตรงนี้ ผมจะบอกวาผมอยากมาพูดใหทานวาเรามีโอกาสมันอยูที่ตัวเราเองวาเราอยากได
มันหรือเปลานะ คาใชจายผมย้ํานะครับ กระทรวงพลังงาน ถาทุกคนไมทําอะไรนะครับ 
มันก็จะเปนอยางนี้ไปเร่ือย ๆ กาซอยูในดินมีไมใชอยากใชน้ํามันตางประเทศ ก็ควักเงิน
จายไปเปนเศรษฐีก็แลวกัน เขาเปนเศรษฐีนะ ไมใชเราเปนนะ คราวนี้เรากลับมาจะไมพูด
ถึงกระทรวงพาณิชยเลยก็คงใชที่ ผมยอมรับเมื่อกี้ผมเพิ่งถามทานรองสมชาย ตกลงตั้งแต
วันที่โปรดเกลาโปรดกระหมอมมานี่ถึงวันนี้  กี่วัน นับไดประมาณ ๑๔ วันครับ เกิดมา 
ในชีวิตผมยอมรับผมไมเคยเจออยางนี้ วันนี้มีปญหาอะไรบางครับ หอมแดง หอมขาว 
กระเทียม หมู หมูแตไมหมูสมชื่อเลย ยากแสนยาก กลับมาปญหาเครื่องอุปโภคบริโภค 
สิ่งที่ผมจะตอบใหพอแมพี่นองที่ถาเผื่อทานยังไมนอน แลวทานดูรายการนี้อยูนะครับ  
ผมจะพยายามจัดการทุกอยางใหอยางเปนธรรม คนขายอยากไดราคาดี คนซื้ออยากซื้อ
ของถูก แข็งไปพอคาก็ดา ออนไปคนซื้อของก็ดา ผมบอกทานเลยนะครับ วันที่ ๒๒ นี่ 
๒๕๙ ผูผลิต เราเชิญมาที่กระทรวงพาณิชยเราจะคุยกัน ทําอยางไรเรื่องหมูจะทําอยางไร 
สินคาอยางไร ถาโชคดี ผมจะมีขาวดี ๆ มาบอกใหทาน หรือโชคจังหวะเราไมเจอกันทานก็
อานหนังสือพิมพเอาก็แลวกัน สุดทายที่อยากจะบอก เมื่อวานผมไดยินขาววาปกตินี่ 
ผมจะนั่งอยูตรงนี้ตลอด ทุกคนถามผมไมไปไหนหรือไมมีอะไรทําในชีวิตหรือ ๓ วันนี่ผมนั่ง
อยูตรงนี้เกือบตลอด มี ผมขออนุญาตทานนายกรัฐมนตรีบอกวาผมขอออกไปที่งานหนึ่ง  
งานเพชร พลอย และอัญมณี อันนี้เปนของขวัญสงทายใหพวกทานฟงและมีความสุขคืนนี้
นะครับ ทําไมผมถึงดิ้นรนจะไปงานนี้รูไหมครับ ตอนแรกเขาเอากระเชาดอกไมมาอวยพร
ผม ผมก็รับ ตั้งใจจะคุยกับเขา ๓ นาที ทานเชื่อไหมครับ ผมตัดสินใจคุยกับเขาชั่วโมงกวา 
เพราะอะไรรูไหม พอถามเขาไปลึก ๆ นะครับ ๑. บานเราไมมีแรธาตุอยางนี้ เลย  
เพชร พลอยอะไรเราเกือบไมมีอะไรเหลืออยูแลว ขอ ๒. เราตองไปซื้อโคตร อันนี้ไมใช 
คําหยาบคายนะครับ โคตรหมายถึงตัววัตถุดิบนี่เขามาจากประเทศตาง ๆ คนเกี่ยวกับ 



 ๓๖๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  รัชนีพร ๑๖๗/๒ 
 
อุตสาหกรรมนี้ ๑ ลานกวาคน แตถาบอกวาตัวเลขนะทานจะตกใจ เชื่อไหมอุตสาหกรรม
เพชร พลอย อัญมณีนี่ครับ อยางที่ทานเชาวรินใสแว็บ ๆ สงประกายอยูนี่ผมยังเห็นเลย 
อยูตรงนี้นะครับ ผมจะบอกทานบอกวา ๑๘๕,๐๐๐ ลานบาท เมื่อปที่แลว แลวปนี้พอเรา
ไปคุยกับเขานี่ เขาบอก  เขาสัญญา  ถารัฐบาลลงมาหนุนเขาเต็มที่นะครับ ต่ําสุด 
๒๒๐ ,๐๐๐  ลานบาทขึ้น  แลวถาโชคดีเราจะไดเห็น  ๒๕๐ ,๐๐๐  ลานบาท  สด ๆ  
เขาประเทศ ผมจะยํ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ องคประกอบที่ผมรับผิดชอบคือการสงออก  
ผมคุยกับทานสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ผมคุยกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
สนามบิน ๓๖ แหง บางสนามบินเปดมาแลวใชไมคุมเราจะสงออก สุดทายคือมังคุด
กิโลกรัมละ ๓ บาท ฤดูกาลปนี้ทานที่มาจากจันทบุรี ระยอง ตราด มาจากชุมพร หลังสวน 
๘–๑๒ ลูก ที่ญ่ีปุนลูกละ ๑๐๐ บาท บานเรากิโลกรัมละ ๓ บาท ที่โนนลูกละ ๑๐๐ บาท  
ที่บรูไนลูกละ  ๓  เหรียญ  ๑๐๐  กวาบาท  ที่ อังกฤษขายเปนกิโลกรัม  กิโลกรัมละ  
๓ ปอนดครึ่ง ดี ไมดีนะครับ ผมจะชวนกันบอกปนี้อยากินเงาะ มังคุด ทุเรียนเลย สงไป
ขายเถอะ บวกคา คารโก แอรไลน (Cargo Airline) บวกสนามบิน บวกทุกอยาง ยืนยันวาคุม 
สุดทายอยากจะบอกวามูลคาเพิ่ม ผัก ผลไม อาหาร อุตสาหกรรมตาง ๆ ในดานสงออก 
ผมจะพยายามทําอยางเต็มที่ผานกระทรวงพาณิชย --------------------------------------------- 
 
                               - ๑๖๘/๑ 



 ๓๖๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๖๘/๑ 
 
ทองเที่ยวนะครับ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาไดคุยกันแลว เงินลงทุน
อุตสาหกรรม เดี๋ยวพวกเราจะชวยกันกระทรวงอุตสาหกรรม บีโอไอ ตลาดเงิน ตลาดทุน 
ทานนายแพทยสุรพงษไดบอกไวอยางดีแลว แลวอยากจะฝากบอกวา เราพยายามทํา
อย า ง เต็ มที่ น ะครั บ  ผมก็ ค งมี เ ท านี้  ขอขอบพระคุณที่ ให เ กี ย รติ ผมพูดครั บ  
ผมพูดตอไดไหมครับ เขายกมือแตผมยังไมจบ ทานอยายกมือถามผมเลย เพราะผมไดยิน
เขาบอกวา ผมพูดไดใชไหมครับ อยางนี้ทานประธาน ผมจะบอกบอกวาผมพยายามเอา
ขาวดี ๆ มาใหทาน แลวก็ผมอยากใหทานนายกรัฐมนตรีไดพูดอะไรที่สําคัญ ๆ กับ 
พวกทานทุกทานนะครับ ก็คงกลาวขอบพระคุณ แลวก็กราบขอบพระคุณทานประธาน
เทานี้ครับ 

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ            
(นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) ไดยืน

และยกมือขึ้น)  
นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานเทพไทครับ 

  นายเทพไท  เสนพงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
กราบเรียนทานประธานรัฐสภา กระผม เทพไท  เสนพงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขอเรียน 
กับทานประธานวาเมื่อชวง เย็นผมได มี โอกาสอภิปราย  ซึ่ งประเด็นนี่ เกี่ ยวกับ 
ทานนายกรัฐมนตรี แลวก็มีทานสมาชิกไดเสนอกับทานประธานในขณะนั้นวาควรที่จะ
อภิปรายตอหนาทานนายกรัฐมนตรีเพื่อทานไดมีโอกาสไดตอบขอเท็จจริง ทานมีชัย 
ทานก็บอกวาเมื่อนายกรัฐมนตรีมาแลวจะเปดโอกาสใหผมไดอภิปรายถามนายกรัฐมนตรี 
ผมก็ทําหนังสือถามไปยังทานมีชัย ฤชุพันธุ ทานก็ตอบมายังผมวา ขอใหรัฐมนตรีตอบ 
ใหหมดกอน และกอนนายกรัฐมนตรีจะพูดจะใหคุณพูด เพื่อจะไดไมขัดจังหวะรัฐมนตรี
อ่ืน ถาผมไมอยูแลวผมจะเรียนใหทานประธานทราบไว ผมเลยขอทวงสัญญาตรงนี้ครับ
ทานประธานครับจะขออนุญาตครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ตกลงกันกี่นาทีครับ ทานไดคุย
กันกี่นาที 



 ๓๖๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            สทุธาทิพ ๑๖๘/๒ 
 
  นายเทพไท  เสนพงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ไดตกลงกันวาใหมีความเทาเทียมกันในเรื่องเวลา 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมเห็นแลวครับ 
  นายเทพไท  เสนพงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ก็เอาพอประมาณครับทานครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานมีชัยไดโนตไวที่นี่ครับ
บอกวาไมเกิน ๔ นาที ทานเขียนไวอยางนี้ครับที่คุยกัน  
  นายเทพไท  เสนพงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ผมก็พยายามจะรวบรัดครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  โอเคครับ เชิญครับ 
  นายสมัคร สุนทรเวช  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานครับ ผมตองขอถามทานประธานกอนไดไหมครับ นี่เปนการอภิปราย
นโยบายหรือวาอภิปรายไมไววางใจ เพราะสิ่งที่จะพูดนี้ไมไดเกี่ยวกับนโยบายเลย ผมจะ
บอกครับพูดผมก็ไมตอบครับ เอาอยางนี้ก็แลวกัน ไมอยูในนโยบายเลยที่จะพูดนี่ 
  นายเทพไท  เสนพงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตทานประธานเรียนวา คือผมยังไมไดถามคําถามนะครับ 
ทานนายกรัฐมนตรีทานทราบไดอยางไรวาผมจะถามอะไร 
  นายสมัคร  สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม)  :  
ผมทราบแลวเมื่อเย็นนี้พูดอะไรกัน 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวผมขอ ทานเทพไทครับ
อยางนี้ดีกวาครับ เดี๋ยวทานจะอภิปรายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายหรือเปลา 
  นายเทพไท  เสนพงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
ใชครับ แนนอนครับ วันนี้จะแถลงนโยบายนะครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ผมขออนุญาตทานนายกรัฐมนตรีครับ 
เดี๋ยวผมจะเปนผูฟงนะครับวาเขาประเด็นในการเกี่ยวของกับนโยบายหรือไมครับ 
 



 ๓๖๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๖๘/๓ 
 
  นายเทพไท  เสนพงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
ขอบคุณทานประธานครับ สิ่งที่ผมจะพูด 
  (นายสุทิน  คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มหาสารคาม) ไดยืนและ 
ยกมือขึ้น) 
  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มหาสารคาม)  :  ทานประธาน 
ที่เคารพครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูประทวงครับ ทานสุทิน 
มีอะไรครับ 
  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มหาสารคาม)  :  ผมจะให
ขอมูลที่เปนประโยชนนิดหนึ่งกอนที่ทานจะไดอภิปราย 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  : เปนชวงเย็นผมขออภัยครับ 
ผมไปเขาเฝาแลวเพิ่งกลับมานะครับ แลวทานลองเลาใหฟงครับ 
  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มหาสารคาม) : ในฐานะ 
ที่ผมเปนหนึ่งในคณะกรรมการประสานงานใหการอภิปรายราบรื่น หรือในวิปนั่นนะครับ  
ไดคุยกันแลว แลวตกลงกันคนสุดทายที่ประชาธิปตยขออภิปรายแลวก็ใชเวลาหมดไปแลว
ดวยตอนนั้นก็คือคุณพีระพันธุ ซึ่งตอนนั้นยืนยันวา ๑๒ นาทีจะหมดไปแลวตอนนั้น  
นั่นคือรอบอภิปราย สวนทานอื่นที่มาชวงหลังก็เปนรอบของการใชสิทธิพาดพิงบาง นั่นคือ
นอกรอบ ถาคุณเทพไทจะอภิปรายผมยังคิดวาประชาธิปตยนาจะแบงเวลาใหคุณเทพไท 
แตประชาธิปตยตอนนั้นไดใชเวลาไปหมดแลวตอนคุณพีระพันธุ เพราะฉะนั้นวันนี้ 
ถาคุณเทพไทขึ้นอภิปรายก็คือใชเวลาเกินจากขอตกลง ก็สุดแลวแตทานประธาน 
จะพิจารณา แตผมคิดวาจะไมเปนธรรมนะครับ 
  (นายสุนัย  จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน 
และยกมือขึ้น) 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานสุนัยมีอะไรครับ 
 
 



 ๓๖๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           สุทธาทิพ ๑๖๘/๔ 
 
  นายสุนัย   จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :   
ทานประธานสภาที่ เคารพครับ  ผม  สุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
พรรคพลังประชาชน แบบสัดสวนจากนครสวรรค ------------------------------------------------ 
 

- ๑๖๙/๑ 
 



 ๓๖๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     บุศยรินทร ๑๖๙/๑ 
 
ขอประทานโทษนิดหนึ่งนองเทพไท นิดเดียว เดี๋ยวใหทานพูดตอ ๔ นาที คืออยางนี้ครับ
ทานประธานครับ  อยากจะกราบเรียนทานประธานนิดหนึ่ งตอนที่ท านไมอยู  
ทานประธานมีชัยทานนั่งอยูตรงนั้น  บังเอิญผมนี่ครับอยู ในสภานี้มาหลายสมัย 
เจอทานประธานมีชัยเปนประธานหลายรอบแลวครับ  ขอประทานโทษนะครับ  
ถาทานประธานมีชัยอยูผมก็จะยืนยันวาจริง ทานไมไดมาจากการเลือกตั้งครับ ทุกครั้งที่
ทานประธานมีชัยนั่ง ผมสังเกตนะครับทานประธานจะเปดชองทางใหพวกพรรคการเมือง
อภิปรายชนกันแหลกลาญหมดครับทานประธาน  มันทําใหภาวการณที่เราจะรักกันกับ 
พรรคประชาธิปตย 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมกําลังวินิจฉัยครับ ทานนั่ง
แปบหนึ่ง เดี๋ยวผมวินิจฉัยใหครับ  
   นายสุนัย  จุลพงศธร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน )   :  
ภาวการณเชนนี้นะครับทานประธาน หลายครั้งผมสังเกตดูนะครับ ถาทานประธาน       
ยงยุทธนั่งนี่จะประนีประนอม แตถาทานประธานมีชัยแลวก็เปดชองเฉงกันเลย กอนหนา 
ที่จะเกิดเหตุอันนี้ กอนที่จะมีการเปดนโยบายนี่ครับ ทานประธานมีชัยใหสัมภาษณเลยวา 
สนช. อยาเขาไปยุงกับความขัดแยงเขานะ ดังนั้นผมคิดวาถาทานประธานจะใหพูดไป   
ผมไมขัดของครับนองเทพไท แตวาถาวันนี้เราจะรักกันนี่นะครับ เรานาจะคํานึงถึง 
ความเปนจริงวาวาระวันนี้มันเปนเรื่องนโยบาย สิ่งที่เราขัดของหมองใจก็คอยไปถาม           
ทานนายกรัฐมนตรีในโอกาสอื่นตอไปก็เลยกราบเรียนเทานั้น ทานประธานจะวาอยางไรนี่
ผมเคารพทั้งนั้นนะครับ ขอบพระคุณครับ 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานลุกขึ้นมานี่ไมใชเปนประเด็น
ประทวงนะครับ เปนขอคิดเห็นนะครับ เพราะฉะนั้นผมวินิจฉัยวาใหทานเทพไทไดแถลง
นโยบาย ขอใหอยูในกรอบนะครับ เชิญเลยครับ  
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
ขอบพระคุณครับทานประธานครับ ผมจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องความปรองดองและ   
ความสมานฉันทในชาติ แลวก็เร่ืองจริยธรรม แลวก็คุณธรรมครับ ผมขอถามเลยครับ   
ทานประธานครับ ไมตองอภิปรายใหเสียเวลานะครับ ขอถามทานนายกรัฐมนตรี 



 ๓๗๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     บุศยรินทร ๑๖๙/๒ 
 
ผานประธานรัฐสภานะครับวา วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๐ ขณะนั้นทานเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ทานไดสัมภาษณที่ประเทศฝรั่งเศสวามีคนตายประมาณ ๔๘ คน     
มีหนังสือยืนยันนะครับ แตผมสรุปนะครับ แตวันนี้วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ทานเปน
นายกรัฐมนตรีทานบอกวามีคนตาย ๑ คน อยากจะถามวาอะไรที่ทําใหทานเปลี่ยน
ความคิดตรงนี้ หรือวาความจําทานจําไมได ๒. ทานบอกวาที่เผาที่สนามหลวง ทานเห็น   
๑ คนที่เปนคนตาย ผมอยากจะถามวาเหตุการณเกิดวันที่ ๖ ตุลาคม ทานไดรับตําแหนง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม หลังจากนั้นทานไดรับรายงานหรือไมวามีคนตายประมาณกี่คน    
เพราะผมมีหลักฐานใบชันสูตร 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  คืออยางนี้ เร่ืองนี้ประเด็นนี้ 
ผมอยากใหเปนกระทูสัปดาหถัดไปได อยากใหพูดเปนนโยบายที่พูดถึงเรื่องนี้ครับ ซึ่งผม
ไมไดปดกั้นนะครับ อยาโกรธผมวาไปมีอคติอะไรนะครับ สัปดาหหนาตั้งกระทูตั้งอะไรได 
แตวาวันนี้ถาเราถามอยางนี้มันไมไดเกี่ยวของกับเร่ืองนโยบาย ผมฟงเปนประเด็นอยางนี้
เห็นใจผมเถอะครับ อยากใหทานอภิปรายอะไรก็ไดสัก ๔ นาที แลวก็อันนี้นาจะไปเขา
ประเด็นเรื่องนั้นดีกวา ดีไหมครับ  
   นายเทพไท  เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :      
คือมันเกี่ยวทานประธานครับ เพราะวามันวันแถลงนโยบาย  แลวเรื่องนี้ เปนเรื่อง 
ที่ขัดตอเร่ืองนโยบาย 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูประทวงอีก ๓–๔ ราย 
ขางหลังทาน เชิญทานชูวิทยครับ  
   นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุบลราชธานี)  :  
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม ชูวิทย พิทักษพรพัลลภ ขอประทวงผูที่กําลังอภิปราย
ในขอ ๔๓ และผมคิดวาวันนี้เวลาก็ลวงเลยมานานแลวครับ พรรคประชาธิปตยเปน
รัฐบาลเงา พระอาทิตยตกแลวครับ ไมเห็นเงาแลวครับ ขอบคุณครับ  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  คือไมใชประเด็น ผมอยากให
ทานชูวิทยกรุณาถอนนะครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยวก็ประทวงกันไมจบ ทานชูวิทยครับ  
ไมเสียดสีนะครับ ขอถอนดวยครับ  



 ๓๗๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                     บุศยรินทร ๑๖๙/๓ 
 
   นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุบลราชธานี)  :  
ถอนครับ  
 

                 - ๑๗๐/๑ 
    
 



 ๓๗๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๗๐/๑ 
 
   (นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) ไดยืน
และยกมือขึ้น) 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานจตุพรครับ ทานตองบอก
ดวยนะครับ ประเด็นที่ทานประทวงคือประเด็นอะไร เชิญครับ  
   นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :        
ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร พรหมพันธุ แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน        
คือที่ผมขออนุญาตประทวงเนื่องจากวาประเด็นที่สมาชิกที่กําลังอภิปรายอยูไดตั้งคําถาม
นั้น ไมไดอยูในนโยบาย แตวาเพื่อไมใหเปนการปดกั้น ทานประธานฟงผมนิดหนึ่งนะครับ 
โอกาสตอไปจะเปนญัตติหรือจะเปนกระทูก็ตาม เพราะมันมีอยูหลายปมที่แตละฝายตอง
ตอบคําถาม เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม อดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อชวน หลีกภัย 
ไปปูนบําเหน็จ จอมพล ถนอม กิตติขจร ซึ่งเปนศักดิ์ 
   (นายธนิตพล  ไชยนันทน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ตาก )  ไดยืน 
และยกมือขึ้น  
   นายธนิตพล  ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตาก)  : ทานประธานครับ  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  : เอาละครับ ผมวาเลยแลว แลวก็ 
เดี๋ยวทางฝงนี้ก็จะประทวงกันไมจบ คือผมเขาใจแลว ประเด็นที่ทานกําลังพูดนี้มันไมได
เปนประเด็นประทวง ทานจตุพรนั่งนิดหนึ่งครับ ทานธนิตพล ไชยนันทน ทานประทวง
ประเด็นอะไรครับ  
  นายธนิตพล  ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตาก) : กราบเรียน 
ทานประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน พรรคประชาธิปตย จังหวัดตาก ผมนั่งฟง 
ทานเทพไทพูดเมื่อตอนกลางวันนะครับ ผมตองกราบเรียนทานประธาน จริง ๆ แลวในชวง
ที่ทานเทพไทพูด ตองขออนุญาตเอยนาม ทานเชาวรินนะครับ เปนคนเสนอในที่ประชุม
สภาแหงนี้วา ขอใหทานเทพไทพูดตอหนาทานนายกรัฐมนตรี แลวขณะนี้กติกาที่ไดวางไว  
ซึ่งทานประธานมีชัยซึ่งเปนประธานอยูในขณะนั้น ทานไดรับในเรื่องนี้ไวแลวผมอยาก 
    นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  : ผมเขาใจประเด็นแลวครับ  
 



 ๓๗๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๗๐/๒ 
 
ผมบริหารเวลานิดหนึ่ง ทานธนิตพลกําลังจะพูดถึงวาสิทธิของทานก็ชอบธรรมแลว
เพราะว า เปนข อตกลงที่ ท านมี ชั ย ให  ๔  นาที  แตประ เด็นที่ ผมกํ าลั งพูดถึ งนี้  
ผมอยากใหเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการแถลงนโยบาย แตถาตั้งคําถามที่เปนลักษณะ
กระทูนะครับ เราไมมีคําอธิบาย เดี๋ยวก็จะมีการประทวงนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมก็
อยากใหบรรยากาศในสภาเปนไปดวยความเรียบรอย ก็เห็นใจคนทําหนาที่ประธาน 
เถอะครับ ก็อยากที่จะใหทานทําอะไรก็ไดครับที่ยึดโยงกับเร่ืองของการแถลงนโยบายแลว
ก็จะไมมีการประทวงเกิดขึ้น ผมไมไดขัดของหมองใจนะครับ แตวามันจะเปนปญหา
ตามมา ทานธนิตพลพอแลวนะครับ ผมวานะ เอาอีกประเด็นหนึ่งครับ  
   นายธนิตพล  ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตาก)  :  ยกมืออีกรอบ
คือเม่ือสักครูที่ทานผูประทวงไดพูดถึง กลาวพาดพิงถึงทานชวนนะครับ ผมขออนุญาต 
ไดใหถอนคําพูดดวยนะครับ  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ถอนเรียบรอยแลวครับ เมื่อกี้
ถอนแลวครับ ทานจตุพร เมื่อสักครูใครพูดถึง ทานชูวิทย พิทักษพรพัลลภ แลวก็  
ทานจตุพรก็ถอนดวยนะครับ เดี๋ยวจะไปกันไกลครับ  
   นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :         
ขออนุญาต ทานประธานที่เคารพ ถานายชวน หลีกภัย ในฐานะที่เปนนายกรัฐมนตรี   
เวลานั้น ในฐานะที่เปนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ไมไดแตงตั้ง จอมพล ถนอม จริง  
   (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) ไดยืน 
และยกมือขึ้น   
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง) : ทานประธานครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : ผมจะ
ยอมถอน แตนี่มันตั้งจริง และมีการประชุมกันที่สภาก็รังเกียจทรราชไปแตงตั้งทรราช   
ไดอยางไร  
   นายธนิตพล  ไชยนันทน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตาก)  :  ทานประธานครับ  
เรียนทานประธานนะครับ  
 



 ๓๗๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       กมลมาศ ๑๗๐/๓ 
 
    นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานธนิตพลครับ ผมคิดวา 
คงเปนประเด็นเดียวกัน ทานนั่งนิดหนึ่ง เดี๋ยวผมขอทานสมบูรณครับ ทานสมบูรณ
ประทวงเรื่องอะไร เชิญครับ  
   นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง)  :  กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ วันนี้เราเปนการแถลงนโยบายตาม
ขอบังคับ ขอ ๑๐๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอแถลงนโยบายตอรัฐสภา เรามีการอภิปรายซักถาม 
ทั้งสนับสนุนและคัดคาน ในขอ ๑๐๓ ครับ จะพูดถึงความเหมาะสมของนโยบายและ
ความสามารถในการบริหารราชการ ตรงนี้คุณเทพไทกําลังอภิปรายถึงความสามารถ 
ในการบริหารราชการในเรื่องของความปรองดองนะครับ แลวผมก็คิดวาคุณเทพไทกําลัง
ทําถูกตองตามขอบังคับ สําหรับเร่ืองของทานชวน หลีกภัย นะครับ ไมตองถอนหรอกครับ  
ที่นี่เปนที่สภาที่ทรงเกียรติ เขารูวาสิ่งใดควรจะพูดสิ่งใดไมควรจะพูด ขอขอบคุณครับ 
ทานประธานครับ  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  คือทานจตุพรครับ เดี๋ยวนั่ง
กอนนะครับ ใหผมวินิจฉัยกอนนะครับ ขางหลังประทวงอีกใชไหมครับ เอาสั้น ๆ ไมตอง
รายยาวเลยครับ ประเด็นที่ประทวงคืออะไร เชิญครับ 

 
                                                                                                   - ๑๗๑/๑ 

 
 



 ๓๗๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       พรรษวรรณ ๑๗๑/๑ 
 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (อุดรธานี)  :  ผม  
เชิดชัย วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขอประทวงครับวาผูอภิปรายยืนยันวาผูอภิปรายไมไดอภิปราย
ตามการแถลงนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นผมขอความกรุณาทานประธานไดกรุณาวินิจฉัย
และดําเนินการตอไปครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมวินิจฉัยอะลุมอลวยและก็
บอกกันนะครับวาอยากใหทานยึดโยงกับเร่ืองของนโยบาย พอทานฟนธงเขามา ๑ ๒ ๓ 
มันจะเปนปญหาในการวินิจฉัยยาก ทานอภิปรายใหอธิบายใหยาวอีกนิดหนึ่งนะครับ 
กอนตั้งคําถาม มิฉะนั้นมันจะเปนปญหาวามันเกี่ยวของกับนโยบายอยางไร เพราะมันเปน
ลักษณะกระทู เชิญตอเลยครับจะไดไมเสียเวลาครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :     
ทานประธานที่เคารพ คือดวยเวลา ๔ นาที ทานบอกใหผมอภิปรายมันไมมีเวลานะครับ 
กวาจะยิงคําถามอีก เพราะฉะนั้นผมเลยรวบรัด ทานประธานใหเวลาผมอีกนิดเถอะครับ 
พอที่ใหมันฟงรูเร่ืองแลวผมก็จะอภิปรายใหมันสอดคลอง 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมใชดุลยพินิจอยูครับ  
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :        
โอเค เพราะฉะนั้นขออนุญาตทานประธานลบเวลาออกนะครับทานประธานครับ เพราะวา
ถาหากวาทานประธานจะใชดุลยพินิจพอหมดเวลาทางนี้ก็ประทวงอีกครับ เพราะฉะนั้น
จะไมจบนะครับทานประธาน 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม) ไดยืนและ 
ยกมือขึ้น)  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม)  :  ทานประธาน 
ผมประทวงครับ  
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :       
ผมขอเคารพในดุลยพินิจของทานประธาน  เพราะฉะนั้นผมจะอภิปรายและให 
ทานประธานวินิจฉัยวาผมควรจะยุติแคไหน เหมาะสมแคไหน ผมเคารพครับ  



 ๓๗๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พรรษวรรณ ๑๗๑/๒ 
 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ศุภชัยครับ เดี๋ยวผมขอกอน
ทานประทวง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม)  :  ผมยืนยัน  ผมประทวงครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานประทวงประเด็นอะไรครับ 
เชิญครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม ศุภชัย โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขอประทวงผูที่กําลังอภิปราย ตองขออภัยคุณเทพไท เสนพงศ  
ที่ไดอภิปรายนอกประเด็นและขณะนี้ทานประธานก็ไดมีการวินิจฉัยแลว นอกจากผิด
ขอบังคับ ขอ ๔๓ แลว ยังผิดขอบังคับ ขอ ๔๕ ครับ ขอ ๔๕ นี่ ทานประธานไดวินิจฉัยแลว
วาการอภิปรายของคุณเทพไทไมอยูในประเด็น ฉะนั้นคุณเทพไทตองยอมรับการวินิจฉัย
ของทานประธานครับ ผูอภิปรายตองหยุดทันทีครับ เมื่อทานประธานไดวินิจฉัยแลว 
ฉะนั้นขอใหทานประธานไดวินิจฉัยและดําเนินการ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :   เชิญนั่งครับ ทานจะประทวงหรือวา 
จะปรึกษา ทานเชาวรินครับ  
  ร อยตํ า รวจโท  เชาวริน  ลัทธศักดิ์ ศิ ริ  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร             
(แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ 
แบบสัดสวนจากพรรคพลังประชาชน ผมขอใชสิทธิตามขอบังคับ ขอ ๔๕ วรรคสอง ซึ่งได
มีผูอภิปรายเอยชื่อผม  ตรงนี้ถาผมไม ใช โอกาสนี้ทําความเขาใจกันผมก็ ได รับ 
ความเสียหายในฐานะเปนสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่ง ขณะที่ทานสมาชิกจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชอภิปรายไดออกนอกนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงตอสภาจึงเกิดการประทวง
อยางสับสนอลหมานวุนวายพอสมควร ผมจึงเสนอทานประธาน ทานมีชัยซึ่งทําหนาที่เปน
ประธานในที่ประชุมวาการอภิปรายอยางนี้ไมถูกตองเปนการกลาวถึงทานนายกรัฐมนตรี
ขณะที่ตัวทานนายกรัฐมนตรีไมไดอยูในหองประชุม และจะมีผลกระทบตอเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรีการดํารงตําแหนงผูนําของประเทศ ดวยความปรารถนาดีผมจึงเสนอทานประธาน 



 ๓๗๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        พรรษวรรณ ๑๗๑/๓ 
 
มีชัยวาเอาอยางนี้ไดไหม รออยากจะถามจริง ๆ ไปถามตอหนากันเลย ขณะนั้นเหลือเวลา
ประมาณ ๑ นาที ๓๗ วินาที ทานประธานครับ เวลานี้มัน ๒ นาทีกวา เพราะฉะนั้น 
ถาวากันตามกติกาก็หมดสิทธิแลว แตเมื่อทานประธานไดกรุณาอนุญาตใหใชเวลา  
๔ นาที ผมก็อยากจะกราบเรียนทานประธานวาขอใหผูอภิปรายรักษาระเบียบและ
อภิปรายเฉพาะเรื่องที่ปรากฏอยูในนโยบาย ขอบคุณครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  จริง ๆ ทานเชาวรินเหมาะเปน
ประธานสภานะครับผมวา เพราะทานพูดไดชัดเจน เพราะฉะนั้นทานเทพไทก็กรุณา 
เอาตามนี้ก็แลวกันนะครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :      
เอาตามไหนทานประธานครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ๔ นาทีครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :   
เอา ๔ นาทีใหมนะครับ เร่ิมใหมนั้นผมจะอภิปรายนะครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ไมละครับ ตอเวลาเลยครับ  
เชิญตอเลยครับ เวลาดึกแลว เชิญเลยครับ เดี๋ยวผมใชดุลยพินิจครับ 
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :  
หลังจากนั้นทานประธานครับ ทานนายกรัฐมนตรีไดสาบานบอกวาทานไมเกี่ยวของกับ
เหตุการณ ๖ ตุลาคม ทานนายกรัฐมนตรีจะสาบานอยางไรผมไมทราบนะครับ ผมคิดวา
เปนความเชื่อสวนบุคคล แตผมนี่เปนคนที่ไมเชื่อคําสาบาน แลวก็ 

 
                 - ๑๗๒/๑
  
   

   
 



 ๓๗๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๗๒/๑ 
 
   (พันตํารวจโท กานต เทียนแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) 
ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  มีประทวงอีกแลวนะครับ 
คือผมก็เกรงใจพี่นองประชาชนที่ดูโทรทัศนอยูในขณะนี้ คือขอบังคับกําหนดไวเชนนั้น 
จริง ๆ ถาผมไมยินยอมใหผูประทวงไดแสดงความคิดเห็นวาเปนประเด็นอะไร ก็กลายเปน
วาผมทําผิดขอบังคับอีก อันนี้ก็เลยจะเปนปญหา ผมไดแตขอรองทานสมาชิกทั้ง ๒ ฝาย
วาสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําใหการประชุมนี้เปนไปดวยความราบรื่น เราปฏิบัติตามขอบังคับนะครับ 
ก็จะไมมีการประทวง แลวก็การพาดพิงกันก็ขอใหนอยลงนะครับ ผมคิดวางานก็จะเดินได 
ก็ขอทาน พันตํารวจโท กานต เปนทานสุดทาย แลวก็ขอเปนประเด็นก็แลวกันเปนประเด็น
อะไร แลวประทวงเรื่องอะไรนะครับ  
   พันตํารวจโท กานต  เทียนแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  
กราบเ รียนทานประธานที่ เคารพครับ  กระผม  พันตํารวจโท  กานต  เทียนแกว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบสัดสวน  พรรคพลังประชาชนครับ  ตอนนี้กระผม 
มีความเห็นวาการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น จริง ๆ แลวรัฐบาลยังไมเร่ิมตนทํางานเลย 
รัฐบาลจะเริ่มตนทํางานวันพรุงนี้ ผมอยากจะขออนุญาตฝายคานนะครับวาก็ใหเวลา
รัฐบาลไดทํางานสัก ๕ หรือ ๖ เดือนกอนนะครับ แลวที่ผมจะ 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เขาใจแลวครับ  
   พันตํารวจโท กานต  เทียนแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  
ขออนุญาต ๑ นาทีครับทานประธาน 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  : ไม ผมอยากใหเปนตรงประเด็น  
นิดหนึ่งวา ประเด็นที่ประทวงนั้นคืออะไรเทานั้นเองครับ  
  พันตํารวจโท กานต  เทียนแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  
ผมจะตรงประเด็นครับทานประธานครับ เร่ืองคําถามยอนหลังนี่ผมไมอยากใหมี ถาผม
ถามวา ส.ป.ก. ๔-๐๑ จะทํางานอยางไรตอ มันไมจบครับทานประธานครับ เพราะฉะนั้น
เร่ืองนี้ผมไมอยากใหถามคําถามยอนหลังครับทานประธานครับ เดินไปขางหนาดีกวา 
ขอบคุณมากครับ  



 ๓๗๙
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๗๒/๒ 
 
  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เปนความเห็นนะครับ ไมไดถาม อันนี้ 
ก็ผิดขอบังคับ เพราะฉะนั้นทานเทพไทครับ เอาเขาใกลนโยบายหนอยก็แลวกันนะครับ  
   นายเทพไท  เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :       
คือผมยังไมไดพูดนโยบายเลยทานประธาน ทานประธานบอกเวลามันจํากัด ผมก็เรงรัด   
ใสคําถามเลย ทานประธานบอกไมใหอภิปราย คือผมจะอภิปรายก็ไดครับ แตวาคําถาม
ไมไดถามครับทานประธาน ทานจะเอาอยางไร ทานจะใหโอกาสผมอภิปรายในลักษณะ
ไหนครับทานประธานครับ เอาเลยนะครับทานประธานครับ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีสาบาน
บอกวาไมเกี่ยวของกับเหตุการณ ๖ ตุลาคม เมื่อวันแถลงนโยบาย ผมมีหลักฐานชัด 
อยูหลาย มีเปน ๑๐ เหตุการณนะครับที่ทานนายกรัฐมนตรีมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณ 
๖ ตุลาคม แตที่สําคัญที่สุดคือมีการหยิบประเด็นที่บอกวานายกรัฐมนตรีมีสวนเกี่ยวของ
กับเหตุการณ ๖ ตุลาคม ก็คือการที่นายชาญ แกวชูใส ทนายความ  ถามคําถาม  
ถามประเด็นนี้ 
   (นายอดุลย วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แมฮองสอน) ไดยืน
และยกมือขึ้น) 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : มีผูประทวงแลวครับ  
ทานอดุลย วันไชยธนวงศ เชิญเลยครับ 
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แมฮองสอน)  :    
ทานประธานครับ ผม อดุลย วันไชยธนวงศ จากจังหวัดแมฮองสอนครับ ผมขอประทวง     
ทานประธานครับ ทานประธานกําลังปลอยใหทานสมาชิกผูนี้กําลังดูถูกเพื่อนสมาชิก    
ทั้งสภานี้ ผมไดนั่งฟงผูอภิปรายมาตั้งแตตอนกลางวันแลว ผมทราบวาจุดมุงหมาย      
ของเขาเพื่อประสงคเหตุใด ทานประธานครับ ถาหากวาเราสามารถนําเอาเหตุการณ     
ในประวัติศาสตร เอาบางตอนมาเพื่อประโยชนของตนเอง ทุกคนสามารถที่จะเอามาเปน
ประโยชนของตนเองไดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเขารูวาเจตจํานงของเขาคืออะไร พวกเราไมใช
เด็กแลว พวกเราเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครับ  
 
 



 ๓๘๐
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             กลุนษิฐ ๑๗๒/๓ 
 
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เอาแลวครับ ผมวินิจฉัยแลว
ทานนั่งลงกอน คือผมวินิจฉัยนะครับ ขอใหทานยุติการอภิปราย แลวก็ทานสามารถที่จะ
ไปใชตรงนี้ในการตั้งกระทูหรือยื่นญัตติในสัปดาหหนาได ผมตองขอโทษจริง ๆ ครับ
ไมอยางนั้นก็จะประทวงกันไมจบ แลวก็สภาไปไมได ขอเชิญทานนายกรัฐมนตรีสมัคร   
ไดกรุณากลาวปดการอภิปรายครับ เชิญนั่งกอนครับ ผมขอรองครับ สัปดาหหนาทานตั้ง
กระทูได ยื่นญัตติได พอแลวครับ เพราะไมอยางนั้นสภาเดี๋ยววุน แลวก็มันดําเนินกิจการ
ตอไปไมได ก็ประทวง  ทานพูดคําหนึ่ง  สมาชิกทานอื่นก็ประทวงกันอยูนั่นแหละ            
ขอเชิญครับ 
 

   - ๑๗๓/๑ 
    
 
    
  
 
 



 ๓๘๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ณัฐวัฒน ๑๗๓/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ขออภัย 
ทานนายกรัฐมนตรีนะครับ ขออนุญาตไดมีโอกาส ทานประธานครับ ขออนุญาตไดชี้แจง
เร่ืองที่สมาชิกผูหนึ่งไดกลาว ซึ่งความจริงประเด็นมันไมไดเกี่ยวกันเลยนะครับ ประเด็น
เร่ืองที่บอกวาปูนบําเหน็จใหกับทรราช จอมพล ถนอม กับเร่ืองที่กําลังพูด เร่ือง ๖ ตุลาคม  
นี้ไมเกี่ยวกันเลยครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมขอเทพไทนั่งลงนิดหนึ่ง    
ใหทานที่ปรึกษา เดี๋ยวทานคอยวากันอีกทีครับ จะไดเรียบรอย ทานจตุพรนั่งกอนครับ   
คือรับฟงความคิดเห็นนะครับ เชิญครับ 
  นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :  ความจริง
ประเด็นนี้ไมเกี่ยวกันเลย แตวาเมื่อพูดขึ้นมาแลว กระผมก็กราบเรียนนะครับวา ที่จริงแลว
มันไมใชเปนการไปทําอะไรที่หลอกลวงประชาชน หรือพูดจาในสิ่งที่ไมเปนความจริง  
อยางที่เขาเถียงกัน กรณีนั้นเปนเรื่องที่หนวยทหารคือกองทัพบก โดยทาน พลเอก เชษฐา   
ฐานะจาโร  ในฐานะผูบัญชาการทหารบกทานอยูที่นี่ ครับ  ทานเปนผู เสนอวา  
จอมพล ถนอม เคยเปนนายทหารประจํากรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค เมื่อพน
ตําแหนงไปแลวเขาก็เสนอใหเปนนายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค 
ไมใชเปนเรื่องไปใหปูนบําเหน็จ ใหเช็ค ใหบานหรืออะไรทั้งสิ้น เปนการใหยอมรับ 
ในสถานะที่ทานเคยเปนนายทหาร นี่คือสิ่งที่ผูบัญชาการทหารบกเสนอ กระผมในฐานะ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็อนุมัติครับ กราบเรียนทานประธานเพราะวาทานคงจะนึก
ออกวามีการประทวงและมีการเสนอญัตติในสภานี้ใหผมขอโทษ ผมก็อธิบายใหที่ประชุม
ฟ งและผมก็ส รุปว าผมไมขอโทษ  เพราะว าทุกอยางไม มีอะไรที่ เปนความผิด  
ผมกับ จอมพล ถนอมนั้นอยูคนละฝายตลอดมาตั้งแตป ๒๕๑๒ ผมเปนฝายคาน ทานเปน
นายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นประเด็นที่สมาชิกผูหนึ่งออกมาพูดไมไดเกี่ยวอะไรเลย และผม
เขาใจวาไมรูวาจะหาเรื่องอะไรครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานสมัครครับ  
 



 ๓๘๒
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ณัฐวัฒน ๑๗๓/๒ 
 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :        
ทานประธานที่เคารพ ขออนุญาตนิดเดียวครับ ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงสั้น ๆ นิดเดียว 
ขออนุญาตทานนายกรัฐมนตรี คือประเด็นที่ผมไดพูดถึงประเด็นนี้ เพราะวาชนวนเรื่อง   
๖ ตุลาคม ที่มีการพูดถึงนั้น 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมขอครับ คือจะไมจบครับ 
ผมขอทั้ง ๒ ฝาย ใหทานนายกรัฐมนตรีสมัครไดกลาว เชิญทานเทพไทครับ สัปดาหหนา
ทานตั้งกระทู ตั้งญัตติอะไรได เพราะไมอยางนั้นจะไมจบครับ เพราะเรายังมีเวลาที่ 
จะคุยกัน เอาอยางนี้ ผมอะลุมอลวยใหสัก ๑ นาที ไดไหมครับ เชิญเลยครับ  
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช)  :       
ผมขออนุญาตทานประธานครับ 
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ขอโทษทานนายกรัฐมนตรี 
ดวยครับ ที่ผมไดเชิญทานหลายครั้ง  
   (นายอดุลย วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แมฮองสอน) ไดยืน
และยกมือขึ้น)  
   นายยงยุทธ  ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานอดุลยมีอะไรครับ 
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แมฮองสอน)  :      
ผมขอประทวงทานประธานครับ ทานประธานสั่งยุติไปแลว เพราะฉะนั้นจําเปนจะตองยุติ
ตามที่ทานประธานไดตัดสินไปแลวครับทานประธานครับ  เพราะฉะนั้นถาเกิด            
ทานประธานอนุญาตใหทานผูนี้อภิปราย ทานประธานกําลังทําผิดขอบังคับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ผมมาทํางานตรงนี้ผมก็หนักใจ
อันนี้พูดกันตรง ๆ ไมใชวาเชิญหรืออะไรก็แลวแต แตวาผมอยากใหบรรยากาศสภา ถาใช
ข อบั งคับแข็ ง ไปมันง ายนะครับ  แตการดํ า เนินกิจการในสภามัน เปนไปด วย               
ความยากลําบาก ก็คือใหความเปนธรรมทั้ง ๒ ฝาย ทีนี้สวนของทานเองเมื่อสักครูนี้      
ทานเทพไทเอง  เมื่อกี้ มันอยูหางจากนโยบาย  และผมก็เขาใจวาทานจะแกตัวอีก 
สักครั้งหนึ่งใหมันเปนเรื่องของนโยบายไปไมใชเปนลักษณะของการตั้งกระทู ผมก็รับได     
แตถาทานเลยเถิดไปถึงขั้นที่เปนการตั้งกระทูแลวทําใหเกิดปญหา เพื่อนสมาชิกประทวง 



 ๓๘๓
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           ณัฐวัฒน ๑๗๓/๓ 
 
ผมก็ตองยุติการอภิปรายของทานนะครับ ผมเสียใจตองทําเชนนั้น ผมตองขอโทษ       
ทานนายกรัฐมนตรีสมัครดวยที่ตองทําเชนนั้น ขออีกสักครั้งครับ ผมใหโอกาสกับทุกฝาย 
ผมตองขอโทษทานนายกรัฐมนตรีดวยครับ 
 

                 - ๑๗๔/๑
    

      



 ๓๘๔
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        นิวรา ๑๗๔/๑ 
 
  นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) :  
ทานประธานที่เคารพ มีคนฝากภาพมาใหทานประธานเพื่อเปนที่ระลึกเพื่อที่เปนการเตือน
ความทรงจํา ภาพเหลานี้นี่ 
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เอาละครับจบแลวครับ เพราะประทวงอีก 
๒ ทานแลว ผมขอวินิจฉัยเลยนะครับ จบแลวครับ เชิญทานนายกรัฐมนตรีสมัคร  
ผมขออภัยดวยครับ เชิญครับ  
   (นายเทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครศรีธรรมราช) ไดยืน
และยกมือขึ้น)  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ทานเทพไทครับ เชิญนั่งลงครับ  
ผมวนิิจฉัยแลว เชิญนั่งครับ  
  พันตํารวจโท กานต เทียนแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : 
คุณเทพไทมีมารยาทหนอยนะครับ  
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : เชิญทานนั่งเถอะครับ ใหทาน
นายกรัฐมนตรีไดอภิปรายตอ ทานเทพไทครับ  
   (พันตํารวจโท กานต เทยีนแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) 
ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  พันตํารวจโท กานต เทียนแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน) : 
ทานประธาน ผมขออนุญาตประทวง อยารับครับ  
  นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา)  :  ไม ทานนั่งลงครับ ทานนั่งลง 
ทานกานตนั่งลงครับ เดี๋ยวจะวุนวายทั้งสภา พี่นองประชาชนชมแลวไมสบายใจครับ  
เชิญทานนายกรัฐมนตรี เชิญครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ขอเร่ิมตนในการขอบพระคุณ
ทานสมาชิกทุกพรรคทุกฝายที่ไดกรุณาใหความคิดเห็นในนโยบายที่กระผมไดแถลงไป 
ทั้งหมดที่จริงอยากจะไดเนนทาง สนช. เพราะวาเปนวิธีการที่แปลกดี ทานเอาประธาน 
 



 ๓๘๕
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        นิวรา ๑๗๔/๒ 
 
คณะกรรมาธิการมาชี้แจง แลวมาเลาใหฟงวาระหวางชวงเวลาที่มันขาดผานมานี่มีอะไร 
ที่มันเปลี่ยนแปลง หลายอยางเปนประโยชนที่ทานนั้นไดอภิปรายใหขอคิด คราวนี้ก็ทาง
ทานสมาชิกที่อภิปรายตาง ๆ นั้น ผมก็เกรงใจจริง ๆ ครับ เพราะเหตุวาการอภิปรายนั้น 
จะทํากันไดอีกหลายหนหลายรอบ ผมไมคาดคิดเลยนะครับวาอภิปรายนโยบายนั้น  
ผมอาจจะหางสภาไป ๗ ป การอภิปรายนโยบายก็นึกวาจะวากันในเรื่องธรรมดา 
วิพากษวิจารณกันธรรมดา แตปกติบางครั้งก็เหมือนกับวาอภิปรายงบประมาณ ก็ยังพอ
ฟงได บางครั้งก็เลยไปเหมือนอภิปรายไมไววางใจ ซึ่งผมก็เคยเปนคนอยูขางลางอภิปราย
ไมไววางใจ ปญหาอยูที่วากําลังนี้มันเปนการเปลี่ยนผาน มีรัฐบาลใหม แตวาน้ําเสียง 
ที่ถูกวากลาวตาง ๆ คือทนได ไมมีปญหา แตวาเมื่อพูดจาแลวเหมือนกับวารัฐบาลนี้ 
เพิ่งบริหารอยูเมื่อคราวที่แลว แลวก็กลับเขามาบริหารใหม เนื้อหาตาง ๆ ที่พูดจากันทั้งนั้น 
ฟงแลวก็ เออ ทําไมถึงตองเปนอยางนั้น ผมเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ไมใชนายกรัฐมนตรี 
คนกอน พรรคก็เปนพรรคชื่อพรรคพลังประชาชน หนทางที่มาจะเปนอยางไรนั้นผมเชื่อวา
คนเปนนักการเมืองดวยกันก็นึกวาจะใหประโยชน วาก็มาตอสูกันทางการเมือง ในทาง
ความคิดอะไรตาง ๆ แตวาเมื่อพูดจากันไปแลวผมเกรงใจจริง ๆ ผมกราบเรียนตรง ๆ  
เวลาอภิปรายโยงไปโยงมา อยางอภิปรายเรื่องก็เหมือนกับทํานองวามาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไมรูเร่ืองทหารแลวเปนไดอยางไร แลวถาสมมุติวาผมยอนกลับไปบาง 
แลวก็พรรคการเมืองที่ทานผูอภิปรายเองก็สงพลเรือนเปนทหาร ๒ คน แลวเปนไดอยางไร 
เฉย ๆ คือถาเผื่อพรรคทานเปนก็ไมเปนไร แตถาคนนี้เปน ยังไมทันเปนอะไร ยังไมไดทํา
อะไรเลยครับ ก็อภิปรายวิพากษวิจารณถาอยางนี้แลว แลวจะทําอยางไรกัน บางใบ 
เขียนสงมาโกง คือเปนรองนายกรัฐมนตรี ผมเปนรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แลวก็มี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรใหเขาโกงเงินไปสรางโรงนิวเคลียรแลวก็ทําไมได 
แลวถาผมเอาไปใหดูกันเวลาตอนจายเงินคาโงฝร่ังไปนั้นก็เปนรัฐบาลของทานเอง  
คือพูดไปพูดมาแลวก็ตองพูดใหเขาใจหนอยวาจริง ๆ นโยบายทั้งหมดพรรคการเมือง 
ทั้ง ๖ พรรคชวยกันคิดชวยกันเขียน ทีนี้เมื่อเขียนมาแลวผมเองก็เพิ่งไดเห็นนะครับวามี
ขอความที่จะตองระมัดระวังมาก คือเสร็จทานจะตองไปทําโนน ทานจะตองทํานี่ ทําเทานี้
                          - ๑๗๕/๑ 



 ๓๘๖
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                               เบญจมาภรณ ๑๗๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้นคําตําหนิติเตียนที่วากลาวมานั้นก็เปนเรื่องของใหมทั้งหมด เปนเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ จะตองเปนอยางนั้น ตองทําอยางนั้น ตองทําอยางนี้ กรณี
บางเรื่องทานสมาชิกทานก็พูดจาเปนทํานองอบรมสั่งสอน เหมือนกับวาพูดเฉียดไปหนอย
เดียวเทานั้นเอง พูดเฉียดไปหนอยเดียวเรื่องจะจัดการเรื่องสื่อ จะจัดการเรื่องสื่อของ
รัฐบาล และที่จะจัดก็จะจัดใหมันดีกวาที่เคยเปน คือแตตอนเคยเปนสื่อรัฐบาลก็เชียร
รัฐบาล บัดนี้จะจัดไมใหเชียรรัฐบาล แลวทําไมไมไดละครับ ทําไมจะจัดใหสื่อของรัฐบาล
ไมตองเชียรรัฐบาล ถามวาอวดศักดามาจากไหนอยางไร ก็เลือกตั้งเขามาถูกกีดกันสื่อ 
โผลหนาไปไหนไมไดเลย เชาเวลาก็ไมให คือโทรทัศนไมไดเปนประโยชนแกการเลือกตั้ง
เลย เพราะฉะนั้นโทรทัศนก็ไมนาจะเปนประโยชนอะไรกับรัฐบาลเลย ถึงไดตั้งใจไวเลย
บอกวา ชอง ๑๑ นี่ละที่เชียรรัฐบาล ตองอยางนั้น ๆ บอกไมตอง จะปรับปรุงใหมเลย 
เสนอขาวแบบตรงไปตรงมา แลวเขาถามรัฐบาลจะทําอยางไร รัฐบาลก็ทําเวลารัฐมนตรี
ไปชี้แจงก็ชี้แจงเรื่องของรัฐบาล ก็คงไมไปดาตัวเอง ผมก็บอกอาทิตยหนึ่งมีวันหนึ่ง  
๒๔ ชั่วโมง อาทิตยหนึ่งมี ๗ วัน ผมใชชั่วโมงเดียวก็ชี้แจงนายกรัฐมนตรีก็จะชี้แจงอธิบาย 
พอเพียงแลว ไมตองการใหทางราชการมาเชียรรัฐบาลเลย พอคิดอยางนี้ เอะ แลวทําไม
ถูกวิพากษวิจารณถูกวากลาว  ขอเรียนนะครับวาที่ฟงมาตลอดทั้งหมดนี่เราก็เปนคณะ
รัฐบาลเพิ่งตั้งเขามาใหม ๆ  มากัน ๓๖ คน มาก็ตั้งใจจะรับฟงดวยดี ที่เ ร่ิมตนดวย 
การขอบคุณก็คือวาทุกอยางที่บอกมารับฟงไดทั้งนั้นนะครับ แลวตองรับเอาไปดําเนินการ  
รับเอาไปดูแลตาง ๆ แตสภาพการณขางหลังมันเปลี่ยนตอไปตอมา มันกลายวาเริ่มตนกัน 
แท ๆ เร่ิมตนที่จะที่ไดทํางานกันแท ๆ ทางฝายทางคณะรัฐมนตรีก็ดีอะไรตาง ๆ  การตอบ
ก็ตอบกันอยางชนิดเปนทางการ แตวามาถึงนายกรัฐมนตรี ผมจะทําเปนหวานจอย 
เย็นเจี๊ยบเปนอยางนั้น ผมทําไมไดหรอกครับ ผมตองใหไดทราบกันไววาอะไรมันเปนอะไร
อยางไร เห็นไหมครับหยก ๆ ที่พูดจากัน เห็นไหมครับวาทานอดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ทานก็ไดทําสิ่งที่มีคนวิพากษวิจารณ จะถูกหรือจะผิดอยางไรก็ไมทราบได  
แตผมก็เขาใจทานทันทีวาทานก็บอกมันเปนอยางนี้  เพราะวันหนึ่งผมจะตองเซ็น 
ผมก็คงเหมือนกับทาน เขาตั้งแทนมาอยางนี้เห็นวาไมผิดทานก็เซ็นไปอยางนั้นเทานั้นเอง  
แตก็มีวิพากษวิจารณวากลาวกัน แตที่ผมช้ําใจที่สุดที่นั่งมาตั้งแตเชา ผมนั่งอยูขางหลัง 



 ๓๘๗
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                              เบญจมาภรณ ๑๗๕/๒ 
 
เพราะเหตุวาไมไดไปไหนละครับ มีหนังสือมาเซ็นก็นั่งเซ็นแลวก็นั่งดูอยูแลวก็ผลัดขึ้นมา
นั่งขางบนบางตามสมควร ที่มันชอกช้ําใจจริง ๆ ก็คือวายังไมทันจะเริ่มงาน ยังไมทันจะ
อะไรเลยครับ คําหนึ่งก็โกง สองคําก็โกง สามคําก็ปรามาส มันเหมือนวาคณะรัฐบาล 
ชุดนี้ที่มานี่ มันสกปรก โกงกันตัวเปนขน  หัวหนารัฐบาลที่นั่งมันโกงจริงหรือเปลาละครับ  
มันเคยติดตะราง เพราะเรื่องโกงบางหรือเปลา ผมตองแนใจนะครับที่ผมรับหนาที่มา 
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ตรวจสอบกันดู โกงก็เลนงานไปเลยครับ มีมาตรการทางสภา 
ทุกมาตรการเลย เร่ืองสักครูนี้ถามสิผมจะตอบให ถามกระทูสดมาเลย วันพุธแรกเลย  
นัดมาเลย ผมมาตอบให ผมไมขี้เกียจหรอกครับ ผมบอกสมาชิกของผมทุกคนเวลาประชุม 
ครม. นัดแรก บอกวาเขาใหไปตอบกระทูตองไป แลวผมก็จะไป แตผมก็มีวิธีการวาเขียน
ใหรูเลยวานายกรัฐมนตรีนั้นไดสั่งงานตรงไหนบาง เพื่อจะไดวาเหมานายกรัฐมนตรีหมด
เพราะวาถาผมไม ไดสั่ งงานไหนแลวก็คนอื่นก็มาตอบแทนไดบาง  คือทั้ งหมด 
มันเริ่มตนดวยการดูถูกดูแคลนไมไววางใจ คําหนึ่งก็โกง สองคําก็โกง หนังสือพิมพก็ไมให
พูดถึง ไมใหวา แตหนังสือพิมพเขียนแลวครับ มิสเตอรนั่น ๑๐ เปอรเซ็นต มิสเตอรนี่  
๑๐ เปอรเซ็นต  คือดูแคลนกันตลอดเลย ที่ผมเจ็บช้ําน้ําใจจริง ๆ ที่จะตองพูดตอนที่จะมา
ขอบคุณก็คือวา ทําไมละครับ สื่อสารมวลชนเหยียบย่ําซ้ําเติมนักการเมือง ดูถูก ดูแคลน 
พูดจาวากลาว ไอ อี มีชื่อ หนังสือพิมพฉบับที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย เขียนบทความ
หนา ๓ เมื่อวานซืนนี้อานดูแลว โอโฮ ชอบเอาสํานวนจีนมาใส แลวก็ใสชัด ๆ เลยครับวา
นายกรัฐมนตรีจะดูเสียวาอายคนนี้ ๆ ที่มันเปนอยางนี้ อายนี่ ๆ ผมไมนาเชื่อเลยวา 
คนเขียนบทความยังไมไดบริหารบานเมืองเพิ่งจะแถลงนโยบายเทานั้น ---------------------- 
 

     - ๑๗๖/๑ 



 ๓๘๘
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                          สายชล ๑๗๖/๑ 
 
แตเขียนดุดาวากลาวอยางกับโกรธแคนกันมาสักขนาดไหน อยางไร ทําไมมันเปนอยางนี้ 
ที่ผมตองบนตรงนี้เพราะอะไรครับ เพราะวาสื่อสารมวลชนดูหมิ่นเหยียบย่ํานักการเมือง 
ทําอะไรก็ทําได แตพอนักการเมืองจะพูดถึงสื่อ โอโฮ ขึ้นมาอบรม อบรมบมนิสัยเปน
ทํานองวาแตะตองไมได ทําอะไรไมได ทําอยางโนนทําอยางนี้ไมได ผมวา เอะ ไมยุติธรรม 
สื่อเลนงานนักการเมืองได แตนักการเมืองเพียงแตตอบโตสื่อเทานั้นก็ไมไดเสียแลว  
เอะ ทําไมละครับ ผมตองพูดตรงนี้เพราะเหตุวานักการเมืองนี่นะครับ ถาหากสกปรกแลว
เปนปฏิปกษคิดอานตอสูกับสื่อไมไดครับ ตายแนนอน แตวาคนที่ประจบประแจง 
ประจอประแจ ไปโนนไปนี่ วันเกิดตองกระเชาดอกไม ตองไปเสนอหนากัน คนอยางผม 
ไมทําหรอกครับ ที่ไปกันอยางนั้น ประจอประแจ ดี ๆ ก็ยกยองชมเชย เผลอ ๆ มันก็เหยียบย่ํา  
มันไมเปนธรรมกับสังคม เพราะสื่อไดรับการยกยอง ผมไมครับ เทาเทียมกัน คุณทําหนาที่คุณ  
ผมทําหนาที่ผม เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเถอะครับวา ขอบพระคุณทุกอยางที่ไดพูดมา
ตั้งแตตน ฟงแลวตองเปนประโยชน ตองเปนขอคิด ที่ผมขอบคุณ สนช. นั้นเพราะปกติ 
ก็ไมคุนเคยกัน แตฟงดอกเตอรสมเกียรติอภิปรายแลว สมเกียรติ ออนวิมล นะครับ เขาให
ขอคิดดี สํานวนโวหารทาน ผมนั่งฟง คุณพิชัย วาศนาสง เอารายงานที่ทานบอกใหเลือก
โกลเบิล ฟงไดครับเปนประโยชน เพราะทานไมไดคิดจะอภิปรายอยางไร ที่คุณมีชัยบอก
วาไมตองไปยุงกับรัฐบาล ก็ไดกรุณาไมยุง แตวางานที่ สนช. ทํามา ตอนที่แก็ปคาดตรงนี้  
๑๖ เดือนนี่เขาก็ดีครับ เอาประธานกรรมาธิการใหมาเปนผูอภิปราย ได ๒๐ นาที นาฟงครับ 
เปนประโยชน ทางฝายคานก็นาฟงเพราะทุกคนนั้นอานแลวก็ ผมใชคําวา ทานติเรือ 
ทั้งโกลนไปหนอย เพราะเหตุวายังไมไดลงมือ แตคําอภิปรายของทานนั้นก็อบรมสั่งสอน 
มันเปนขอคิดที่ดีคือมองเห็นทะลุปรุโปรง เขียนไวอยางนี้ก็คงจะเปนอยางนี้ แลวก็บอก  
ดักคอไวหนอย อยางนั้นไมเปนไรครับ เปนประโยชนแนนอนครับ แตวาเหยียบย่ํากันวา 
จะโกงจะอะไรตออะไรนั้น ผมตองปรารภในตอนขอบคุณ แลวเรื่องสื่อนี่ผมตองเรียน 
ยืนยันเลย ทานสมาชิกทุกทานวันหนึ่งทานจะตองเติบโตขึ้นมาไดเปนรัฐมนตรี ไดเปน 
รองนายกรัฐมนตรี ไดเปนนายกรัฐมนตรี เขาจะปลอยใหสถาบันนี้ มันเหยียบย่ํา
นักการเมืองอยางนี้ ผมเปนคนไมยอมทนเรื่องนี้ ทานคึกฤทธิ์ทานไมยอมทน ทานลวงลับ
ไปแลว ทานอาจารยคึกฤทธิ์ ผมไมไดเดินตามรอยทานหรอกครับ แตผมเห็นดวยเลยวา 
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ที่ทานทํามานั้นบารมีทานสูงมาก ทานทําอยางนั้นทานทําไดเลย ผมก็เดินตามตอย ๆ  
กันมา แตผมทําของผมเปนสวนตัว เปนสวนตัวเพราะไมเห็นดวย ผมก็เขียนหนังสือ  
แตไมใชนักหนังสือพิมพ ผมเปนคอลัมนิสตก็เปนสมัครเลนแมจะชื่อสมัครจริง แตทวา 
ผมก็ทําหนาที่ เพราะฉะนั้นผมตอสูของผมมานี่เพื่ออะไรครับ ผมบอกแลววาสุจริต 
เปนเกราะบัง สกปรกแลวกระทบกระทั่งกับสื่อไมได ผมกระทบตลอด คุณซัดมาผมซัดไป 
เขาบอกจะเปนนายกรัฐมนตรีใหเบาบางลงเสียบาง ผมก็วาเอาละก็จะทําหนาที่
นายกรัฐมนตรีก็ไดเบาบางลงไปวามึงจะทนไดสักเทาไร จะทนไดสักแคไหน ทุกวันก็ตอง
ทนครับ เพราะการสอบถามตาง ๆ นั้นเขาก็ลอจะใหผมตกหลุม จะลอใหนั่นตาง ๆ 
เพราะฉะนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกทาน ทุกฝายที่ไดกรุณา ทั้งหมดนี่ไมใชวาไมไดพูด 
ไมไดฟง เขาพิมพไวใหดวยหนาเกือบนิ้ว ทุกทานที่พูดก็ทําอยางยอเอาไวใหหมด แปลวา
ผมนั่งอานหมด นี่อานทั้งปกนะครับ แตวาถาตอบนี่ เชาก็ไมได เพราะวาตองไปนอนหนอย 
เพราะเชาใหไปใสบาตร  พรุงนี้วันมาฆบูชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานใสบาตร
สนามหลวง นี่เกือบตีหนึ่งกวาจะถึงบาน ถึงบานก็ตีสอง นอนแลวก็ตองตื่นเพราะจะตอง
ถึงสนามหลวงหกโมงครึ่งเชา ก็ตองไปทําหนาที่ครับ เมื่อตะกี้ที่หายไปหมายก็ซอนกัน 
แตก็ไมอยากเอยถึง ประธานก็ตองไป ผมก็ไป เพราะเหตุวาเปน ๕๐ วันนะครับ ก็ไมตอง
เอยถึง เพราะงานนี้เราก็ตองไปรักษาหนาที่ มีหมายเฝาอะไรตาง ๆ คุณมีชัยนั่งแทน  
๓ ชั่วโมง เสร็จแลวก็รีบกลับมา เปลี่ยนเครื่องแตงตัวกลับเขามา พรุงนี้ก็ไปครับ แตเปน
วันหยุดไมเปนไร ก็ขอเรียนนะครับ เรามันปุถุชนคนธรรมดาดวยกัน มีความรู ความคิด 
ความรูสึกเหมือนกัน บังเอิญคณะผมขึ้นมาบริหาร วันนี้ก็มารับฟง ๓ วัน ก็จะรับเอา
ทั้งหมดไปแลวไปดูแล --------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                         - ๑๗๗/๑ 
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วันจันทรก็ประชุมแลวครับ ประชุมขาราชการทั้งหมดดําเนินการที่ใหขอคิดมาตั้งแตตนนั้น 
เอาเก็บไวทั้งหมดครับ แลวเปนเอกสารไวดวย ขอเรียนนะครับวาผมก็จะพยายาม  
ที่เขาบอกวาตองเปลี่ยนแปลง เปนนายกรัฐมนตรีทําโนนไมได ทํานี่ไมได ในสภานี่ไดครับ 
ผมไดรับการอบรมมาเลยวาอยูขางลางพูดขางลางได อยูขางบนตองพูดแบบขางบน 
บรรดาขางบนทั้งหลายทางผมนี่ผมบอกพอสมควรแกเหตุ ตอบเทาที่ตอบได ถาเขาเขียน
อะไรมาอานเขาใจก็ตอบ ถาไมเขาใจก็ไมเปนไรเพราะวาไมมีการลงมติ ผมวามันผลัดกัน
วันขางหนาทานก็อยูขางบน ผมอาจจะไปอยูขางลาง แตผมคงไมแลวครับ มันรอบสุดทาย
ของผมแลวพูดตรง ๆ แตผมจะอยูครบนะครับ ตั้งใจจะอยูครบ เดี๋ยวจะวาพูดแลวเสีย
สถาบัน  ตางประเทศไม เชื่อถืออีก  ขอขอบพระคุณอีกครั้ งนะครับ  ขอบพระคุณ 
ทานประธานดวยที่ทานไดกรุณารักษาอะไรตาง ๆ แลวขออภัยถาวันนี้เขายังถายทอด  
ใครจะนั่งดูอยู มันนาขายหนาจริง ๆ สําหรับในชวงเวลา ๑๕ นาทีหลังเมื่อสักครูนี้  
ผมไมเคยคาดคิดวาจะมีการพรรคอยางนี้ มันมากเกินไปหนอยแตไมเปนไรหรอกครับ  
ตองทน ผมถูกขอรองมาแลววาใหทนหนอย ผมจะทําหนาที่ใหครบ ๔ ปถาทําได  
แลวก็ขอขอบพระคุณทางพรรคการเมืองฝายคานที่ไดกรุณาใหความคิดเห็นทั้งหมด  
จะรับเอาไปดําเนินการ แลวทานตองเฝาดู เพราะรอบถัดไปก็อภิปรายงบประมาณก็คงจะ
รุนแรงกวานี้ไมเปนไร สุดทายไมพอใจก็ไมไววางใจ มันก็ผานกันมาแลวทั้งนั้นละครับ  
นี่เกือบตีหนึ่งแลวครับ ขอขอบคุณทานประธานครับ   
   นายยงยุทธ ติยะไพรัช (ประธานรัฐสภา) : ทานสมาชิกครับ วันนี้ผมในนาม
ผูทําหนาที่ประธานก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน หนักนิดเบาหนอยนะครับ มองหนา 
ก็เห็นกันอยูแคนี้นะครับ ก็ใหอภัยกันนะครับ ครั้งหนาเราเจอกันแลวก็จะไดทําหนาที่ตอ 
แลวก็เคารพหนาที่ของแตละฝาย เปนอันวาการอภิปรายในนโยบายที่คณะรัฐมนตรี 
ไดนําเสนอตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญนั้นไดยุติลงแลวนะครับ  
   ระเบียบวาระที่ ๓ ไมมี 
   ระเบียบวาระที่ ๔ ไมมี 
   ระเบียบวาระที่ ๕ ไมมี  
 



 ๓๙๑
ร ๓/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                จีรนุช ๑๗๗/๒ 
  
  ระเบียบวาระที่ ๖ ไมมี  
   วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแลว ผมขอปดการประชุมครับ  
 
เลิกประชุมเวลา ๐๐.๕๓ นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 



การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
 ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป)  

 วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร 
   นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล   นางจีรนุช มานะกอบการ 
   นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ   นางวันทนา วงษชมภ ู  
  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ    นางสาวรัชนพีร มณีนิล 

 นางดวงใจ ม่ันคงดี      นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร 
 นางนิวรา คาํงาม      นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย 
 นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 
 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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